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รมว.พลงังาน สัง่ชะลอรบัซือ้ไฟฟ้าสเีขยีวรอบ 2 เพือ่รอตรวจสอบข้อกฎหมาย
ว่าสามารถด�าเนินการเปิดรับซื้อ เฉพาะกลุ่มผู้ผ่านคุณสมบัติรอบแรก แต่ไม่ได้เข้า 
ร่วมโครงการ จ�านวน 198 ราย ได้หรอืไม่ ชีส้ามารถชะลอโครงการได้ เพราะยังไม่ถงึ 
ขั้นตอนเซ็นสัญญารับซื้อไฟฟ้า คาดตรวจสอบเสร็จภายในปี 2567 นี้ 

นายพรีะพนัธุ ์สาลรัีฐวภิาค รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน เปิดเผยถงึกรณกีารให้ชะลอ 
การรับซือ้ไฟฟ้าสเีขยีว รอบ 2 ว่า ก�าลงัอยูร่ะหว่างการตรวจสอบด้านกฎหมาย ในการเปิดรับซือ้ 
ไฟฟ้าสเีขยีว รอบ 2 จ�านวน 2,180 เมกะวตัต์ ว่าจะด�าเนนิการได้หรอืไม่ เนือ่งจากตามมต ิ
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาต ิ (กพช.) ทีผ่่านมา ได้เปิดรบัซือ้ไฟฟ้าสเีขยีวรอบแรก 
ประมาณ 5,000 เมกะวตัต์ ไปแล้ว แต่ยงัมผีูผ้ลติไม่ได้เข้าร่วมโครงการอกีหลายราย จงึท�าการเปิดรบัซือ้ 
รอบ 2 ในครัง้นี ้ซึง่เป็นเหตุทีเ่กดิขึน้ก่อนทีต่วัเองจะเข้ามาบรหิารงาน

‘พีระพันธุ์’ ยันชะลอรับซื้อไฟฟ้าสีเขียว
2,180 เมกะวัตต์ เพื่อตรวจสอบข้อกฎหมาย

‘สุริยะ’ ดันนFยบาย ‘คมนาคมสีเขียว’ 
หนุนระบบรา�ŵเปลี่ยนอีวีบัส e,000 คัน

สพฉ.เร่งยกระดับการแพทย์ฉุกเฉินไทย
ประสานมือภาครัฐ/เอกชน/จิตอาสา/อปท.

นพ.วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ ประเสริฐ จันทรรวงทอง

ททท. เดินหน้า “ซอฟต์พาวเวอร์มวยไทย” 
หนุน Sports Tourism รับมาตรการวีซ่ามวยไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เร่ง
ผลักดัน “ซอฟต์พาวเวอร์มวยไทย” ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 
Tourism) หลงัจากรฐับาลออกวซ่ีารปูแบบพเิศษ 
“วีซ่ามวยไทย” อ�านวยความสะดวกแก่นักท่อง
เที่ยวที่ต้องการมาเรียนมวยไทย นานถึง 90 วัน 
โดยจดักจิกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่วผ่านมวยไทย
ต่อเน่ืองทัง้ปี ล่าสดุประสบความส�าเรจ็จากกจิกรรม 

AMAZING MUAYTHAI, ROAD TO RAJADAMNERN และรายการ RWS : RAJADAMNERN 
WORLD SERIES เจาะกลุม่เป้าหมายพืน้ทีศั่กยภาพในต่างประเทศ ขยายกลุม่นกัท่องเทีย่วคณุภาพ 
และตอกย�า้การส่งเสรมิเสน่ห์ไทยในเวทโีลกอย่างเป็นรปูธรรม 

นางสาวฐาปนีย์ เกยีรตไิพบูลย์ ผูว่้าการ ททท. กล่าวว่า ตามทีร่ฐับาลมเีป้าหมายในการพลิกฟ้ืน 
เศรษฐกิจผ่านกลยุทธ์การส่งออกทุนวัฒนธรรมหรือเสน่ห์ไทย (Soft Power) และส่งเสริม 
การท่องเทีย่ว โดยเฉพาะ “มวยไทย” มรดกทางวัฒนธรรมอนัทรงคณุค่าทีรั่ฐบาลต้องการส่งเสริม 
อย่างต่อเน่ืองให้เป็นสนิค้าทางการท่องเทีย่วในรปูแบบ Sports Tourism  
โดยได้ออกวซ่ีามวยไทยมาเพือ่ส่งเสรมิการเผยแพร่เสน่ห์ไทย 12

ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง

บอร์ด สปสช.เห็นชอบให้ยกระดับ 
 “30 บาทรักษาทุกที่” ครบ 77 จว.
บอร์ด สปสช. เหน็ชอบการขบัเคล่ือนนโยบาย

ยกระดบับตัรทอง 30 บาท รกัษาทกุที ่ ด้วยบตัร
ประชาชนใบเดยีว เพ่ือคนไทยสขุภาพดถ้ีวนหน้า 
“ระยะที ่ 4” หลังด�าเนนิการไปแล้ว 46 จงัหวดั 
(รวมกรงุเทพมหานคร) โดยขยายพืน้ทีบ่รกิารเพิม่
เตมิอกี 31 จงัหวดั ครอบคลุมทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ

นายสมศกัดิ ์เทพสุทนิ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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สมศักดิ์ เทพสุทิน

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

(บอร์ด สปสช.) ว่า บอร์ด สปสช. เหน็ชอบการขบัเคลือ่นนโยบายยกระดบับัตรทอง 30 บาทรกัษาทกุที่  
ด้วยบัตรประชาชนใบเดยีว เพือ่คนไทยสขุภาพดีถ้วนหน้า “ระยะที ่4” ครอบคลมุทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ  
ทีเ่สนอโดย นางวราภรณ์ สวุรรณเวลา รองเลขาธิการส�านกังานหลกัประกนั
สขุภาพแห่งชาติ (สปสช.)
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การแพทย์ฉกุเฉนิในประเทศไทยมคีวามส�าคญั

มากขึ้น เพราะผู้เจ็บป่วยต้องการไปให้ถึงมือหมอ 

โดยเร็วที่สุด “การแพทย์ฉุกเฉิน” ไม่เพียงท�าหน้าที่

พาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ต้องพร้อมช่วย 

ผู้ป่วยให้อยู่รอดปลอดภัย และประสานความร่วมมือ

กบัภาครฐั เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ 

ภาคีเครือข่าย ภายใต้เป้าหมาย “ลดความเหลื่อมล�า้ 

ของประชาชน” ในการเข้าถงึระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ 

ที่มีมาตรฐานคุณภาพ เท่าเทียม/ทั่วถึง

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค19

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

“สุริยะ” ประกาศนโยบายหนุนคมนาคมสีเขียว ดันลงทุนโครงการ  
และระบบขนส่งท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เร่งเปลีย่นอวีบีสักว่า 5,000 คนั  
พร้อมเปล่ียนผ่านการเดนิทางด้วยระบบราง ครอบคลมุกรงุเทพฯ ปรมิณฑล 
และหวัเมอืง

ทัง้นี ้นายสรุยิะ จงึรุง่เรอืงกิจ รองนายกรฐัมนตร ี และรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงคมนาคม ได้กล่าวปาฐกถาในประเดน็ “Mobility Infrastructure 
for Sustainability ‘s Journey” ในงาน Sustainability Forum 2025: 
Synergizing for Driving Business ทีจ่ดัขึน้โดย กรุงเทพธรุกจิ โดยระบวุ่า  
รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการลงทุนทุกระบบให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเชื่อม 

การเดนิทางแบบไร้รอยต่อ และลดต้นทนุด้านโลจิสตกิส์ ควบคูไ่ปกบัการสนบัสนุนพลงังานท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม
โดยได้มอบนโยบายให้ทกุหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม เดนิหน้าพฒันาโครงข่ายด้านคมนาคม เพือ่สร้าง

โอกาสประเทศไทย สนองนโยบายรฐับาล สร้างโอกาสการเดนิทางของประชาชน และการขนส่งสนิค้า เชือ่มประสทิธภิาพ
ด้านการคมนาคมให้ครอบคลมุทกุมติ ิ ตลอดจนเชือ่มต่อกบัประเทศเพือ่นบ้าน ท�าให้ไทย
เป็นศูนย์กลาง (ฮบั) ในภมูภิาคอาเซยีน

หยุด! อยาเช�อ! กอนตกเปนเหย�อมิจฉาชีพรายตอไป

-โอนเง ินไปบัญชีบุคคลอ�นไม ได 

-ถอน-เต ิมเง ิน จ ายบิล ในวงเงินต่ำลง

-ใชฟรี ไมมีคาใชจาย

-ไมตองโหลดแอปเพิ่มแคสลับ Mode บน MyMoใหเงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้น แนะนำเลือกเปดใช โหมด

ลิงก ไมกด

เบอรแปลก หลอกคุย

µÑ´ÊÒÂ·Ôé§
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ทกุเขตสขุภาพทัง้ 13 เขตสขุภาพ OROS (One Region One Sky  
Doctor) ด้านอากาศยานทาง สพฉ.ได้เชือ่มท�างานกบักองทพั
ทัง้หน่วยงานทัง้บก เรอื อากาศ ต�ารวจ แล้วยงัมขีองกระทรวง 
ทรพัยากรฯ กระทรวงเกษตร พืน้ทีไ่หนอยูใ่กล้จะประสาน 
โดยเรว็ทีส่ดุ เพือ่การช่วยเหลอืประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเรว็ 
และทั่วถึงทุกพื้นที่ เนื่องจากของเขตงาน สพฉ.กว้างมาก  
จึงได้มีการเชิญชวนภาคเอกชนร่วมลงทุนเฮลิคอปเตอร ์
การแพทย์ฉกุเฉนิ เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนด้วย 

5. การผลติและพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านการแพทย์
ฉกุเฉนิ โดยจะเน้นการเพิม่จ�านวนของผูป้ฏบิตักิารในระบบ
การแพทย์ฉกุเฉนิทกุระดบัให้มากขึน้ ขณะนีท้าง สพฉ.ได้ร่วม 
กบัมหาวทิยาลยั ประมาณ 7-8 แห่ง ผลติออกมาปีละ 200 คน  
แต่ความต้องการในอนาคตมากถึง 35,000 คน มีคณะ/
สาขาการแพทย์ฉกุเฉนิเรยีน 4 ปี จบมาเป็นนกัการแพทย์
ฉกุเฉิน ขณะเดยีวกนัผลติจากผู้ทีจ่บชัน้ ม.6 หรอื ปวช. เป็น 
นกัฉกุเฉนิการแพทย์ สอบไลเซ่นด้วย โดยร่วมกบักระทรวง อว. 
เสนอบอร์ดไปแล้ว และยงัมกีารเร่งรดัการเปลีย่นผ่านผูป้ฏบิตั ิ
การให้เข้าสูม่าตรฐาน มคฉ. 1 เร่งรดัมาตรฐานของคน ในระดบั 
ต�า่กว่าปรญิญาตรี

6. จดัตัง้หน่วยจดัการภาวะฉกุเฉนิแห่งชาต ิเพือ่ผลกัดัน
หมายเลขฉกุเฉนิแห่งชาติ ตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉนิทกุกรณี 
ซึง่สพฉ.จะไปข้ึนอยูก่บัส�านกันายกรัฐมนตรหีรอือสิระ จะได้ 
ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดและเป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั ปัจจบุนัพบว่างานกูภ้ยั งานดบัเพลงิมาตรฐานอยูใ่น 
ลักษณะต่างคนต่างท�า แต่กู้ชีพของเรามีมาตรฐาน ซึ่งมัน
ต้องไปด้วยกนั

7. พฒันาดจิทิลัแพลตฟอร์มเพือ่การแพทย์ฉกุเฉนิ โดยเร่ง
พฒันา iDEMS ให้เริม่ด�าเนนิการได้ในปี 2568 แพลตฟอร์มนี ้

จะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มกลางของประเทศท่ีสนับสนุน 
การปฏบิตังิานด้านการแพทย์ฉกุเฉนิทัง้ระบบ รองรบัการแจ้ง 
เหตุฉุกเฉินในทุกรูปแบบ ผ่านระบบดิจิทัลในทุกช่องทาง  
เช่น ผ่านเสยีง ผ่านภาพ ผ่านวดิโีอ ผ่านข้อความ และผ่าน 
ข้อมูล รองรบัการแจ้งเหตเุจบ็ป่วยฉุกเฉนิทกุภาษา และอ�านวย 
ความสะดวกแก่กลุ ่มเปราะบาง โดยจะมีระบบรับแจ้ง 
เหตุและเตรยีมความพร้อม ส�าหรบัการช่วยเหลอืผ่านระบบ 
GIS ท่ีเป็น ระบบ Tracking การปฏบิตังิาน ค�านวณระยะ
ทางระหว่างจดุเกดิเหต ุ หน่วยปฏบิตักิารแพทย์ และสถาน
พยาบาล เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างแม่นย�า  
มรีะบบแพทย์ทางไกลส�าหรับช่วยเหลือผูป่้วย ในขณะรักษา
น�าส่ง มีระบบรองรับการจ่ายค่าชดเชยส�าหรับการปฏิบัติ
การ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผลแบบเรียลไทม์ 
ท�าให้การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ ผูป่้วยฉกุเฉนิได้รบัการ
รกัษาอย่างทนัท่วงท ีและเข้าถงึบรกิารได้ง่ายยิง่ขึน้ จนส่งผล
ให้บรรลเุป้าหมายส�าคญัคอื ลดอตัราการเสยีชวีติของผูป่้วย
ฉกุเฉิน ณ จดุเกดิเหต ุ

8. ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรื่องการพัฒนา
กฎหมายใหม่ และการปรบัปรงกฎหมายเดมิทีไ่ม่สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ปัจจบุนัเรือ่งของกฎหมาย เราท�าครบทกุข้อ
ท�าวจิยัว่าจะปรบัปรงุกฎหมายในเรือ่งการตัง้กรรมการและ
การเพิม่ประเดน็โทษทางปกครองมากขึน้ ซึง่ก�าลงัศึกษาอยู ่

9. ความมัน่คงด้านการเงนิการคลงัของระบบการแพทย์
ฉกุเฉิน ซ่ึงปัจจบัุนเราจ่ายกองทนุเฉล่ีย  350 บาท  500 บาท 
1,000 บาท จ่ายมา 25 ปีแล้ว เพิง่เพิม่เป็น 1,100 บาท ซึง่ท่ี  
สพฉ.จ่ายไปนั้น ไม่ใช่ค่าชดเชยที่แท้จริง ต้นทุนที่แท้จริง 
รัฐบาลต้องให้ความส�าคัญ เขาจะได้พัฒนาบริการให้ดีขึ้น  
ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความส�าคัญเรื่องเม็ดเงินน้อยมาก  
หากเทยีบกับต่างประเทศ ทัง้ๆ ทีเ่รือ่งความเป็นความตาย 
เป็นเรือ่งส�าคัญ ใครทีไ่ม่เคยไปนอนในรถพยาบาลจะไม่รู ้ปีๆ  
หนึง่เงนิทีเ่ราได้มา 1,000 กว่าล้านบาท กจ่็ายให้คนอืน่ทัง้หมด 
อนาคตเราต้องหากองทนุอ่ืนมาเตมิ เพือ่ให้การท�างานสะดวก
และคล่องตัวมากยิง่ขึน้ 4-5 ปี ต้องพฒันาให้เข้าระบบมากขึน้ 
เราจงึต้องเจรจา ต่อรอง เพือ่ขยายวงเงินงบประมาณกองทนุ
การแพทย์ฉกุเฉนิให้สอดคล้องกบัความจ�าเป็นของประชาชน

o ปัญหาและอปุสรรคในระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ
ดร.พิเชษฐ์ กล่าวว่า จากข้อมลูทีผ่่านมา พบว่าคนเข้าถงึ

การบรกิาร 1669 น้อยมาก โดยเฉพาะผูป่้วยวกิฤต ิเข้าระบบ
แค่ 20% จากเดมิอยู ่18% แสดงว่าอกีประมาณ 80% ผูป่้วย
วกิฤตยิงัไม่ได้เข้ารบับรกิาร จากเหตหุลายปัจจยั เช่น ไม่มี
รถพอท่ีจะไปรับผูป่้วยภายใน 8 นาทไีด้ อนันีค้อืปัญหาใหญ่ 
เพราะแนวโน้มคนเสียชวีตินอกโรงพยาบาลเพิม่ขึน้ และใน 
ระดบัต�าบล เรามีหน่วยปฏบิตักิารแพทย์ไม่เพยีงพอ ตอนนีม้อียู่ 
ประมาณ 54 ต�าบล ทีค่รอบคลมุ ขณะทีห่น่วยแอดวานซ์  
ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐมีน้อย ไปรับไม่ทัน 
ท�าให้ผูป่้วยมโีอกาสวกิฤต ิหรอืมโีอกาสเสียชวีติสงูข้ึน อกีทัง้
ความรูข้องประชาชนทีจ่ะแก้ปัญหาวิกฤตยิงัไม่เพยีงพอ เช่น
ท�า CPR ไม่เป็น ตรงน้ีกเ็ป็นปัญหา

“การช่วยเหลอืฉกุเฉนิและระบบการตอบสนองต่อเหตุ
ฉกุเฉนิในประเทศไทย มคีวามแตกต่างจากต่างประเทศ ซึง่มกั
มหีน่วยงานเดยีวรบัผดิชอบ ดแูลทัง้หมด เป็นเอกภาพชดัเจน 
แต่ประเทศไทยมหีลายหน่วยงาน การกระจายอ�านาจในการ
ดแูลเหตฉุกุเฉนิระหว่างหน่วยงานท้องถิน่และรัฐบาลกลาง มี
ความซบัซ้อน ไม่เป็นเอกภาพ รฐักบัเอกชนเนต็เวร์ิคต้องอาศยั
การลงทนุทีม่ากขึน้ มกีารวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือเสนอนโยบาย
ลดความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถงึระบบทีม่คีณุภาพ ซึง่ตอนนี้
นโยบายผ่านบอร์ดไปแล้ว ก�าลงัเตรยีมเสนอรฐัมนตร ี เพือ่
เข้าสู ่ครม. ตัง้เป้าลดความเหลือ่มล�า้ของประชาชน เพือ่ให้เข้า
ถงึระบบทีม่มีาตรฐานและคณุภาพ อย่างทัว่ถงึ และเท่าเทยีม 
โดยงบประมาณทีเ่สนอประมาณ 9,000 กว่าล้าน ใน 3 ปี”

นอกจากนี้ ปัญหาการเพิ่มหน่วยบริการและมาตรฐาน
คณุภาพ ถอืเป็นประเดน็ส�าคญั คือ ความปลอดภยัสาธารณะ
และการเพิม่หน่วยแพทย์ เน้นการเพิม่จ�านวนหน่วยงานการ
แพทย์ เพือ่รองรบัความต้องการทีเ่พิม่ขึน้· เน้นการเพิม่หน่วย
บริการทั้งพื้นฐานและขั้นสูง ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
อบต. และเทศบาล ต้องท�างานเชงิรกุ ต้องยกระดบัหน่วย
บริการให้เข้าสู่มาตรฐานคุณภาพมากขึ้น ซึ่งการยกระดับ
มาตรฐานการแพทย์ฉกุเฉนิ ม ี3 สิง่ส�าคญั คอื คน อปุกรณ์
และยา ส�าหรบัหน่วยแพทย์ฉกุเฉนิขัน้สงู (แอดวานซ์) จะได้ 
รบัการเพิม่ขึน้ หน่วยงานต่างๆ เช่น อบต. เทศบาล และ
มลูนธิ ิ จะได้รบัการสนบัสนนุให้ใช้ระบบแอดวานซ์ ซึง่จะมี
ความพร้อมและการยกระดับคณุภาพการบริการจะเทยีบเท่า
มาตรฐานสากล โดยมกีารตรวจประเมนิรบัรองคณุภาพระบบ
บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งประเทศไทย Thai Emergency  
Medical Service Accreditation (TEMSA) ซึ่งหน่วย 
รับแจ้งจะมีครบทั้ง 3 ระดับ คือระดับพื้นฐาน ระดับสูง  
และทีป่รกึษาเฉพาะทาง 

รวมทัง้การคุม้ครองประชาชนเมือ่เข้าโรงพยาบาลเอกชน
โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ภายใน 24-48 ชัว่โมง ทีรู้่จกักนัในนาม  
UCEP โดยมแีผนขยายไปทกุโรงพยาบาล รวมไปถงึนกัท่องเทีย่ว 
ที่มีอินชัวรันส์ นอกจากนี้ ยังมีการยกระดับปฏิบัติการ 
ฉกุเฉนิด้วยอากาศยาน ขยายพืน้ทีบ่รกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ
ทางอากาศ ครอบคลมุทุกเขตสขุภาพ OROS (One Region 
One Sky Doctor)  ซ่ึงปัจจบัุนใช้เคร่ืองบนิของกองทพัและ
หน่วยงานอืน่ๆ ประมาณ 200 กว่าเทีย่วบินต่อปี แต่ยงัมี
ปัญหาจากข้อจ�ากดัด้านเวลา และการตดิภารกจิอืน่ของหน่วย
สนบัสนนุ รวมถงึข้ันตอนการอนมุตัเิวลาในการบิน หลงัแจ้ง
ขอใช้บรกิารประมาณ 30 นาทถีงึ 2 ชัว่โมง ด้วยเหตุนี ้สพฉ.
จงึได้เชิญชวนภาคเอกชนมาร่วมให้บรกิาร มผีูส้นใจเสนอมา
แล้วประมาณ 2-3 ราย เพ่ือลดต้นทนุและเพิม่ประสทิธภิาพ 
โดยจะมทีมีแพทย์และอปุกรณ์พร้อมปฏบัิตกิาร เอกชนทีม่า
ร่วมจะมท้ัีงหมอและเครือ่งบนิ ท�าการช่วยเหลอืเรว็ 5-10 นาที 
เป็นการสร้างความเชือ่ม่ันขัน้สงู ราคาทีใ่ช้อยูก่�าหนด 2 แสน
บาท/ชัว่โมง บอร์ดอนมุติัไปแล้ว 8 จังหวดั ปัจจบุนัมหีน่วย
งานทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานแล้วประมาณ 26 หน่วยงาน

o นวตักรรมใหม่ท่ีน�ามาใช้เก่ียวกบัการแพทย์ฉุกเฉนิ
ดร.พิเชษฐ์ กล่าวว่า สพฉ.ได้เปลี่ยนส�านักวิจัยเป็น

วิทยาลัยการแพทย์ฉุกเฉินมา 2 ปีแล้ว เป็นการเทรนนิ่ง 
ฝึกอบรม ของจ�าลองเบสกิ แอดว้านส์ เฮลคิอปเตอร์ ยงัมวีช่ิวล 
ไลฟ์ ท�าให้การเรียนรูเ้รว็ขึน้ ต่อไปเราจะสร้างท่ีคลองสามวา
อีกแห่ง ท�าการอบรมเก็บเงินค่าลงทะเบียน โดยไม่ต้องรอ
เงนิจากรฐัอย่างเดยีว ขณะนีม้กีว่า 30 หลกัสตูร นอกจากน้ี 
รถเอกชน มลูนธิ ิ กูภ้ยั กูช้พี ทีท่�าเรือ่งบรรเทาสาธารณภยั
ต่างๆ มาร่วมเป็นเครอืข่าย ภายใต้มาตรฐานเดยีวกนัหมด 
ปัจจุบนัมอียู ่2 แห่งทีเ่ป็นระบบแอดว้านซ์ คอืทีย่โสธร และ
มลูนธิร่ิวมกตญัญ ูเขามคีวามพร้อมทกุด้านปฏบิตังิานได้ทนัที 
โดยทกุปี สพฉ.จะจัดงานร่วมกบับรษัิทกลางประกนัภยั และ
กรมป้องกันสาธารณภยั เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูด้้านการแพทย์
ฉกุเฉินและสาธารณภยัอืน่ๆ 

o ความร่วมมอืระหว่าง สพฉ.กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ดร.พเิชษฐ์ กล่าวถงึความร่วมมอืกบั องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ (อปท.) ว่า สพฉ.ได้ร่วมกบัท้องถิน่ในเรือ่งการแพทย์
ฉกุเฉนิในทกุระดบั โดยร่วมกบั อบจ.จดัตัง้ศนูย์รบัเรือ่ง 1669  
ทัง้แบบพืน้ฐานและแอดว้านซ์ ส่งเสรมิ อบต.มาจัดท�าระบบ
บรกิารแอดว้านซ์กบั รพ.สต.ทีถ่่ายโอนไปอยูก่บั อบจ. เร่ิม
ไปแล้วทีอ่บุลราชธานแีละเชยีงใหม่ และทีส่�าคญัมากคอืการ
สร้างจติอาสาด้านการแพทย์ฉกุเฉนิ ทีเ่รยีกว่าอาสาฉกุเฉนิ
ชมุชน เป็นหน่วยเลก็สดุลงสูค่รวัเรอืน โดยไม่มผีลตอบแทน 
สพฉ.จะเข้าไปช่วยอบรมในเรือ่งพืน้ฐาน เช่น การท�า CPR 
การใช้เครือ่งมอื AED อย่างไรกด็ทีัง้ อบจ. เทศบาล อบต. 
จะยกระดบัเป็นศนูย์ส่งเสรมิอบรมเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง ทัง้แบบ 
พืน้ฐานและแอดว้านซ์  

สพฉ. ได้สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่อย่างต่อเนือ่ง ทัง้การขบัเคลือ่นในระดบันโยบาย 
และการใช้กจิกรรมสร้างความตืน่ตวัและขยายเครอืข่ายให้
กว้างขวางยิง่ขึน้ มกีารจดักจิกรรมใหญ่ประจ�าทกุปี คอืงาน
ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินระดบัชาต ิ (EMS อปท. Forum) จัดมาแล้ว 8 ครัง้ 
ในแต่ละจงัหวดั ซึง่ในปีหน้าจะจดัเป็น ครัง้ที ่9 โดย สพฉ. ร่วมกับ 
กรงุเทพมหานคร จดัขึน้ในวนัที ่ 13–15 มนีาคม 2568 ณ 
โรงแรม มริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มส่ีวนร่วมในการน�าเสนอผล
งานวชิาการ งานวจิยั และนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉกุเฉนิ 
เปิดโอกาสให้หน่วยงาน ผูป้ฏบิตักิารด้านการแพทย์ฉกุเฉนิ 
และนกัวชิาการ ได้ร่วมพฒันาองค์ความรู ้ ทกัษะการปฏบิตัิ
งาน แลกเปลีย่นแนวทางในการบรหิารจดัการระบบบรกิาร
การแพทย์ฉกุเฉิน มกีารประกวด อปท.ดีเด่นด้านการแพทย์
ฉกุเฉินด้วย 

“นอกจากจะเป็นการเผยแพร่การด�าเนินงานด้านการ
แพทย์ฉกุเฉนิให้แก่บคุคลทัว่ไปหรอืประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วม
งานประชมุได้รบัทราบแล้ว ยงัเป็นเวทเีพือ่จดัท�าข้อเสนอเพือ่
การปรบัเปลีย่น ปรบัปรงุ และพฒันาเครอืข่ายด้านการแพทย์
ฉกุเฉนิของประเทศและเมอืงขนาดใหญ่ คาดว่าจะมผีูแ้ทน 
อปท. เครือข่ายผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน นักวิชาการ 
และประชาชนท่ัวไปที่สนใจ จากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน 
กว่า 1,200 คน” ดร.พเิชษฐ์ กล่าวปิดท้าย
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ดร.พเิชษฐ์ หนองช้าง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์
ฉกุเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เปิดเผยกับ “อปท.นวิส์” ว่า ปัจจุบนั 
สพฉ. มแีผนหลกัการแพทย์ฉกุเฉนิ ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2566-2570 
ทีข่บัเคลือ่นภายใต้ยทุธศาสตร์ 3 ด้าน คอื ยทุธศาสตร์ที ่ 1 
การปลูกฝังและสร้างค่านิยมแก่ภาคประชาสังคมเพื่อสร้าง
วฒันธรรมการแพทย์ฉกุเฉนิอย่างเหมาะสม ยทุธศาสตร์ที ่2  
การส่งเสรมิ สนบัสนนุ พฒันาและจดัระบบเพือ่ยกระดบับรกิาร 
ให้มีมาตรฐานคุณภาพสู่ระดับสากล และยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาและขับเคลื่อนการอภิบาลระบบด้วยความรู ้  
นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมการแพทย์ฉุกเฉิน 
ทีม่มีาตรฐาน 

ยทุธศาสตร์แรกเป็นเรือ่งของค่านยิมของคน เรือ่งความ
ปลอดภยั ซึง่เป็นเรือ่งทีส่�าคญัทีจ่ะต้องให้ความรูแ้ก่ประชาชน 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ เช่น สอน CPR ให้ความรู้ว่าโรค
ฉกุเฉนิมนัเป็นอย่างไร มอีาการยังไงบ้าง เมือ่ไหร่เราจะแจ้ง
ให้ 1669 ไปช่วยเหลือได้ หรือถ้าคนหัวใจหยุดเต้น ก็ให้ 
CPR ได้ ใช้ AED จะท�าให้ผูป่้วยไปสูก่ารรักษา และมโีอกาส
รอดชวีติมากขึน้ ยทุธศาสตร์ที ่ 2 เป็นเรือ่งของการส่งเสรมิ 
สนับสนุน พัฒนาและจัดระบบ เช่น หากไม่มีก็ท�าให้มันมี
มากข้ึน ถ้ายงัไม่ได้มาตรฐานกเ็พิม่มาตรฐาน ถ้าได้มาตรฐาน
แล้วก็เพิม่คณุภาพ บริการ ในการเข้าถงึ ส่วนยทุธศาสตร์ที ่3 
เป็นกลไกเรือ่งการของธรรมาภบิาล หมายความว่า จะต้องมี
ระบบ องค์ความรู้ วจิยั อะไรต่าง ๆ เพือ่มาเตมิเตม็ระบบ 
ให้ดีขึ้น เช่นเรื่องไอที เรื่องของดิจิตอล เรื่องของกฎหมาย  
ซึง่จะมาควบคุมก�ากบั

o ทศิทางการขบัเคลือ่นของ สพฉ. ในปี 2568
ดร.พิเชษฐ์ กล่าวว่า สพฉ. มนีโยบาย ทศิทางและการขับ

เคลือ่นระบบการแพทย์ฉกุเฉนิของประเทศไทย พ.ศ. 2568 
เพือ่บรรลเุป้าหมาย “ลดความเหลือ่มล�า้ของประชาชนในการ
เข้าถงึระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ ทีม่มีาตรฐานคณุภาพ
อย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม” ดงันี้ 

1. สร้างความปลอดภยัสาธารณะและการรูเ้ท่าทนัส�าหรบั
ประชาชน จะมี 2 เรือ่งหลกั ได้แก่ เรือ่งของการอบรม CPR 
และ การใช้ AED และการมศูีนย์การเรียนรูช้มุชนด้านการ
แพทย์ฉกุเฉนิ 

2. การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมและ 
ทัว่ถึง สิง่ทีด่�าเนนิการประกอบด้วย การรบัรองหน่วยปฏบัิติ
การฉกุเฉนิ 

3. ยกระดบัการคุม้ครองสทิธผิูป่้วยฉกุเฉนิวกิฤตส่วนนี้
เรื่องส�าคัญคือ UCEP โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน 
และยงัเพิม่ในเร่ืองของUCEP for Tourists 

4. ยกระดบัปฏบิตักิารฉกุเฉนิด้วยอากาศยาน โดยการ
ขยายพื้นที่บริการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศครอบคลุม 

>> ต่อจากหน้า 1 <<

ดร.พเิชษฐ์ หนองช้าง

‘พีระพันธุ์’ ยันชะลอรับซื้อไฟฟ้าสีเขียว
2,180 เมกะวัตต์ เพื่อตรวจสอบข้อกฎหมาย

รมว.พลังงาน สั่งชะลอรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวรอบ 2 
จ�านวน 2,180 เมกะวตัต์ เพือ่รอตรวจสอบข้อกฎหมายว่า
สามารถด�าเนนิการเปิดรบัซือ้เฉพาะกลุม่ผูผ่้านคณุสมบตัิ
รอบแรก แต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 198 ราย  
ได้หรือไม่ ชี้สามารถชะลอโครงการได้ เพราะยังไม่ถึง 
ขั้นตอนเซ็นสัญญารับซื้อไฟฟ้า คาดตรวจสอบเสร็จ
ภายในปี 2567 นี้ 

นายพีระพนัธุ ์สาลรีฐัวภิาค รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
พลงังาน เปิดเผยถงึกรณกีารให้ชะลอการรบัซือ้ไฟฟ้าสเีขยีว 
รอบ 2 ว่า ก�าลงัอยูร่ะหว่างการตรวจสอบด้านกฎหมายใน
การเปิดรบัซือ้ไฟฟ้าสเีขยีว รอบ 2 จ�านวน 2,180 เมกะวตัต์ 
ว่าจะด�าเนนิการได้หรอืไม่ เนือ่งจากตามมตคิณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแห่งชาต ิ (กพช.) ทีผ่่านมา ได้เปิดรบัซือ้
ไฟฟ้าสเีขยีวรอบแรกประมาณ 5,000 เมกะวตัต์ ไปแล้ว 
แต่ต่อมาพบว่ายงัมผีูผ้ลติทีไ่ม่ได้เข้าร่วมโครงการอีกหลาย
ราย จงึท�าการเปิดรับซือ้รอบ 2 ในครัง้นี ้ซึง่เป็นเหตกุารณ์
ทีเ่กิดขึน้ก่อนทีต่วัเองจะเข้ามาบรหิารงาน 

2. เปิดให้ยืน่ความประสงค์ขอเข้าร่วมการคดัเลอืกใน
โครงการไฟฟ้าสเีขยีวเฟส 2 พร้อมวางหลักประกันการยืน่ 
ค�าเสนอขายไฟฟ้า ใน 30 วัน (ถัดจากวันครบก�าหนด 
ทีก่ารไฟฟ้าประกาศรายละเอยีดการรบัซือ้ไฟฟ้า ตามข้อ 1) 
ภายในเวลาท�าการไม่เกนิ 16.00 น.

3. การไฟฟ้าจะประกาศรายชือ่ผูย้ืน่ขอเข้าร่วมโครงการ 
ใน 7 วนั (ถดัจากวนัครบก�าหนดท่ีเปิดให้ยืน่ค�าขอเข้าร่วม
โครงการ ตามข้อ 2) 

4. ส�านกังาน กกพ. จะประกาศชือ่ผูย้ืน่ขอผลิตไฟฟ้า 
ทีไ่ด้รบัการคัดเลอืก ภายใน 30 วนั (ถดัจากวนัครบก�าหนด
ตาม ข้อ 3)

5. การไฟฟ้าแจ้งให้ผูย้ืน่ขอเข้าร่วมโครงการทีไ่ด้รบัการ
คดัเลอืกทราบและยอมรบัเงือ่นไขการลงนามในสญัญาซือ้
ขายไฟฟ้า ภายใน 14 วนั (ถดัจากวนัท่ีส�านกังาน กกพ. 
ประกาศรายชือ่ตามข้อ 4.) 

6. ผูผ่้านการคัดเลอืกให้ร่วมโครงการจะต้องลงนามใน
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าตามก�าหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิ
พาณชิย์ทีร่ะบใุนสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า (SCOD) ภายใน 180 
วนั (นบัตัง้แต่ครบก�าหนดตามกระบวนการในข้อ 5.)ในกรณี
ก�าหนดวนั SCOD ภายในปี 2567 หรอื ภายใน 2 ปี ในกรณี
ก�าหนด SCOD ภายในปี 2570-2573

 พรีะพนัธ์ุ สาลรีฐัวิภาค พลูพฒัน์ ลสีมบัตไิพบูลย์

ดงันัน้ ต้องด�าเนนิการตรวจสอบทางกฎหมายก่อนว่า การ
เปิดรบัซือ้ไฟฟ้าสีเขยีว 2,180 เมกะวตัต์ ทีก่�าหนดให้เฉพาะ
กลุ่มผู้ที่ผ่านคุณสมบัติแต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการไฟฟ้าสีเขียว
ในรอบแรก จะได้รบัการพจิารณาก่อนนัน้ จะสามารถด�าเนนิ
การได้หรอืไม่ ซึง่ขณะนีไ้ด้หารือกบัทางกฤษฎกีาแล้ว และรอ
รวบรวมรายละเอยีดข้อมลูตัง้แต่ปลายปี 2565-2566 จากเลขา 
กพช. ก่อน หากพบว่า ไม่ขดัต่อกฎหมายกจ็ะเดนิหน้าต่อไป แต่
หากพบว่าท�าไม่ได้กต้็องแก้ไขมต ิ กพช. ให้ถกูต้อง ซ่ึงคาดว่า 
จะได้ข้อสรปุท่ีชดัเจนไม่เกนิสิน้ปี 2567 นี้ 

ส�าหรบัการเปิดรบัซือ้ไฟฟ้าสเีขยีว รอบ 2 ประมาณ 3,600 
เมกะวตัต์ ได้แบ่งเป็น รอบรบัซือ้ไฟฟ้า 2,100 เมกะวตัต์ ส�าหรบั
ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติการรับซ้ือไฟฟ้าสีเขียว แต่ไม่ผ่านเข้าร่วม
โครงการในรอบแรก ซึง่จะได้รบัการพจิารณาก่อน ในส่วนนี้
กระทรวงพลังงานให้ชะลอไว้ก่อน เพื่อท�าการตรวจสอบให ้
ถกูต้องตามกฎหมาย โดยยนืยนัว่ายงัสามารถชะลอการรบัซือ้ได้  
เนื่องจากกระบวนการยังไปไม่ถึงการเซ็นสัญญารับซื้อไฟฟ้า 
(PPA) แต่อย่างใด ส่วนรอบรับซ้ือไฟฟ้าท่ีเหลืออีก 1,500  

เมกะวตัต์ ทีจ่ะเปิดรบัซ้ือทัว่ไปนัน้ ไม่ได้มปัีญหาอะไร (ขณะนี้
ยงัไม่ได้ประกาศเปิดรับซือ้ไฟฟ้าในส่วนนี)้

ด้าน นายพลูพฒัน์ ลสีมบตัไิพบลูย์ เลขาธกิารส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (ส�านกังาน กกพ.) กล่าวว่า  
ได้รับหนังสือจาก รมว.กระทรวงพลังงานให้ชะลอโครงการ 
รับซื้อไฟฟ้าสีเขียวรอบ 2 เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้คณะ
กรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) จะหารอืเพือ่ด�าเนนิ
การให้เป็นไปตามแนวทางที ่รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน
สัง่การ ขอยนืยนัว่าไม่ได้ล้มโครงการไฟฟ้าสเีขียว รอบ 2 เพยีง
แต่ต้องรอการตรวจสอบด้านข้อกฎหมายก่อน ส่วนก�าหนดการ
รบัซือ้ไฟฟ้าทีเ่คยประกาศไว้ กไ็ม่ได้ยกเลกิ ต้องรอความชดัเจน
จากทางฝ่ายนโยบายก่อน และหากกระทรวงพลงังานยนืยนั
ผลออกมาเป็นอย่างไรจะประกาศให้รบัทราบต่อไป

ส�าหรบัสาระส�าคญัของการเปิดรบัซือ้ไฟฟ้าสเีขยีวเฟส 2  
ในครั้งนี้ ก�าหนดรับซื้อไฟฟ้าเฉพาะไฟฟ้าจากพลังงานลม  
ไม่เกนิ 600 เมกะวตัต์ และไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบ
ตดิตัง้บนพืน้ดนิ (โซลาร์ฟาร์ม) ไม่เกนิ 1,580 เมกะวตัต์ ซ่ึง
เป็นไปตามมตคิณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) 
เมือ่วันที ่ 31 ก.ค. 2567 ทีผ่่านมา โดยจะเน้นให้สทิธิผ์ูท้ีไ่ม่
ได้รับการคดัเลอืกในโครงการไฟฟ้าสเีขยีว เฟสแรก แต่ผ่าน
เกณฑ์ด้านเทคนิคขั้นต�่า และได้รับการประเมินความพร้อม

ตามเกณฑ์คะแนนคณุภาพแล้ว ซึง่มทีัง้สิน้ 198 ราย จะได้
รบัสทิธิใ์นการพจิารณาให้ร่วมโครงการไฟฟ้าสเีขยีวเฟส 2 นี้
ก่อนเป็นอนัดบัแรก

ทั้งนี้ เป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารายปียังคงเป็นไปตาม
แผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดภายใต้แผน
พัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) ในช่วงปี พ.ศ. 
2564-2573 (ปรบัปรงุเพิม่เตมิครัง้ที ่ 2) ทีไ่ด้ก�าหนดการรบั
ซือ้ไฟฟ้ารายปีไว้ดงันี้

พลงังานลม เปิดรบัซือ้ไฟฟ้ารวม 1,000 เมกะวตัต์ แบ่งเป็น 
รับซื้อปี 2571 จ�านวน 200 เมกะวัตต์, ปี 2572 จ�านวน  
400 เมกะวัตต์ และปี 2573 จ�านวน 400 เมกะวตัต์  ส่วนโซลาร์ 
ฟาร์ม จะเปิดรับซื้อไฟฟ้ารวม 2,632 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 
รบัซ้ือปี 2569 จ�านวน 232 เมกะวตัต์ , ปี 2570 จ�านวน 200 
เมกะวตัต์ , ปี 2571 จ�านวน 600 เมกะวตัต์ , ปี 2572 จ�านวน 
800 เมกะวัตต์ และปี 2573 จ�านวน 800 เมกะวตัต์  รวมทัง้
สิน้ 3,632 เมกะวตัต์

o ส่วนกรอบเวลาในการรบัซือ้ไฟฟ้าคอื 
1. ให้การไฟฟ้าออกประกาศก�าหนดรายละเอียด ขัน้ตอน 

สถานที่ ระยะเวลา รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ 
รบัซ้ือไฟฟ้า ในวนัที ่8 ต.ค. 2567

ก่อนหน้าน้ี คณะกรรมการก�ากับกจิการพลงังาน (กกพ.)ได้ประกาศเปิดรบัซือ้ไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวยีนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ปี 2565-2573 ส�าหรบักลุ่ม
ไม่มต้ีนทนุเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2565 (เพิม่เตมิ) พ.ศ. 2567” หรอืไฟฟ้าสเีขียวเฟส 2 รอบ
แรก เมือ่วนัที ่27 ก.ย. 2567 ตามมตคิณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน (กบง.) 
เมือ่วนัที ่31 ก.ค. 2567 โดยก�าหนดรบัซือ้ไฟฟ้าเฉพาะไฟฟ้าจากพลงังานลม ไม่เกนิ 
600 เมกะวตัต์ และไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์แบบตดิต้ังบนพืน้ดนิ (โซลาร์ฟาร์ม) 
ไม่เกนิ 1,580 เมกะวตัต์ รวมเป็น 2,180 เมกะวตัต์  โดยจะเน้นให้สทิธ์ิผูท้ีไ่ม่ได้รบัการ
คดัเลอืกในโครงการไฟฟ้าสเีขยีว เฟสแรก แต่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนคิขัน้ต�า่ และได้รบั
การประเมนิความพร้อมตามเกณฑ์คะแนนคณุภาพแล้ว ซึง่มีทัง้สิน้ 198 ราย จะได้
รบัสทิธิใ์นการพจิารณาให้เข้าร่วมโครงการไฟฟ้าสเีขยีวเฟส 2 นีก่้อนเป็นอนัดับแรก 
ส่วนอัตรารบัซือ้ไฟฟ้าพลังงานลมอยูท่ี ่3.1014 บาทต่อหน่วย และไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม
อยูที่ ่2.1679 บาทต่อหน่วย

ส�าหรับโครงการไฟฟ้าสีเขยีวเฟส 2 รอบแรกนี ้เกดิขึน้หลงัจาก กกพ. เปิดรบัซือ้ 
ไฟฟ้าสเีขยีวเฟสแรก ไปเมือ่เดอืน เม.ย. 2566 โดยมเีป้าหมายรบัซ้ือไฟฟ้า 5,203 เมกะวตัต์  
แต่มีผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการในเฟสแรกทั้งสิ้น 175 ราย ปริมาณไฟฟ้ารับซื้อรวม 
4,852.26 เมกะวัตต์ แต่เนือ่งจากยงัมผีูท้ีส่นใจเข้าร่วมโครงการอกีจ�านวนมาก ทาง กพช.  
ในสมยั นายสุพฒันพงษ์ พนัธ์มเีชาว์ เป็นรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน จึงมมีติ
ให้เปิดรบัซือ้ไฟฟ้าสเีขยีวเฟส 2 โดยมเีป้าหมายรบัซ้ือ 3,668.5 เมกะวตัต์

ต่อมาเมือ่นายพรีะพนัธ์ุ เข้ามาเป็น รมว.กระทรวงพลังงาน กระบวนการเปิดรบัซือ้
ไฟฟ้าสเีขยีวเฟส 2 ท่ียงัคงด�าเนนิต่อไป โดย กบง. เมือ่วนัที ่31 ก.ค. 2567 จงึได้ก�าหนด
ให้เปิดรบัซือ้ไฟฟ้าสเีขยีวเฟส 2 รอบแรก จ�านวน 2,180 เมกะวตัต์ ดงักล่าวก่อน จากนัน้ 
จงึจะเปิดรบัซือ้ไฟฟ้าสีเขยีวทีเ่หลอือกีประมาณเกือบ 1,500 เมกะวตัต์ ในรอบต่อไป 
แต่ล่าสดุ นายพรีะพนัธุ ์ได้สัง่การให้ระงบัการรบัซ้ือไฟฟ้าสเีขยีวเฟส 2 ดงักล่าวแล้ว



ปีที่ 19 ฉบับที่ 442 วันที่ 16-31 ธันวาคม 2567 ท้องถ่ินไทย  3ท้องถ่ินไทยท้องถ่ินไทย

22 ธันวาคม รูก้นั ใครจะคว้าชยั ?!
นายก อบจ.อบุลราชธานี (คนใหม่)

เนือ่งจาก จ.อบุลราชธาน ีเป็นจงัหวดัใหญ่ 
25 อ�าเภอ 219 ต�าบล 2704 หมูบ้่าน ขนาด 
พืน้ทีใ่หญ่เป็นล�าดบั 2 ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
และ เป ็ นอั นดั บ  5  ของประ เทศ ไทย  
มปีระชากรรวมเกอืบ 2 ล้านคน อกีทัง้ อบจ.
อุบลราชธานีมีงบประมาณรายรับ-รายจ่าย 
แต่ละปีกว่า 1,000 ล้านบาท การเลอืกตัง้นายก 
อบจ.อุบลราชธานี ในวันที่ 22 ธ.ค. 2567  
จงึน่าสนใจเป็นอย่างยิง่

พลันที่นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ตัดสินใจ 
ลาออกจากต�าแหน่งนายก อบจ.อบุลราชธาน ีก่อน 
ครบก�าหนดวาระในเดอืนธนัวาคม 2567 คณะ
กรรมการเลือกตัง้ (กกต.) ได้ก�าหนดให้มกีารเลอืก
ตัง้นายก อบจ.อบุลราชธาน ี(คนใหม่) ในวนัท่ี 22 
ธ.ค. 2567 โดยมผีูส้นใจลงสมคัร รวมทัง้สิน้ 4 คน 
ประกอบด้วย นายกานต์ กลัป์ตนินัท์ (หมายเลข 1)  
นายสิทธิพล เลาหะวนิช (หมายเลข 2)  
นางจติรวรรณ หวงัศภุกจิโกศล (หมายเลข 3) 
และ นายอธปิไตย สุย้ ศรมีงคล (หมายเลข 4) 

หลายฝ่ายคาดว่า ผูท้ีจ่ะเข้าถงึเส้นชยัได้น่าจะ
มเีพยีง 1 ใน 3 คนดงั ซ่ึงมฐีานเสียงเดมิในพืน้ที่ 
แถมยงัมพีรรคการเมอืงใหญ่คอยให้การสนบัสนนุ 
ได้แก่ นายกานต์ กลัป์ตนินัท์ อดตีนายก อบจ.
สมยัทีแ่ล้ว ซึง่ลงในนามพรรคเพ่ือไทย และเป็น
น้องชายของนายเกรยีง กลัป์ตนินัท์ อดตี รมช.
มหาดไทย อีกทั้งเคยเป็น นายก อบจ.มาแล้ว
หลายสมยั 

อกีคนคอื นายสทิธิพล เลาหะวนชิ อดตี รอง
นายก อบจ.อบุลราชธาน ีซึง่ตดัสนิใจลงสมคัรชงิ

ต�าแหน่งนายก อบจ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ด้วย 
เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก อบจ.
ในกลุม่ของตนเอง และยงัได้รบัการหนนุช่วยจาก 
พรรคประชาชน ซึ่งมั่นใจในฐานเสียงของคน 
รุน่ใหม่ ทีต้่องการเหน็ความเปลีย่นแปลงในสนาม
การเมอืงท้องถิน่

ส่วนผูท้ีต้่องจบัตาเป็นพเิศษ คอื นางจติรวรรณ  
หวังศุภกิจโกศล เจ้าแม่โรงแป้งมัน ซึ่งข้ามถิ่น 
มาลงสมัครในนามอิสระ แต่เป็นที่รู้กันทั่วไปว่า  
ได้รับการหนุนช่วยจากพลพรรคเพือ่ไทรวมพลงั  
ซึ่งมีฐานะเสียงแน่นอยู่ในพื้นที่ และยังมีข่าวว่า 
กลุ่มเนวิน พรรคภูมิใจไทย และไทยสร้างไทย  
ร่วมสนบัสนนุด้วย

แต่สสีนัของการเลอืกตัง้โฟกสัไปที ่นายกานต์  
กัลป์ตินันท์ และ นายสิทธิพล เลาหะวนิช 
เนื่องจากว่า เกิดศึก “ช้างชนช้าง” ระหว่าง  
2 พรรคการเมอืงใหญ่ เมือ่ ส.ส.เพือ่ไทยให้การ
สนบัสนนุนายกานต์อย่างเตม็ท่ี อกีทัง้ยงัมข่ีาวว่า  
นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
จะเดินทางไปให้ก�าลังใจและพบปะแกนน�า 
ที ่อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา 
มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีในวันที ่11 ธนัวาคม 67  
ขณะที่ สิทธิพล เลาหะวนิช ก็เป็นเหมือน  
“กระด๋ีได้น�า้” เม่ือ นายพธิา ลิม้เจรญิรัตน์ อดตี
หวัหน้าพรรคก้าวไกล พร้อม สส.พรรคประชาชน
และพลพรรคจ�านวนมาก ลงไปช่วยหาเสียง 
ให้อย่างคกึคัก

อีกไม่กี่วันก็จะรู ้กันว่า ใครจะเข้าวิน 
ในสนามการเมอืงท้องถิน่ครัง้นี ้!

กว่าแก้วแหวนเงินทองหรือค�าประกาศเกียรติคุณ
ใดๆ ส�าหรับคนมหาดไทย ก็คือคุณภาพชีวิตและ
ความสมบรูณ์พนูสขุของพีน้่องประชาชน

น.ส.ไตรศลีุ กล่าวว่า รางวลันายอ�าเภอแหวน
เพชร และปลดัอ�าเภอแหวนทองค�า เป็นการเสรมิ
สร้างขวญัก�าลงัใจและเชดิชเูกยีรตนิายอ�าเภอ และ
ปลดัอ�าเภอทีไ่ด้เสยีสละก�าลงักาย ก�าลังใจ ในการ
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการในทกุพืน้ทีข่องประเทศ โดย
คดัเลอืกนายอ�าเภอ และปลดัอ�าเภอ จากทัว่ประเทศ 
มเีกณฑ์การพจิารณาจากผูซ้ึง่มคีวามรูค้วามสามารถ 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

เป็นทีป่ระจกัษ์ และเป็นท่ียอมรบัของส่วนราชการ
และประชาชนในพืน้ที ่โดยมผีลการคดัเลอืกประจ�า
ปี 2567 ได้แก่

1) รางวัลนายอ�าเภอแหวนเพชร (รางวัล 
ชนะเลศิ) จ�านวน 5 ราย ได้แก่ นายธนารฐั สายเทพ  
นายอ�าเภอเมืองล�าปาง จ.ล�าปาง นายสังคม  
คดัเชยีงแสน นายอ�าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน  
ร.ต.อ.หญงิ อรณุ ีอนิทรมณ ีนายอ�าเภอจตรุพักตร
พมิาน จ.ร้อยเอด็ นายเอกชยั สนุทร นายอ�าเภอ 
ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และนายวิมุตติ  
อ�านกัมณ ีนายอ�าเภอระแงะ จ.นราธวิาส

2) รางวลันายอ�าเภอแหวนเพชร (รางวลัชมเชย) 
จ�านวน 5 ราย ได้แก่ นายคเณศ ค�านนท์ นายอ�าเภอ 
เชียงม่วน จ.พะเยา นายคเณศวร เกษอินทร์  
นายอ�าเภอกระนวน จ.ขอนแก่น นางปิณฑิรา  
เก่งการพานชิ นายอ�าเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา  
นายวรีดนย์ ศริ ินายอ�าเภอกฉุนิารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
และนายวนัสกุร ีแวมามะ นายอ�าเภอเมอืงปัตตาน ีจ.ปัตตานี

3) ปลดัอ�าเภอแหวนทองค�า (รางวลัชนะเลศิ) 
จ�านวน 5 ราย ได้แก่ นายธนกฤต ไชยสาร ปลดั
อ�าเภอฝาง จ.เชยีงใหม่ นายปัญจพงศ์ บญุจนัทร์ 
ปลดัอ�าเภอถลาง จ.ภเูกต็ นายพายพั บ้านสระ ปลดั 
อ�าเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา นายอนุพงษ์  
สขุวเิศษ ปลดัอ�าเภอแก่งหางแมว จ.จนัทบรุ ี และ
นายถริวฒัน์ ท่อทพิย์ ปลดัอ�าเภอศรสีาคร จ.นราธิวาส

4) รางวัลปลัดอ�าเภอดีเด่น (รางวัลชมเชย) 
จ�านวน 5 ราย ได้แก่ นายดนัยวฒัน์ ศรเีมอืง ปลดั
อ�าเภอ เชยีงของ จ.เชยีงราย นายธรีะพนัธ์ วงค์วลิาศ  
ปลัดอ�าเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา นางสุพิชชา  
เมธาชิวานนท์ ปลัดอ�าเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์  
นายอภชิาต ิเชือ้ฉมิ ปลดัอ�าเภอเฉลมิพระเกียรต ิจ.สระบรีุ  
และนางวลัภา โหราโชต ิปลดัอ�าเภอเทพา จ.สงขลา

มท.1 มอบรางวลันายอ�าเภอแหวนเพชร
และปลดัอ�าเภอแหวนทองค�า ประจ�าปี 2567

“อนทุนิ” มอบรางวลันายอ�าเภอแหวนเพชร
และปลดัอ�าเภอแหวนทองค�า ประจ�าปี 2567 เพือ่
เป็นการเสริมสร้างขวัญก�าลังใจและเชิดชูเกียรติ
นายอ�าเภอ และปลัดอ�าเภอท่ีได้เสียสละก�าลงักาย 
ก�าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุกพื้นที่
ของประเทศ โดยผูร้บัรางวลัในปีนีป้ระกอบด้วย 
นายอ�าเภอแหวนเพชร รางวัลชนะเลิศ 5 ราย 
รางวลัชมเชย 5 ราย และปลดัอ�าเภอแหวนทองค�า 
รางวลัชนะเลศิ 5 ราย รางวลัชมเชย 5 ราย พร้อม
ชืน่ชมและเน้นย�า้ให้ยดึมัน่ในความด ียดึประโยชน์
ของประชาชนเป็นท่ีตัง้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.
มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า 
เมือ่วันที ่1 ธนัวาคม 2567  นายอนทิุน ชาญวรีกลู 
รองนายกรฐัมนตรแีละ รมว.มหาดไทย เป็นประธาน
ในพธิมีอบรางวลัและประกาศเกยีรตคิณุ โครงการ

ทม.ระนองเปิดถนนคนเดนิ ปี 68
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเพือ่ชมุชน

นายสพุจน์ ภติูเกยีรตขิจร รองผูว่้าราชการ
จงัหวดัระนอง รักษาราชการแทนผูว่้าฯ จงัหวดั
ระนอง เป็นประธานเปิดโครงการถนนคนเดนิ 
ปี 2568 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ของชาวระนอง โดยจัดทุกวันศุกร์-เสาร์ เริ่ม 
วนัศกุร์ที ่6-28 ธนัวาคม 2567 และเดอืนมกราคม 
ถึงเมษายน จัดทุกวันเสาร์ เริ่มวันเสาร์ที่ 4 

มกราคม-26 เมษายน 2568 ตัง้แต่เวลา 17.00 
ถงึ 22.00 น. จากแยกบางส้านถงึแยกตลาดพม่า 

นายพินิจ ตันกุล นายกเทศมนตรีเมือง
ระนอง กล่าวว่า กจิกรรมนี ้ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
นนัทนาการ และการพกัผ่อนของประชาชนและ
นกัท่องเทีย่ว ช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์ เพือ่กระตุน้
เศรษฐกจิท้องถิน่ สร้างพืน้ท่ีให้เดก็และเยาวชน
ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และให้คนท้องถิน่ 
ได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีศิลปวฒันธรรม ตามแบบวถิคีนระนอง 
ภายในงานมีการออกร้านขายอาหารพื้นเมือง 
ผลิตภัณฑ์โอทอป การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่ การแสดงดนตร ี การแสดงผลงานทาง
วชิาการ การสาธติอาชพี และการแสดงศลิปะ
พืน้บ้าน 

เข้าร่วมในพธิ ีณ ห้องประชมุราชสห์ี ศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

ในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ 
ดงักล่าว นายอนทิุน ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตรี
และ รมว.มหาดไทย กล่าวว่า นายอ�าเภอแหวน
เพชรและปลัดอ�าเภอแหวนทองค�า มีความหมาย
เป็นอย่างยิง่ เพราะทัง้ค�าว่า “เพชร” และ “ทอง” 
สะท้อนคุณสมบัติของ 2 สิ่ง ที่จะคงคุณค่าและ 
ตัวตน ไม่ว่าจะตกไปอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือ 
ความกดดนัในรูปแบบใดก็ตาม

ทั้งนี้ ขอให้นายอ�าเภอและปลัดอ�าเภอผู้ได้
รับรางวัลทุกทุกท่านได้รักษาความดีงามไว้ให้เป็น
แบบอย่าง และเป็นที่ชื่นชมของผู้คน และขอให้
ข้าราชการทกุส่วนได้มกี�าลงักาย ก�าลังใจ ยดึมัน่ใน
ความดี และพัฒนาตนเองต่อไป โดยมีประโยชน์ 
ของพีน้่องประชาชนเป็นทีต่ัง้ เพราะรางวลัทีย่ิง่ใหญ่

นายอ�าเภอแหวนเพชร และโครงการปลัดอ�าเภอ
แหวนทองค�า ประจ�าปี 2567 โดยม ีนายทรงศกัดิ์ 
ทองศร ี น.ส.ซาบดีา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย  
นายอรรษษิฐ์ สมัพนัธรตัน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายสมเจตน์ ลมิปะพันธุ ์ทีป่รกึษา รมว.มหาดไทย 
น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
รมว.มหาดไทย พร้อมผูบ้รหิารกระทรวงมหาดไทย
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กกต.เสยีงแขง็ สรปุว่าวนัเลอืกตัง้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและนายกองค์การบรหิารส่วน
จงัหวดั ก�าหนดวนัเลอืกต้ังเป็น วนัเสาร์ที ่1 กมุภาพันธ์ 2568 เหมาะสมแล้วทีส่ดุ ไม่สนคณะกรรมาธกิาร
การพฒันาการเมอืง การสือ่สารมวลชน และการมส่ีวนร่วมของประชาชน สภาผูแ้ทนราษฎร ทีเ่สนอให้ กกต. 
พจิารณาทบทวนการก�าหนดวนัเลอืกต้ังให้เป็นวนัอาทติย์  ส่วนการเลอืกตัง้นายก อบจ.ก่อนครบเทอม  
ยังมีอีกหลายจังหวัด เพิ่งผ่านไปสดๆ ร้อนๆ ที่สนามอุดรธานีของคนเสื้อแดงจ๋า ศราวุธ เพชรพนมพร  
ค่ายเพือ่ไทยชนะขาด เป็นนายกอบจ.อดุรธานป้ีายแดง ข้ามไปทีจ่งัหวดัก�าแพงเพชรมผีูล้งสมคัรลงเก้าอี้  
2 คน ได้แก่ หมายเลข 1 สุนทร รัตนากร และ หมายเลข 2 ธานันท์ หล่าวเจริญ ผลการเลือกตั้ง 
นายสนุทร ได้ 104,413 คะแนน ส่วนนายธานนัท์ ได้ 27,609 คะแนน คนนีน้อนมา เพราะเป็นพีช่าย วราเทพ 
รตันากร พืน้ทีแ่น่นป้ึกอยูแ่ล้ว  อกีจังหวดัทีล้่มช้าง “น้องน�า้-วารนิ ชณิวงศ์” แห่งภมูใิจไทย ชนะคะแนน  
“กนกพร เดชเดโช” แชมป์เก่านายก อบจ. จากค่ายประชาธิปัตย์ราบคาบ พิสูจน์แล้วว่าใครท�าอะไร
ไว้คนใต้ไม่เคยลืม  ไปอีกจังหวัดเมืองช้างสุรินทร์ ตระกูลมุ่งเจริญพร แข่งดุ “ซ้อหมวย-ธัญพร  
มุง่เจริญพร” พลกิน�า นายพรชยั มุง่เจริญพร พีส่ามี อดตีนายก อบจ.สรุนิทร์ อย่างผดิความคาดหมาย   
ทีน่่าจับตามากคือ การเลอืกตัง้นายก อบจ.อบุลราชธาน ีวนัที ่22 ธนัวาคมนี ้สนามนีเ้ลอืดสาดแน่ แพ้ไม่ได้
ทัง้ 2 คน ค่ายเพือ่ไทยแชมป์เก่า กานต์ กลัป์ตินนัท์ และคูท้่าชงิ จติรวรรณ หวังศภุกจิโกศล ลงอสิระดีกรี
อดตีนายกเทศมนตรเีสงิสาง มพีีส่าวคอื ยลดา หวงัศภุกจิโกศล นายก อบจ.โคราช ท่ีมสีามคีอืเสีย่แป้งมนั  

อดตีรัฐมนตรช่ีวยพาณชิย์ และช่วยคมนาคม วรีศกัด์ิ หวงัศภุกจิโกศล  และน้องชายกเ็ป็นสามจิีตรวรรณ 
รบัรองฐานเสยีงแน่นมากๆๆๆ จบัตาดแูล้วกนั  ยงัมอีกี 2 จังหวดั คอืเพชรบรูณ์ อคัรเดช ทองใจสด นายก 
อบจ. 6 สมยั มาแบบแบเบอร์ และทีศ่รสีะเกษ ววิฒัน์ชัย โหตระไวศยะ ค่ายเพือ่ไทยกับ ไตรศลุ ีไตรสรณกลุ  
ลูกสาว วิชิต ไตรสรณกุล นายกอบจ. คนปัจจุบัน คู่นี้สูสี  ด้านพรรคประชาชนโดยหัวหน้าพรรค 
คนใหม่ ณฐัพงษ์ เรอืงปัญญาวฒุ ิแถลงข่าวเปิดตวัว่าทีผู่ส้มคัรนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด ในนามพรรค
ประชาชน จ�านวน 12 คน ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล�าพนู มกุดาหาร หนองคาย ตราด ภเูกต็ สรุาษฎร์ธานี 
พงังา สงขลา สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และนนทบรุ ีพร้อมน�าเสนอชดุนโยบาย 5 ด้าน คอื น�า้ประปา 
ดืม่ได้ น�า้เกษตรทัว่ถงึตลอดปี , ขนส่งมวลชน ถนนทัว่ถงึ รถเมล์ตรงเวลา, สาธารณสขุบรกิารทัว่ถงึ 
อยูไ่หนกใ็กล้หมอ, อบจ.โปร่งใส ท�างานไวรบัใช้ประชาชน, โรงเรียนคณุภาพ สอนทักษะอนาคต
เรยีนไปได้ใช้จรงิ สู้จรงิๆ แม้ว่าจะพ่ายแพ้ แต่นโยบายโดนใจวยัรุน่ทัง้นัน้เลย  เร่ืองน่าสนใจ

มากเมือ่ เชตวนั เตือประโคน สส.ปทุมธานี 
พรรคประชาชน ในฐานะอนกุรรมาธกิาร 
(กมธ.) พจิารณาธรุกจิกฬีา บนัเทงิ และ 
สนัทนาการกองทพั สภาผู้แทนราษฎร  ได้เชญิ  
พล.ต.ท.ค�ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก
อบจ.ปทุมธานี และคณะกรรมการการ 
กระจายอ�านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่(อปท.) ร่วมพจิารณาศกึษาแนวทาง 
การถ่ายโอนธรุกจิของกองทพั นายก อบจ.ปทมุฯ  
“กล่าวว่าผมยนืยนัว่าอปท.พวกเราเหน็พ้อง

ต้องกันว่า ทีด่นิ 625 ไร่ จะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง ไม่ใช่แค่ทีอ่อกก�าลงักายเพยีงอย่างเดยีว แต่ศูนย์
การแพทย์แบบปฐมภมูกิต้็องเกดิขึน้ทีน่ัน่ เราพร้อมจดัสรรงบประมาณลงไปดแูลหากได้รบัการถ่ายโอน” 
พล.ต.ท.ค�ารณวทิย์ กล่าว รบีถ่ายโอนเรว็ๆ  ลงไปทางใต้ท่ีจงัหวดัภเูกต็ ยคุนายกอบจ. เรวตั อารรีอบ 
ปฏริปูรถขนส่งสาธารณะใหม่เริม่ทดลองเดนิรถโดยสารไฟฟ้าปรบัอากาศ (EV BUS) 21 ทีน่ัง่ จ�านวน 3 คนั 
โดยวิง่ตามเส้นทางทีจ่ะเปิดให้บริการ สายที ่1 สะพานหนิ – เซ็นทรลัภเูกต็ โดยจะให้ประชาชน นกัเรยีน 
นกัศกึษา คนพิการ และผู้สงูอาย ุได้ร่วมทดลองนัง่รถ EV BUS ก่อนเปิดให้บรกิารเดนิรถอย่างเป็นทางการ
เรว็ๆ นี ้  สดุท้ายขอแสดงความห่วงใยพ่ีน้องชาวใต้ทีป่ระสบอทุกภยัอย่างหนกัในรอบ 50 ปี โดยเฉพาะ

เมอืงหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมณุ ีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ยอมยกธง 94 ชมุชน 
ช่วยไม่ทนัในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่น�า้มามากเอาไม่อยูจ่รงิๆ ธรรมชาตโิหดร้ายหรอืมนษุย์
ท�าลายธรรมชาติกนัแน่ “สวัสด”ี
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เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

 ทน.เชียงรายต้อนรับนักวิจัย
นายวนัชยั จงสทุธานามณ ีนายกเทศมนตรนีครเชยีงราย 

ร่วมต้อนรับคณะนักวิจัย และผู้แทนจากทีมโครงการกลาง 
(CIAP) ในการลงพืน้ทีจ่ดัท�าข้อมลูและแผนในการพฒันาเมอืง 
City Scan เพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา 
ชุมชน/ท้องถิ่น และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ 
และสงัคมสูท่กุภูมภิาค ให้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื

 อบจ.สุราษฎร์ธานี จัด “เมืองคนดีเกมส์”
นายพงษ์ศกัดิ ์จ่าแก้ว นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

สรุาษฎร์ธาน ีมอบหมายให้ นายฉตัรชนยั โนต๊ะยศ ปลดั อบจ.
สรุาษฎร์ธาน ี เป็นประธานในการประชมุเตรียมความพร้อม 
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ครั้งที่ 5 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

 ทม.เขารูปช้างเตรียมท�าสวนสาธารณะ
นายนราเดช ค�าทัปน์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูป

ช้าง จ.สงขลา ร่วมกบั ส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ ที ่ 13 
(สงขลา) ลงพื้นที่ตรวจสภาพป่าบริเวณพื้นที่ขออนุญาต 
เข้าท�าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบญัญัติ 
ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อเป็นสวนสาธารณประโยชน์  
(จดัเป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ)

 สพฉ.จบัมอื ทอ. อบรมก�าลงัพลหลกัสตูรอาสาฉกุเฉนิชมุชน 
 สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิโดยเรอือากาศเอก นายแพทย์อจัฉริยะ แพงมา เลขาธกิาร

สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิ(สพฉ.) และ พลอากาศตร ีนายแพทย์ เฉลิมพร บุญสริ ิกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒุด้ิานการแพทย์ฉุกเฉนิ พร้อมคณะผูบ้รหิาร ร่วมกบักองทพัอากาศ จดักิจกรรมจิตอาสา 
บ�าเพญ็ประโยชน์ อบรมหลกัสตูรอาสาฉกุเฉนิชมุชน (Community Emergency Volunteer) เนือ่ง
ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ 
6 รอบ 72 พรรษา โดยมพีลอากาศเอก พันธ์ภกัดี พฒันกลุ ผู้บญัชาการทหารอากาศ เป็นประธาน 

 บางจากฯ ร่วมปันน�า้ใจช่วยผูป้ระสบอทุกภยัภาคใต้
กลอยตา ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร  

บรษัิท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) มอบบตัรเตมิน�า้มันบางจาก ให้แก่ พลเรอืโทธนัยกร 
เสนาลักษณ์ เจา้กรมกิจการ พลเรอืนทหารเรือ กองทัพเรอื เพื่อน�าไปใชใ้นภารกจิการช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบภยัน�า้ท่วมในพืน้ท่ีภาคใต้ 

 เข้าเยีย่มคารวะ
ก�าพล  มหานกุลู ประธานบรหิารหนงัสอืพมิพ์ อปท.นวิส์ เข้าเยีย่มคารวะพร้อมแลกเปลีย่น 

ความคดิเห็นกับ สเุมธ ต้ังประเสรฐิ กรรมการ รกัษาการ ผูว่้าการการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 ธ.ก.ส. สนบัสนนุโครงการ “มอบไออุ่นให้พีน้่องแม่สาย” จ.เชยีงราย
ฉตัรชยั ศริไิล ผูจั้ดการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบเงนิสมทบทนุ  

พร้อมด้วยผ้าห่มกนัหนาว และผลติภณัฑ์ข้าวหอมมะลพิร้อมทานตรา “อุน่อิม่” ให้กบัไทยพบีเีอส  
น�าไปส่งต่อ เพือ่ช่วยเหลอืประชาชน รวมถงึพีน้่องเกษตรกรทีป่ระสบภยัหนาวในโครงการ “มอบไออุน่ 
ให้พี่น้องแม่สาย จ.เชียงราย” พร้อมเป็นก�าลังใจให้แม่สายกลับเข้าบ้าน โดยมี วสันต์ วชิราชัย  
ผูจ้ดัการฝ่ายกราฟฟิก สถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอส และกานดา จ�าปาทิพย์ บรรณาธกิารรายการ 
สถานปีระชาชน เป็นผูร้บัมอบ 

 ‘CPF ลงนาม MOU ขบัเคล่ือน “โครงการโรงเรยีนร่วมพฒันา” 
พล.ต.อ.เพิม่พนู ชิดชอบ รมว.ศกึษาธกิาร เป็นประธานในพธีิลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วม

มอื “โครงการโรงเรยีนร่วมพฒันา (Partnership School Project)” พร้อมผูน้�าจากภาคเอกชน  
ภาคประชาสงัคม ร่วมผลกัดนัการศกึษาไทยสูค่วามยัง่ยนื CEO ประสิทธิ ์บญุดวงประเสรฐิ และ เกศทพิย์  
ศภุวานชิ รองเลขาธกิาร สพฐ. ร่วมลงนาม รวมท้ัง ซพีอีอลล์ ทร ู และเครอืข่ายภาคประชาสังคม  
โดยม ีสนัน่ องัอบุลกลุ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และมชียั  
วรีะไวทยะ ประธานมลูนธิมิชัีย วรีะไวทยะ ผูร้เิริม่โครงการฯ ร่วมด้วย

 IRPC คว้ารางวลัดเีด่นระดบั Gold ด้านสทิธมินษุยชนต่อเน่ือง 5 ปี
เทอดเกยีรต ิพร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ไออาร์พซีี 

จ�ากดั (มหาชน) (IRPC) รบัมอบรางวลัดเีด่นระดบั Gold องค์กรต้นแบบด้านสทิธมินษุยชน จากการที่  
IRPC ได้รับรางวัลดีเด่น องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่อง 5 ปี จากกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรภีาพ กระทรวงยติุธรรม โดยม ีพนัต�ารวจเอก ทว ีสอดส่อง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม 
ประธานในพธิเีป็นผูม้อบรางวลั 

 ผอ.ออมสนิ รบัรางวลั จากบทบาทธนาคารเพือ่สงัคม
วทิยั รตันากร ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ รบัรางวลั The Thailanders Best Bank in Sustainable 

Finance for Social Impact 2024 จาก สนัน่ องัอบุลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานในงานมอบรางวลั The Thailanders Top Business Organizations  
& Social Impact Sustainability Awards 2024 ด้วยธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่อยู ่
เคยีงข้างคนไทยมายาวนาน พร้อมเป็นพลงัขบัเคลือ่นส�าคญัในการพฒันาประเทศ พร้อมส่งเสริมและพฒันา 
เศรษฐกจิฐานราก ด้วยบทบาทธนาคารเพือ่สังคม หรือ Social Bank ตลอด 4 ปีทีผ่่านมา

 3 การไฟฟ้า ร่วมประชมุศึกษาแลกเปลีย่นเรียนรู ้“Core Business Enabler 
พศิณ ุตนัตถิาวร รองผู้ว่าการ MEA หรอืการไฟฟ้านครหลวง นายประดษิฐ์ เฟ่ืองฟ ูรองผูว่้าการ

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) พนา สภุาวกลุ รองผูว่้าการการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานจาก MEA PEA และ กฟผ. ร่วมประชุมศึกษาแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ในหัวข้อ “Core Business Enabler ด้านที่ 1 : การก�ากับดูแลที่ดีและการน�าองค์กร  
(CG & Leadership)”

 ธอส. ร่วมกบั กรมบงัคบัคด ีMOU เชือ่มโยงข้อมลูทรพัย์ขายทอดตลาด 
กมลภพ วรีะพละ กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ เสกสรร สขุแสง 

อธบิดกีรมบงัคบัคดร่ีวมลงนามบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยการเชือ่มโยงข้อมลูประกาศขายทอดตลาด
และผลการขายทอดตลาด เพือ่เป็นการประสานความร่วมมอืทางด้านการบงัคบัคด ีรวมทัง้เช่ือมโยง
ข้อมลูทรพัย์ทีจ่ะประกาศขายทอดตลาด และผลการขายทอดตลาดระหว่างกรมบงัคบัคดกีบั ธอส. 
ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยธนาคารสามารถตดิตามข้อมลูทรพัย์ และผลการขายทอดตลาด
ทีก่รมบงัคบัคดีด�าเนนิการได้อย่างรวดเรว็ 
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มาตรา 11 ในรฐัธรรมนญูฉบับถาวรฉบับแรกของสยาม
เป็นทีรู่ก้นัโดยทัว่ไปว่า เมือ่เข้าสูเ่ดอืนธนัวาคม

ของทุกปี ประเทศไทยจะมีวันหยุดทุกวันท่ี  
10 ธนัวาคมของทกุปีนัน่กคื็อ “วนัรฐัธรรมนูญ” 
ซึง่วันดงักล่าวนีเ้มือ่ 92 ปีทีผ่่านมา เป็นวนัทีม่พีธีิ
พระราชทานรัฐธรรมนูญโดยมีพระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัเป็นผู้พระราชทานรัฐธรรมนญู  
อันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องหลังจากที่สยามได้เกิด
การปฏวิตัเิม่ือวนัที ่24 มถินุายน พ.ศ. 2475 และ
มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อวันที่  
27 มถินุายน พ.ศ. 2475 

แต่อย่างไรก็ตาม ต่อมาภายหลังได้มีการตั้ง
อนกุรรมการร่างรฐัธรรมนญูขึน้ใหม่ และมกีารให้
สภาผู้แทนราษฎรร่วมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 
ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2475 ซึง่ในกระบวนการ
ดงักล่าวนี ้มมีติิทีน่่าสนใจอยูม่าก โดยเฉพาะอย่างยิง่  
มีการก�าหนดมาตรา 11 ว่า “พระบรมวงศา 
นวุงศ์ตัง้แต่ชัน้หม่อมเจ้าขึน้ไป โดยก�าเนดิหรอื 
แต่งตัง้ก็ตาม ย่อมด�ารงอยูใ่นฐานะเหนอืการเมอืง”  
มาตราดังกล่าว ได้น�าไปสู่ข้อถกถียงอย่างกว้าง
ขวางในสภา กระทัง่ในท้ายทีสุ่ดพระยามโนปกรณ์
นิติธาดา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ 
ร่างรฐัธรรมได้ชีแ้จงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่า การทีไ่ด้ 
บัญญัติความข้อนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญก็ได้เคยกราบ

พระบรมวงศานวุงศ์ย่อมด�ารงอยูใ่นฐานะอนัเป็น
ที่เคารพเหนือการที่จะพึงถูกติเตียน ในควรแก่
ต�าแหน่งการเมือง ซึ่งเป็นการที่น�ามาทั้งในทาง
พระเดชและพระคณุ ย่อมอยูใ่นวงอันจะต้องถกูติ 
ถูกชม อีกเกตุหนึ่งจะนมาซ่งความขมขื่นในเวลา
ท�า electoral campaign  พระยามโนฯ เหน็ว่า
เพื่อความสงบเรียบร้อยสมัครสมานเป็นอันหนึ่ง 
อนัเดยีวกนัระหว่างเจ้านายกบัราษฎรควรถอืเสยีว่า 
พระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป  
ย่อมด�ารงอยูเ่หนอืการเมอืงทัง้หลาย ส่วนในทาง
ที่เจ้านายจะช่วยท�านุบ�ารุงประเทศบ้านเมือง  
ก็ย่อมมีโอกาสบริบูรณ์ในทางต�าแหน่งประจ�า  
และต�าแหน่งอนัเก่ียวแก่วิชาชพีเป็นพเิศษอยูแ่ล้ว 
ซึง่หารอืมานัน้ ได้ทราบแล้ว ฉนัเหน็ด้วยตามความ
คดิของพระยามโนฯ ทกุประการ…”

จากพระราชหัตเลขาของพระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัจะเหน็ได้ถงึน�า้พระทยั แนวคดิ  
และบทบาทของพระองค์ในระยะเวลาทีบ้่านเมอืง
ก�าลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะเปลี่ยนผ่าน  
แต่อย่างไรกด็มีาตรา 11 นีก้ด็�ารงอยู่เพยีงแค่ราว  
1 ทศวรรษกว่า เนือ่งจากว่าในช่วงท้ายสงครามโลก
ครัง้ที ่ 2 ได้มกีารยกเลกิมาตราดงักล่าวและกลุม่
พระบรมวงศานวุงศ์บางพระองค์กไ็ด้เข้าร่วมเล่น
การเมอืงและมบีทบาททางการเมอืงนบัต้ังแต่ช่วง
ปลายทศวรรษ 2480 เป็นต้นมา

เขียนโดย :  นางสาวปฐมาวดี วิเชียรนิตย์ นักวิชาการ สังกัดพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า
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ประกาศ ป.ป.ช. (ฉบับใหม่) เจ้าพนกังานรฐั
ทีต้่องยืน่บัญชทีรพัย์สินและหน้ีสนิ ม.103
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เว็บไซต ์

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศของ 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 
แห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ก�าหนดต�าแหน่งของเจ้าพนกังาน 
ของรัฐ ที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
เพ่ิมเตมิ ตามมาตรา 103 (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2567 ลงนาม 
โดย นายวทิยา อาคมพทิกัษ์ กรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ท�าหน้าที่
แทนประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติแห่งชาต ิโดยมผีลบงัคับใช้เมือ่พ้น 60 วนั  
หลงัประกาศในราชกจิจานเุบกษาเป็นต้นไป

ตัวอย่างต�าแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ 
ได้แก่ผู้ช่วยเลขาธิการ, ผู้อ�านวยการกองก�ากับ
และตรวจสอบ, ผู ้อ�านวยการกองข่าวกรอง
ทางการเงิน, ผู้อ�านวยการกองคดี, ผู้อ�านวย
การกองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน,  
ผู้อ�านวยการกองป้องกันและปราบปรามการ
สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย, ผูช่้วย 
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
กจิกจิการพลงังาน, ผูอ้�านวยการสถาบนัวทิยาการ
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง, ผู้อ�านวยการ
ส�านกัสบืสวนสอบสวน, ผูอ้�านวยการส�านกักจิการ
พรรคการเมือง, ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย
และคดี, ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด, ผู้อ�านวยการส�านัก
กฎหมายและคดี, ผูอ้�านวยการส�านักตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียน, ผู้อ�านวยการส�านักสอบสวน,  
ผูอ้�านวยการส�านักตรวจสอบหน้าทีข่องรฐั

อนึ่งปัจจุบันมีทั้งข้าราชการการเมืองและ
ข้าราชการพลเรอืน หลายหน่วยงาน หลายต�าแหน่ง 
ที่กฎหมายก�าหนดให้แสดงบัญชีทรัพย์สินและ 
หนีส้นิ ประกอบด้วย

1. ต�าแหน่งที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สิน และเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
และเอกสารประกอบให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 

นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี, สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร, สมาชิกวฒุสิภา, ตลุาการศาลรฐัธรรมนญู,  
ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ (ยกเว้นคณะกรรมการ  
ป.ป.ช.), ผูว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิ

รวมทั้ ง  ผู ้ด�ารงต�าแหน ่งระดับสูง กลุ ่ม 
เจ้าหน้าท่ีรฐั ต�าแหน่งหวัหน้าส่วนราชการส่วนกลาง 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  
ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ 
ผูว่้าราชการจังหวดั ปลดักรงุเทพมหานคร หวัหน้า
หน่วยงานขององค์กรอสิระ กรรมการและผูบ้รหิาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วย
งานรฐัอืน่ ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส�านกังาน กลต. ส�านกังาน คปภ. สถาบนัอดุมศกึษา
ของรัฐ องค์การมหาชน ผู้จัดการหรือเลขาธิการ
กองทุนของรัฐ และประธานกรรมการ กรรมการ 
ผู้อ�านวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ต�าแหน่ง
อื่นที่ก�าหนดให้เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง เชน่ 
ประธานกรรมการ กรรมการ เลขาธกิาร ส�านกังาน 
กสทช. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงาน ประธานกรรมการนโยบาย กรรมการ
นโยบาย กรรมการบรหิาร ผูอ้�านวยการ และรอง

ผูอ้�านวยการ ThaiPBS ผูด้�ารงต�าแหน่งเทยีบเท่า 
หรือต�าแหน่งอื่น เช่น เลขาธิการสภานิติบัญญัติ 
เลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง ศาลยุติธรรม 
ศาลรฐัธรรมนญู ส�านกังานอยัการสงูสดุ กรรมการ
และผู้บริหารสูงสุดของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พฒันาระบบสถาบนัการเงนิ กรรมการและผูบ้รหิาร
สงูสดุของ บมจ ธนาคารกรงุไทย และบรษิทัในเครอื 
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท บริหาร
สินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด ประธานกรรมการและ
กรรมการ ปปท.

-  กรุ ง เทพมหานคร  :  ผู ้ ว ่ า ร าชการ
กรงุเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร

- เมืองพัทยา : นายกเมืองพัทยา รองนายก
เมอืงพทัยา

- องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั : นายกองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั

- เทศบาลนคร/เทศบาลเมอืง/เทศบาลต�าบล : 
นายกเทศมนตรี

- องค์การบรหิารส่วนต�าบล = นายกองค์การ
บรหิารส่วนต�าบล

2. ต�าแหน่งท่ีมหีน้าทีย่ื่นบญัชทีรัพย์สนิและหนี้
สนิ เพือ่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบ แต่ไม่
ต้องเปิดเผยบญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิให้ประชาชน
ทราบ

ข้าราชการการเมอืงอืน่ : ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบยีบข้าราชการการเมอืง 

ข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืง : ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบยีบข้าราชการรฐัสภา

ข้าราชการตลุาการศาลยุตธิรรม : ระดบัอธบิด ี
ผูพ้พิากษาหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป รองอธบิดผีูพ้พิากษา
ศาลช้ันต้น ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล

ข้าราชการส�านกังาน ป.ป.ช. : ระดบัผูอ้�านวย
การกองขึน้ไป ผูช่้วยพนกังานไต่สวน พนกังาน
ไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานเจ้า
หน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ทรพัย์สนิ

กรุงเทพมหานคร : ประธานที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา เลขานุการ ผู ้ช่วยเลขานุการผู ้ว่า
ราชการ สมาชกิสภากรงุเทพมหานคร รองปลดั
กรงุเทพมหานคร หวัหน้าส�านกังาน ก.ก. ผูอ้�านวย
การส�านัก ผู้อ�านวยการเขต (ยกเว้นส�านักปลัด 
กรุงเทพมหานคร และส�านักงานเลขานุการ 
สภากรงุเทพมหานคร)

เมืองพัทยา : ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 
เลขานุการ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ปลัดเมือง
พทัยา รองปลดัเมอืงพัทยา หวัหน้าส�านกังานปลดั 
ผูอ้�านวยการส�านัก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด : รองนายก  
ที่ปรึกษา เลขานุการ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส ่วนจังหวัด ปลัดองค ์การบริหาร 
ส่วนจังหวดั ผู้อ�านวยการส�านกัช่าง

เทศบาลนคร : รองนายกเทศมนตร ีทีป่รกึษา 
เลขานกุาร และสมาชกิสภาเทศบาล ปลดัเทศบาล 
ผูอ้�านวยการส�านักช่าง

เทศบาลเมือง : รองนายก ที่ปรึกษา และ
สมาชกิสภาเทศบาล ปลดัเทศบาล ผู้อ�านวยการ
ส�านกัช่าง

เทศบาลต�าบล : รองนายกเทศมนตรี รอง
นายก ปลดัเทศบาล ผูอ้�านวยการส�านักช่าง

องค์การบริหารส่วนต�าบล : รองนายก
องค์การบริหารส่วนต�าบล ปลดัองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล ผูอ้�านวยการส�านักช่าง

ข้าราชการตลุาการศาลปกครอง : ระดบัอธบิดี
ศาลปกครองชัน้ต้นหรอืเทียบเท่าขึน้ไป

ข้าราชการอัยการ : ระดับอธิบดีอัยการหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป อัยการจังหวัด รองเลขาธิการ
ส�านกังานอยัการสูงสดุ รองอธบิดอียัการ รองอธบิดี
อยัการภาค

ข้าราชการส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : 
ระดบัรองผูว่้าการ ผูช่้วยผูว่้าการ ผูต้รวจเงนิ ผูช่้วย 
ผูต้รวจเงนิ ผูอ้�านวยการส�านกัทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจ 
สอบเงินแผ่นดนิ

ข้าราชการพลเรอืน/เจ้าหน้าทีข่องรัฐ/พนกังาน
รฐัวสิาหกจิ : ระดบัรองจากผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัสงู  
เช่น รองปลดักระทรวง รองอธบิด ี รองเลขาธกิาร  
รองผู้อ�านวยการ รองอธิการบด ีเป็นต้น

ข้าราชการพลเรอืน/เจ้าหน้าทีข่องรฐั ต�าแหน่ง
เกีย่วกบัการคลงัการจดัเก็บภาษ ี: ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ กรรมการ และรองผูว่้าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้อ�านวยการส�านักงาน
ศุลกากร ผู ้อ�านวยการส�านักงานศุลกากรภาค  
นายด่านศลุกากร ผูอ้�านวยการส�านกังานสรรพสามติ
ภาค สรรพสามติพืน้ที ่สรรภากรภาค สรรพากรพืน้ที่

ข้าราชการพลเรอืน/เจ้าหน้าทีข่องรฐั ต�าแหน่ง
เกีย่วกบัความมัน่คงและสงัคม : เจ้าพนกังานทีด่นิ
จังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา โยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด ท้องถ่ินจังหวัด ผู้อ�านวยการ
ทณัฑสถาน ผูบั้ญชาการเรอืนจ�า ผูอ้�านวยการสถาน
กกัขงั ผูอ้�านวยการสถานกกักนั ผูอ้�านวยการกอง
พทุธศาสนศกึษา ผูอ้�านวยการกองพทุธศาสนสถาน 
ผู้อ�านวยการส�านักงานศาสนสมบัติ ผู้อ�านวยการ 
กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ผูอ้�านวยการ

เกีย่วกบัการฟอกเงนิ รองเลขาธกิารคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. และผูอ้�านวยการกองเกีย่วกบัการตรวจสอบ
การทุจรติในภาครฐั

ข้าราชการทหาร : หัวหน้าส�านักงานรัฐมนตรี 
จเรทหารทัว่ไป รองปลดักระทรวง หวัหน้าส�านกัปลดั
กระทรวง หวัหน้าส�านกัตลุาการทหาร หัวหน้าส�านัก
อัยการทหาร เลขานุการส�านักงานปลัดกระทรวง 
ตลุาการพระธรรมนญู หวัหน้าส�านกังาน ผูอ้�านวย
การ เจ้ากรม เสนาธกิารทหาร ประธานคณะทีป่รกึษา
กองทพั แมทัพภาค แม่ทพัน้อย เลขานกุารกองทัพ  
ผูบ้ญัชาการ ปลดับญัช ีรองผูอ้�านวยการ รองเจ้ากรม  
รองผู้บญัชาการ รองเสนาธิการ รองแม่ทพัภาค รอง
จเรทหาร รองปลัดบัญชี รองผู้บัญชาการ ชั้นยศ
พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป กรรมการ 
ผูอ้�านวยการใหญ่สถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับกและ
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ผู้อ�านวยการการ 
ท่าอากาศยานอูต่ะเภา ผู้อ�านวยการการท่าเรอืพาณชิย์ 
สตัหบี ไม่ก�าหนดชัน้ยศ 

ข้าราชการต�ารวจ : รองผู้บัญชาการต�ารวจ
แห่งชาติ จเรต�ารวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ต�ารวจแห่งชาต ิ รองจเรต�ารวจแห่งชาต ิ จเรต�ารวจ 
ผู้บัญชาการ/รองผู้บัญชาการ สนง.ส่งก�าลังบ�ารุง 
สนง.ก�าลงัพล สนง.กฎหมายและคด ี ต�ารวจปราบ
ปรามยาเสพตดิ ต�ารวจท่องเทีย่ว ต�ารวจสนัตบิาล 
ต�ารวจตระเแวนชายแดน ส�านกังานพสูิจน์หลกัฐาน 
ส�านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ต�ารวจนครบาล ต�ารวจสอบสวนกลาง ต�ารวจภธูร
ภาค ต�ารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลย ี นายแพทย์ใหญ่ ผูบ้ญัชาการส�านกังาน
ตรวจสอบภาย ต�าแหน่งผู้บังคับการ เช่น ต�ารวจ
จราจร นครบาล สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 
สบืสวนสอบสวน นครบาล ภาค ตรวจคนเข้าเมอืง 
ต�ารวจภธูรจงัหวดั เป็นต้น

 “การหยดุปฏบิตัหิน้าที”่ หมายถงึ การให้
ผู้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการ
ชัว่คราว เนือ่งจากถกูกล่าวหาว่ากระท�าความผดิ
ตามที่กฎหมายก�าหนด เพื่อป้องกันมิให้เกิดผล 
กระทบจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นระหว่างการพจิารณา
ของศาล ซึง่การหยดุปฏบัิตหิน้าทีใ่นบางกรณเีกิดขึน้
โดยผลของกฎหมาย เช่น ตามมาตรา 93 วรรคสอง 
ประกอบมาตรา 81 แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติ พ.ศ. 2561 ซึง่ได้วางหลักให้ในกรณทีี่
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาต ิ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ไต่สวนแล้วมมีติ
วนิิจฉยัว่า เจ้าหน้าทีข่องรัฐรายใดกระท�าความผดิ
ฐานทจุริตต่อหน้าที ่หรอืกระท�าความผดิต่อต�าแหน่ง
หน้าทีร่าชการ หรอืความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีใ่นการ
ยตุธิรรม หรอืความผดิทีเ่กีย่วข้องกนั เมือ่อยัการ
สงูสดุได้รบัส�านวนคดจีากคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และได้ด�าเนินการฟ้องคดีอาญาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยศาลประทบัฟ้องแล้ว เจ้าหน้าทีข่องรฐัดงักล่าว
จะต้องหยดุปฏบิตัหิน้าทีท่นัท ีโดยผลของกฎหมาย 
เว้นแต่ศาลจะมคี�าสัง่เป็นอย่างอืน่

มปีระเดน็ชวนคดิว่า ... หากเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
(ผูบ้รหิารท้องถ่ิน) ไม่ยอมหยุดปฏบิตัหิน้าทีแ่ละยงั

“นายอ�าเภอ” แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
‘หยุดปฏิบัติหน้าที่’ จะฟ้องคดีต่อศาลได้หรือไม่ !?
ต่อมา อยัการสงูสดุได้ยืน่ฟ้องนาย ก. เป็นจ�าเลย

ในคดอีาญา และศาลอาญาคดทีจุรติและประพฤติ 
มชิอบภาค 6 ได้มคี�าพิพากษาอนัถึงทีส่ดุว่านาย ก.  
มคีวามผดิตามฟ้อง นายอ�าเภอจงึได้มหีนงัสอืจ�านวน  
2 ฉบบั แจ้งให้นาย ก. หยดุปฏบิตัหิน้าท่ีนายก
องค์การบรหิารส่วนต�าบล 

นาย ก. (ผูฟ้้องคด)ี เหน็ว่าหนงัสอืทัง้สองฉบบั
ของนายอ�าเภอเป็นค�าสัง่ทางปกครองท่ีมผีลกระทบ 
ต่อสิทธิของตน แต่กลับไม่ให้โอกาสตนได้ทราบ 
ข้อเทจ็จรงิอย่างเพยีงพอและมโีอกาสได้โต้แย้งแสดง
พยานหลกัฐาน ถอืเป็นค�าสัง่ทางปกครองทีไ่ม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย จึงยืน่ฟ้องนายอ�าเภอ (ผูถ้กูฟ้องคด)ี 
ต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมคี�าพพิากษาให้เพกิถอน
หนงัสอืทัง้สองฉบบัดังกล่าวของนายอ�าเภอ

คดมีีประเด็นปัญหาว่า ... ผูฟ้้องคดเีป็นผูไ้ด้รบั
ความเดอืดร้อนหรอืเสยีหาย หรอือาจจะเดอืดร้อนหรอื
เสยีหายโดยมอิาจหลกีเลีย่งได้อนัเนือ่งจากการกระท�า
ของนายอ�าเภอ (มหีนงัสอืแจ้งให้หยดุปฏบิตัหิน้าที)่  
ทีจ่ะมสีทิธฟ้ิองคดนีีต่้อศาลปกครองหรอืไม่ ?  

 ค�าวนิจิฉยัชวนรู้
ศาลปกครองสงูสดุพจิารณาแล้วเหน็ว่า  เมือ่

ผูฟ้้องคดมีไิด้หยดุปฏบิตัหิน้าทีต่ัง้แต่ศาลอาญาฯ 
ประทับฟ้องจนกระทั่งมีค�าพิพากษาถึงที่สุดว่า 

มคีวามผดิตามฟ้อง และต่อมานายอ�าเภอได้มหีนงัสอื
สองฉบับแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบรหิารส่วนต�าบล ถอืเป็นเพยีงการปฏบิตัิ
หน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลและแจ้งยนืยันให้ผูฟ้้องคดี
หยดุปฏบิตัหิน้าทีต่ามผลของมาตรา 93 วรรคสอง 
ประกอบกบัมาตรา 81 แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญู ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทจุรติฯ และแม้นายอ�าเภอจะมไิด้ดแูลให้ผูฟ้้องคดี
หยดุปฏบิตัหิน้าทีต่ัง้แต่ขณะทีศ่าลอาญาฯ ประทบั
ฟ้องก็ตาม แต่ยงัคงมหีน้าทีท่ีจ่ะต้องดูแลให้ผูฟ้้องคดี
หยดุปฏบิตัหิน้าทีต่ามผลของกฎหมายดงักล่าวอย่าง
เคร่งครดัจนกว่าจะด�าเนนิการตามกฎหมายเพือ่ม ี
ค�าสัง่ให้ผูฟ้้องคดพ้ีนจากต�าแหน่งแล้วเสรจ็ การทีผู่ถ้กู 

คงฝ่าฝืนปฏบิตัหิน้าทีร่าชการต่อไป ผูบ้งัคบับญัชา

หรอืผูก้�ากบัดแูล (นายอ�าเภอ) จงึได้มหีนงัสอืแจ้ง

ให้หยดุปฏบิตัหิน้าที ่ เพือ่ให้เป็นไปตามบทบญัญตัิ

แห่งกฎหมาย เช่นนี ้เจ้าหน้าทีข่องรฐัดงักล่าวจะน�า

คดมีาฟ้องต่อศาลปกครอง เพือ่ขอให้มคี�าพพิากษา

เพกิถอนหนงัสอืของผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูก้�ากบัดแูล

ได้หรอืไม่ ? มาตดิตามค�าตอบในบทความนีก้นัครบั !

 เหตเุดอืดร้อนของผู้ฟ้องคดเีกดิจาก ... นาย ก.  

ขณะด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล  

ได้ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวินิจฉัยว่า  

มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน

มีหน้าที่ซื้อ ท�า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้ 

อ�านาจในต�าแหน่งโดยทจุรติอนัเป็นการเสยีหายแก่

รฐั เทศบาล สขุาภบิาล หรอืเจ้าของทรพัย์นัน้ ฐานเป็น 

เจ้าพนักงานมีหน้าท่ีจัดการหรือดูแลกิจการใด 

เข้ามีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์ส�าหรับตนเอง

หรอืผูอ้ืน่ อนัเนือ่งจากกจิการนัน้ และฐานเป็นเจ้า

พนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย 

มชิอบ เพือ่ให้เกดิความเสยีหายแก่ผูห้นึง่ผูใ้ด หรอื

ปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏิบตัหิน้าทีโ่ดยทจุรติ ตาม

มาตรา 151 มาตรา 152 และมาตรา 157 แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญา

ฟ้องคดมีหีนงัสอืถงึผูฟ้้องคด ี เป็นเพยีงการยนืยนั
ให้ผูฟ้้องคดหียดุปฏบิตัหิน้าท่ีตามกฎหมายเท่านัน้

ฉะนัน้ หนงัสอืพพิาทจึงมไิด้เป็นการใช้อ�านาจ
ตามกฎหมายของนายอ�าเภอทีม่ผีลเป็นการสร้างนติิ
สมัพนัธ์ขึน้ระหว่างบคุคลในอนัท่ีจะก่อ เปล่ียนแปลง 
โอน สงวน ระงบั หรอืมผีลกระทบต่อสถานภาพของ
สทิธิหรอืหน้าทีข่องผูฟ้้องคด ี ไม่ว่าจะเป็นการถาวร
หรอืชัว่คราว จงึมใิช่ค�าสัง่ทางปกครองตามมาตรา 5  
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 ผูฟ้้องคดมีใิช่ผูไ้ด้รับความเดือดร้อน
หรอืเสียหาย หรืออาจจะเดอืดร้อนหรอืเสยีหาย
โดยมอิาจหลีกเลีย่งได้อนัเนือ่งมาจากการมหีนงัสอื
ดงักล่าว และไม่มสีทิธฟ้ิองคดนีีต่้อศาลปกครองตาม

มาตรา 42 วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัจัิดตัง้ศาล
ปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2542 

ศาลปกครองสูงสุดจึงมีค�าสั่งยืนตามศาล
ปกครองชัน้ต้น ทีไ่ม่รบัค�าฟ้องนีไ้ว้พิจารณา (ค�าสัง่
ศาลปกครองสงูสดุที ่1014/2567)

 บทสรปุชวนอ่าน
กรณผีูบ้รหิารท้องถิน่ เช่น นายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล นายกเทศมนตรี ถูกคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วมมีตวินิจิฉยัว่า กระท�าความผดิ
ฐานทจุรติต่อหน้าที ่หรอืกระท�าความผดิต่อต�าแหน่ง
หน้าทีร่าชการ หรอืความผิดต่อต�าแหน่งหน้าทีใ่นการ
ยตุธิรรม หรอืความผดิทีเ่กีย่วข้องกนั เมือ่อยัการ
สงูสดุได้รบัส�านวนคดจีากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
ได้ด�าเนนิการฟ้องคดอีาญาโดยศาลประทบัฟ้องแล้ว 
ผูบ้รหิารท้องถิน่ดงักล่าวจะต้องหยดุปฏบิตัหิน้าที่
ทนัทตีามผลของกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ ในกรณทีีผู่บ้รหิารท้องถิน่ไม่
ยอมหยดุปฏบิตัหิน้าที ่ นายอ�าเภอย่อมมหีน้าทีใ่น
การก�ากบัดแูล และแจ้งยนืยนัให้หยดุปฏบิตัหิน้าที่
อย่างเคร่งครัด จนกว่าศาลจะมคี�าพพิากษาถงึท่ีสดุ
และนายอ�าเภอจะด�าเนนิการตามกฎหมาย เพือ่มี
ค�าสัง่ให้พ้นจากต�าแหน่งแล้วเสรจ็ โดยหนงัสอืแจ้ง
เช่นว่านีม้ไิด้มลีกัษณะเป็นค�าสัง่ทางปกครอง กรณี
จงึไม่อาจฟ้องคดต่ีอศาลปกครองเพือ่ขอให้เพกิถอน
ได้ ... นัน่เองครบั

(ปรกึษาคดปีกครองได้ทีส่ายด่วนศาลปกครอง 
1355)

“เม่ืออัยการสูงสุดได้รับส�านวนคดีจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และได้
ด�าเนนิการฟ้องคดอีาญาโดยศาลประทบัฟ้องแล้ว ผูบ้รหิารท้องถ่ินดงักล่าว 
จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีตามผลของกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทจุรติ ในกรณทีีผู่บ้รหิารท้องถิน่ไม่ยอมหยดุปฏบิตัหิน้าที่ 
นายอ�าเภอย่อมมหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูล และแจ้งยนืยนัให้หยดุปฏบิตัหิน้าที ่
อย่างเคร่งครดั จนกว่าศาลจะมคี�าพพิากษาถงึทีส่ดุและนายอ�าเภอจะด�าเนนิการ 
ตามกฎหมาย เพือ่มคี�าสัง่ให้พ้นจากต�าแหน่งแล้วเสรจ็ โดยหนงัสือแจ้งเช่นว่านี ้
มไิด้มีลกัษณะเป็นค�าส่ังทางปกครอง”

บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่
หัว และพระองค์ได้ทรงเห็นชอบดังที่ได้ปรากฎ 
ในพระราชหตัเลขา ดงัน้ี 

“…. ในการร่างรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
สยาม มีความข้อหนึ่งลังเลใจอยู ่ คือในเรื่อง 
ทีเ่ก่ียวข้องแก่พระบรมวงศานวุงศ์ควรจะด�ารงอยู ่
ในฐานะอย่างใดในทางการเมือง กล่าวโดยหลกัการ 
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บพท.ผลติ 200 นักจดัการวิจยัเชิงพืน้ท่ี
บูรณาการภาคีพัฒนาคน-พัฒนาชุมชน

ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) กล่าวถงึทศิทางและ
นโยบายการพฒันาวทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม 
ภายใต้แผนด้าน ววน. ของประเทศว่า ประเทศไทย
มกีองทนุวจิยัและนวตักรรม ในการสนบัสนนุการ
พัฒนาฐานทุนการท�างานด้านวิจัย ซึ่งมีโจทย์คือ 
จะท�าอย่างไรให้กองทนุหรอืงบประมาณท่ีมีอยู ่ขยาย 
ขึ้นและมีคุณค่าต่อสังคม เปรียบทุกท่านเหมือน 
จิก๊ซอร์ตวัหน่ึงทีอ่ยูใ่นระบบวทิยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรม และเป็นเครอืข่ายในการขบัเคลือ่น ววน. 

“ด้วย ววน. จะขับเคลื่อนได้ต้องอาศัยผู้ที่มี
ความรู ้ ความเข้าใจและมปีระสบการณ์ทีเ่ข้มแขง็ 
ในการท�างานวจิยั และงานวจัิยชิน้ไหนทีป่ระสบความ 
ส�าเรจ็ หรอืมคีวามเข้มแขง็เราควรจะผลกัดนัให้ไป
ได้ไกลมากขึน้โดยไม่ต้องนบัหนึง่ใหม่ โดยการขยาย
ผลงบประมาณงานวจิยัทัง้ 20,000 ล้านบาท ให้เกิด 
มลูค่าและก้าวข้ามความเป็น Middle Income Trap  
ไปได้ นั่นคือทุกฝ่ายต้องบูรณาการร่วมกันและ
ขับเคลื่อนงานวิจัย ภายใต้นโยบาย SRI for all  
ให้เกดิการผลิดอกออกผลอย่างเต็มศกัยภาพ”

ด้าน ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อ�านวยการ 
หน่วยบรหิารและจดัการทนุด้านการพฒันาระดบั
พืน้ที ่(บพท.) ภายใต้การก�ากบัของ กระทรวงการ
อดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม กล่าวว่า  
ส�าหรับหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้น 
ต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 นีเ้ป็นการต่อยอดขยายผลข้อค้นพบ 
จากปีที ่1 และยกระดับคณุภาพหลกัสตูรให้เข้มข้น
ขึน้ และครอบคลุมกลุม่เป้าหมายทีม่บีทบาทความ
ส�าคญัต่อการขบัเคลือ่นการพฒันาพืน้ทีใ่ห้มากขึน้ 
เพือ่ผลกัดนัการขบัเคลือ่นแผนบรูณาการงานวจิยั
เชงิพ้ืนที ่ทัง้ในระดบันโยบายและระดับปฏบิติัการ
ให้มีประสทิธภิาพและคณุภาพดยีิง่ข้ึน

ดร.กติต ิกล่าวต่อว่า “เป้าประสงค์ของโครงการนี้  
คือการสร้าง Key Agent หรือผู้น�าในการสร้าง 
ความเปลีย่นแปลงในพืน้ทีเ่ป็นปัจจยัส�าคญั โดยใช้
ชดุข้อมลูความรูซ้ึง่เป็นการตดิอาวธุให้มหาวทิยาลยั
พัฒนาพื้นที่ ที่ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยแนวคิด 
ดงักล่าวเป็นนโยบายของกระทรวง อว. ภายใต้การน�า 
ของรฐัมนตรศีภุมาส อศิรภักด ี ทีต้่องการน�างาน
วิจัยเข้ามาเพื่อบริการและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทกุภมูภิาค โดยในปีที ่2 นี ้เรามุง่

พัฒนานักจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ 
ให้มคีวามรู้และทกัษะร่วม รวมถงึทกัษะเฉพาะกลุม่ 
ตลอดจนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
งานวิจยัและนวตักรรม เพ่ือสร้างการเปลีย่นแปลง 
ทีด่ขีึน้ในพืน้ที ่โดยเชือ่มโยงความร่วมมอืกบัภาคเีครอื 
ข่ายในพ้ืนที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนางานวิจัย
ของประเทศ ตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
(อววน.) ปี พ.ศ.2566-2570”

ส�าหรับการเปิดตัวหลักสูตรในปีที่ 2 ได้มี
การถอดชุดประสบการณ์และความส�าเร็จจากผู้
เข้าร่วมหลกัสตูร ABC Academy รุ่นที ่ 1 ร่วม
เสนอผลส�าเร็จจากการบ่มเพาะที่พัฒนาหลักคิด 
ความเข้าใจและการถอดกระบวนการเชงิหลกัการ 
ในการจดัการงานวจิยั เกดิองค์ความรูแ้ละเครือ่งมอื 
ส�าหรับการจัดการ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนครอบคลุมถึงความตระหนักรู้ถึงคุณค่า
เพือ่ชมุชนและพ้ืนที่

ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธกิารบดี
ฝ่ายวจิยัและนวตักรรม มหาวทิยาลยัพะเยา กล่าวว่า  
ในส่วนของการรับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงาน
วจิยัเชงิพืน้ที ่(ABC Academy) ปีที ่2 น้ัน มกีลุม่
เป้าหมายด้วยกนั 3 กลุม่ จ�านวนรวมกันกว่า 200 
คน ประกอบด้วย กลุม่ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีจ่ะ
ไปท�าหน้าทีใ่นการขบัเคลือ่นระบบบรหิารจดัการ
งานวจิยัเชงิพืน้ที ่ (Policy Driven Group) กลุม่
นกัวจิยัทีจ่ะท�าหน้าทีว่จิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมท่ีจะใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่ (Area 
Driven Group) และกลุ่มผูส้นใจท่ัวไป ทีส่นใจเข้า
มาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัย
และพฒันาเชงิพืน้ที ่(Open Access Group) 

โดยก�าหนดพืน้ทีด่�าเนนิการเอาไว้ 3 ลกัษณะ 
ได้แก่ พื้นที่วิจัยในโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ทนุจาก บพท. พืน้ทีเ่ป้าหมายของผูเ้ข้าร่วมโครงการ
ทีจ่ะพฒันาไปเป็น Initiative Program และพ้ืนที่
ซึง่ได้รบัทุนวจิยัจากแหล่งทนุวจิยัหรอืหน่วยบรหิาร
จัดการงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการประกาศ
รบัสมคัรเพือ่เข้าร่วมโครงการตัง้แต่วนัที ่ 9 - 29 
ธนัวาคม 2567 และจะประกาศผลผูผ่้านการคดั
เลอืกในวนัที ่9 มกราคม 2568

“ด้วยความเชือ่มัน่ผูผ่้านการบ่มเพาะหลกัสตูร
การพฒันาศกัยภาพบคุลากร สูก่ารเป็นนกัจดัการ
งานวิจัยเชิงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรในสถาบัน
อุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม จะเป็นขุมพลังแห่งความรู้ที่
ส�าคญัในการพฒันาพืน้ที ่ และเป็นกลไกสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีในพื้นที่ ด้วยทักษะการบริหาร
จัดการความรู้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์อย่าง
ยัง่ยนื” ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ กล่าว.

กรมการแพทย์โชว์ผลงานคนไทย
ผลติหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบ�าบัดมะเร็ง

กรมการแพทย์โชว ์นวัตกรรมหุ ่นยนต์
ผสมยา เคมีบ� าบั ดฝ ี มื อคนไทย  ซึ่ ง โร ง
พยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วม
กันคิดค้นและพัฒนาหุ่นยนต์ชนิดนี้ขึ้นมา เพื่อ
อ�านวยความสะดวกในการรักษาผู ้ป่วยโรค
มะเรง็ สามารถผสมยาเคมบี�าบดัได้ 24 ชนดิ โดย
ปัจจุบันได้น�าหุ่นยนต์เคมีบ�าบัดมาใช้งานแล้ว 
จ�านวน 3 เครือ่ง

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรม
การแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ ร่วมขบัเคลือ่น
นโยบายของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในด้านมะเร็งครบ
วงจร ผลักดันการให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขสู ่ยุคดิจิทัล ท�าให้การรักษาและ
เครื่องมือทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผ่าน
กระบวนการ Digital transformation อย่างต่อ
เนื่อง โดยน�าเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ มาใช้

ในการรกัษาผูป่้วย เพือ่ลดระยะเวลาการรอคอย 
การนอนโรงพยาบาล เพิ่มความรวดเร็วถูกต้อง 
ปลอดภยั และแม่นย�า ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ 

ซึ่งหนึ่งในโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพส�าคัญของ
ประชาชนไทยและทั่วโลกคือโรคมะเร็ง ผู้ป่วย
มะเร็งปัจจบุนัประมาณ 4.5 แสนราย รายใหม่ปีละ 
ประมาณ 1.4 แสนราย เสียชีวิตปีละประมาณ  
8 หมื่นราย หากผู้ป่วยการเข้าถึงบริการและรับ
การรักษาอย่างเหมาะสมในเวลาอันรวดเร็ว จะ
เป็นหวัใจส�าคญัท�าให้ผูป่้วยมะเรง็มโีอกาสหายขาด
และมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ได้ ซึง่วธิกีารรกัษาหลกั ๆ  
ของโรคมะเรง็ประกอบด้วย การผ่าตดั รงัสรีกัษา 
และเคมบี�าบดั 

จะเห็นได้ว่าการให้ยาเคมีบ�าบัด เป็นหนึ่ง

ในเครื่องมือส�าคัญของการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่ง

มากกว่าร้อยละ 50 ของผูป่้วยมะเรง็จ�าเป็นต้องได้

รบัการรกัษาชนดินี ้กรมการแพทย์ จงึได้วางกรอบ

ทิศทางการพัฒนาหน่วยงานให้มุ่งเน้นการสร้าง

นวัตกรรมและการขยายผลนวัตกรรมที่มีอยู่ไปสู่

ระบบสขุภาพ ปัจจบุนัมหีุน่ยนต์เคมบี�าบดัในสงักดั 

จ�านวน 3 เครือ่ง ซึง่โรงพยาบาลมะเรง็อดุรธาน ีเป็น

หน่วยงานทีพ่ฒันาหุน่ยนต์ผสมยาเคมบี�าบดั เป็น

เครือ่งแรกของประเทศไทย คดิค้นโดยคนไทยเพือ่

คนไทย และเป็นต้นแบบการส่งยาเคมบี�าบดัไปสู่

โรงพยาบาลใกล้เคยีงในเขตสขุภาพท่ี 8 

โดยได้ให้ยาเคมีบ�าบัดแก่ผู้ป่วย รวม 5,529 

ราย และได้ขยายผลการใช้เพิม่ไปยงัโรงพยาบาล

มหาวชริาลงกรณธญับรุ ีรบัผดิชอบดแูลผูป่้วยโรค

มะเร็งในเขตสุขภาพที่ 4 โดยได้ให้ยาเคมีบ�าบัด

แก่ผูป่้วย รวม 5,243 ราย และโรงพยาบาลมะเรง็

อบุลราชธาน ีรบัผดิชอบดแูลผูป่้วยโรคมะเรง็ในเขต

สขุภาพที ่10 โดยได้ให้ยาเคมบี�าบดัแก่ผูป่้วย รวม 

6,000 ราย ทัง้นี ้ผลงานดงักล่าวได้รบัรางวลัเลศิรฐั  

  2567 ระดับดเีด่น (Best of The Best) เพ่ือให้ 

ผูป่้วยได้รบัการรกัษาด้วยยาเคมบี�าบดัอย่างรวดเรว็ 

ทัว่ถงึ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ มะเรง็
รกัษาทกุที ่(Cancer anywhere)

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์
ร่วมกับคณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนา
นวัตกรรมหุ ่นยนต์ผสมยาเคมีบ�าบัด เป็นโรง
พยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย สามารถผสมยา
เคมบี�าบดัได้ 24 ชนดิ หุน่ยนต์มคีวามแม่นย�าใน
การเตรยีมยา มากกว่ามนษุย์ (98.24% : 95.05%) 
มคีวามปลอดภยั ท�างานด้วยแขนกล ควบคมุด้วย 
ระบบอัตโนมัติในสภาวะปลอดเช้ือ ลดการ 
ปนเปื้อน รั่วไหลของยาเคมีบ�าบัดสู่สิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานการเตรยีมยา ภายใต้การก�ากบัดแูล 
ของเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผ่านการศึกษาวิจัย
ในด้านความปลอดภัยและแม่นย�าเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพและความปลอดภยัต่อบคุลากรรวม
ถงึผูป่้วยมะเรง็ 

โดยเริม่ต้นพฒันาต้ังแต่ปี 2562 ทดสอบระบบ
แลได้รับสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ ในปี 2564 และ
ใช้งานจริงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นมา 
สามารถลดการน�าเข้าเครือ่งมอืราคาแพงได้ และ
มีความสะดวกในการใช้งานมากกว่าเครื่องมือที ่
น�าเข้าจากต่างประเทศ

สธ.สัง่ทุกจงัหวัดเตรยีมรบัมือ PM 2.5 ปี 68
เน้น 4 มาตรการหลัก พร้อมข้อส่ังการ 7 ข้อ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุม 
ทัว่ประเทศ รบัมือฝุน่ PM 2.5 ปี 2568 ออก 7 ข้อ 
สัง่การทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้มด�าเนนิการ  
4 มาตรการ สร้างความรอบรูส้ขุภาพ ยกระดบั 
แจ้งเตือนความเสี่ยงด้วยดิจิทัล เตรียมห้อง 
ปลอดฝุ ่นมากกว ่า 5 พันห ้อง ขยาย 
คลินิกมลพิษและแบบออนไลน์นัดหมายได้
ผ่าน “หมอพร้อม” เน้นดแูลกลุม่เปราะบาง 
เปิดศูนย์ PHEOC เมือ่สถานการณ์มีแนวโน้ม
รนุแรงขึน้ พร้อมเฝ้าระวงั 4 กลุม่โรคจากการ
สมัผัสฝุน่

เมื่อเร็วๆ นี้  ที่กระทรวงสาธารณสุข 
จ.นนทบุรี นพ.วีรวุฒิ อิ่มส�าราญ รองปลัด
กระทรวงสาธารณสุข เป ็นประธานการ
ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข กรณีหมอกควันและฝุ่นละออง
ขนาดเลก็ ปี 2568 ร่วมกบักรมอนามยั กรม
ควบคุมโรค กรมการแพทย์ ส�านกัสขุภาพดจิทิลั 
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ส�านักงานเขตสุขภาพ 
และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 
และกล่าวว่า ตามที ่คณะรฐัมนตร ี(ครม.) มอบ
หมายหน่วยงานที่เก่ียวข้องด�าเนินงานรับมือ
สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุน่ PM 2.5 

และหากเปิดระดบัจงัหวัด 2 จงัหวดัขึน้ไป จะเปิด  
PHEOC ระดบัเขตสขุภาพ

นพ.วรีวฒุ ิกล่าวต่อว่า ทัง้นี ้ได้มข้ีอสัง่การใน 
การประชมุ 7 ข้อ คอื 

1. ให้ผู ้ตรวจราชการฯ ผู ้อ�านวยการ
ส�านักงานเขตสุขภาพ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลศูนย ์/ 
โรงพยาบาลทัว่ไป และสถานบริการสาธารณสขุ
ทุกแห่ง ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เส่ียง 
และด�าเนนิการตาม 4 มาตรการดงักล่าว 

2. ยกระดับการเฝ้าระวัง สื่อสาร สร้าง
ความรอบรู้ 

3. ส่งเสรมิองค์กรลดมลพษิในโรงพยาบาล
สงักัดกระทรวงสาธารณสขุทกุระดบั 

4 .  ป ้ อ งกันผลกระทบทางสุ ขภาพ 
กลุม่เปราะบาง 

5. ขยายและยกระดับบริการด้านการ
แพทย์และสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ 
จากฝุน่ PM 2.5 

6. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและ 
ยกระดับกาารปฏิบัติการหากสถานการณ ์
มแีนวโน้มรนุแรงมากขึน้ 

7. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการใช้ พ.ร.บ.การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 เป็น
เครือ่งมอืสนบัสนุนการลดฝุน่ละอองขนาดเลก็ 
จากแหล่งก�าเนิดในพ้ืนที่และการจัดการเหตุ
ร�าคาญ และการประกาศก�าหนดพืน้ทีค่วบคมุ
เหตุร�าคาญจากฝุน่ 

นอกจากนี้ ยังมอบหมายกรมควบคุมโรค
เฝ้าระวงัโรคจากการรบัสมัผสัฝุน่ PM 2.5 ผ่าน
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ (HDC) กระทรวง
สาธารณสุข 4 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคทาง
เดินหายใจ กลุ่มโรคตาอักเสบ กลุ่มโรคหัวใจ
และหลอดเลือด และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 
ซึ่งข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 29 
พฤศจกิายน 2567 พบผูป่้วยรวม 6.4 ล้านราย 
เป็นกลุม่โรคผวิหนงัอกัเสบมากทีส่ดุ 2.7 ล้าน
ราย ตามด้วยกลุม่โรคตาอกัเสบ 2.1 ล้านราย 
และโรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั (COPD) 1.3 ล้านราย

ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบด้าน
การแพทย์และสาธารณสขุ ได้ก�าหนด 4 มาตรการ
ส�าคญั คอื 

1. สร้างความรอบรูก้ารลดมลพษิและการดแูล
สขุภาพป้องกนัตนเอง 

2. ลดและป้องกนัผลกระทบต่อสขุภาพ โดย
ยกระดบัการเฝ้าระวงั สือ่สารแจ้งเตอืนความเสีย่ง
อย่างรวดเรว็ด้วยดจิทิลั หากค่าฝุน่เกนิมาตรฐาน
ให้รีบแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว โดย
ระดบัสส้ีม เริม่มีผลกระทบต่อสขุภาพ 37.6 - 75 
ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) แจ้ง
เตอืนวนัละ 1 รอบ, สีแดง มผีลกระทบต่อสขุภาพ 
75.1 มคก./ลบ.ม.ขึน้ไป แจ้งเตอืนวนัละ 2 รอบ 
แต่หากเกนิ 150 มคก./ลบ.ม.ข้ึนไป ให้แจ้งเตอืน
วนัละ 3 รอบ หากจ�าเป็นให้เสนอมาตรการ Work 
From Home หรอืลดกจิกรรมกลางแจ้งต่อคณะ
กรรมการระดบัจงัหวดั นอกจากนี ้ ให้เตรียมห้อง
ปลอดฝุน่เพือ่ดแูลกลุม่เปราะบางไม่น้อยกว่า 5 พัน
ห้อง ในเขตสขุภาพที ่1, 2, 3, 4, 8 และ 13 เพิม่จาก
ปี 2567 ทีม่ ี4,457 ห้อง รวมถึงแจกจ่ายอปุกรณ์
ป้องกันส่วนบคุคล เช่น มุง้สู้ฝุน่ และหน้ากาก โดย

ขณะนีม้หีน้ากากอนามยัคงคลงัทัว่ประเทศ 7.38 
ล้านช้ิน และหน้ากาก N95 รวม 6.03 แสนชิน้ 

3. จดับรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 
โดยจัดทีมปฏิบัติการดูแลสุขภาพกลุ ่มเสี่ยง 
ในชมุชน ขยายเครอืข่ายคลนิกิมลพิษ คลนิกิมลพษิ
ออนไลน์ และมรีะบบนดัหมายผ่านไลน์หมอพร้อม 
ซึง่อาการสงสัยจากฝุน่ PM 2.5 ท่ีจะนดัหมายเข้า
คลนิกิมลพษิ คอื แน่นหน้าอก หายใจล�าบาก ไอ  
มเีสมหะตลอดเวลา หายใจหอบ หายใจเสยีงดงัหวดี  
มผีืน่ผวิหนงั ระคายเคืองตา ตาแดง เจบ็หน้าอก 
และเหนือ่ยมากต้องนัง่พกัหรอืจนท�างานไม่ได้ โดย
มกีารน�าร่องระบบดงักล่าวแล้วใน 4 เขตสขุภาพ 25 
จงัหวัด ได้แก่ เขตสขุภาพที ่1, 2, 3 และ 8 และ
พร้อมขยายทัว่ประเทศตามสถานการณ์  

4. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ โดย
เมือ่ค่าฝุน่ PM 2.5 เกนิ 37.5 มคก./ลบ.ม. จะเข้า
สูร่ะยะเตรยีมความพร้อม มกีารยกระดบัมาตรการ
ต่างๆ ให้เข้มงวดขึน้ และเมือ่เกนิ 75.1 มคก./ลบ.ม. 
ตดิต่อกนั 2 วัน จะเปิดศนูย์ปฏบัิตกิารฉกุเฉนิด้าน
การแพทย์และสาธารณสขุ (PHEOC) ระดบัจงัหวดั 

อย.แลกเปลีย่นข้อมูลกบั GXMPA
พฒันาผลติภณัฑ์สมนุไพร 2 ประเทศ

นายแพทย์สรุโชค ต่างววิฒัน์ เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา และคณะผูบ้รหิาร 
ร่วมให้การต้อนรบั Ms. Wan Qiu, Deputy 
Director-General จาก Guangxi Medical 
Products Administration (GXMPA) และ
คณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย 
เมือ่ 6 ธนัวาคม 2567 ถอืเป็นจดุเร่ิมต้นทีด่ขีอง
ความร่วมมอืระหว่าง อย. กบั GXMPA ซึง่จะ
เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
และสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สมนุไพรของทัง้สองประเทศ

นายแพทย์สุรโชค กล่าวว่า อย. และ 
GXMPA มกีารพฒันาความสมัพันธ์ระหว่างกนั
อย่างต่อเนือ่ง โดยผูแ้ทน อย. ได้มโีอกาสเข้าร่วม
การประชมุ China-ASEAN summit for Drug 
Development ทีจ่ดัโดย GXMPA เพือ่แลก
เปลีย่นความรูแ้ละแนวทางใหม่ๆ ในการก�ากบั
ดแูลผลติภณัฑ์สมนุไพร ทัง้นี ้อย. ได้มกีารหารือ
แนวทางในการส่งเสรมิความร่วมมอืต่อยอดจาก

บนัทกึความเข้าใจที ่ อย. ได้ร่วมกบั National 
Medical Products Administration (NMPA) 
หน่วยงานก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วน
กลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในมติคิวามเชือ่มโยงการก�ากบัดแูล 
กับหน่วยงานในระดับมณฑล รวมถึงหารือ 
ในประเดน็ความร่วมมอืการก�ากบัดแูลผลติภณัฑ์ 
สมนุไพร โดยเฉพาะการตรวจประเมนิสถานที่
ผลติผลติภณัฑ์สมนุไพร

ด้าน Ms. Wan Qiu หวัหน้าคณะผูแ้ทน 
GXMPA ได้เชญิ อย. เข้าร่วมประชมุ ASEAN 
Forum on Drug Safety Cooperation 
and Development และ The Seminar on 
Regulation and Standards of Traditional 
Medicine and Supplementary Medicine 
ซึง่จะจดัขึน้ในปี 2568 ณ มณฑลกว่างสี รวมถงึ 
น�าเสนอทนุส�าหรบับคุลากร อย. เพือ่ศกึษาดูงาน  
ณ Guangxi Institute for Drug Control 
มณฑลกว่างส ีสาธารณรฐัประชาชนจนี

กรมอนามยัเข้มอาหารทารก-เดก็
MOU กสทช.กวดขนัโฆษณาผ่านส่ือ

แพทย์หญงิอมัพร เบญจพลพทิกัษ์ มอบ
หมายให้ แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ 
รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความเข้าใจ เรือ่ง ความร่วมมอืในการ
ก�ากับดูแลการโฆษณาสินค้าและบริการ การ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือการด�าเนินการ
ในลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู ้บริโภค ใน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม โดยมี นางสาวยุพา
ภรณ์ ศริกิจิพาณชิย์กลู ผูช่้วยปลดักระทรวง 

ส�าหรบัหน่วยงานสาธารณสขุ ห้ามให้หรอื
เสนอให้ของขวัญ เงิน สิ่งจูงใจหรือประโยชน์
อืน่ใดแก่บคุลากรด้านสาธารณสขุ ห้ามจดัหรอื
ให้การสนับสนุนในการจัดการประชุม อบรม 
หรอืสมัมนาด้านวชิาการ เก่ียวกับอาหารส�าหรบั
ทารกหรืออาหารส�าหรับเด็กเล็กแก่หน่วย
บริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุข 
หญงิตัง้ครรภ์ หรอืหญงิทีม่บีตุรซึง่เป็นทารกหรอื
เดก็เลก็ เว้นแต่เป็นการสนบัสนนุองค์กรวชิาชพี
ด้านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ทีม่กีารเรยีนการสอนทีเ่ก่ียวข้องกบัสขุภาพแม่
และเด็ก ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเง่ือนไขทีรั่ฐมนตรปีระกาศก�าหนด

“กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ยงัคง
รณรงค์ให้ลูกกินนมแม่ตั้งแต่หลังคลอดจนถึง
อายุ 6 เดือน และกินนมแม่ต่อเนื่องร่วมกับ
อาหารตามวยัถงึ 2 ปี เพราะนมแม่ คอื อาหารที่
ดทีีส่ดุส�าหรบัทารก ช่วยในการเจรญิเตบิโตและ
สร้างภมูคิุม้กนัให้เดก็ ทัง้นี ้พ.ร.บ. ดงักล่าวไม่ได้
ห้ามขายนมผง เพยีงแต่ห้ามโฆษณาและส่งเสรมิ
การตลาดเท่านัน้ ดงันัน้ เด็กทีจ่�าเป็นต้องใช้นม 
ผงจริงๆ ก็จะสามารถหาซื้อได้ตามปกติ”  
รองอธบิดกีรมอนามยั กล่าว

ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม พร้อมด้วย นายแพทย์ 
มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ และกรมควบคมุโรค กรมสนบัสนนุ
บริการสุขภาพ ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
กรมการค้าภายใน และ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 
ร่วมบันทกึข้อตกลง ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลย์ี 
ประตูน�า้ กรงุเทพมหานคร

แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ รอง
อธบิดกีรมอนามยั กล่าวว่า การลงนามข้อตกลง 
ความร่วมมอืฯ ดงักล่าว ส�านกังานคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ผลักดันเพื่อเป็นคุ้มครอง
สิทธิของผู้บริโภค ในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยว
กบัการโฆษณาสนิค้า และบริการ หรอืการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบ 
ผูบ้รโิภค หรอืไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่กรมอนามยั
มีส่วนช่วยขับเคลื่อน การก�ากับดูแลการโฆษณา
สนิค้าและบรกิาร ผ่านพระราชบญัญตัคิวบคมุการ

ส่งเสรมิการตลาดอาหารส�าหรบัทารกและเด็กเลก็ 
พ.ศ. 2560 โดยมีสาระส�าคัญ คอื 

1) ห้ามโฆษณาอาหารส�าหรับทารกหรือเด็ก
เลก็ ตามสือ่ต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุป้ายโฆษณา 
นติยสาร อนิเตอร์เนต็ ทีท่�าให้เข้าใจว่า เป็นอาหาร
ส�าหรับทารกหรือเหมาะสมส�าหรับใช้เลี้ยงทารก 
หรอืเป็นสนิค้าทีท่ารกและเดก็เลก็ควรรบัประทาน 

2) ด้านการส่งเสริมการตลาดอาหารส�าหรับ
ทารกและเด็กเล็กของผู ้ผลิตผู ้น�าเข ้า และ 
ผูจ้�าหน่ายหรอืตวัแทนนัน้ มข้ีอห้ามกระท�าดงันี ้ 
ผูบ้รโิภค ห้ามส่งเสรมิการขาย เช่น แจกของขวญั
ของรางวลั หรอืสิง่จูงใจต่างๆ ให้แก่หญงิตัง้ครรภ์
แม่และครอบครัวของทารกและเด็กเล็ก การลด
ราคา แจกหรอืให้คปูองส่วนลดและการขายพ่วง 
ห้ามท�าการส่งเสริมการตลาดโดยการลด แลก 
แจก แถม แจกตัวอย่างให้ของขวัญแม่ที่มีบุตร 
ส่วนการบรจิาคสามารถท�าได้ แต่ต้องไม่มตีราหรอื
สญัลกัษณ์เข้าไปอยูใ่นสิง่ของ ห้ามให้อาหารหรอื
แนะน�าสินค้าส�าหรับทารกหรือเด็กเล็ก แก่หญิง
ตัง้ครรภ์, หญงิทีม่บุีตรเป็นทารกหรอืเดก็เลก็ หรอื
บคุคลในครอบครวัทีม่ทีารกหรอืเดก็เลก็ และห้าม
ตดิต่อเพือ่สนบัสนนุให้ใช้ผลติภณัฑ์ ไม่ว่าทางตรง
หรอืทางอ้อม เช่น การให้ Call center โทรศัพท์ 
ไปหาแม่หลงัคลอด หรอืการจดัอเีว้นท์ต่างๆ 

นพ.วรีวฒุ ิอิม่ส�าราญ
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สวรส. เปิดข้อมูล 5 ปี “จี โนมิกส์ฯ” งบ 2 พนัล้าน 
ให้อะไรกบัคนไทย สูจี่โนมิกส์ไทยแลนด์ ระยะ2

เสียง “ขอบคุณ” อันสั่นเครือของผู้เป็น
แม่... เสยีงทีเ่ตม็ไปด้วยความหวงั ผสมปนกบั
ความสุขและความอบอุ่นจากก�าลังใจที่ได้รับ
จากเหล่าคณุหมอทีร่่วมดแูลลกูน้อย “น้องปัง
ปอนด์” (นามสมมตุ)ิ ท่ีป่วยด้วยโรคกล้ามเนือ้
อ่อนแรงตัง้แต่ก�าเนดิ ซึง่มโีอกาสได้รบัการรกัษา
ให้สามารถมชีวีติและใช้ชวีติได้ใกล้เคยีงกับเดก็
ปกต ิ ซึง่น้องปังปอนด์ เป็นหนึง่ในอกีหลายๆ 
เคส ภายใต้การน�าเทคโนโลยีการแพทย์จีโน 
มกิส์มาใช้ในการวินจิฉยั รกัษาและป้องกนัการ
เกดิโรคร้ายแรงและลกุลามไป...

หากเราจะท�าความเข้าใจกับ “การแพทย์จโีน
มกิส์” นัน้ อาจบอกได้ว่าการแพทย์จโีนมกิส์ เป็น
แนวทางการแพทย์สมยัใหม่ทีน่�าข้อมลูพนัธกุรรม
มนุษย์มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางคลินิกและ
ข้อมูลแวดล้อมอื่นๆ เพื่อการตรวจวินิจฉัยและ
การพยากรณ์โรคท่ีแม่นย�า เพือ่เลอืกรปูแบบการ
รกัษาและการใช้ยาทีต่รงจดุ รวมไปถงึการท�านาย
ความเสี่ยงในการเกิดโรคและการสร้างเสริมสุข
ภาพโดยใช้ข้อมูลในเชิงป้องกัน น�าไปสู่การลด
ภาระค่าใช้จ่ายในการดแูลสขุภาพ และการมอีายุ
ทีย่นืยาวอย่างมสีขุภาพด ีทัง้นีก้ญุแจส�าคญัทีจ่ะ 
ช่วยปลดล็อคการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  
จีโนมิกส์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและแม่นย�า 

โดยไม่ทราบสาเหตทุ�าให้ไม่สามารถรกัษาได้ตรง
จุด ซึ่งจีโนมิกส์ท�าให้พบสาเหตุการชักที่ชัดเจน 
ที่เกิดจากการขาดวิตามิน B6 โดยน�าไปสู่การ
รกัษาทีแ่ม่นย�าต่อไป โดยภายหลงัเวทกีารอบรม
วชิาการ Region 9 (R9-GEM) Conference ท่ี
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา จดัขึน้เพือ่สร้าง
ความรูค้วามเข้าใจในเรือ่งการแพทย์จโีนมกิส์ และ
เตรียมความพร้อมในการขยายผลเรื่องดังกล่าว 
แก่บคุลากรของโรงพยาบาล 

ทางศนูย์ฯ ได้จดัให้มกีารเยีย่มชมศนูย์บรกิาร 
one stop service clinic ในส่วนต่างๆ อาทิ
เช่น ห้องให้ค�าปรกึษาทางพนัธกุรรม ห้องตรวจ
สหสาขาวิชาชีพระบบการตรวจ Pharmacog-
enomics HLA-B พร้อมเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
กจิกรรมด้านความร่วมมอืกบัเครอืข่ายทีผ่่านมา 
โดยคณะวิทยากรได้มีโอกาสพบกับครอบครับ 
ผูป่้วยโรคหายากและน้องปังปอนด์ พร้อมคณุแม่ 
หนึง่ในครอบครวัทีไ่ด้รบัโอกาสการรกัษาโดยใช้
เทคโนโลยกีารแพทย์จโีนมกิส์ หนึง่ในผูร้อดชวีติ
และมคุีณภาพชวีติทีด่.ี

กบัคนไทย คอื การมฐีานข้อมลูความหลากหลายทาง
พนัธกุรรมทีจ่�าเพาะกบัประชากรไทย (Reference 
Thai Genome Database) เพื่อเป็นฐานข้อมูล
อ้างอิงในการแปลผลทางพันธุกรรม รวมถึงการ
สร้างองค์ความรูด้้านพนัธกุรรมทีจ่�าเพาะกบัคนไทย 
(www.nstda.or.th)

ซึง่สิง่นีเ้องทีร่ฐับาลไทยตระหนกัถงึความส�าคญั 
โดยมมีตเิหน็ชอบแผนปฏบัิตกิารบรูณาการจโีนมกิส์
ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2567 เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 
พ.ศ. 2562 โดยมีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) เป็นหน่วยประสานงานกลางในการขับ
เคลือ่นแผนฯ และมกีระทรวงสาธารณสขุเป็นหน่วย
งานหลกั ด�าเนนิงานร่วมกบัเครอืข่ายภาคสี�าคญัๆ 
ของประเทศ เพื่อให้เกิดการน�าข้อมูลพันธุกรรม
ของคนไทยจ�านวน 50,000 ราย มาประยุกต์ใช ้
ในทางการแพทย์

ทัง้น้ี นบัจากวนัทีเ่ริม่ต้นโครงการจนถึงปัจจบุนั 
“จโีนมกิส์ไทยแลนด์” ได้ด�าเนนิการรวบรวมอาสา
สมัคร เพื่อเก็บตัวอย่างพันธุกรรมคนไทย ได้เกิน
กว่าเป้าหมาย 50,000 ราย โดยด�าเนนิการถอดรหัส
พนัธกุรรมไปแล้วถงึ 41,760 ตวัอย่าง (ข้อมลู ณ 
เดอืนตลุาคม 2567) รวมทัง้เมือ่วนัที ่ 2 กนัยายน 
2567 ทีผ่่านมา คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาตไิด้มมีตเิหน็ชอบการตรวจคดักรองดาวน์ซนิ

โดรมในหญงิตัง้ครรภ์ ด้วยวธีิ non-invasive prena-
tal test: NIPT และมอบให้ สปสช. ด�าเนนิการบรรจุ
ในชดุสทิธปิระโยชน์ในหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ
ตามกระบวนการต่อไป เพิม่ขึน้จากสทิธปิระโยชน์ 
“บริการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาการกลายพันธุ์
ของยีนโรคมะเรง็เต้านม BRCA1/BRCA2” ในกลุม่ 
ผู ้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูงและญาติ 
สายตรง ซึง่เป็นผลการด�าเนนิงานส�าคญัทีผ่่านมา ภายใต้ 
งานวิจยัพฒันาของแผนปฏบิตักิารบรูณาการจโีนมกิส์ 
ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2567 หรือ “จีโน 
มกิส์ไทยแลนด์ 

โดยผลดังกล่าว ครอบคลุมไปถึงการผลักดัน 
ให้เกดิบรกิารการตรวจยนี BRCA1/BRCA2” ในโรง
พยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุถงึ 116 แห่ง 
การพฒันาบรกิารการตรวจโรคหายาก บรกิารตรวจ
โรคมะเรง็ โดยสามารถค้นหาสาเหตทุีแ่น่ชดั รวมทัง้
ค้นหาความสมัพนัธ์ของโรค รวมถงึโรคไหลตายทีเ่ป็น
ปรศินาของคนไทยมานาน และเทคโนโลยจีโีนมกิส์
ได้ถกูน�าไปใช้ในการรักษาทีแ่ม่นย�าต่อไป

“2 พนัล้านบาท จโีนมกิส์ไทยแลนด์ให้อะไรกบั
ประเทศไทย” ค�ากล่าวตอนหนึง่ของ นพ.ศภุกิจ ศริิ
ลกัษณ์ ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 
ในเวทอีบรมวชิาการ Region 9 (R9-GEM) Con-
ference เมือ่วนัที ่11 พ.ย. 2567 ณ โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา เป็นข้อความค�าถามก่ึงการ 
ทบทวนถึงผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนปฏิบัติ 
การบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทยฯ ภายใต้การ
ขบัเคลือ่นกลางของ สวรส. พร้อมๆ กับการท้าทาย
เครอืข่ายผูร่้วมขบวนให้ขบัเคลือ่นต่อใน Phase2 ว่า  
Vision จีโนมิกส์ไทยแลนด์: ประเทศไทยของเรา 
จะเป็นผูน้�า และเป็นศนูย์กลางทางการแพทย์จโีน 
มกิส์ในภมูภิาคเอเชยี และจะเป็นทีย่อมรบัในเวทโีลก 
โดยประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการการแพทย ์
จโีนมิกส์ได้อย่างมคีณุภาพและทัว่ถงึ 

ทัง้น้ี เราจะมุง่เน้นสิง่ส�าคญั คอื 1) การต่อยอด 
จากฐานข้อมูลพันธุกรรมผู้ป่วยชาวไทย 50,000 
ราย 2) การขยายขอบเขตงานวิจัย และการวิจัย
มุ่งเป้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษารวมถึงการ
มสีขุภาพด ีใน 5 กลุม่โรคส�าคญัและทารกแรกเกิด 
3) การสนบัสนนุการวิจัยไปสูบ่รกิาร เช่น บรกิาร
โรคมะเรง็ 4) พัฒนาศกัยภาพในการแปลผลข้อมลู
พนัธกุรรมเพือ่การน�าไปใช้ทางคลนิกิ 5) Genomics 
literacy, public engagement, มาตรการคุม้ครอง

ผู้ได้รับผลกระทบ 6) สนับสนุนความร่วมมือกับ
นานาชาติทั้งด้านวิจัยและพัฒนา ส่งเสริม ธุรกิจ 
และพฒันาบรกิาร

“Phase 2 เราจะไปต่อในเรือ่งการใช้ประโยชน์
ข้อมูลพันธุกรรม การสร้างความเป็นธรรมและ
ป้องกันผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ต่อคนบางกลุม่ การ
พฒันาบคุลากรทางการแพทย์ การตอบโจทย์เรือ่ง
การพฒันาเศรษฐกิจ หรอื New S-Curve กับการน�า
เทคโนโลยจีโีนมกิส์มาใช้ รวมทัง้การพฒันาบรกิาร 
ทีเ่ป็นรปูธรรมมากขึน้ โดยจะก้าวไปให้ถงึการท�างาน
กับองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ ทั้งนี้  
ทีผ่่านมา เราท�าในหลายมิต ิโดยเฉพาะเร่ืองการวจิยั
ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งบางองค์ความรู้เป็นการ
ค้นพบใหม่ของโลก เช่น โรคไหลตายทีเ่กดิจากยนี 
SCN5A ทีค้่นพบมากในคนไทยภาคอสีาน และเรือ่ง
ข้อมลูพันธกุรรมมนษุย์ทีมี่จ�านวนมหาศาล ซึง่ได้น�า
มาสงัเคราะห์และประยกุต์ใช้ โดยท้ายทีส่ดุของงาน
วจิยัเหล่านัน้ได้น�าไปสูก่ารเพิม่บรกิารต่างๆ ให้คน
ไทย” นพ.ศภุกิจ กล่าว

ทัง้นี ้ ศนูย์ความเป็นเลศิด้านโรคกล้ามเนือ้อ่อน
แรงและกุมารเวชพนัธศุาสตร์ โรงพยาบาลมหาราช 
นครราชสีมา เป็นศูนย์การด�าเนินงานส�าคัญ 
ในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่9 เป็นตวัอย่างในพืน้ทีต่วัอย่าง
หนึง่ ทีม่กีารด�าเนนิงานใน Phase 1 ภายใต้จโีน 
มกิส์ไทยแลนด์ โดยเตรียมขยายผลสู ่Phase 2 ซ่ึง
ศูนย์ฯ ได้มีการน�าเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์ 
มาใช้ในการยกระดบัการบรกิาร เช่น การใช้จโีนมกิส์
ตรวจพนัธกุรรมเด็กทารก 3 เดอืน ซึง่มอีาการชกั

อว.ร่วม กสร.เร่งผลติครนูวัตกร
เป้า 30,000 หมูบ้่านนวตักรรม

น.ส.ศภุมาส อศิรภกัดี รฐัมนตรว่ีาการการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ติดตามการ 
ด�าเนนิงานของกระทรวง อว.ในการประชมุ ครม.  
นอกสถานที ่ครัง้ที ่1/2567 ที ่จ.เชยีงใหม่ ว่า  
ขณะนีก้ระทรวง อว.และกรมส่งเสรมิการเรยีนรู้ 
(สกร.) กระทรวงศกึษาธกิาร ได้ร่วมกนัจดัท�า
แผน 5 ปี ในการผลิตครูนวัตกรให้กับชุมชน 
ครอบคลมุ 77 จงัหวัดทัว่ประเทศ โดยปีที ่ 1  
ตัง้เป้าให้คร ูสกร. จ�านวน 16,000 คน ได้พฒันา
ทักษะ (Upskill) ปรับปรุงทักษะ (Reskill)  
และเพิม่ทกัษะ (Newskill) และปีที ่ 2 เราจะ
สร้างครูนวัตกรให้ได้ 15,000 คน ปีท่ี 3 ครู
นวัตกรจะสามารถน�าเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
ไปใช้ในการพฒันาหมูบ้่านได้ไม่น้อยกว่า 50,000 
เทคโนโลยหีรอืนวัตกรรม ซ่ึงจะน�าไปสูปี่ที ่4 ที่
จะสามารถผลักดันให้เกิดหมู่บ้านนวัตกรรม 
30,000 หมู่บ้าน และปีที ่5 คอืการก่อตัง้ศูนย์
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หนึ่งศูนย์ 
หนึง่อ�าเภอ ให้ได้ 879 อ�าเภอ 

การจัดท�าแผน 5 ปี เป็นการต่อยอดความ
ส�าเรจ็ จากจุดเร่ิมต้นของครนูวัตกรในปี 2560 
ทีก่ระทรวง อว. ร่วมกบั สกร. น�าคร ู 31 คน  

ใน จ.เชยีงใหม่ มาพฒันาศกัยภาพด้วยองค์ความ
รู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับชุมชน 
จนท�าให้เกดิโครงการม่อนล้านโมเดล ทีเ่ป็นต้น
แบบโมเดลหมูบ้่านท่องเทีย่ววถิชุีมชนทีป่ระสบ
ความส�าเรจ็ ท�าให้คนในพ้ืนทีม่รีายได้เพ่ิมขึน้กว่า 
23% จากนัน้ในปี 2567 กระทรวง อว.และ สกร. 
ได้น�าโมเดลความส�าเรจ็นีม้าขยายผล โดยน�าร่อง
ใน 10 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ 
เชยีงราย แม่ฮ่องสอน ล�าพนู ล�าปาง พะเยา น่าน 
แพร่ ตาก และพษิณโุลก โดยม ี10 มหาวทิยาลยั
ในพืน้ทีเ่ข้าไปช่วยขบัเคลือ่น 

“การน�าองค ์ความรู ้ด ้ านอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อววน.) มา
พฒันาหลกัสตูรให้ครเูหล่านี ้ เพือ่สร้างครนูวตั
กรทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ มทีกัษะเฉพาะด้าน
ในการพฒันาและแก้ปัญหาตามบริบทในพืน้ที่ 
โดยอาศัยองค์ความรูด้้าน อววน. มาบูรณาการ
ศาสตร์ในการพฒันาพ้ืนที ่ ร่วมกับหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง ซึง่จะช่วยให้การท�างานของคร ูสกร.  
สู่การเป็นนวัตกรชุมชนที่เป็นที่พึ่งของชุมชน
อย่างแท้จรงิ” รมว.กระทรวง อว.กล่าว

ศธ. ‘ปลืม้’ คว้า 2 รางวัลงานบรหิารบคุคล
Thailand HR Innovation Award 2024

กระทรวงศึกษาธิการ คว้ารางวัลในระดับ 
SILVER AWARD จากโครงการระบบจับคูค่รคูนื
ถิน่ (TMS) และรางวลัในระดบั GOLD AWARD 
จากโครงการระบบการประเมนิวทิยฐานะดจิทิลั 
(DPA)  จากโครงการ Thailand HR Innova-
tion Award 2024 ในงานวันนักบริหารงาน
บคุคล (Thailand HR Day 2024)

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ 
สภาการศกึษา และรกัษาราชการแทนเลขาธกิาร 
คณะกรรมการข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา  
(ก.ค.ศ.) น�าทมีผูบ้รหิารส�านกังาน ก.ค.ศ. เข้ารับ
รางวัลในโครงการ Thailand HR Innovation 
Award 2024 ในงานวันนักบริหารงานบุคคล 
(Thailand HR Day 2024) ซึง่จัดขึน้ ณ โรงแรมเซน็
ทาราแกรนด์ เซน็ทรลัพลาซา ลาดพร้าว กรงุเทพฯ

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ กล่าวว่า จาก
นโยบาย “ลดภาระครแูละบคุลากรทางการศกึษา” 
และ “ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น”  

ภาระค่าใช้จ่ายทางงบประมาณให้กับประเทศ  
อกีทัง้ยงัเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการพลกิโฉมระบบการ 
ประเมินวทิยฐานะ ทีมุ่ง่เน้นไปท่ีการสอนและการ
พฒันา สร้างความก้าวหน้าในวชิาชพีครดู้วยระบบ

ทั้ง 2 รางวัลนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ
ของ ส�านกังาน ก.ค.ศ. และกระทรวงศกึษาธกิาร 
ที่ให้ความส�าคัญกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การพัฒนากระบวนการด�าเนินงานโดยน�าระบบ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ ช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อน
ในการปฏิบัติงาน อ�านวยความสะดวกให้แก่
ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ซึง่จะน�า
ไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพการศกึษา เพือ่ประโยชน์
สูงสุดของนักเรียนและอนาคตของประเทศ” 
รศ.ดร.ประวติ กล่าวในตอนท้าย 

ส�าหรบัโครงการรางวลันวตักรรมการบรหิาร
และพฒันาทรพัยากรมนษุย์ ประจ�าปี พ.ศ. 2567 
(THAILAND HR INNOVATION AWARD 2024) 
จดัขึน้โดยความร่วมมอืระหว่างสถาบนัเพิม่ผลผลติ
แห่งชาติ (FTPI) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (HROD-NIDA) 
สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (IHPD) 
และสมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย 
(PMAT) เพื่อเฟ ้นหาหน ่วยงานทั้ งภาครัฐ 
และเอกชนทีแ่สวงหาแนวทางในการพฒันากลยทุธ์
การบรหิารขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สมคัรเข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 86 โครงการ ผ่าน
เกณฑ์การประกวดและได้รับรางวลั 13 โครงการ 
แบ่งเป็น รางวลั SILVER AWARD จ�านวน 9 รางวลั 
และ GOLD AWARD จ�านวน 4 รางวลั ทัง้นี ้ผูจ้ดั
โครงการมุง่หวังให้องค์กรต่างๆ ร่วมกนัพฒันาการ
ด�าเนินงานในฐานะผู้ดูแลทรัพยากรบุคคล เพื่อ
เป็นการร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ได้อย่างมั่นคง
และยัง่ยนืต่อไป

(โยกย ้ายกลับภูมิล�าเนาด ้วยความโปร ่งใส  

ไม่มกีารซือ้ขายต�าแหน่ง) ภายใต้นโยบาย “เรยีนดี  

มีความสุข” โดย พลต�ารวจเอก เพิ่มพูน  

ชดิชอบ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร (รมว.

ศธ.) โดยทางส�านักงาน ก.ค.ศ. ในฐานะองค์กร 

กลางในการด�าเนนิงานด้านการบรหิารงานบคุคล 

ของข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ได้

แปลงนโยบายสูก่ารปฏบิตั ิ โดยการพฒันาระบบ

เพื่อรองรับการบริหารงานบุคคลในยุคดิจิทัล  

ทั้งในส่วนของระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล  

(Digital Performance Appraisal: DPA) และ

ระบบจบัคูค่รคูนืถิน่ (Teacher Matching System:  

TMS) ถอืเป็นการพลกิโฉมการบรหิารงานบคุคล

ให้มีความทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ีและบรบิทสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่าง

รวดเรว็ อกีท้ังยงัเป็นการยกระดบัการท�างานให้มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

นับเป็นความภาคภูมิใจที่ส�านักงาน ก.ค.ศ. 
กระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐัทีไ่ด้
เริม่ต้นน�าเอานวตักรรมด้านการบรหิารงานบคุคล 
เข้ามาช่วยในการบรหิารจดัการ และยงัเป็นปีแรก
ทีเ่ราได้ส่งนวตักรรม ซึง่เกดิขึน้จากความร่วมมอื
ของทกุหน่วยงานในกระทรวงศกึษาธิการ เข้าร่วม
การประกวดในโครงการ Thailand HR Inno-
vation Award 2024 และได้รับรางวลัในระดบั 
SILVER AWARD จากโครงการระบบจบัคูค่รคูนืถิน่ 
(Teacher Matching System: TMS) ซึง่เป็นระบบ
ทีช่่วยอ�านวยความสะดวกให้กบัคณุคร ูทีต้่องการ
ขอย้ายสบัเปลีย่นเพือ่กลบัไปสอนในภมูลิ�าเนาของ
ตวัเองผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่จ�าเป็นต้องเดนิ
ทางมาทีส่�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา หรอืหน่วย
งานการศกึษา เพือ่ยืน่ค�าร้องข้อย้ายเป็นเอกสาร 

อีกหนึ่งรางวัลที่ได้รับได้แก่ รางวัลในระดับ 
GOLD AWARD จากโครงการระบบการประเมนิ
วิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Ap-
praisal: DPA) ซึง่เป็นระบบทีช่่วยลดความยุ่งยาก 
ซบัซ้อนในการประเมนิวทิยฐานะ ประหยดัเวลาใน
การด�าเนนิการ มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลด 

คุรุสภาเร่งระดมความคิดเห็นร่างข้อบังคับ 
ว่าด้วยมาตรฐานวชิาชพีครปูฐมวัย พ.ศ....

ผศ.ดร.อมลวรรณ วรีะธรรมโม เลขาธกิาร
ครุสุภา เปิดเผยว่า ขณะนีส้�านกังานเลขาธกิาร
ครุสุภา ก�าลงัด�าเนนิการจดัท�าร่างข้อบงัคบัคุรุ
สภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย พ.ศ.  
..... และอยูร่ะหว่างการรบัฟังความคดิเหน็เกีย่วกบั  
(ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐาน 
วชิาชพีครูปฐมวยั พ.ศ. …. โดยมหีลกัการเพือ่
ให้ผู ้ประกอบวิชาชีพครูในระดับปฐมวัย มี
สมรรถนะทางวชิาชพีทีท่นัสมยั และสอดคล้อง
กับบริบทความเปลี่ยนแปลงของการจัดการ
ศึกษาในยุคปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู 
ในระดบัปฐมวยั ส่วนสาระส�าคญัของร่างมาตรฐาน 
วชิาชพีครูปฐมวยั ประกอบด้วย 1) มาตรฐาน
ความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี 2) มาตรฐาน
การปฏบิตังิาน และ 3) มาตรฐานการปฏบิตัติน 
การก�าหนดมาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์
วชิาชีพนัน้ก�าหนด 

โดยผู้ประกอบวิชาชีพครูปฐมวัย ต้องมี
คุณวุฒิไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา 

เดก็และการเลีย้งด ู พฒันาและการจดัการเรยีนรู ้

ทีเ่หมาะสม ความรูด้้านศาสตร์การสอนส�าหรบัเดก็

ปฐมวยั การออกแบบการจดักระบวนการเรยีนรู้

แบบบูรณาการที่เหมาะสมกับพัฒนาการ การ

จดัการศกึษาแบบเรยีนรวม การพฒันาหลกัสตูร

สอดคล้องกับบริบทของครอบครัว ชุมชน และ

สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั ทนัต่อการเปลีย่นแปลง 

ตอบสนองต่อการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

การประเมนิเพ่ือวางแผน ส่งเสรมิ พฒันาการ

และการเรียนรู ้ที่เหมาะสมกับวัย และความ

แตกต่างของเด็กรายบุคคล สุขภาพกายและใจ 

โภชนาการทีด่ ีการดแูลความปลอดภัยจากสภาพ

แวดล้อม สงัคม รวมถงึการใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะ

สมส�าหรับเด็กปฐมวัย และความสัมพันธ์ของ

ระบบนเิวศรอบตวัทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็ ครอบคลมุ

ทัง้ครอบครวั โรงเรยีนหน่วยงานสาธารณสขุ ชมุชน 

สือ่ เทคโนโลย ีศลิปวฒันธรรม และกฎหมาย ท่ีส่ง

ผลกระทบต่อการเรยีนรูแ้ละการพฒันาเดก็ปฐมวยั

หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
ขณะเดยีวกนัมาตรฐานความรูค้รปูฐมวยั ก�าหนด
ต้องมีความรอบรู้และเข้าใจในเร่ืองต่างๆ เช่น 
ธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องสมองเดก็ การเจรญิเตบิโต 
พัฒนาการด้านตัวตนและพัฒนาการแบบองค์
รวมของเดก็ตามช่วงวยั การสร้างสมัพนัธภาพต่อ

ปฐมวยั พ.ศ... ผ่านระบบออนไลน์ของส�านกังาน
เลขาธิการคุรุสภา และส�านักงานศึกษาธิการ
จงัหวดัทกุจังหวัดทัว่ประเทศ ขอเชญิผูท้ีม่ส่ีวน
เก่ียวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง
ดงักล่าว เพือ่ประกอบการพจิารณาด�าเนนิการ
ในส่วนทีเ่กีย่วข้องผ่านทาง Google Form ที่ 
https://forms.gle/KbCntnJ9ffgtFYSF8 ถงึ
วนัที ่30 พฤศจิกายน 2567” 

ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าวว่า หลังจากที่
ส�านกังานเลขาธกิารครุสุภาจดัท�าร่างข้อบังคบั
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย 
พ.ศ. ... เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะ
ต้องท�ารายละเอียดของมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวชิาชพี (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562 
ให้แล้วเสรจ็ ก่อนทีจ่ะน�าเสนอคณะกรรมการครุุ
สภาเพือ่พจิารณาต่อไป อย่างไรกต็าม นอกจาก
ครุสุภาได้ปรบัปรงุมาตรฐานวชิาชพีครปูฐมวยั 
แล้วยังได้มีการพัฒนาเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ
สาขาอืน่ๆ ด้วย เช่น ร่างข้อบงัคบัครุสุภา ว่า
ด้วยมาตรฐานวชิาชีพครกูารศึกษาพเิศษ พ.ศ. 
…. เป็นต้น เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจบุนัด้วย.

ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าวต่อไปว่า ส่วน
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพน้ันก�าหนดว่า  
ผูป้ระกอบวชิาชพีครูปฐมวยั ต้องผ่านการปฏิบตัิ
การสอนในสถานพัฒนาเดก็ปฐมวยั ตามหลกัสูตร
ปรญิญาทางการศกึษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึง่ปี 
และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตาม
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ
ครุสุภาก�าหนด ดงันี้ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 
การปฏิบัติการสอนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ทีม่คุีณภาพ ทัง้นีส้าระความรู ้และสมรรถนะของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครูปฐมวัยตามมาตรฐานความ
รูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี ให้เป็นไปตามทีค่ณะ
กรรมการครุสุภาก�าหนด นอกจากนี ้มาตรฐานการ
ปฏบิตังิานนัน้ยงัก�าหนดว่า ผูป้ระกอบวชิาชพีครู
ปฐมวยัต้องปฏบิตัหิน้าทีค่รดู้วยการพฒันาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ง ด้านความรูค้วามสามารถเกีย่วกบั
การพฒันาเดก็ปฐมวยั จติวญิญาณและคณุลกัษณะ
ที่ดีของความเป็นครูปฐมวัย สร้างสัมพันธภาพ 
ทีด่ ีรกั เมตตา และเอือ้อาทรต่อเดก็ ปฏบิตัต่ิอเดก็
อย่างให้เกยีรต ิไม่เลอืกปฏบิตั ิท�างานเป็นทมี ร่วมมอื 
กับครู เครือข่าย และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทั้งใน 
และนอกสถานศกึษา 

รวมถงึคุม้ครองสทิธขิองเดก็ทกุคนให้อยูร่อด
ปลอดภยั ได้รบัการดแูล พฒันา ปกป้องคุม้ครอง 

และให้เดก็มส่ีวนร่วมในการแสดงออก ใส่ใจต่อเดก็ 
ที่ตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนส่งเสริม 
สุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยทางสภาพ
แวดล้อม สงัคม และเทคโนโลยท่ีีมผีลต่อพฒันาการ
ของเดก็ โดยท�างานร่วมกับผูป้กครอง และ หรอื
สหวชิาชพี และรูเ้ท่าทนัและสามารถใช้สือ่ดจิทิลั 
เทคโนโลยทีางการศกึษา ในการปฏบัิตหิน้าทีเ่พือ่
ให้เกดิผลดต่ีอพฒันาการและการเรียนรูข้องเดก็ 

มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้อย ่าง
สร้างสรรค์ โดยบูรณาการการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและท�ากิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับ
พฒันาการตามวยัของเดก็และความต้องการพเิศษ 
เพ่ือให้เด็กมีสมรรถนะพื้นฐานในการเรียนรู้และ
การด�ารงชวิีตต่อไปในอนาคต มคีวามสมัพนัธ์กบั
ผู้ปกครองและชุมชน และสุดท้ายมาตรฐานการ
ปฏิบัติตนที่ผู ้ประกอบวิชาชีพครูปฐมวัยต้องมี 
มาตรฐานการปฏบิตัตินตามข้อบงัคบัคุรสุภา ว่าด้วย 
จรรยาบรรณของวิชาชพี

“ขณะนี้คุรุสภาได้เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทัง้ในหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกบัการผลิตคร ู หน่วย
งานผูใ้ช้ครผููป้ระกอบวชิาชพีคร ูรวมถงึผูป้กครอง
นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้
รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่าง ข้อบงัคบัครุสุภา ว่าด้วยมาตรฐานวชิาชพีครู

ผศ.ดร.อมลวรรณ วรีะธรรมโม
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ในเวทกีารประชมุวชิาการ (Mini-symposium)  
สานพลังไทย รับมือสังคมสูงวัย ไปด้วยกัน   
(Smart Aging Society : Together, We can)  
ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานีเมื่อเร็วๆ นี้ จัดโดย
ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
ร่วมกับมูลนิธิสานพลังเพื่อแผ่นดิน (มสผ.) และ
องค์กรเจ้าภาพอกี 10 องค์กร ได้แก่ สภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, กระทรวงมหาดไทย, 
กระทรวงสาธารณสขุ, กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย์, กรมกิจการผู ้สูง
อาย,ุ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่, ส�านักงาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ, ส�านกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) 

ซึง่เป็นเวทคีูข่นานกับการประชมุสมัชชาสขุภาพ
แห่งชาต ิ2567 มผีูเ้ข้าร่วมกว่าประมาณ 200 คน จาก
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และ
นกัวชิาการ โดยมนีกัคดิคนส�าคญัร่วมปาฐกถา พบ
เรือ่ง “สงัคมสงูวยั” ยงัไม่มหีน่วยงานใดรบัผดิชอบ
โดยตรง มแีต่การดแูลสวสัดกิาร สงเคราะห์ และช่วย
เหลอืผูส้งูอาย ุ และคาดผลิตแรงงานไม่ทนักบัความ
ต้องการ รวมไปถงึระบบโครงสร้างต่างๆ ยงัไม่รองรบั
กับความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีผู้สูงอายุจ�านวน
มาก เดก็เกดิน้อย แรงงานลดลง พร้อมน�าเสนอกรณี
ทางออก 14 กรณีตัวอย่างขับเคลื่อนสังคมสูงวัย 
น�าเสนอและแลกเปลีย่นประสบการณ์

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
การประชมุกล่าวเปิดงานว่า มมุมองของคนไทยต่อ 
“สงัคมสูงวยั” ยงัค่อนข้างแคบ หลายคนยงัมองว่า

สังคมสูงวัยเป็นเรื่องของ “ผู้สูงอายุ” เท่าน้ัน โดย
เน้นไปที่ความจ�าเป็นในการดูแลสุขภาพ หรือการ
จัดสวัสดิการส�าหรับผู้สูงวัย แต่ในความเป็นจริง 
สังคมสูงวัยคือเรื่องของ “ทุกคน” และทุกช่วงวัย 
ในสงัคม พร้อมเสนอข้อคดิมมุมองเพือ่การเตรยีมรบัมอื 
สงัคมสงูวยัไว้ 5 ประการ คอื 

(1) รณรงค์สร้างความรูค้วามเข้าใจว่า ผูส้งูอายุ 
คอืพลัง ไม่ใช่ภาระของสงัคม ผูส้งูวัยมศีกัยภาพทีจ่ะ
เป็น “ครชูวิีต” ทีด่ไีด้  การเรยีนรูต้ลอดชวีติไม่จ�ากดั
เฉพาะช่วงวยัใดวยัหนึง่ แต่เป็นพืน้ฐานทีท่กุคนควรมี  
เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงรอบตัว (2) ให้มี
กลไกสานพลังแนวราบ เพื่อเป็นเจ้าภาพในการ
ประสานความร่วมมอืของทกุภาคส่วน ให้เข้ามาร่วม
กนัขับเคลือ่นงานในลกัษณะการน�าหมู่ (Collective 
Leaderships) (3) ปรับสภาพแวดล้อมทัง้ในเชงิพืน้ที่
และกลไกให้เอือ้ต่อการด�ารงชวีติ การท�างาน และ
การเรียนรู้ร่วมกันของผู้สูงอายุและคนทุกวัย เพื่อ
สร้างความสมัพันธ์ทีด่ต่ีอกนั ช่วยลดช่องว่างระหว่าง
วยั (4) ใช้วฒันธรรม “สงัคมเกือ้กลู” เป็นธงน�า ใช้
รปูแบบวฒันธรรมของการเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ ช่วยเหลอื
เกือ้กลูกนั และ (5) ขยายผลนวตักรรมและรปูธรรม
ความส�าเรจ็ไปสูว่งกว้าง อย่างการปรบัตวัของภาครฐั 
ภาคธรุกจิเอกชน และประชาชน

“การที่ 12 องค์กรร่วมกันสานพลังท�างานนี้ 
บนแนวคดิ “สานพลงัไทย รบัมอืสงัคมสงูวยั ไปด้วยกนั  
ผมคดิว่าเป็นการเดนิในทศิทางทีถ่กูต้อง เหมาะสม  
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง และมองว่าการเข้าสู ่สังคม 
สงูวยัเป็นโอกาสทีเ่ราจะร่วมมอืกนัสร้างสรรค์สังคม
ทีเ่ป็นสขุ สังคมทีเ่ก้ือกลูกนั สามารถเตบิโตไปพร้อม
กนัได้อย่างยัง่ยนื มุง่มัน่ทีจ่ะใช้ศกัยภาพของตนเอง  

สช. และ มสผ. ประสานมือ 10 องค์กรเจ้าภาพ
จัดประชุมวิชาการสะท้อนภาพสวัสดิการผู้สูงวัย  

และส่งเสรมิการใช้ศกัยภาพของผู้สงูวยัอย่างมคุีณค่า
และเกิดประโยชน์สงูสดุ” นายแพทย์วจิารณ์ กล่าว

ด้านนายแพทย์สเุทพ เพชรมาก เลขาธกิารคณะ
กรรมการสขุภาพแห่งชาต ิกล่าวว่า การขบัเคลือ่นเพือ่
รองรับสงัคมสงูวยั เป็นภารกจิทีใ่หญ่และส�าคญั มทีัง้
โอกาสและความท้าทายมากมาย ไม่สามารถด�าเนนิ
การเพยีงล�าพังโดยกลไกภาครัฐเท่านัน้ จ�าเป็นตอ้ง
มีการสานพลังทั้งสังคม เพื่อการขับเคลื่อนร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ และเกิด “ความรบัผิดชอบร่วมและ
การขบัเคลือ่น ซึง่การจัดประชมุวชิาการครัง้นี ้เพือ่ให้
เกดิการสานพลงัองค์กรภาคทีีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา
นโยบายรองรบัสงัคมสงูวยั พฒันาวชิาการและองค์
ความรู้จากประสบการณ์ขององค์กรภาคีเครือข่าย 
และสงัเคราะห์ข้อเสนอเชงินโยบายน�าไปสูข่บัเคลือ่น
รองรับสงัคมสงูวยั ทัง้ในระดบัชาติและระดบัพืน้ที่

รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ ่นทอง ผู ้ทรงคุณวุฒิและ
อดตีสมาชกิสภาปฏริปูแห่งชาต ิ ปาฐกถาพเิศษเรือ่ง 
“สังคมสูงวัย…จุดเปลี่ยนสู่ศักยภาพใหม่ของสังคม
ไทยในอกี 10 ปีข้างหน้า” โดยกล่าวว่า หากปล่อย
ปัญหาเรือ่งสงัคมสงูวยัไปไม่มกีารด�าเนนิการใดๆ และ
ยงัคงให้มปัีญหาผลกระทบในอกีสบิปีข้างหน้าจะหนัก
ขึ้นไปเรื่อยๆ เช่น ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพ
หลกัในการแก้ไขปัญหาเดก็เกดิใหม่และความพร้อม
ของครอบครวัทีมี่คณุภาพอาจลดน้อยลง  ผูสู้งวยัไม่
สามารถพึง่พงิตนเองได้ จงึเป็นภาระของวยัคนท�างาน 
ไม่มเีงนิออม คนจน ความเหลือ่มล�า้ อาชญากรรมจะม ี
มากขึน้ รฐัเก็บภาษอีากรได้น้อยลงเพราะคนท�างาน
มน้ีอยลง ขณะทีห่นีส้าธารณะมมีากขึน้ สวสัดกิารม ี
ไม่เพียงพอ ยังไม่สามารถพึ่งพาเทคโนโลยีได้แม้ม ี
หุน่ยนต์ดแูลผูส้งูอายแุต่กไ็ม่อาจฝากขีวติได้ 

“มองว่าทกุภาคส่วนต้องร่วมแก้ไขปัญหาเด๋ียวนี้  
ช่วยกันปลุกเตือนให้ทุกคนได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยน
ประเทศไทยด้วยการสานพลงั มรีะบบช่วยดแูลผูส้งู
อายุ มีการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อ
กับผู้สูงวัย รัฐบาลส่วนกลางต้องรับผิดชอบและแก้ 
ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โดยเฉพาะ คดิและท�าให้ประชากรแก่ให้ช้า โดยการรกัษา 
สุขภาพให้แข็งแรงและมีสุขภาพดียาวนานที่สุด ให้
ระยะเวลาการเจ็บป่วยเกิดสั้นที่สุด พึ่งพาตัวเองให้
ยาวที่สุด เสริมทัศนคติให้ระยะเวลาการท�างานให้
ยาวขึน้ มกีารออมตัง้แต่วยัหนุม่สาว เพราะออมเมือ่
สงูอายแุล้วจะไม่ทนั” รศ.ดร.เจมิศักดิ ์กล่าว

นายวรีะศกัดิ ์โควสุรตัน์ ประธานสภาลมหายใจ
กรงุเทพฯ และอดตีสมาชกิวฒุสิภา (สว.) ปาฐกถา
ก่อนปิดการประชุม ในหัวข้อ “ต่อยอดจุดแข็ง
ประเทศไทย ไปสู ่ Smart Aging Society ” กล่าวว่า  
สถานการณ์โครงสร้างประชากรทัว่โลกทีล่ดน้อยลง 
ฐานปิรามิดประชากรใน 100 ปีข้างหน้า จะผอม 
ลงมาก และสภาพภมูอิากาศทีเ่ลวร้ายลงเรือ่ยๆ ท�าให้
คนไม่กล้ามีลูก ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ทางการ
เมอืงในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา ไม่มเีสถียรภาพ จงึไม่มี
สมาธิที่จะเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ความ
เปลีย่นแปลง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประชากรทีล่ด
น้อยลง สภาพโลกร้อน รวมถงึนโยบายรบัคนเข้าเมอืง 
ทีน่่าจะมไีด้เลอืกคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถจากทัว่
โลกมาช่วยพัฒนาบ้านเมือง เพราะเราไม่มีทางผลิต 
ประชากรเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันอย่างแน่นอน 
ในเวลาอนัใกล้น้ี 

นายแพทย์อ�าพล จินดาวัฒนะ ประธาน
กรรมการบริหารโครงการสานพลังพัฒนาโยบาย
รองรับสงัคมสงูวยั เพือ่สขุภาวะองค์รวม พ.ศ. 2568 
และอดีตสมาชิกวุฒิสภา กล่าวปิดเวทีว่า การขับ
เคลื่อนสังคมสูงวัยต้องมีการปรับความคิดว่าไม่ใช่
เรือ่งผูส้งูอายเุท่านัน้ แต่เป็นส่วนหนึง่ทีเ่กีย่วข้อง เป็น
ปัญหาใหญ่ทีต้่องช่วยกนัขยบัทัง้ภาครฐั ภาคประชา
สังคม และภาควิชาการ เพ่ือสร้างสังคมท่ี Smart 
และเชือ่มัน่ว่าพวกเราท�าได้ เวททีีจ่ดัขึน้เป็นเพยีง 1 
กจิกรรมในความพยายามทีต้่องท�าต่อเนือ่ง เหมือน
การว่ิงมาราธอน เพือ่ร่วมกนัสร้างความรูแ้ละปัญญา
จากงานทีจ่ดั โดยจะมกีารสรปุประมวลเป็นข้อเสนอ
เชงินโยบาย ขอเสนอไปสูก่ารพฒันาปฏบิติั บางเรือ่ง
อาจต้องมกีารศกึษาวจิยัต่อ จากเวทใีนครัง้นี ้มหีลาย
หน่วยงานทีม่าได้รูจ้กัว่าทีไ่หน ท�าอะไร นอกจากได้ม ี
การแลกเปลี่ยนกันแล้ว ยังประสานเพื่อท�างาน 
ร่วมกันต่อไปอกีด้วย

แรงงาน 127 องค์กรรกุรบัอนุสญัญา ILO 87และ 98
ย่ืนเข้าคณะฯ ข้อตกลงการค้าเสรไีทย-สหภาพยุโรป

เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2567 ผู้แทนแรงงาน 
127 องค์กร ประกอบด้วย เครอืข่ายขับเคลือ่น ILO 
87 และ 98 จ�านวน 26 องค์กร และกลุม่แรงงาน
ในระดับพืน้ที ่เช่น องค์กรแรงงานพ้ืนทีฉ่ะเชิงเทรา 
10 องค์กร พืน้ท่ีอมตะ 19 องค์กร พืน้ทีป่ราจนีฯ 
8 องค์กร พืน้ทีส่มทุรปราการ 10 องค์กร พืน้ที ่
บ่อวนิ 33 องค์กรพืน้ทีแ่หลมฉบงั 12 องค์กร พืน้ที่
อ้อมน้อย 9 องค์กร ประกอบด้วยองค์กรระดับ 
สภาองค์การลูกจ้าง สมาพันธ์แรงงาน สหพันธ์
แรงงาน กลุม่สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงาน เครือ
ข่ายแรงงานข้ามชาต ิ เครอืข่ายแรงงานนอกระบบ 
เครือข่ายแรงงานแพลตฟอร์ม เครือข่ายแรงงาน
รัฐวิสาหกิจทุกระดับ สหภาพคนท�างาน รวมถึง
ลกูจ้างภาครฐั ได้มาร่วมกนัแสดงจดุยนื พร้อมลง
นามยืน่หนงัสอืต่อผูแ้ทนในการเจรจาข้อตกลงการ
ค้าเสรไีทย-สหภาพยโุรป เรือ่ง: การสงเสรมิ ปกป้อง 
คุ ้มครองสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง 
ร่วมในประเทศไทยเพื่อพิจารณาประกอบการท�า
ข้อตกลงการค้าเสร(ีFTA) ระหว่างประเทศไทยและ
สหภาพยโุรป (EU) ซ่ึงทาง คณะผูแ้ทนในการเจรจา
ข้อตกลงการค้าเสรไีทย-สหภาพยุโรป ได้ส่งตวัแทน
มารบัหนงัสอืในครัง้นีด้้วย

นายประสทิธ ิประสพสขุ ผูป้ระสานงานเครอื
ข่ายขบัเคลือ่น ILO 87 และ 98 ได้เป็นตวัแทนในการ
ยืน่หนงัสอืกล่าวว่า ในหนงัสอืฉบบัดงักล่าว คอื พวก
เราในนามของเครอืข่ายขับเคลือ่น ILO 87 และ 98 
ซึง่ประกอบด้วยองค์กรแรงงานหลากหลายองค์กร
ทัง้จากภาค รฐัวสิาหกจิและภาคเอกชนดงัรายนาม
แนบท้าย ขอเรยีกร้องให้คณะผูแ้ทนในการเจรจาข้อ

ตกลงการค้าเสร ี ระหว่างประเทศไทยและสหภาพ
ยโุรป ได้พจิารณาน�าประเดน็เรือ่งสทิธใินการรวมตวั
และการเจรจาต่อรองร่วมของแรงงานเข้าเป็นหวัข้อ
หนึง่ในการเจรจาท�าข้อตกลงทางการค้าครัง้นีอ้ย่าง 
จรงิจัง  ซึง่ประเทศไทยมแีรงงานจ�านวน 40.5 ล้านคน  
โดยในจ�านวนนัน้มข้ีาราชการประมาณ 2.9 ล้านคน  
และแรงงาน ภาคเอกชนราว 11.8 ล้านคน ใน 
ขณะที่แรงงานนอกระบบที่มีจ�านวนมากถึง 24.3 
ล้านคน นอกจากนี้ ยังมีแรงงานข้ามชาติอีกราว 
4-6 ล้านคน ผูใ้ช้แรงงานส่วนใหญ่ในประเทศไทย
ถกูกดีกนัทัง้โดยกฎหมายและโดยการปฏบิตัขิองรฐั 
และนายจ้างไม่ให้เข้าถึงสิทธิในการรวมตัวและ
เจรจาต่อรองร่วมซึ่งถือกันว่าเป็นสทิธิพื้นฐานของ
แรงงานที่ประเทศต่างๆ ให้การยอมรับ ส่งผลให้
แรงงานในประเทศไทยมีอ�านาจต่อรองที่ต�่ามาก 
ซึ่งน�าไปสู่การได้รับค่าจ้าง สวัสดิการและสภาพ 
การท�างานทีไ่ม่ยตุธิรรม 

แม ้ประเทศไทยจะเป ็นหนึ่ ง ในสี่สิบห ้า
ประเทศผู้ก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
แต่จนถึงวันนี้ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน 
อนสุญัญา ILO ฉบบัที ่87 และ 98 ซึง่ส่งผลให้เรายงั 
มีกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่มีสาระส�าคัญขัดกับ
หลักการของอนุสัญญาทั้งสองฉบับ คือกฎหมาย
ไทยรับรองสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง
ร่วมเฉพาะกับแรงงานที่เป็นลูกจ้างในภาคเอกชน
และพนักงานรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ซึ่งมีจ�านวนรวม
กนัเพยีงราว 12 ล้านคน ขณะทีแ่รงงานกลุม่อืน่ๆ 
ได้แก่ ข้าราชการและแรงงานนอกระบบซึ่งเป็น
แรงงานส่วนใหญ่ของประเทศกลับไม่มีกฎหมาย

รบัรองสิทธดิงักล่าว ประเทศไทยจงึมผีูใ้ช้แรงงาน
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในสัดส่วนที่น้อยมาก
คอืราว 1.3 % เท่านัน้ ขณะทีข้่อตกลงร่วมกม็คีวาม
ครอบคลมุแรงงานในสดัส่วนทีน้่อยมากเช่นกนัคอื
เพยีงราว 0.08% เท่านัน้ แรงงานข้ามชาตซิึง่คดิ
เป็น 10% ของแรงงานในประเทศไทย ต้องเผชญิกบั
ปัญหาหนกักว่า ถงึแม้ในทางนตินิยักฎหมายแรงงาน
ไทยจะให้การคุ้มครองแรงงานทุกคนเท่าเทียมกัน 
แม้พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพันธ์ พ.ศ. 2518 จะ
อนญุาตให้แรงงานข้ามชาตสิามารถเข้าเป็นสมาชกิ
สหภาพแรงงานได้ แต่ก็ยังห้ามไม่ให้พวกเขารวม
ตวัจดัตัง้องค์กรของตนเองและไม่ให้เป็นกรรมการ
บรหิารสหภาพแรงงาน ท�าให้พวกเขาเข้าไม่ถึงสทิธิ

ในการรวมตวัและเจรจาต่อรองร่วมได้อย่างแท้จรงิ 
พวกเขาจึงไร้เสียง ไร้อ�านาจต่อรองท�าให้พวกเขา 
มกัถูกนายจ้าง ละเมดิสิทธอิืน่ๆ

จากข้อมลูทีท่าง Confederation of Indus-
trial Labour of Thailand (CILT) สมาชกิของ 
IndustriALLในประเทศไทยได้ท�าการรวบรวมไว ้
ตัง้แต่ปี 2015 ถงึปัจจบุนั พบว่ามนีกัสหภาพแรงงาน
ในประเทศไทยถูกกลั่นแกล้งฟ้องร้องด�าเนินคด ี
ในศาลด้วยข้อหาต่างๆ มากถงึ 1,371 คน  ด้วยปัญหา 
และขอจ�ากดัทีเ่กีย่วกบัการเข้าถงึสทิธใินการรวมตวั 
และเจรจาต่อรองร่วมได้ท�าให้ผูใ้ช้แรงงานกลุม่ต่างๆ 
ในประเทศไทยยงัคงถกูเอารดัเอาเปรยีบ ไม่ได้รบั
ความเป็นธรรม

นายประสทิธิ ์ กล่าวอกีว่า ในโอกาสทีร่ฐับาล
ไทยและสหภาพยุโรปอยู่ระหว่างการเจรจา เพื่อ 
ท�าข้อตกลงการค้าเสร ีขบวนการแรงงานไทยเหน็ว่า  
ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้แสดงออกเสมอมาว่า 

บอร์ด สปสช.เหน็ชอบให้ยกระดบั 
 “30 บาทรกัษาทกุที”่ ครบ 77 จว.

บอร์ด สปสช. เหน็ชอบการขบัเคลือ่นนโยบาย
ยกระดบับตัรทอง 30 บาท รกัษาทุกที ่ ด้วยบตัร
ประชาชนใบเดยีว เพือ่คนไทยสุขภาพดถ้ีวนหน้า 
“ระยะที ่ 4”  โดยขยายพืน้ทีบ่ริการเพิม่เตมิอกี 
31 จงัหวดั ซึง่จะครอบคลมุทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ

นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธาน
กรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเปิดเผยภาย
หลงัการประชมุคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาต ิ(บอร์ด สปสช.) ว่า บอร์ด สปสช. เหน็ชอบ
การขบัเคลือ่นนโยบายยกระดบับตัรทอง 30 บาท
รกัษาทกุที ่ด้วยบตัรประชาชนใบเดียว เพือ่คนไทย
สขุภาพดถ้ีวนหน้า ระยะที ่4 ครอบคลมุทกุจังหวดั
ทัว่ประเทศ ทีเ่สนอโดยนางวราภรณ์ สวุรรณเวลา  
รองเลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาต ิ(สปสช.)

ทัง้น้ี เป็นผลสบืเนือ่งตามทีร่ฐับาลได้มีนโยบาย
ยกระดบั 30 บาทรกัษาทกุที ่น�าร่องใน 4 จังหวดั 
ตัง้แต่วนัที ่ 7 มกราคม 2567 และขยายพืน้ทีเ่ป็น
ระยะตามนโยบายและการประกาศพื้นที่ของ 
กระทรวงสาธารณะสุข (สธ.) โดยในระยะที่ 1-3 
ด�าเนนิการไปแล้ว 46 จงัหวดั (รวมกรงุเทพมหานคร)

ดงันัน้ วนันีจ้งึให้ขยายการด�าเนนิการต่อเนือ่ง
ในพื้นที่ 31 จังหวัด ขยายความครอบคลุมทั่ว
ประเทศ พร้อมกนัน้ียงัเหน็ชอบในหลักการแนวทาง
การขบัเคลือ่นนโยบายของ สปสช. ทัง้เป้าหมายและ
กรอบแนวทางการด�าเนนิการทีส่�าคญั 10 ประการ 
รวมทัง้ระบบการเบกิจ่ายและการเช่ือมข้อมลู

 “นอกจากน้ี เพื่อเป็นการรองรับการด�าเนิน
การตามนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ทีป่ระชมุบอร์ด สปสช.ยังมอบ สปสช.ออกประกาศ 
5 ฉบบั ตามที ่สปสช.น�าเสนอ เพือ่ให้หน่วยบรกิาร
และประชาชนทราบและด�าเนนิการ โดยประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษา ยงัให้ สปสช.จัดท�าข้อเสนอหลกั
เกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบรกิารสาธารณสขุ รองรับ
การขยายพืน้ทีก่ารด�าเนนินโยบายทัว่ประเทศด้วย” 
นายสมศกัดิก์ล่าว

ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ 
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
กล่าวถงึกรอบแนวทางการด�าเนนิการทีส่�าคญั 10 
ประการ ทีบ่อร์ด สปสช.เหน็ชอบให้ขบัเคลือ่นว่า

1. ประชาชนไปรับบริการได้ทุกที่ตามความ
จ�าเป็น โดยใช้บตัรประซาชนและไม่ต้องกลบัไปรบั
ใบส่งตวั หรอืใช้ใบส่งตวัอเิลก็ทรอนกิส์

2. สนับสนุนให้หน่วยบริการแต่ละระดับจัด
บริการตามศักยภาพ โดยเฉพาะบริการระดับ 

ปฐมภมู ิและบรกิารระดบัตตยิภมู/ิขัน้สงูเพือ่กระจายการ 
รบับรกิาร ลดความแออดัในหน่วยบรกิารขนาดใหญ่

3. เพิ่มหน่วยบริการนวัตกรรมรูปแบบต่างๆ 
(บริการปฐมภูม)ิ ครอบคลมุทัว่ถงึ ทกุพ้ืนที ่รวมทัง้
หน่วยบรกิารทติยภมู ิรองรบัการส่งต่อ

4. ขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิาร ผ่านระบบ One 
Stop Service ลดขัน้ตอน สะดวก

5. เชื่อมโยงข้อมูลบริการสุขภาพของหน่วย
บรกิารทกุแห่ง กบัระบบเบกิจ่ายชดเชยค่าบรกิาร
ของ สปสช.ผ่าน API ลดภาระงานหน่วยบริการ 
ในการบนัทกึและส่งข้อมลู

6. พฒันาและใช้ AI ตรวจสอบก่อนจ่ายและหลงั
จ่าย เบกิจ่ายถกูต้อง รวดเรว็ข้ึน

7. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการ 
ในการตรวจสอบก�ากบักันเอง

8. พฒันาระบบตรวจสอบและการก�ากับติดตาม
ประเมนิผล เพิม่ประสทิธภิาพการเบกิจ่าย และมี
ข้อมลูหลกัฐานในการปรบัปรงุ/พฒันา

9. ยกระดบับรกิารสายด่วน Contact Center 
1330 อ�านวยความสะดวกและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ 
ให้ประชาชนและหน่วยบรกิาร

10. สือ่สารประชาสมัพนัธ์เชงิรุก และการแสดง
สญัลกัษณ์ของหน่วยบรกิารทีใ่ห้บรกิารตามนโยบาย

นพ.จเด็จ กล่าวอีกว่า ส�าหรับในส่วนของ
ประกาศส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
5 ฉบบั เพือ่รองรับขบัเคลือ่นตามนโยบาย 30 บาท
รกัษาทกุทีม่ ี1. จงัหวดัทีด่�าเนนิงานตามนโยบาย 30 
บาทรักษาทกุท่ี ด้วยบตัรประชาชนใบเดียว (ฉบบัที่ 
2) พ.ศ. 2567 โดยก�าหนดรายช่ือจงัหวดัเพิม่เตมิ 
31 จังหวดั ให้เป็นไปตามนโยบายรฐับาล 2 .การ
ก�าหนดหลักเกณฑ์และการด�าเนินการให้บริการ 
ของหน่วยบริการตามนโยบาย 30 บาทรักษา 
ทกุท่ี 3. การก�าหนดหลกัเกณฑ์และการด�าเนนิการ
ในการรบับรกิารของประชาชนตามนโยบาย 30 บาท
รกัษาทกุที ่ 4. การก�าหนดตราสญัลกัษณ์และหลกั
เกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์ ส�าหรับหน่วยบริการ
ทีเ่ข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ ตามนโยบาย 30 บาท
รกัษาทกุที ่และ 5. การก�าหนดหลกัเกณฑ์และการ
ด�าเนนิการ ในการเชือ่มโยงข้อมลูสขุภาพของผูร้บั
บรกิาร ในหน่วยบรกิารทีเ่ข้าร่วมเป็นหน่วยบรกิาร
ตามนโยบาย 30 บาท รักษาทกุท่ี และเสนอคณะ
อนกุรรมการก�าหนดหลกัเกณฑ์การด�าเนนิงานและ
การบรหิารจดัการกองทุนพจิารณา ก่อนเสนอคณะ
กรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิโดย สปสช.
จะเร่งด�าเนินการให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายใน  
31 จงัหวดั เพือ่ให้ครอบคลมุทัง้ประเทศต่อไป

จ.กาฬสนิธุ ์คัดเลอืกครผููส้มควร
ได้รบัรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจักรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แต่งต้ังคณะ
อนุกรรมการ เพื่อลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ คดัเลอืกครผููส้มควรได้รบัพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในระดับจังหวัด  
ครัง้ที ่6 ปี 2568 (ประเทศไทย)

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ได้ออกค�าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้
คณะอนกุรรมการ ประเมนิข้อมลูเชงิประจกัษ์ ครู
ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจกัร ี ซึง่ประกอบไปด้วย นางสาววชิราภรณ์  
ภูนาโท รอง ศธจ. นายประดิษฐ์ ฤทธิโคตร  
นายสมหวงั พนัธะล ีนางสาวกล่อมจติ ดอนภริมณ์  
ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมบูรณ์ นาสาทร อุปนายก
สมาคมนกัข่าวกาฬสนิธุ ์นางสาว นวพร อตุรินทร์ 
ผูแ้ทน สกร. นางสาวสนุสิา บญุศลิป์ ผูแ้ทนนายก

เทศมนตร ีนางสาวน�า้ทพิย์ คชศร ผอ.กลุ่มบรหิารงาน
บคุคล นางสาววฒันา ภสุูข เจ้าหน้าทีค่รุสุภา นางสาว
รุง่อรณุ เลือ่มเรอืง เจ้าหน้าทีค่รสุภา และนางสาว
เอมอร พมิพโส นกัทรพัยากรบคุคล

 นางอรัญญา อินอ่อน ศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ ์ เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกครู 
ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหา
จกัรี กล่าวว่า รางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจักร ีเป็นรางวลั
เพื่อยกย่องเชิดชูครู ผู้มีผลงานดีเด่น และสร้างคุณ
ประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ จ�านวน 11 ประเทศ และครัง้ที ่ 6  
พ.ศ. 2568 นี้ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  
ได้ขยายประเทศในภมูภิาคเอเชยีอกี จ�านวน 3 ประเทศ 
รวมเป็น 14 ประเทศ เพือ่คดัเลอืกประเทศละ 1 คน 

รวม 14 รางวัล และครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลครัง้นี ้ต้องมคีณุสมบตัเิฉพาะตวั ดงัน้ี 

มสีญัชาตไิทย มถีิน่ท่ีอยูใ่นประเทศไทย เป็นหรอื
เคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งของ
รัฐและเอกชน รวมถึงองค์การบริหารปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอน

กาฬสนิธ์ุ ได้มีคณุครมูายืน่ใบสมคัร รวมทัง้หมด 3 คน 
ได้แก่ 1.นางสุทธดา รกัษานาม ต�าแหน่งผูอ้�านวย
การสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ�านวยการช�านาญ
การพิเศษ โรงเรยีนโคกค�าวทิยา 2.นางสมประสงค์ 
อาจฤทธิ์ ต�าแหน่งครูวิทยฐานะครูช�านาญการ 
พเิศษ โรงเรยีนโคกค�าวทิยา และ 3.ดร.ชยัพฒันพงษ์  
ภสูตัย์ค�า ครชู�านาญการพเิศษวทิยาลยัการอาชพี
กาฬสนิธุ์  

ซึง่ทัง้ 3 คนนี ้ คณะอนกุรรมการได้นดัหมาย
ท�าการประเมนิเชงิประจกัษ์ ในวนัที ่27 พ.ย. จ�านวน 
2 คน แล้ววนัที ่28 พ.ย. จ�านวน 1 คน ซึง่ท้ัง 2 วนั
ทีผ่่านมานัน้ คณะอนกุรรมการได้พบกบัผู้ปกครอง 
พบกับนักเรียน พบกับชุมชน รวมถึงผู ้มีส่วน
เกีย่วข้อง ทีไ่ด้มาให้ข้อมลูของแต่ละคน ทีม่จีดุเด่น
แตกต่างกันไป บางจดุกน็�าเรือ่งของนกัเรยีน บางจดุ
กน็�าเร่ืองของคณุคร ูบางจุดกน็�าเรือ่งของผู้ปกครอง 
เพ่ือน�าเสนอต่อคณะอนกุรรมการให้ได้รบัข้อมลู ซึง่
คณะอนกุรรมการได้เกบ็รวบรวมข้อมลูเชงิประจกัษ์  
ทีไ่ปพบมาทกุรายการ เหน็ว่ามมุของแต่ละคน มมุมอง 
ของผู้เสนอแต่ละท่าน ไม่เหมือนกัน แต่ทุกสิ่ง 
ทกุอย่างนัน้ ขึน้อยูก่บับรบิทของโรงเรยีนด้วย ทัง้ 
2 โรงเรยีนนี ้โรงเรยีน 1 เป็นโรงเรยีนระดบัประถม
ศึกษา คือโรงเรียนโคกค�าวิทยา ที่ส่งเข้าประกวด 
ทีม่ผีูอ้�านวยการและครผููส้อน อกีโรงเรยีนหนึง่คอื
วทิยาลัยการอาชีพกาฬสนิธ์ุ กไ็ด้ส่งครเูข้าประกวด
ด้วย ซึ่งคณะอนุกรรมการได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ  
เพื่อท่ีจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา 
ในระดบัจงัหวัดต่อไป

ผู้เรียนในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เอกชน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และมปีระสบการณ์ทีป่ฏบัิตงิาน
สอนอย่างต่อเนือ่ง มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี จนถงึ
วันประกาศ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นผู้สร้างการ
เปลีย่นแปลงในชวีติของลกูศษิย์ เพือ่เป็นการพจิารณา
ตดัสนิให้ได้รับรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจกัร ีจ�านวน 1 
รางวัล รางวัลคณุากร จ�านวน 2 รางวัล รางวัลครยูิง่
คณุ จ�านวน 17 รางวัล และรางวลัครูขวญัศษิย์ จาก
รายชื่อที่คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า 
มหาจักร ีพจิารณาการตดัสนิ และประกาศ รายช่ือครู
ทีไ่ด้รบัรางวลัทัง้หมด

นายประดษิฐ์ ฤทธโิคตร ประธานอนกุรรมการคดั
เลอืกครผููส้มควรได้รบัพระราชทานรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้า
มหาจักร ีกล่าวว่า ปีนีท้างจังหวดักาฬสนิธุไ์ด้รบัโควต้า
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจกัร ี จ�านวน 4 คน และคร้ังนีท้างจงัหวดั

ให้ความส�าคญัของการเชือ่มโยงกนัระหว่างการค้า
กบัสิง่แวดล้อม ประเดน็ทางสงัคม และสทิธขิองผูใ้ช้
แรงงานเสมอมา ดงัเหน็ได้ชดัเจนจากการทีส่หภาพ
ยโุรปได้ตรากฎหมาย Supply Chain ออกมาบงัคับ
ใช้ เพือ่ให้เกดิการค้าทีเ่ป็นธรรมเมือ่เรว็ๆ นี ้เราจงึ
ขอเรยีกร้องให้คณะผู้แทนในการเจรจาทางการค้า
จากทัง้สองฝ่าย ได้หยบิยกเอาเรือ่งการให้สตัยาบนั
อนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบบัที่ 
87 และ 98 และการปฏริปูกฎหมายแรงงานทีจ่ะให้
ความคุม้ครองและส่งเสริมสทิธ ิในการรวมตวัและ
เจรจาต่อรองร่วมของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย 
มาเป็นหวัข้อของการเจรจาหัวข้อหนึง่อย่างจรงิจงั 
เพราะปราศจากซึ่งการเคารพสิทธิในการรวมตัว
และการเจรจาต่อรองร่วม ความร่วมมอืทางการค้า
ของสองฝ่ายท่ีจะเกดิขึน้ ภายหลงัการท�าข้อตกลง
จะไม่สามารถเป็นการค้าท่ียั่งยืนและเป็นธรรม 
แบบทีพ่วกท่านอ้างได้เลย เพราะหากผูใ้ช้แรงงาน

ในประเทศไทยยังไม่สามารถรวมตัวและเจรจา 
ต่อรองร่วมได้ การค้าและการลงทนุทีเ่กดิขึน้จะกลายเป็น 
ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการกดขี่ ขูดรีด เอารัด 
เอาเปรียบและการละเมิดสิทธิของแรงงาน 
ในประเทศไทยอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 

“ส�าหรับผู้แทนการเจรจาทางการค้าฝ่ายไทย 
คงทราบดอียูแ่ล้วว่า ขบวนการแรงงานในประเทศไทย 
ได้ท�าข้อเรยีกร้องให้รฐับาลไทยให้สตัยาบนัสองฉบับ
นีใ้นวนัเมย์เดย์ของทกุปีต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี 1992 
แต่กย็งัไม่ได้รบัการตอบสนองจากรฐับาลไทย การ
เร่งให้สัตยาบันอนุสัญญาสองฉบับในช่วงนี้จะเป็น
ประโยชน์กับผูใ้ช้แรงงานในประเทศไทยในอนาคต 
และจะเป็นผลดีกับการเจรจาการค้าครั้งนี้และ
การเจรจา การค้ากบัประเทศอืน่ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ใน 
อนาคตด้วย  พวกเราหวังว่าคณะเจรจาการค้า 
ทัง้สองฝ่ายจะพจิารณาหยบิยกเอาข้อเสนอของเรา
ไปพิจารณาอย่างจรงิจงั” นายประสทิธิ ์กล่าว
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คอลมัน์สโมสรต�ารวจ ฉบบันี ้เกาะตดิรัว้ปทมุวนั 
หลงัฝุน่ตลบไปชัว่ขณะหนึง่ ท้ายสดุกผ่็านไปด้วยด ี
กบัการจดัทพันายพล ยคุ “บิก๊ต่าย” พล.ต.อ.กติติร์ฐั 
พนัธุเ์พช็ร์ คดัสรรนายต�ารวจระดบั “รอง ผบ.ตร.-
ผบช.“ โผรอบนีม้ทีัง้สมหวงั-ผดิหวงั บางต�าแหน่ง
พลกิลอ็ค  เพือ่การท�างานไม่ขาดช่วง “ผบ.
ต่าย” เซ็นลงนามค�าสั่งให้ข้าราชการต�ารวจรักษา
ราชการแทน เพ่ือขบัเคล่ือนบรหิารงานบน เก้าอีต้วั
ใหม่ มผีลบังคบัใช้วนัที ่27 พฤศจกิายน 2567   
เดินหน้าเตรียมจัดทัพโผนายพลเล็ก ปลายเดือน
ธันวาคมนี้ จะมีใครได้ไปต่อ หรือย้ายสลับเก้าอ้ี  
ก็มาลุ้นกัน  ภายหลังรัฐบาล “อุ๊งอิ้ง”  
แพทองธาร ชินวัตร ประกาศการขับเคลื่อน
นโยบายเร่งด่วน ทั้งเรื่องการแก้ปัญหายาเสพ
ติดอย่างเด็ดขาดแบบครบวงจร และการแก้
ปัญหาอาชญากรรม ทั้งอาชญากรรมออนไลน์/
มิจฉาชีพ และอาชญากรรมข ้ามชาติ  เพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน ท�าเอาทุก
หน่วยงานในสังกัดส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  
มีผลงานการจับกุมกันแบบผิดแผกไปจากเมื่อก่อน  

 เริม่จาก “พทิกัษ์ 1” พล.ต.อ.กติติร์ฐั พนัธ์ุเพ็ชร์  
ผบ.ตร. ตัง้ “บิก๊ราญ” พล.ต.ท.ส�าราญ นวลมา  
ผู้ช่วย ผบ.ตร. หัวหน้าชุดรวบรวมส�านวนคดีเคส 
“หมอบญุ” นพ.บญุ วนาสนิ ผูก่้อตัง้ รพ.ดงัย่าน
ฝ่ังธน จาก บช.น.-บช.ก.มาทีศ่นูย์กลางท�าคดกีลวั
ไม่สะดวก ไม่ชดัเจน พร้อมล่าตวั แม้หลบต่างแดน  

 เด็ดป ีกนักค ้า “บิ๊กต ่าย”  พร ้อม 
พล.ต.ท.ส�าราญ นวลมา,  พล.ต.ท.สนัต ิชยันริามยั 
รรท.ผบช.ปส. พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รอง 
ผบช.ปส. ร่วมกนัแถลงผลปิดล้อมตรวจค้นเครือข่าย
ยาเสพตดิพร้อมกันทัว่ประเทศ 907 เครอืข่าย เป้า
หมายตรวจค้น 3,146 จดุ  นครบาล “บิก๊
สยาม” พล.ต.ท.สยาม บญุสม รรท.ผบช.น. ก้าวเท้า
รบัหน้าที ่“น.1” วนัแรก “ผูก้ารจ๋อ” พล.ต.ต.ธรีเดช  
ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. ควง “สารวัตรแจ๊ะ” 
พ.ต.ต.ธญัพีรสษิฐ์ จลุพภิพ สว.กก.สส.3 บก.สส.
บช.น. ร่วมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพบุกทลาย
ร้านคลนิกิเถือ่นย่านสถานบันเทงิ RCA อกีคดีไอเดยี
บรรเจดิ “จบัผูก้องนกัสบื” แต่งมวยปล�า้ซ้อนแผนจบั 
หนุม่จนีจอมซาดสิม์ แอบถ่ายคลปิแบลก็เมล์เหยือ่สาว  

 ผลงานไม่แผ่วแม้จะพลาดต�าแหน่งใน
รอบนี้ “รองนพ” พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์  
รอง ผบช.น. ยงัคงลยุงานต่อเนือ่ง น�าทมี พ.ต.อ.นภิพล  
สขุนยิม รอง ผบก.น.4 ร่วมกับ สน.ลาดพร้าว และ 

กก.สส.บก.น.4 ทลายแก๊งอาชญากรอ้างตวัเป็นต�ารวจ 
ปล้นทรพัย์ชาวต่างชาต ิ  โดนแล้ว ต�ารวจ
จราจรกลาง 7 นาย ทีรุ่มย�าหนุม่ “ลกูสารวตัร” ขบั
เก๋งบาดเจ็บสาหัสคาด่านตรวจ เหตุเข้าใจผิดคิดว่า
เป็นคนขบัรถแหกด่านเมาไม่ขบั แล้วยงัอ้างจ�ารถผดิ
คนั ถกูเผยแพร่ตามสือ่สงัคมออนไลน์ ในทีส่ดุ “น.1”  
และ “รองนพ” ต้องออกแรงเอง สัง่ให้ พล.ต.ต. 
สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ ผบก.จร. ด�าเนินการข้ันเด็ด
ขาด เนือ่งจากกระทบต่อภาพลกัษณ์ของส�านกังาน
ต�ารวจแห่งชาต ิ ก่อนเซน็ค�าสัง่ให้ 7 ต�ารวจจราจร 
ออกจากราชการไว้ก่อน พร้อมสอบวินัยร้ายแรง  

 สนองนโยบายรัฐบาล สร้างภาพลักษณ์
การท่องเทีย่ว พล.ต.ท.ศกัย์ศริา เผอืกอ�า่ ผบช.ทท. 
ชืน่ชม พ.ต.ท.จริพฒัน์ เขยีวศริ ิ รอง ผกก.1 รรท.
สวญ.ส.ทท.3 (สถานตี�ารวจท่องเทีย่วธนบรุ)ี พร้อม
ต�ารวจ กก.สบืสวน บช.ทท. น�าเจ้าหน้าทีสื่บสวน กก.
1 ลยุตรวจสารเสพตดิในร่างกาย ทัง้คนขบัรถ บรเิวณ
ถนนอรุณอมรินทร์ และนายท้ายเรือ เพื่อป้องกัน
เหตุร้าย และสร้างความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  

 ต ้องปฏิบัติทุกพ้ืนที่  พ.ต.อ.ภูมิ ธัช  
โฆษติวนชิพงศ์ รอง ผบก.ภ.จ.นนทบรุ ีปฏบิตัริาชการ
แทน ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด  

พล.ต.อ.กติต์ิรฐั พนัธุเ์พช็ร์ พล.ต.ต.นพศลิป์ พลูสวสัด์ิ พล.ต.ท.ส�าราญ นวลมา พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี

 

คอลมันด์าวเดน่โลเ่งนิ
ฉบบันีส้ง่ทา้ยปีมะโรง

เปิดตวันายต�ารวจน�า้ด ีทีผ่า่นดา่นหนิ 
ก.ตร. พิจารณากลัน่กรอง 

กอ่นลงมตไิดร้บัการเลือ่นชัน้นัง่เกา้อี้ 
ผูบ้ญัชาการ ส�านกังานพิสจูน์

หลกัฐานต�ารวจ 
พล.ต.ต.อาทชิา เปาอนิทร์ 

รกัษา รอง ผบช.ภ.7 รกัษาราชการ
แทน ผู้บญัชาการกองพิสจูนห์ลกัฐาน 

ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาต ิ
(นรต.รุน่ 44)

สมชาย จรรยา...รายงาน

 ประวัตกิารศกึษา
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตร.) จาก 

โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจพ.ศ.2534
- พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนา

สงัคม) จาก นด้ิา พ.ศ.2541
- หลกัสตูรการบรหิารงานต�ารวจขัน้สงู (บตส.) 

จาก บช.ศ. พ.ศ.2555

ชัน้เป็น รอง ผบช.ภ.7 ล่าสดุ รกัษาราชการแทน  
ผูบ้ญัชาการกองพสิจูน์หลักฐาน ส�านกังานต�ารวจ
แห่งชาติ

 ผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์
- เป็นประธานรุ ่น นักเรียนเตรียมทหาร 

รุน่ 28 ปี 2557-2558
- ประธานรุน่ นกัเรยีนนายร้อยต�ารวจ รุน่ 44 

ปี 2557-2559
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ศิษย์เก่าดีเด่น 

สามเสนวทิยาลยั ปี 2559

- หลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู (รวมมติร) 
รุน่ 1 จาก ตร. พ.ศ.2560

- หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบ
เรยีบร้อยของสงัคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุน่ 7 
จาก บช.ศ. พ.ศ.2563

 รบัราชการ
บรรจุคร้ังแรก เป็น รอง สว.สส.สภ.อ.เมือง

ชยันาท แล้วย้ายมาเป็น รอง สวส.สน.บางซือ่ แล้ว
โยกไปเป็น รอง สว.ผ.ทะเบยีนพล กก.กพ.บก.อก.
บช.น. จากนั้นเลื่อนชั้นเป็น สว.งานที่ 7 กก.อก.
บก.จร. แล้วโยกไปเป็น สว.งานที ่2 กก.อก.บก.จร. 
ก่อนจะย้ายไปเป็น สว.จร.สน.ลาดพร้าว แล้วเลือ่น
ชัน้ขึน้เป็น รอง ผกก.อก.ภ.จว.ชยัภมู ิแล้วโยกมาเป็น 
รอง ผกก.กลุม่งานสบืสวน ภ.จว.ชยัภมูิ 

ก่อนจะย้ายมาเป็น นว.(สบ3)  ผูช่้วย ผบ.ตร. 
เลือ่นชัน้เป็น ผกก.ประจ�า สง.ผบ.ตร.(ทนท.อก.ประจ�า 
ผูช่้วย ผบ.ตร.) แล้วย้ายไปเป็น ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.
1 เลือ่นช้ันเป็น รอง ผบก.ศฝร.ภ.1 โยกไปเป็น รอง 
ผบก.ภ.จว.นนทบุรี แล้วย้ายมาเป็นรอง ผบก.น.
6 เลือ่นชัน่เป็น นว.(สบ 6) ผบ.ตร. (พล.ต.อ.อดลุย์ 
แสงสิงแก้ว ) แล้วย้ายไปเป็น ผบก.อก.ภ.7 แล้ว
เลือ่นชัน้เป็น ผบก.ภ.จว.สมทุรสงคราม จากนัน้เลือ่น

พล.ต.ต.อาทชิา เปาอนิทร์

เกมก�ำแพงภำษ ีจนีเกทบัอเมรกิำ

ถงึต�ารวจทกุโรงพกัในสงักดั ห้ามเรียกเกบ็เงนิค่าตูแ้ดง 
หลงั ป.ป.ช. ชีว่้าเป็นการทจุรติต่อหน้าทีป่ระพฤตชิัว่
อย่างร้ายแรง  พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผวิพรรณ 
ผบช.สพฐ.ตร./รรท.ผบช.สอท. ชืน่ชม พ.ต.อ.ต่อศกัดิ์ 
ปานกล่ินพฒุ ผกก.4 บก.สอท.2 พร้อมชดุสบืสวน
ทลายเครอืข่ายเวบ็พนนัออนไลน์ “ต้นเหต”ุ โยงคดี
ลวงฆ่าตดันิว้แม่ยายอยัการ ชงิแหวนเพชรใช้หนีพ้นนั
บคัคาร่า  ต�ารวจท�าดมีรีางวลั พล.ต.ท.ยิง่ยศ  
เทพจ�านงค์ รรท.ผบช.ภ.2 ยกย่อง ร.ต.อ.วัลลภ 
ทศันาธนพงษ์ รอง สว.(ป.) สภ.หนองใหญ่ สายตรวจ
ใจดกัีบ 8 ปี ทีส่ละเงินส่วนตวัช่วยเหลอืผู้ป่วยยากไร้

ทั้ง “คู่คิดและคู่ค้า” มีส่วนการในยกระดับ
คุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจของเหล่า
ประเทศ LDCs 

องค์การการค้าโลก(WTO) มนีโยบายให้
สทิธพิเิศษทางการค้าแก่ประเทศ LDCs ทีเ่ป็น
สมาชกิ WTO และมรีายงานถงึแนวโน้มการค้า
ทีส่�าคัญของประเทศ LDCs ว่า ในปี 2022 การ
ส่งออกสินค้ามีอัตราเติบโตถึง17.4% ขณะที่
การส่งออกสนิค้าบรกิารมกีารเตบิโตสูงถงึ 27% 
แต่ประเทศ LDCs ยงัคงขาดดลุการค้าเพิม่ขึน้
อย่างต่อเนือ่ง 

ประเทศ LDCs ท่ีเป็นประเทศผู้ส่งออกอนัดับ 
ต้นๆ ได้แก่ บงักลาเทศ แองโกลา คองโก กมัพชูา 
เมยีนมาร์ โดย “จนี”คอืตลาดทีส่�าคัญทีส่ดุ รอง
ลงมา ได้แก่ สหภาพยโุรป สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 
สหรัฐอเมรกิา และอนิเดีย 

เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา จีนเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดความร่วมมือ
จนี-แอฟรกิา (FOCAC) ปี 2024 ทีก่รุงปักกิง่ 
โดยประธานาธบิดี สี จิน้ผงิ ได้เข้าร่วมประชมุ
หารอืกบับรรดาผูน้�าและผูแ้ทนระดบัสงูของกว่า 
50 ประเทศจากทวปีแอฟรกิา ซึง่เกือบครึง่อยู่
ในกลุม่LDCs

 ผู้น�าจีนในเวทีน้ี “ซื้อใจ”เหล่าผู้น�าและ 
ผูแ้ทนประกาศว่า จนีเตรยีมสนบัสนนุเงนิลงทุน
ราว 3.6 แสนล้านหยวน (ประมาณ 1.7 ล้านล้าน
บาท) ส�าหรบัโครงการลงทนุด้านโครงสร้างข้ัน
พืน้ฐานกว่า 30 โครงการทัว่ทวปีแอฟริกา ซึง่จะ
ช่วยสร้างงานอย่างน้อย 1 ล้านต�าแหน่ง

สียังเน้นย�้าว่า จีนพร้อมจะช่วยเหลือและ
สนับสนุนการพัฒนา “เขตการค้าเสรีทวีป
แอฟรกิา” (African Continental Free Trade 
Area: ACFTA)’ และกระชบัความร่วมมอืด้าน
โลจิสติกส์และการเงิน เพื่อประโยชน์ของการ
พฒันาข้ามภมูภิาคในทวปีแอฟรกิา

ส�านักการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ 
สงักัดส�านกับรหิารกจิการภาษแีห่งชาตจีิน เปิด
เผยข้อมลูว่า ปัจจบุนัจนีได้ลงนามสนธสิญัญา
ภาษร่ีวมกบั 21 ประเทศในแอฟรกิา 

สนธิสัญญาภาษีถือเป ็นรากฐานทาง
กฎหมายระหว่างประเทศทีส่�าคัญต่อการลงทุน
และท�าธุรกิจข้ามพรมแดน เนื่องจากสามารถ
ป้องกันสถานการณ์การจัดเก็บภาษีซ�้าซ้อน 
สร้างความแน่นอนทางภาษ ี และอ�านวยความ
สะดวกแก่การยุติข้อพิพาททางภาษี ซ่ึงเอื้อ
ต่อการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ
ภาษีระหว่างประเทศที่มีความยุติธรรม ความ
แข็งแกร่ง และเป็นประโยชน์ร่วมกัน รวมถึง
ส่งเสรมิการลงทนุข้ามพรมแดน และการแลก
เปลีย่นเทคโนโลยแีละบคุลากร

เมือ่ตอนต้นปีกระทรวงพาณชิย์ของจนีเปิด
เผยว่า จีน ยังคงครองต�าแหน่งคู่ค้ารายใหญ่
ที่สุดของแอฟริกาติดต่อกันเป็นปีที่ 15 ด้วย
มูลค่าการค้าทวิภาคีสูงแตะ 2.82 แสนล้าน
ดอลลาร์สหรฐัฯ (ประมาณ 10 ล้านล้านบาท) 
ในปี 2023

มองจากภายนอกจนีอาจจะพยายามสร้าง
ภาพความเป็น “พ่อพระ”ที่จะช่วยเหลือ
ประเทศด้อยพฒันาทีย่ากจน อยากจะอวดอ้าง
ความส�าเรจ็ในการพฒันาเศรษฐกจิของตนเอง
ที่สามารถพาประชากรหลายร้อยล้านคนก้าว
พ้นจากความยากจน

 แต่อย่างน้อยจีนกพ็สิจูน์ว่า ไม่อาศยัความ
เป็น “พี่ใหญ่”ในการคบค้ากับประเทศเล็กๆ 
ไม่หักหาญน�้าใจและมิตรภาพกันด้วยผลก�าไร
หรอืขาดทนุจากการค้า ไม่ใช้ภาษเีป็นเครือ่งมอื
ในการข่มขูคู่ค้่า 

 เพราะในทางกลบักนั จนีแสดงให้เหน็ว่า
สามารถใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือ
ผู้อ่อนแอกว่าให้สามารถยืนอยู่บนเวทีการค้า
ได้ จนีอาจจะเสยีรายได้จากการเกบ็ภาษลีงไป
บ้าง แต่จะได้ความร่วมมือจากนานาประเทศ
อกีมหาศาล 

 เล่นบทนี้ใครจะได้ “มิตร” ใครจะได้ 
“ศตัร”ู

สวสัดีครบั ในคณะท่ีคนทัง้โลกก�าลงัจบัตามอง
สงครามในยเูครนและกาซา ทีก่�าลังด�าเนนิไปอย่าง 
ดเุดอืด ช่วงเวลาทีย่ากล�าบากนี ้การน�าเสนอข่าวสาร 
ทีแ่ม่นย�าและเป็นอสิระ ยงัคงมีความส�าคญัมากกว่า
ทีเ่คย สือ่ต่างๆ เผชญิกบัความท้าทายมากขึน้เรือ่ยๆ 
จากข้อมลูเทจ็และข้อมลูท่ีบดิเบอืนท่ีเพิม่ขึน้ 

หลายประเทศในโลกนี้เต็มไปด้วยตัวอย่างการ
เลกิจ้างงาน การปิดกจิการ และการตดังบประมาณ 
อันเนื่องมาจากต้นทุนที่สูงขึ้น รายได้จากโฆษณาที่
ลดลงและปริมาณการเข้าชมจากโซเชยีลมเีดยีท่ีลดลง
อย่างรวดเรว็ในบางส่วนของโลกใบนี ้ ซึง่ความท้าทาย
ทางเศรษฐกจิเหล่านี ้ ท�าให้สือ่ข่าวต้องเผชิญกบัแรง
กดดันจากนักธุรกิจที่มีอ�านาจหรือรัฐบาลที่ต้องการ
มีอิทธิพลต่อการรายงานข่าวและควบคุมเรื่องราว
ต่างๆ ได้ยากยิง่ขึน้

วกิฤตนีไ้ม่ได้เกดิมาจากสาเหตเุดยีวแต่เกิดขึน้มา
สกัระยะหนึง่แล้ว จะเหน็ได้จากความท้าทายเฉพาะ
หน้าหลายประการที่เกิดจากอ�านาจและกลยุทธ์ที่
เปลีย่นแปลงไปของบรษิทัเทคโนโลยยีกัษ์ใหญ่คู่แข่ง
ด้านโซเชียลมีเดีย อย่างเฟสบุ๊ก (Facebook) ด้าน
เครือ่งมอืค้นหาอย่างกเูกิล (Google) และแพลตฟอร์ม
วดิโีออย่าง (Tiktok)  ปัจจบุนั บรษัิทบางแห่งเหล่านี ้

ให้ความส�าคญักบัข่าวและเน้ือหาทางการเมอืงน้อยลง 
อย่างชดัเจน ในขณะท่ีบางแห่งเปลีย่นโฟกสัจากผูจ้ดัพมิพ์ 
เนื้อหาไปเป็น “ผู ้สร้าง” และผลักดันรูปแบบท่ี
สนุกสนานและน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงวิดีโอเพื่อให้
ได้รับความสนใจในแพลตฟอร์มของตนเองมากข้ึน 
บรษัิทเอกชนเหล่านีไ้ม่มีภาระผกูพนัใดๆ ต่อข่าว แต่
ด้วยผู้คนจ�านวนมากในปัจจุบันได้รับข้อมูลจ�านวน
มากผ่านแพลตฟอร์มคูแ่ข่งการเปลีย่นแปลงเหล่านีจ้งึ
ไม่เพียงแต่ส่งผลต่ออตุสาหกรรมข่าวเท่านัน้ แต่ยงัส่ง
ผลต่อสงัคมของเราด้วย

ความก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ของปัญญาประดษิฐ์ 
(AI) ก�าลงัก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็  รวม
ไปถงึการออกแบบเข้าถงึส�าหรบัผูใ้ช้ทีส่ะดวกและง่าย
ได้ด้วยอนิเทอร์เฟซการค้นหาทีข่บัเคลือ่นด้วย AI และ
แชทบ็อต ซึง่อาจลดปรมิาณการรบัส่งข้อมลูข่าวสาร

ไปยังเว็บไซต์และแอปที่ลดลงได้อีก และเพิ่มความ
ไม่แนน่อนให้กับสภาพแวดล้อมของขอ้มลูในอกีไมก่ี่
ปีข้างหน้า

อ้างองิรายงานข่าวดจิทิลัปี 2024 ของนคิ นวิแมน 
รายงานว่า ในปี 2024 ทีผ่่านมา จากการส�ารวจบนัทึก
ผลกระทบของการ ‘รีเซต็แพลตฟอร์ม’ ของ TikTok, 
Instagram Reels และ YouTub มกีารด�าเนนิการ
รเีซต็ปรบัเปลีย่นการท�างานของแพลตฟอร์เพิม่สงูข้ึน 
ซึง่เกดิมาจากผูบ้รโิภคหนัไปรบัชมวดิโีอมากขึน้และมี
ทางเลอืกในการเข้าถงึแพลตฟอร์มทีห่ลากหลาย รวม
ไปถงึผูบ้รโิภคสามารถแยกแยะระหว่างเนือ้หาทีน่่าเชือ่
ถอืและไม่น่าเชือ่ถือบนแพลตฟอร์มนัน้ๆ ได้ ซึง่ในการ
ส�ารวจครัง้นี ้นคิ ยงัได้ท�าการวิจัยเชงิคณุภาพเกีย่วกบั
ทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใช้ AI ใน 3 ประเทศคอื  
สหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา และเมก็ซโิก ซึง่ผลทีไ่ด้ 
คอื ผูเ้ผยแพร่หนัมาใช้ AI มากขึน้อย่างรวดเรว็เพ่ือให้
ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับแต่งเนื้อหาให้
เหมาะกับแต่ละบุคคล แต่มีค�าแนะน�าส�าหรับธุรกิจ
ต้องด�าเนนิการใช้ AI ด้วยความระมดัระวงัเนือ่งจาก
โดยทั่วไปแล้ว สาธารณชนต้องการให้มนุษย์เป็น 
ผูค้วบคมุ AI ตลอดเวลา

ซึง่การรเีซต็แพลตฟอร์มครัง้ยิง่ใหญ่นีก้�าลงัด�าเนนิ
การอยูต่ลอดเวลาแพลตฟอร์ม เห็นได้จากรปูแบบต่างๆ  

ในชวีติของเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นวธิทีีเ่ราค้นหาและ
เผยแพร่ข้อมลู วธิทีีเ่ราได้รบัการโฆษณา วธิทีีเ่ราใช้
จ่ายเงนิ วธิทีีเ่ราแบ่งปันประสบการณ์ และล่าสดุวธิี
ทีเ่ราบรโิภคความบันเทิง แม้ว่าแพลตฟอร์มออนไลน์
จะมอบความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคอย่างมาก 
และผูโ้ฆษณากแ็ห่กนัเข้ามาใช้แพลตฟอร์มเหล่านี ้แต่
แพลตฟอร์มเหล่านีก้ย็งัได้เข้ามาเปลีย่นแปลงรปูแบบ
ธรุกิจสิง่พมิพ์แบบดัง้เดิมอย่างลกึซึง้อกีด้วย

สิ่งที่ได้กล่าวไปบ่งชี้ว่า ขณะนี้เราอยู่ในช่วงเริ่ม
ต้นของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งก�าลังน�า
คลื่นลูกใหม่ของนวัตกรรมมาสู่สภาพแวดล้อมของ
แพลตฟอร์ม และน�ามาซึง่ความท้าทายส�าหรบับรษัิท
เทคโนโลยีที่มีอยู่ ในอุตสาหกรรมข่าวและส�าหรับ 
สังคม แพลตฟอร์มต่างๆ ได้ปรับกลยุทธ์ตาม AI 
เชิงสร้างสรรค์ และยังต้องปรับตัวตามพฤติกรรม 
ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป รวมถงึความกงัวลด้านกฎระเบยีบ 
ที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลที่ผิดพลาดและปัญหา
อื่นๆ โดยเฉพาะ Meta พยายามลดบทบาทของ
ข่าวสารใน Facebook, Instagram และ Threads 
ทีม่กีารจ�ากดัการโปรโมตเนือ้หาทางการเมอืงโดยใช้ 
อลักอรทิมึของ AI เข้ามาช่วย

 นอกจาก น้ี  บริษัทยั งลดการสนับสนุน
อตุสาหกรรมข่าวสารไม่ต่ออายุข้อตกลงมลูค่าหลาย
ล้านดอลลาร์และลบแท็บข่าวสารออกในหลาย
ประเทศผลกระทบของการเปลีย่นแปลงเหล่านีซ้ึง่บาง
ส่วนเกดิขึน้มาระยะหนึง่แล้ว

ส่งท้ายปีกบัการ ‘รเีซต็แพลตฟอร์ม’
ครัง้ย่ิงใหญ่ของโลกออนไลน์

 ปีทีโ่ดนลัด์ ทรมัป์ นัง่เก้าอีป้ระธานาธบิดี
ของสหรัฐอเมริกาช่วงปี 2017-2020 

เขาท�าให้เหน็ว่าเอาจรงิกบันโยบาย “อเมรกิา
ต้องมาก่อน” ท�าทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์
ของสหรัฐฯโดยไม่แคร์ความรู้สึกของชาวโลก 
ไม่สนกฎ กติกา ที่สหรัฐฯเคยตั้งเคยอ้างเป็น
บรรทดัฐานสากล 

การเปิดสงครามการค้ากับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน การต้ังก�าแพงภาษีกับประเทศ 
ทีไ่ด้เปรยีบดลุการค้าสหรฐัฯคอืผลงานชิน้โบว์ด�า  
ทีส่ร้างความป่ันป่วนในวงการการค้าโลก ทีไ่ม่ได้
ช่วยแก้ปัญหาดลุการค้าของสหรฐัฯ แต่จะเป็น
งานทีท่รมัป์จะกลบัมาสานต่ออกี 4 ปี (2025-
2028) เพราะเป็นนโยบายหลกัทีใ่ช้หาเสยีง และ
เมือ่ชนะการเลอืกต้ังแล้วกย็งัเน้นย�า้มาต่อเนือ่ง
ว่าสหรัฐฯจะใช้นโยบายภาษกีบัคูแ่ข่งขนัหรือผู้ที่
ท�าตวัไม่เป็นมิตร

 วนัที ่1 ธนัวาคม 2024 ทรมัป์ขูจ่ะเรยีกเกบ็
ภาษนี�าเข้า 100% จากกลุม่ประเทศ BRICS 
โดยสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียว่า “แนวคิดที่ 
BRICS พยายามที่จะถอยห่างจากดอลลาร์  
ในขณะที่เรายังคงยืนดูอยู ่นั้นสิ้นสุดลงแล้ว  
เราต้องการค�ามัน่สญัญาจากประเทศเหล่านีว่้า 
จะไม่สร้างสกุลเงินของกลุ่มBRICSขึ้นมาใหม่ 
หรือสนับสนุนสกุลเงินอื่นใดเพื่อทดแทน
ดอลลาร์สหรัฐ มิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับภาษี
น�าเข้า 100%”

แต่วนัเดยีวกนัรฐับาลจนีประกาศนโยบาย 
“ลดภาษเีหลอืศนูย์” ให้แก่สนิค้าทกุประเภท
ทีม่าจากประเทศพฒันาน้อยทีสุ่ด หรือ China’s  
Zero Tariffs Treatment for LDCs (Least 
Developed Countries) ที่มีความสัมพันธ์
ทางการทูตกับจีน มีผลตั้งแต่วันที่1 ธันวาคม 
2024 ถือเป็นเรื่องที่ช่างบังเอิญที่สองยักษ์ 
ต่างประกาศนโยบายทีส่วนทาง 

นกัวชิาการของจีนให้ความเหน็ว่า ในขณะ
ที่สหรัฐอเมริกาใช้นโยบายกีดกันทางการค้า 
แต่จนีเลอืกทีจ่ะแบ่งปันโอกาสกบัประเทศอืน่ๆ 
โดยอาศัยตลาดขนาดใหญ่ของจีน ซึ่งส่งผลดี 
ต่อการส่งเสริมโลกาภวัิตน์ทางเศรษฐกจิ

ตามข้อมลูของสหประชาชาต ิปัจจบุนั LDCs 
มอียู ่46 ประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลุม่ประเทศ
ได้แก่ 1.กลุม่ประเทศ LDCs ในแอฟรกิาและเฮต ิ
ประกอบด้วย แองโกลา, เบนนิ, บูร์กนิาฟาโซ, 
บุรุนดี, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, ชาด, 
สาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก, จบิตู,ี เอรเิทรยี,  
เอธิโอเปีย, แกมเบีย, กินี, กินี-บิสเซา, เฮติ,  
เลโซโท, ไลบเีรยี, มาดากสัการ์, มาลาวี, มาล,ี 
มอริเตเนยี, โมซมับกิ, ไนเจอร์, รวันดา, เซเนกลั, 
เซยีร์ราลโีอน, โซมาเลยี, ซดูานใต้, ซดูาน, โตโก, 
ยกูนัดา, สหสาธารณรฐัแทนซาเนยีและแซมเบยี

2.กลุ่มประเทศ LDCs ในเอเชยี ประกอบ
ด้วย อฟักานสิถาน บังคลาเทศ ภูฏาน กมัพูชา 
สปป.ลาว เมียนมา เนปาล และเยเมน และ 
3.กลุ่มประเทศ LDCs ที่เป็นประเทศเกาะ  
ประกอบด้วย คอโมโรส คริิบาส เซาตเูมและปรนิซปีิ  
หมูเ่กาะโซโลมอน ตมิอร์-เลสเต และตวูาลู

สหประชาชาตมินียิามของ LDCs ว่า หมาย
ถึงบรรดาประเทศที่มีระดับรายได้ต�่าและ 
“เปราะบาง” ต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจ
และสิง่แวดล้อม

ช่วงสองทศวรรษที่ผ ่านมา ในขณะที่
สหรฐัอเมรกิายงัสนกุสนานเพลดิเพลนิกบัการ
แทรกแซงการเมืองนอกบ้าน สร้างความขัด
แย้งก่อสงครามแล้วขายอาวุธ แต่สาธารณรัฐ
ประชาชนจนีใช้โครงการความร่วมมือต่างๆ ทัง้
ด้านการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การศกึษา สาธารณสขุ วฒันธรรม มกีารจดัสรร
งบประมาณเพือ่การลงทนุ การช่วยเหลอืแบบ
ให้เปล่า และเงนิกู้ กับนานาประเทศในหลาย
ภมูภิาคโดยเฉพาะกลุม่ LDCs ทีส่หรัฐมองข้าม

สองทศวรรษผ่านไปสหรฐัฯเพิง่ต่ืนตกใจว่า
อทิธิพลของจนีได้แผ่ขยายไปทัว่โลกไม่เฉพาะ
ในเอเชีย แต่วันนี้แทบจะกลืนทวีปแอฟริกา 
และบรรดาชาติหมู่เกาะ เพราะจีนกลายเป็น

นางสมพรรษ เพง็จนัทร์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการ
ธนาคารออมสนิ สายงานก�ากบัและควบคมุ มอบ
เงินสนับสนุนการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อ
สขุภาพ และร่วมต่อต้านการทจุรติ ANTI-COR-
RUPTION DAY RUN 2024 ชงิถ้วยพระราชทาน
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในวันต่อ
ต้านคอร์รปัชนัสากล ประจ�าปี 2567 ให้แก่มูลนธิิ
ต่อต้านการทจุรติ 

โดยม ีพลเอกธรีะเดช ฉตัรเสถยีรพงศ์ รอง

ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ

ประธานกรรมการด�าเนนิงานจดัการแข่งขนัฯ เป็น

ผูร้บัมอบ และมคีณะผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูจ้าง 

และชมรมกรีฑาธนาคารออมสิน ร่วมด้วย ณ 

สวนหลวง ร.9 และบงึหนองบอน เขตประเวศ เม่ือ

วนัที ่8 ธนัวาคม 2567

‘ออมสนิ’ สนับสนุนการแข่งขนั เดนิ-ว่ิง 
ANTI-CORRUPTION DAY RUN 2024 



ปีที่ 19 ฉบับที่ 442 วันที่ 16-31 ธันวาคม 256710 เศรษฐกจิทัว่ไทย

กรงุเทพมหานคร ร่วมกบัสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยกลุ่มอตุสาหกรรม
ยานยนต์และบริษัทสมาชิกร่วมแถลงข่าวการ
ด�าเนนิ “โครงการคลนิกิรถ ลดฝุน่ PM2.5 ครัง้ที ่6”  
เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์
และการเปลีย่นถ่ายน�า้มนัเครือ่ง โดยค่ายรถยนต์
ร่วมใจให้ส่วนลดค่าบ�ารงุรกัษา เพือ่ลดควนัด�า
ส�าหรับประชาชนที่ใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล 
และเบนซินในพื้นที่ทั่วประเทศ สูงสุดนาน  
6 เดอืน ตัง้แต่เดอืนตลุาคม 2567 จนถงึสิน้เดอืน
กมุภาพนัธ์ 2568 โดยจะมศีนูย์บรกิารจากค่าย
รถยนต์พร้อมให้บรกิารกว่า 1,463 แห่ง

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า 
ส.อ.ท. ตระหนกัถงึปัญหาฝุน่ PM2.5 มาโดยตลอด 
ดงันัน้ ภายใต้นโยบาย One FTI จงึได้มกีารส่งเสรมิ
ให้ภาคอตุสาหกรรมมุง่สู่อตุสาหกรรมสเีขยีว หรือ 
Go Green ให้ครบวงจรการด�าเนนิธรุกจิ ตลอด 
ห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) ตัง้แต่ลดการรบัซือ้ 
วตัถดุบิการเกษตรท่ีมาจากการเผา ให้ความร่วมมอื 
ในการเฝ้าตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่ปล่อย 
ออกจากกระบวนการผลติ และควบคมุกจิกรรม
ต่างๆ ภายในโรงงานทีเ่ป็นแหล่งก�าเนดิฝุน่ บ�ารงุ
รกัษาเครือ่งจกัรและรถยนต์ขนส่งพนกังาน และ
ผลกัดนัให้สมาชกิโรงงานอตุสาหกรรมด�าเนนิงาน
ตามแนวทางโรงงานอตุสาหกรรมเชงินเิวศ (Eco 
Factory) ซึง่เป็นมาตรการเพือ่สิง่แวดล้อม และ 
ส่งเสริมให้ธุรกิจใช้พลังงานหมุนเวียนในองค์กร 
ซึ่งจะเป็นกลไกลเชิงรุกในการป้องกันปัญหาฝุ่น
ละอองและมลพษิจากภาคอตุสาหกรรมอย่างยัง่ยนื

นอกเหนอืจากภาคการผลติท่ีกล่าวมาข้างต้น 
ส.อ.ท. ให้ความส�าคญักับปัญหา PM2.5 จากภาค
ขนส่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. ที่มีสัดส่วนกว่า 
50% ซ่ึงมาจากรถยนต์บรรทุกทีข่นส่งสนิค้าและรถ
โดยสารประจ�าทาง ทีข่าดการตรวจสภาพและดแูล
เครือ่งยนต์ให้มคีวามพร้อมในการใช้งาน ด้วยเหตนุี้ 
ส.อ.ท. จงึได้ให้สมาชกิกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ 
ด�าเนินโครงการคลนิกิรถ ลดฝุ่น PM2.5 ซึง่ด�าเนนิ
มาเป็นครั้งที่ 6 แล้ว ผ่านการให้ส่วนลดกับผู้ใช้
รถยนต์เข้าศนูย์บรกิาร เพือ่บ�ารงุรกัษาเครือ่งยนต์ 
ซึง่จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาฝุน่ PM2.5 

นางสาวยุพิน บุญศิริจันทร์ ประธานกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า จากที่สภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยกลุม่
อตุสาหกรรมยานยนต์และภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง 
ได้ร่วมด�าเนนิ “โครงการคลนิกิรถ ลดฝุ่น PM2.5” 
5 ครั้งที่ผ่านมานั้น ภาคเอกชนได้ร่วมกันให้
ส่วนลดในการตรวจเชก็สภาพเครือ่งยนต์และการ
เปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องส�าหรับรถยนต์ดีเซลที่
หมดระยะเวลาการรบัประกนักว่า 600,000 คนั 
ซึง่สามารถค�านวณออกมาเป็นจ�านวนเงนิท่ีบรษิทั
สมาชกิสนบัสนนุงบประมาณการด�าเนนิโครงการฯ 
มากกว่า 115 ล้านบาท

ส�าหรับการด�าเนินโครงการบ�ารุงรักษารถ 
ลดฝุ่น PM2.5 ครั้งที่ 6 ในปีนี้ มีสมาชิกกลุ่ม
อตุสาหกรรมยานยนต์ 9 บรษิทั สนับสนนุส่วนลด
ส�าหรับค่าบ�ารุงรักษาเพื่อลดควันด�า อาทิ การ
ตรวจสอบสภาพฟร ี ส่วนลดน�า้มนัเครือ่ง ค่าแรง 
และค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่าย 

น�า้มนัเครือ่งและการตรวจสอบสภาพเครือ่งยนต์ ส�าหรบั 
รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินเก่าในพื้นที่ 
ทัว่ประเทศ ต้ังแต่เดอืนตลุาคม 2567 จนถงึเดอืน
กมุภาพนัธ์ 2568 ซึง่มบีางบรษิทัด�าเนนิโครงการฯ 
จนถงึเดอืนมนีาคม 2568 โดยจะมศีนูย์บริการจาก
ค่ายรถยนต์เข้าร่วมกว่า 1,463 แห่ง ในช่วงเวลา  
6 เดอืน ส�าหรบัประชาชนทีส่นใจสามารถประสาน
และขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการของค่าย
รถยนต์ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ

กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. ในฐานะ
ตวัแทนภาคอตุสาหกรรม เลง็เหน็ว่าแนวทางการ
สนับสนุนให้ประชาชนมีการบ�ารุงรักษารถยนต์ 
โดยเฉพาะรถยนต์เก่า จะเป็นแนวทางส�าคัญ 
ในการเพิม่ประสทิธิภาพการเผาไหม้ของรถยนต์ และ 
ลดผลกระทบทีจ่ะท�าให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึง่
จะเป็นการแก้ไขปัญหาทีต้่นเหต ุนอกจากนี ้ กลุม่
อตุสาหกรรมยานยนต์ ยงัผลกัดนัให้เกดิการพัฒนา
ยานยนต์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ลดการปล่อย

กทม.จบัมอื ส.อ.ท. และค่ายรถยนต์ 9 บรษิทั
เปิดบรกิาร “คลนิิกรถ ลดฝุน่ PM2.5 ครัง้ท่ี 6” 

มลพษิ และเตรยีมพร้อมเข้าสูอ่ตุสาหกรรมยานยนต์ 
สมยัใหม่ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า เพือ่ยกระดบั
อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยให้สอดคล้องกบัทศิทาง
ของโลก ผนวกกบัการส่งเสรมิการลดผลกระทบ 
เชงิลบทีม่ต่ีอส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการลดปัญหา
ฝุน่ PM2.5 อย่างเป็นรปูธรรมต่อไป

นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ ์  ผู ้ ว ่าราชการ
กรงุเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหาฝุน่ในกรงุเทพฯ 
เกิดจากปัจจัย 3 อย่าง คือ รถยนต์ การเผา 
ชีวมวล และสภาพอากาศที่ปิด หากเราช่วยกัน
แก้ปัญหาฝุน่จากรถยนต์จะสามารถลดปัญหาฝุน่
ในกรงุเทพฯ ได้มาก ปีทีผ่่านมามกีารจบัรถควนัด�า 
กว่า 2,000 คนัจาก 200,000 คนั แต่กลบัพบว่า
แก้ปัญหาฝุน่ PM2.5 ไม่ได้มาก วธิทีีด่ทีีส่ดุ คอื 
การเปลี่ยนน�้ามันเครื่องใหม่และไส้กรองอากาศ
เครื่องยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ดีเซลเก่า 

Thailand Biennale, Phuket 2025
ชู 60 ศิลปิน ไทย-ต่างชาติ ร่วมงาน

“รมว.สดุาวรรณ” เผยบอร์ดงานมหกรรม
ศลิปะร่วมสมยันานาชาต ิThailand Biennale, 
Phuket 2025 ไฟเขียวศิลปินไทย-ต่างชาต ิ
ร่วมสร้างสรรค์ผลงานกลุ่มแรก 32 คน จาก  
17 ประเทศ พร้อมเหน็ชอบแผนงานกจิกรรมศาลา 
จดันทิรรศการกลุม่ศลิปิน พพิธิภณัฑ์ กจิกรรม
ศิลปะ-วัฒนธรรม ดึงคนไทย-ต่างชาติมาเที่ยว
ชมงาน

นางสาวสดุาวรรณ หวงัศภุกิจโกศล รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวฒันธรรม เปิดเผยว่า เมือ่เรว็ๆ 
นี้ ได้รับรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
ด�าเนินงานโครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัย
นานาชาต ิThailand Biennale, Phuket 2025 
ครั้งที่ 2/2567 จากส�านักงานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมยั (สศร.) ซ่ึงทีป่ระชมุหารอืและเหน็ชอบ 
หลกัการ การออกแบบสือ่หลกัเพือ่การประชาสมัพันธ์  
(Key Visual) ของโครงการจดัมหกรรมศลิปะร่วม
สมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 
2025 ทีจ่ะจดัขึน้ระหว่างเดือนพฤศจกิายน 2568 
-เมษายน 2569 โดยการออกแบบเน้นใช้รปูแบบ
และสสีนัทีเ่รยีบง่าย แต่สือ่ความหมายถงึแนวคิด
การจัดโครงการฯ “นิรันดร์กัลป์” ซึ่งเปรียบ
เปรยถึง ความรกัทีม่ั่นคง อาจคงอยู่ชัว่ขณะ การ
ตระหนักถึงความเสื่อมสลาย จึงสอดคล้องกับ
การท�านบุ�ารงุรกัษาเพือ่ความยัง่ยนืของธรรมชาติ
ที่เป็นตัวแทนของความเป็นนิรันดร์โดยน�าศิลปะ
หลากหลายสาขามาเป็นเครือ่งมอืน�าเสนอแนวคดิ

การส�ารวจความสมัพนัธ์อนัยัง่ยนืระหว่างมนษุย์และ
ธรรมชาติต่อยอดภูเก็ตให้เป็นเมืองศิลปะแห่งการ
สร้างสรรค์ทีย่ัง่ยนืต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบเบื้องต้นในเรื่อง
ของสถานที่ ที่มีศักยภาพและความพร้อมส�าหรับ
การจัดแสดงนทิรรศการในโครงการฯ ใน 3 โซนหลัก 
ครอบคลมุทัง้ 3 อ�าเภอในจงัหวดัภเูกต็ ได้แก่ อ�าเภอ
เมอืง เช่น สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษา มหาราชนิี 
ลานมงักร เขารงั ป่าโกงกาง สวนสาธารณะสะพานหนิ 
สวนเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัภเูกต็ โรงงานแทนทาลัม
เก่า หอศลิป์ร่วมสมยัภูเกต็ เป็นต้น อ�าเภอกระทู้ เช่น 
อ่างเกบ็น�า้บางวาด โรงเหล้ากระทูเ้ก่า ศาลเจ้ากระทู้ 
และอ�าเภอถลาง เช่น สะพานสารสนิ ภเูก็ตเกตเวย์ 
อทุยานแห่งชาตสิรินิาถ 

ที่ประชุมยังได้พิจารณาคัดเลือกและเห็นชอบ
ศิลปินไทยและศิลปินชาวต่างประเทศ 32 คนจาก  
17 ประเทศ เพ่ือเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ 
ในโครงการฯ หลงัจากนี ้ จะมกีารพิจารณาคดัเลอืก 
เพิม่เตมิอกีเพือ่ให้มศิีลปินไทยและศิลปินต่างชาตทิัว่โลก 
เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 60 คนตามเป้าหมายทีว่างไว้ 
คาดว่าจะเปิดตัวศิลปินเฟสแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้า 
ร่วมโครงการฯ ในเดอืนกมุภาพนัธ์ 2568 ทัง้นี ้เบือ้งต้น  
สศร.จะประสานกับศิลปินไทยและต่างชาติทั้ง  
32 คน เพือ่เชญิลงพืน้ทีใ่นจังหวดัภูเกต็ เพือ่ศกึษา
บริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ในพืน้ที ่ เพือ่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และน�าส่ง
แนวคิดรวมถึงชื่อผลงานท่ีจะสร้างสรรค์ข้ึนให้คณะ
กรรมการพจิารณาต่อไป

นางสาวสุดาวรรณ เปิดเผยอีกว่า ที่ประชุม
เห็นชอบแนวทางการด�าเนินงานการจัดกิจกรรม

ศาลา (Sala) ในโครงการฯ ซึง่เป็นพืน้ทีส่�าหรบั
การจัดแสดงผลงานนิทรรศการกลุ่มของศิลปิน 
พิพิธภัณฑ์และองค์กรต่างๆ จะเปิดรับกิจกรรม
ศาลาในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2568 และ
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมศาลา
ในเดือนพฤษภาคม 2568 และทีป่ระชมุเหน็ชอบ
แนวทางการจัดกิจกรรมคู่ขนาน (Collateral 
Events) ในโครงการฯ ซึง่เป็นกจิกรรมพเิศษด้าน
ศลิปะและวฒันธรรมทีจั่ดขึน้ช่วงทีม่งีานมหกรรม
ศลิปะร่วมสมยันานาชาต ิ Thailand Biennale, 
Phuket 2025 ด�าเนนิการโดย สศร.ร่วมกบัศลิปิน 
ร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร 7 สาขาและ 
เครอืข่ายศลิปิน เครอืข่ายองค์กรศลิปะทัง้ในและ
ต่างประเทศ สถาบนัการศกึษา องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน หน่วยงานรฐัและเอกชน เพ่ือส่งเสริมการ
เรยีนรูแ้ละการท่องเทีย่วด้านประวตัศิาสตร์ ศลิปะ 
และวัฒนธรรมในจังหวัดภูเก็ตและช่วยจูงใจ 
ให้คนไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวชมงานศิลปะ
ในโครงการฯ

“กระทรวงวฒันธรรม โดย สศร.ได้ประสาน
งานและบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ต 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานรัฐ เอกชน 
เครือข่ายศิลปินและเครือข่ายทางวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
เป็นอย่างด ี เพือ่เตรยีมความพร้อมในการจดังาน
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand  
Biennale, Phuket 2025 อย่างเตม็ที ่เพือ่ส่งเสรมิ
ให้ภูเกต็เป็นเมอืงศลิปะและเผยแพร่ Soft Power 
ด้านศิลปะและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 
ไปสูค่นไทยและชาวต่างชาตทัิว่โลก ท�าให้ภเูกต็เป็น
หนึง่ในหมุดหมายของนกัท่องเทีย่วท่ัวโลก สร้าง
รายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดภูเก็ต
และประเทศ” นางสาวสดุาวรรณ กล่าว

นางวิมลทิพย์ เวียงสิมมา รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการ
แทนนายกเหล่ากาชาดจงัหวดักาญจนบรุ ี เป็น
ประธานพิธีเปิดร้านกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 
ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น�้าแควและงาน
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจ�าปี 2567 ณ 
เวทกีาชาด ลานข้างองค์การบริหารส่วนจังหวดั
กาญจนบรุ ีโดยม ีนางสาวกิตตยิา จงึรุง่เจรญิกจิ  
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ 
พร้อมด้วย ว่าท่ีร้อยตร ีศภุมงคล บชูาถ่ายเทศ,  
นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู ้ว ่าราชการ 
จังหวัดกาญจนบุรี  หัวหน้าส ่วนราชการ  
เจ้าหน้าทีท่ี่เกีย่วข้อง และประชาชนทีม่าร่วมงาน 
เป็นจ�านวนมาก

จงัหวดักาญจนบรุ ีได้จดังานสปัดาห์สะพาน
ข้ามแม่น�า้แควและงานกาชาดจงัหวดักาญจนบุรี 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา ถงึปัจจบุนัเป็น
เวลา 44 ปี มวีตัถปุระสงค์ เพือ่หารายได้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการปฏบิตัภิารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี ในการช่วยเหลือราษฎร 
ทีป่ระสบความเดือดร้อน ความทกุข์ยาก และ
ให้การสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสในถิน่ทรุกนัดาร 
ส�าหรับกจิกรรม ของร้านกาชาดในงานสปัดาห์
สะพานข้ามแม่น�า้แควและงานกาชาด จงัหวดั
กาญจนบรุี 

ในปีนี ้จดัให้มกีจิกรรมต่าง ๆ  อาท ิกิจกรรม
ตกัตลบัมจัฉากาชาดน�าโชค และการจ�าหน่าย
สลากกาชาดการกศุล เพือ่ให้ทุกท่านได้ลุ้นของ
รางวลัต่างๆ มากมาย เสีย่งโชคลุน้รางวลัใหญ่ 
และเป็นการร่วมท�าบญุ กบัเหล่ากาชาดจงัหวดั
อกีด้วย นอกจากนี ้ยงัมกีารแสดงทีน่่าสนใจจาก 
หน่วยงานต่างๆ บนเวทีกาชาด ให้ประชาชน
ทีม่าเทีย่วงาน ได้รบัความเพลดิเพลนิสนกุสนาน 
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ 
อ�าเภอทกุอ�าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
รฐัวสิาหกจิ และภาคเอกชนร่วมบริจาคเงนิและ
สิง่ของ ให้เหล่ากาชาดจงัหวดัน�ามาจดักจิกรรม 
รวมทัง้ได้รบัความอนเุคราะห์จากผูป้ระกอบการ
ภาคอตุสาหกรรมทีส่นบัสนนุของรางวลัตลอด
ระยะเวลาการจัดกจิกรรม

แม่น�้าแคว” สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปีนี้ 
มกีารแสดงทัง้หมด 11 รอบ การแสดงใช้เวลา 
ความยาวประมาณ 40 นาท ีต่อ 1 รอบการแสดง 
สามารถรองรบัผูเ้ข้าชมได้รอบละ 1,200 ทีน่ัง่ 
และส�าหรับชาวต่างชาติจะมีหูฟังแปลภาษา 
กว่า 30 ที่นั่ง โดยเปิดให้เข้าชมฟรีทุกรอบ 
การแสดง สามารถเข้าแถวบรเิวณหน้าประตทูาง
เข้าชมการแสดง โดยรอบการแสดง เวลา 19.00 น.  
เปิดประตูให้เข้าชมการแสดงเวลา 18.00 น.  
และรอบการแสดง เวลา 20.30 น. เปิดประตใูห้
เข้าชมการแสดงเวลา 20.15 น. 

โดยนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เข้ารับชมด้านใน 
สามารถรบัชมการแสดงผ่านจอ LED จ�านวน 
2 จอ บริเวณด้านหน้างานได้ซึ่งมีท่ีนั่งรองรับ 
จ�านวน 400 ทีน่ัง่ การแสดงจะเริม่ตัง้แต่วนัที่  
28 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม  
2567 ยกเว้นในวนัที ่4–5 ธันวาคม 2567 ซึง่
ในวันดังกล่าวจะเป็นการแสดงทางวัฒนธรรม 
“บทเพลงแห่งสันตภิาพ : เล่าเรือ่งเมืองกาญจน์ 
ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ควบคู่กับการ
จดั MINI CONCERT The PALACE และการ
ร้องประสานเสียง วงสวนพลูคอรัส น�าเสนอ
ความเสียสละของบรรพบุรุษ น้อมร�าลึกพระ
มหากรณุาธคิณุรัชกาลที ่9

ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ
ของภาคส่วนราชการ การจ�าหน่ายสินค้า 
OTOP ระดับ 5 ดาว ตลาดนานาชาต ิสวนสนกุ 
พรีเมี่ยม การประกวดวงดนตรีสากล การ
ประกวดร้องเพลงไทยลกูทุง่ การประกวดดนตรี
โฟล์คซองเทดิพระเกยีรติฯ การเดนิแบบผ้าไทย 
การกศุล การประกวดธดิาน้อยสันตภิาพ การ
ประกวด “ธิดากาญจน์ สะพานข้ามแม่น�้า
แคว” และการประกวดนางงามสันติภาพ  
ชงิเงนิรางวลั มงกฎุพร้อมสายสะพายรวมกว่า
สองแสนบาทพร้อมทั้งชมมหกรรมคอนเสิร์ต
จากสดุยอดศลิปิน

ส�าหรบังานสปัดาห์สะพานข้ามแม่น�า้แควและ
งานกาชาดจงัหวดักาญจนบรีุ ประจ�าปี 2567 มขีึน้
ระหว่างวนัที ่28 พฤศจกิายน–8 ธันวาคม 2567 
ณ เวทกีาชาด บรเิวณลานข้างองค์การบรหิารส่วน 
จังหวัดกาญจนบุรี มีกิจกรรม “มัจฉากาชาด” 
จ�าหน่ายใบละ 20 บาท และ “การจ�าหน่ายสลาก
กาชาดการกศุล” ในราคาใบละ 100 บาท เพ่ือ
ร่วมลุน้รางวลัใหญ่ รถยนต์ Toyota yaris Ativ 
1.2 Sport และรางวลัอืน่ๆ อีกมากมาย รายได้ 
จากการจดักจิกรรมฯ จะน�าไปใช้ส�าหรบัด�าเนนิการ 
ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 
เพือ่ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั ผูย้ากไร้ ผูด้้อย
โอกาส รวมทัง้ส่งเสรมิคณุภาพชวีติ ภายในพืน้ที่
จงัหวัดกาญจนบุร ีต่อไป

ส่วนทีบ่รเิวณสะพานข้ามแม่น�า้แคว ต.ท่ามะขาม  
อ.เมืองกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา  
รองผูว่้าราชการจงัหวดักาญจนบรุ ี รกัษาราชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย 
ให้ ว่าทีร้่อยตร ีศภุมงคล บชูาถ่ายเทศ, นายวฒุพิงษ์  
สภุคัวนชิ รองผูว่้าราชการจงัหวดักาญจนบรุ ีนาง
วิมลทิพย์ เวียงสิมมา รองนายกเหล่ากาชาด
จงัหวดักาญจนบุร ี รกัษาราชการแทนนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ  
สือ่มวลชน รวมท้ังประชาชนและนักท่องเทีย่ว ร่วมชม 
การแสดง แสง เสียง ชดุ “สะพานข้ามแม่น�า้แคว 
ต�านานรอยจารกึสูส่นัตภิาพ” รอบสือ่มวลชน ใน
งานสปัดาห์สะพานข้ามแม่น�า้แควและงานกาชาด
จงัหวัดกาญจนบุร ีประจ�าปี 2567 

ทางด้านการแสดง แสง เสียง (Light and 
Sound) ย้อนรอยประวัติศาสตร์ “สะพานข้าม

พธิเีปิดงานกาชาดจงัหวดักาญจนบรุี
และงานสปัดาห์สะพานข้ามแม่น�า้แคว

เกรยีงไกร เธยีรนกุลุ ชชัชาติ สทิธพินัธ์ุ

สดุาวรรณ หวงัศุภกจิโกศล 

แต่ปัญหาเรือ่งเศรษฐกิจก็เป็นอกีหนึง่ปัจจยัส�าคญั 
ทีท่�าให้คนไม่เปลีย่นไส้กรองและน�า้มนัเครือ่งตาม
ก�าหนด โดยเฉพาะกลุม่ธรุกจิ SMEs จงึเป็นท่ีมา 
ของความร่วมมอืในครัง้นี ้ท่ีหน่วยงานภาครฐัร่วมกบั 
เอกชน จัดแคมเปญข้ึนเป็นนาทีทอง เพือ่เชิญชวน
ให้ประชาชนมาเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่อง ตั้งแต่ 
วนันีจ้นถงึสิน้เดอืนมกราคม 2568 จะได้ส่วนลด
พเิศษ เพือ่เป็นแรงจงูใจและสร้างความภาคภมูใิจ
ว่าเป็นผูมี้ส่วนร่วมลดปัญหาฝุน่ในกรงุเทพฯ เพือ่
ให้ทกุคนหันมาแก้ปัญหาฝุน่ PM2.5 ร่วมกนั ซ่ึง
กทม.ตัง้เป้าหมายไว้ 500,000 คนั

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ยังได้ท�าการ
ทดสอบการปล่อย PM2.5 จากยานยนต์จ�าลอง
ดเีซลยโูร 3 ทีผ่่านการตรวจควนัด�าแล้ว ณ โรงเรยีน
ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) 
เขตทุ่งคร ุ โดยมกีารตัง้ข้อสงัเกตระหว่างยานยนต์
ทีไ่ม่มกีารบ�ารงุรกัษา และยานยนต์ทีม่กีารบ�ารงุ 
รักษา โดยการเปลี่ยนไส ้กรองรถยนต์และ 
น�า้มนัเครือ่งในห้องขนาดพืน้ที ่50 ลกูบาศก์เมตร ซึง่ 
ผลการทดสอบพบว่า ยานยนต์ทีม่กีารบ�ารงุรกัษา
โดยการเปลี่ยนไส้กรองรถยนต์และน�้ามันเครื่อง 
สามารถลดการปลดปล่อย PM2.5 ได้ถึง 50% 
และช่วยยืดอายุการใช้งานรถยนต์ได้อีกด้วย ซึ่ง
กรงุเทพมหานคร ได้ก�าหนดให้รถยนต์ส่วนบคุคล
ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และรถราชการ
เปลีย่นถ่ายน�า้มนัเครือ่งก่อนสิน้ปี 2567

“ขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมแคมเปญนี้ 
เพราะจะท�าให้เครือ่งยนต์ของรถยนต์ดขีึน้ และขอ
ให้ทกุคนร่วมกนัใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ซึง่ กทม. 
จะเร่งด�าเนนิการให้คนทีใ่ช้รถยนต์ส่วนตวัหันมาใช้
ระบบขนส่งสาธารณะมากยิง่ขึน้ ด้วยการอ�านวย
ความสะดวกด้านรถ Feeder และทางเดินเท้า เพือ่
เชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะ” 
นายชชัชาต ิกล่าว

ส�าหรบัรายชือ่บริษัทและรายละเอยีดส่วนลด
ค่าบ�ารุงรักษาเพื่อลดควันด�า (ตามช่วงอายุของ
รถยนต์) ส�าหรบัโครงการคลนิกิรถ ลดฝุน่ PM2.5 
ครัง้ที ่6

1. บจก.ตรเีพชรอีซซูเุซลส์ 
- อายุรถยนต์มากกว่า 20 ปี : ตรวจเช็ก

สภาพฟรี 30 รายการ ส�าหรับรถปิกอัพและรถ
อเนกประสงค์ และตรวจเชก็สภาพฟร ี50 รายการ 
ส�าหรับรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
ส่วนลดค่าแรง 50% และส่วนลดค่าอะไหล่ 50% 

- อายรุถยนต์ 15-20 ปี : ตรวจเชก็สภาพฟรี 
30 รายการ ส�าหรบัรถปิกอพัและรถอเนกประสงค์ 
และตรวจเช็กสภาพฟรี 50 รายการ ส�าหรับรถ
บรรทกุขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนลดค่าแรง 
30% และส่วนลดค่าอะไหล่ 30% 

- จ�านวนศนูย์บริการ : 334 แห่ง
2. บจก.มติซบูชิ ิมอเตอร์ส (ประเทศไทย)
- อายรุถยนต์มากกว่า 15 ปี : ส่วนลดน�า้มนั

เครื่อง 20% ตรวจเช็กสภาพฟรี 22 รายการ 
ส่วนลดค่าแรง 20% และส่วนลดค่าอะไหล่ 20% 

- จ�านวนศนูย์บริการ : มากกว่า 180 แห่ง
3. บจก.ซซูกู ิมอเตอร์ (ประเทศไทย)
- อายรุถยนต์มากกว่า 7 ปี : ส่วนลดน�า้มนั

เครือ่ง 15% ส่วนลดค่าอะไหล่ 15% 
- จ�านวนศนูย์บริการ : 92 แห่ง
4. บจก.นสิสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
- หลงัเชก็ระยะคร้ังแรกเป็นต้นไปโดยไม่จ�ากดั

อายรุถ: ส่วนลด 15% ส�าหรบัแพก็เกจเปลีย่นถ่าย
น�า้มนัเครือ่ง SAVE SAFE Red, และ 25% ส�าหรบั 
SAVE SAFE Black, ตรวจเชก็สภาพฟร ี28 รายการ 

- อะไหล่ : แหวนรองและไส้กรองน�า้มนัเครือ่ง 
- พ้ืนทีก่ารสนับสนนุ : ทัว่ประเทศ
5. บจก. โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย 
- แคมเปญเชก็ระยะ : อายรุถยนต์มากกว่า 5 ปี  

ส่วนลดน�า้มนัเคร่ือง 15% ตรวจเชก็สภาพฟร ี33 
รายการ ส่วนลดค่าอะไหล่ 15% 

- อายรุถยนต์มากกว่า 5 ปี ส่วนลดน�า้มนัเครือ่ง
มากกว่า 20% ตรวจเช็กสภาพฟรี 38 รายการ 

ค่าแรง 55% ส่วนลดค่าอะไหล่ 50% 
- จ�านวนศนูย์บรกิาร : 376 แห่ง 
6. บจก. ฮอนด้า ออโตโมบลิ (ประเทศไทย)
- อายรุถมากกว่า 10 ปี ตรวจเชค็สภาพฟร ี25 

รายการ ส่วนลดไส้กรองน�า้มนัเครือ่ง 20% ส่วนลด
แผ่นกรองอากาศ 10%

- จ�านวนศนูย์บรกิาร : 223 แห่ง
7. บจก.มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย)
- อายรุถมากกว่า 15 ปี ตรวจเชค็สภาพฟร ี20 

รายการ (กรณบี�ารงุรกัษาตามรายการมาตรฐาน) 
ส่วนลดค่าแรง 50%

หมายเหต ุ: เฉพาะรถยนต์ดเีซลเท่านัน้ 
- จ�านวนศนูย์บรกิาร : 91 แห่ง
8. บจก. ฮโีน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย)
- อายรุถยนต์มากกว่า 5 ปี : ตรวจเชค็สภาพ

ฟร ี33 รายการ ส่วนลดค่าแรง 50% และส่วนลด
ค่าอะไหล่ 20% 

- อายรุถยนต์ 2-5 ปี : ตรวจเชค็สภาพฟร ี33 
รายการ 

- อายรุถยนต์มากกว่า 2 ปี : ตรวจเชค็สภาพ
ฟรี 33 รายการ ค่าแรงฟรีเฉพาะค่าเปลี่ยนไส้
กรองน�้ามันเครื่อง ค่าอะไหล่ฟรีเฉพาะไส้กรอง
น�า้มนัเครือ่ง 

- จ�านวนศูนย์บรกิาร: 55 แห่ง (ตวัแทนฯ ที่
เข้าร่วมรายการ)

9. บจก.ฟอร์ด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 
(ประเทศไทย)

- อายรุถยนต์มากกว่า 15 ปี : ส่วนลดน�า้มนั
เครือ่ง 40% ตรวจเช็คฟร ี 30 รายการ ส่วนลด
ค่าแรง 40% และส่วนลดค่าอะไหล่ 40% 

- จ�านวนศนูย์บรกิาร : 180 แห่ง
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นายสรวงศ์ เทยีนทอง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการ 
ท่องเทีย่วและกีฬา (กก.) ได้เสนอชือ่ “ชมรมส่งเสรมิการ 
ท่องเทีย่วโดยชมุชนต�าบลบ่อสวก จงัหวดัน่าน” ทีผ่่าน
ความเหน็ชอบจากคณะอนกุรรมการการท่องเทีย่วโดย
ชมุชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเทีย่วแห่ง 
ชาติ (ท.ท.ช.) ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่พิเศษเพ่ือการ 
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืนของ อพท. โดยได้มอบหมายให้ อพท.  
ร่วมสนบัสนนุการพฒันาและเป็นพีเ่ลีย้ง จนคว้ารางวัล
และการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
อย่างยัง่ยนื ยอดเยีย่มระดบัโลก Best Tourism Village  
จากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ  
(UN Tourism) แห่งแรกของประเทศไทย ตอกย�า้ความ
ส�าเร็จในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน
ภาครฐั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชนและภาคี
เครอืข่ายมาร่วมพฒันาแหล่งท่องเทีย่วของไทยให้เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล และชคูวามโดดเด่นด้านการ
จดัการแหล่งท่องเทีย่วโดยชมุชนอย่างยัง่ยนืของไทย 
มคีวามภมูใิจอย่างมาก

ด้าน นายอธคิณุ คงม ีผูอ้�านวยการองค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
หรอื อพท. กล่าวว่า อพท. เป็นหน่วยงานภายใต้การ 
ก�ากับของ รมว.กก. ท�าหน้าที่ตามนโยบายรัฐบาล 
ในการพฒันาการท่องเทีย่วเพือ่เพิม่รายได้และกระจาย
รายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยก�าหนดนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ  
เพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื รวมถงึประสานหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วน ให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน มีคุณภาพเป็น 
เป้าหมายในการมาเยือนของนักท่องเที่ยว โดยน�า 

‘สรวงศ์’ ปล้ืมชมุชนท่องเท่ียวต�าบลบ่อสวก จ.น่าน
คว้ารางวลั Best Tourism Village by UN Tourism 2024

หลกัเกณฑ์ตามมาตรฐานสากลเป็นแนวทางในการพฒันา 
และยกระดบัแหล่งท่องเทีย่ว สร้างความเชือ่มัน่และ
ท�าให้แหล่งท่องเที่ยวไทย เป็นที่ยอมรับทั้งในและ 
ต่างประเทศ

ส�าหรบัโครงการประกวดรางวลั Best Tourism 
Villages by UN Tourism หรอืองค์การการท่องเท่ียว
โลกแห่งสหประชาชาต ิ ได้เริม่ขึน้ในปี พ.ศ. 2563 มี
วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
สูม่าตรฐานสากล ลดความเหลือ่มล�า้ ส่งเสรมิความเท่า
เทยีมทางเพศ ส่งเสริมพลงัของสตรแีละเยาวชน รวมถงึ 
การใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การพฒันา

ห่วงโซ่คณุค่าทางการท่องเทีย่ว 7) การมธีรรมาภิบาล 
และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการ 
ท่องเทีย่วและชมุชนท้องถิน่ 8) ระบบสาธารณปูโภคและ 
การเชือ่มต่อสิง่อ�านวยความสะดวกด้านการท่องเทีย่ว
และชมุชนท้องถิน่ 9) การบริการสขุภาพ สขุอนามยั
และความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วและชมุชนท้องถิน่

โดย UN Tourism มกีารมอบรางวลัใน 3 ประเภท 
ได้แก่

(1) รางวลั “Best Tourism Villages by UN 
Tourism” ซึง่จะยกย่องและประชาสมัพนัธ์หมูบ้่าน 
ทีมี่ความโดดเด่นในการสร้างนวตักรรมและการพฒันา 
ทีย่ัง่ยนืใน ทกุมติ ิมทีรพัยากรธรรมชาตแิละวฒันธรรม
ทีเ่ป็นทีย่อมรบัพร้อมทัง้รกัษาและส่งเสรมิคณุค่าของ
ชมุชน

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วโดยชุมชนต�าบลบ่อสวก” ซึง่ผ่าน
การเหน็ชอบของคณะอนกุรรมการการท่องเท่ียวโดย
ชมุชน ภายใต้ ท.ท.ช.เข้าร่วมโครงการ Best Tourism 
Villages ของ UNTourism และได้รบัรางวลัในกลุม่ 
Upgrade Programme

ต่อมา อพท. ได้ขบัเคลือ่นการพฒันาการท่องเทีย่ว
อย่างยัง่ยนืชมุชนท่องเทีย่วต�าบลบ่อสวก ตามแนวทาง
การพฒันาของ UN Tourism โดยชมุชนได้เข้าร่วม 
กิจกรรมอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการ 
ท่องเทีย่วอย่างต่อเนือ่งและในปี 2567 ได้เสนอ “ชมรม
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วโดยชุมชนต�าบลบ่อสวก” เข้าร่วม
แข่งขันในโครงการ Best Tourism Villages 2024  
ในกลุม่ Fast Track ซึง่เป็นการคดัเลอืกชมุชนท่ีเคย
ได้รบัรางวลัในกลุม่ Upgrade Programme มาก่อน

และเมือ่วนัที ่ 15 พฤศจกิายน 2567 ทีผ่่านมา 
“ชุมชนท่องเที่ยวต�าบลบ่อสวก” ได้รับการประกาศ
ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว ยอดเยี่ยมโลกแห่งแรกของ
ประเทศไทย “The first Best Tourism Village by 
UN Tourism 2024 of Thailand ” และ อพท. ได้น�า 
นายสทุธพิงษ์ ดวงมณรีตัน์ ประธานชมรมส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วโดยชมุชนต�าบลบ่อสวก เข้ารบัมอบรางวลั
ในการประชุมสภาบริหารองค์การการท่องเที่ยวโลก 
(Executive Council) ครัง้ที ่ 122 โดยมเีลขาธกิาร 
องค์การการท่องเทีย่วโลกแห่งสหประชาชาต ิMr.Zurab  
Pololikashvili, Secretary-General of the UN 
Tourism เป็นผู้มอบรางวัล ณ ศูนย์การประชุม 
เมอืงการ์ตาเฮนา สาธารณรฐัโคลอมเบยี 

ทั้งนี้ ชุมชนท่องเที่ยวต�าบลบ่อสวกมีความ 
โดดเด่น ในด้านการอนรุกัษ์มรดกทางวฒันธรรมท้องถิน่ 
อย่างยัง่ยนืและสะท้อนให้เหน็ถงึความเข้มแข็งในการ
บรหิารจดัการ ทัง้ในส่วนของ อพท. ทีม่หีน้าทีใ่นการ
ประสานงานกบัองค์กรจดัการแหล่งท่องเทีย่ว (DMO) 
ทั้งในระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่นทุกภาคส่วนและ
องค์กรภาคประชาชน เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อย่างยัง่ยนื ผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วม Co-creation 
& Co-own ตัง้แต่การร่วมคดิ ร่วมวางแผน ร่วมปฏบัิติ 
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมเป็น
เจ้าของอย่างแท้จรงิ

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ น�าทีมภาครัฐพบกับ 
ผูป้ระกอบการในจงัหวดัเชยีงราย ในคราวประชมุ
คณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดเชียงใหม่
และเชยีงราย ประกอบด้วยกระทรวงพาณชิย์ โดย
กรมทรพัย์สนิทางปัญญา กรมพฒันาธรุกิจการค้า 
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัด การ 
ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย และส�านกังานการท่องเทีย่ว 
ทีเ่ก่ียวข้องของจงัหวัดเชยีงราย 

นายนภนิทร เปิดเผยว่า การน�าทมีกระทรวง
พาณิชย์รวมทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในด้านการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการและ
ผลติภณัฑ์ชมุชน มาร่วมประชมุหารอืแลกเปลีย่น
ความคิดเห็นกับผู้ประกอบการเชียงราย ภายใต ้
โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ให้ได้รับ 
การคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญา เพือ่สร้างแต้มต่อ 
ทางการแข่งขันเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน
เชยีงราย

จากการพดูคยุได้สรปุทัง้ส่วนทีผู่ป้ระกอบการ
ขอรบัการสนบัสนนุ และส่วนทีภ่าครฐัเองเตรยีม
พร้อมจะช่วยเหลอืและต่อยอด โดยจะมกีารพฒันา
ผูป้ระกอบการพร้อมกับการพฒันาสนิค้าชมุชน ซ่ึง
จะเห็นว่าผู้ประกอบการที่มาในวันนี้ มีศักยภาพ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีแล้ว ไม่ว่า 
จะเป็น กาแฟที่มีรางวัลจากการประกวดใน 
ต่างประเทศ เป็นใบการันตีว่าเป็นกาแฟที่ดีที่สุด 

ระดับโลก ชา ท่ีได้รับรางวัลจากการประกวด
ที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่าง
สบัปะรดภแูล และเครือ่งเงนิ

“ขอการนัตว่ีา ผลติภณัฑ์ของชมุชนดอยช้าง
และในจังหวัดเชียงรายมีชื่อเสียง โดยเฉพาะชา
และกาแฟของดอยช้าง ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
แล้ว แต่ประเดน็ต่อมา เราจะช่วยเพ่ิมมลูค่าให้กบั
ผลติภณัฑ์ได้อกีโดยการน�ากรรมวิธกีารผลติ รวมถึง 
แบรนด์ สัญลักษณ์ และ Packaging ให้ได้รับ 
การคุ้มครองทางด้านทรพัย์สนิทางปัญญา ซึง่การ
ลงพืน้ทีค่รัง้นีไ้ด้เชญิผูป้ระกอบการมาเป็นเครอืข่าย 
ในการต่อยอดสร้างมลูค่าให้กบัผลติภณัฑ์ โดยใช้
ทรพัย์สนิทางปัญญา และส�าหรบัผูป้ระกอบการที ่
มคีวามพร้อมในด้านการส่งออก กระทรวงพาณชิย์เอง 
จะท�าหน้าที่เป็นฝ่ายการตลาดที่จะหาตลาด 
ต่างประเทศโดยใช้เครอืข่ายของทูตพาณชิย์ทีม่อียู่
ทัว่โลก เพือ่หาตลาดให้กบัผลติภณัฑ์ของดอยช้าง”

นายนภินทร กล่าวเพิม่เตมิว่า ในส่วนของสินค้า 
ชุมชน เป็นสินค้าและบริการในชุมชนท้องถิ่น 
ดอยช้างของไทย มเีอกลกัษณ์โดดเด่นและมศีกัยภาพ 
ในการแข่งขนัทางการค้า ด้วยต้นทนุทางวฒันธรรม
และภมูปัิญญาท้องถิน่ เมือ่สนิค้ามคีวามพร้อมแล้ว

หนนุสนิค้าชมุชนเชยีงราย 96 แห่ง
ชูกาแฟดอยช้างมีช่ือเสยีงระดับโลก

เราก็ต้องมาดูตลาดที่รองรับ ซึ่งปัจจุบันช่องทาง 
การตลาดเป็นช่องทางทางออนไลน์ถึง 70%  
เพราะฉะนัน้ผูป้ระกอบการต้องมกีารปรบัตวั เพือ่
ใช้ช่องทางการออนไลน์ให้มากขึน้โดยกระทรวงเอง 
มีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เป็นหน่วยงานหลัก  
ในการช่วยเหลือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ได้ใช้ 
ช่องทางออนไลน์ในการค้าขายสนิค้า เพือ่ให้มีรายได้ 
ทีเ่พ่ิมมากขึน้

“การส่งเสรมิการค้าออนไลน์ ทางกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า ด�าเนินการต้ังแต่พื้นฐานเพื่อให ้
ผู้ประกอบการได้รู้จักการค้าออนไลน์ รวมถึงให้
ผู ้ประกอบการมีการพัฒนาตนเองด้านการค้า
ออนไลน์ ด้วยการอบรมทักษะการขายออนไลน์ 
การพัฒนาเรื่องของสินค้าได้มีการร่วมกับกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีการสร้างแบรนด์ ได้
รับการยอมรับและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก ่
ผูบ้รโิภคในตลาดสนิค้าออนไลน์ได้ ในขณะเดยีวกนั
ชุมชนก็ต้องมีการพัฒนาตลาดชุมชน ปกติขาย
ได้ไม่เยอะก็ต้องพึ่งช่องทางผ่านออนไลน์ก็มีการ
พัฒนาชุมชนด้านการค้าออนไลน์ได้แก่ Digital 
Village ซึง่ปัจจุบันเรามถึีง 96 ชมุชนทัว่ประเทศ
ในจังหวัดเชียงราย และจะขยายให้มากขึ้น”  
นายนภนิทร กล่าว

สสว.หนนุช่วย SMEs ในพืน้ท่ี EEC
ยกระดบันวัตกรรมสร้างมูลค่าตลาด

นางสาวปณติา ชนิวตัร รองผูอ้�านวยการ
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม รักษาการผู้อ�านวยการส�านักงาน 
ส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
เปิดเผยว่า ได้ด�าเนนิการยกระดบัศักยภาพการท�า 

ตลาดให้กบัผูป้ระกอบการเอสเอม็อ ี (SMEs) ใน
พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี 
(EEC) และพื้นที่ต่อเนื่อง ทั้งฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง และจนัทบุรี 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มขีดความ
สามารถ รวมถงึยกระดบันวตักรรมในอตุสาหกรรม
เป้าหมายให้เกดิการลงทนุหรือสามารถก่อตัง้ธรุกจิ 
ได้ โดยได้มกีารจดักจิกรรมการพฒันาผูป้ระกอบการ 
ในพื้นที่ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่เดือน
กนัยายนทีผ่่านมา อย่างไรก็ด ีล่าสดุปีงบประมาณ 
ปี 2567 ได้ด�าเนินการพา 24 ผู้ประกอบการ 
ไปจบัคูธ่รุกจิ และจัดแสดงสนิค้าทีป่ระเทศไต้หวนั 
หวังเพิม่โอกาสทางการค้าตลาดต่างประเทศ โดย
คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการตลาดได้ไม่น้อยกว่า 
33 ล้านบาท

และถนอมอาหาร สามารถน�านวัตกรรมมาใช้ 
ในการเพิม่คณุค่าของผลิตภณัฑ์ได้ตอบโจทย์ตลาด 

นางพกิลุ กติตพิล ประธานวสิาหกิจชมุชน
กลุ ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา จังหวัดระยอง  
กล่าวว่า เป็นโอกาสดทีีไ่ด้มาไต้หวนั เพือ่น�าเสนอ
เกีย่วกบัการท่องเทีย่วของจงัหวัดระยอง ชลบรีุ 
จนัทบรุ ีฉะเชงิเทรา โดยทีผ่่านมามนีกัท่องเทีย่ว
จากไต้หวัน เดินทางไปเที่ยวในประเทศไทย
ถงึ 80% 

นางกาญจนา เทพจันดา จากกลุ่มบ้าน
ครูเล็กจันทบุรี เผยว่า สิ่งที่ดีจากกิจกรรม 
ดังกล่าวคือ ได้พบกับผู ้ประกอบการหลาย 
ภาคส่วนทีเ่ข้ามาให้ความส�าคญักบัเส้นทางการ
ท่องเทีย่ว ท�าให้ได้รบัประสบการณ์ทางด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ รวมถงึด้านการท�างานเกีย่วกบั
เรือ่งเส้นทางการท่องเทีย่ว และท�าให้ได้ทราบ
ว่ามีอะไรบ้างที่จะกลับไปเติมเต็มให้กับชุมชน
ให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้

“กจิกรรมดงักล่าวเพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิ 
ด ้านทางการตลาด เปิดโอกาสขยายตลาด 
ในต่างประเทศทีไ่ต้หวนัให้กบัผูป้ระกอบการ ซึง่
ประกอบด้วย Business Matching กลุม่ท่องเทีย่ว 
กจิกรรมแสดงสินค้าในงาน Taiwan Int’l Food  
Industry รวมทัง้เยีย่มชมสถานประกอบการเอสเอม็อี 
ประเภทอาหารและของทีร่ะลกึของไต้หวนั”

นางสาวปณติา กล่าวต่อไปว่า การด�าเนนิการ
ดงักล่าว ถอืเป็นการส่งเสรมิและต่อยอดทางการค้า 
ที่ไต้หวันให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งตลาดในกลุ่ม 
ดงักล่าว มทีศันคตทิีด่กีบัประเทศไทย และชืน่ชอบ  
หลายสนิค้าของไทย เช่น ผลติภณัฑ์ปรงุรสหรอืน�า้จิม้ 
ต่างๆ ได้ส่งออกมาไต้หวนัตดิอนัดบั Top 3 รวมถงึ 
สนิค้าประเภทเครือ่งส�าอางและผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิ 
ทีม่แีนวโน้มโอกาสทางตลาดทีด่ ีโดยผูป้ระกอบการ 
ที่มาร่วมกิจกรรม ได้รับการพัฒนาและมีความ
พร้อมท่ีจะออกสู่ตลาดสากล สามารถน�าเสนอ
สนิค้าดมีคีณุภาพ บรรจใุนบรรจภุณัฑ์ทีน่่าสนใจ
ในดีไซน์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทั้งด้านการใช้งาน

ปณติา ชนิวตัร 

โดย มนวภิา จภูบิาล
  กรรมการบรษัิท วอีาร์ทวนิส์ จ�ากดั

การลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นกลยุทธ์ที่
เติบโตเต็มที่มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเทรนด์การ
ลงทนุทีน่กัลงทนุทัว่โลกให้ความสนใจ  โดย
พจิารณาผลการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม 
(Environmental) สงัคม (Social)  และ
บรรษทัภบิาล (Governance) หรอื ESG 
ของธรุกจิประกอบในการตดัสนิใจลงทนุ  และ
การประเมนิมลูค่าธรุกจิ 

“Sustainable Signals” รายงานการ
ส�ารวจใหม่ที่ Morgan Stanley เผยแพร่ 
ในเดือนธันวาคม 2567 พร้อมมุมมองจาก 
นกัลงทนุรายย่อย องค์กร และนกัลงทนุสถาบนั 
ทุกกลุ่มมองว่าความยั่งยืนเป็นโอกาสในการ
เตบิโตและการสร้างมลูค่า

Morgan Stanley ได้ส�ารวจนักลงทุน
สถาบนัมากกว่า 900 ราย ทัว่อเมรกิาเหนอื 
ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก รวมถึงเจ้าของ
สินทรัพย์ 295 ราย และผู้จัดการสินทรัพย์ 
606 ราย การส�ารวจพบว่า 78% ของผูจั้ดการ
สินทรัพย์และ 80% ของเจ้าของสินทรัพย์
ทัว่โลกคาดว่า สนิทรพัย์ภายใต้การจดัการใน 
กองทนุทีย่ัง่ยนื (Assets Under Management:  
AUM) จะเติบโตในอีกสองป ีข ้างหน ้า  
โดยมีเพียง 3% ในแต่ละกลุ่ม ที่คาดว่าการ
จดัสรรการลงทนุทีย่ัง่ยนืหรอื AUM จะลดลง
ในช่วงเวลาเดียวกนั

79% ของผู้จัดการสินทรัพย์ และ 76% 
ของเจ้าของสนิทรพัย์ มองว่าข้อเสนอการลงทนุ
ที่ยั่งยืนเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่ส�าคัญ 
ในการตดัสนิใจอนมุตัลิงทุน และเม่ือพจิารณา
เหตผุลในการลงทนุอย่างยัง่ยนืแล้ว เกอืบ 90% 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ให้น�า้หนกัเร่ืองความ
ต้องการของลกูค้าและผูม้ส่ีวนได้เสยีภายนอก 
ตามด้วย การลดความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ
อยูท่ี ่80%

การส�ารวจยงัพบว่า นกัลงทนุมากกว่าครึง่หนึง่ 
มีเป้าหมายการลงทุนเพื่อ net zero 65% 
ของเจ้าของสินทรพัย์และ 57% ของผูจั้ดการ
สนิทรพัย์ มเีป้าหมาย net zero เช่นกัน พวกเขา 
มีแผนที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจังโดย 
วางกลยทุธ์ net zero ไว้ในอันดบัต้นๆ รวมถึง
การให้ความส�าคญักบัผูป้ล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ต�่า 25% การย้ายเงินทุนไปยังผู้ปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกสงูทีก่�าลงัด�าเนนิการลดคาร์บอนลง 
25% หรอืทัง้สองกลยทุธ์ร่วมกนั 28%

ความท้าทายที่ส�าคัญต่อการลงทุนอย่าง
ยั่งยืน ที่นักลงทุนก�าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน 
คือ ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและความ
สม�า่เสมอทีเ่ป็นอปุสรรคอันดบัต้นๆ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามมากกว่า 70% อ้างว่าเป็นความ
ท้าทายทีส่�าคญัมากหรอืค่อนข้างส�าคญั ตามมา
ด้วยค�าแนะน�าด้านกฎระเบยีบทีผ่นัผวน 69% 
และการฟอกเขยีว 68% 

Morgan Stanley ตัง้ข้อสงัเกตว่า ความ
คาดหวังด้านความยั่งยืนอาจท�าให้เกิดความ
กงัวลในความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าของสนิทรพัย์
และผูจั้ดการ โดย 71% ของเจ้าของสนิทรัพย์
รายงานว่า พวกเขากงัวลเก่ียวกบัการฟอกเขยีว
จากผู้จัดการสินทรัพย์ และสองในสามของ 
ผู้จัดการสินทรัพย์กล่าวว่า เจ้าของสินทรัพย ์

สญัญาณความยัง่ยนื

มคีวามคาดหวงัเกีย่วกับผลลัพธ์ด้านความยัง่ยนื
ทีเ่ป็นจรงิได้ยาก 

รายงานยงัตรวจสอบแนวทางและทศันคติ
ของนกัลงทนุ ทีม่ต่ีอการชดเชยคาร์บอน (carbon  
credit) พบว่า เกือบสองในสามของเจ้าของ
สนิทรัพย์ ซือ้ carbon credit เพือ่ลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกในพอร์ตโฟลโิอแล้ว 39% หรอื
วางแผนทีจ่ะท�าในอกี 2 ปีข้างหน้า 25% มเีพยีง 
3% ของเจ้าของสนิทรพัย์และ 6% ของผูจั้ดการ
สนิทรพัย์เท่านัน้ ทีเ่ชือ่ว่า ไม่ควรใช้การชดเชย 
carbon credit เป็นส่วนหนึง่ของกลยทุธ์การ
ลดคาร์บอน ในขณะทีม่ากกว่า 30% ของแต่ละ
กลุม่กล่าวว่า การชดเชยเป็นแนวทางทีถ่กูต้อง
ส�าหรบักลยทุธ์การลดคาร์บอนในวงกว้าง และ
มากกว่า 20% เลก็น้อยเชือ่ว่า ควรใช้ส�าหรบั
การลดการปล่อยมลพษิทีย่ากต่อการลดเท่านัน้

อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างในระดับ
ภูมิภาค ในประเด็นและแนวทางการลงทุน
อย่างยัง่ยนื โดยในระดบัโลกนักลงทนุให้ความ
ส�าคัญกับการดูแลสุขภาพ 41% และการเข้า 
ถงึบรกิารทางการเงนิ 40% เป็นเรือ่งหลกั ขณะที่ 
ล�าดบัความส�าคญัในแต่ละภมูภิาคแตกต่างกนัไป  
เช่น ในยโุรป นกัลงทนุจดัอนัดบัโอกาสในการ
ลงทนุในธรรมชาต ิ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สูงกว่านักลงทุนในอเมริกาเหนือและ
เอเชียแปซิฟิก ส่วนนักลงทุนในเอเชียแปซิฟิก 
ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการด้านสภาพ 
ภมูอิากาศ และการดแูลสุขภาพมากกว่า หากแต่  
โซลูชั่นด้านการปรับตัวของสภาพภูมิอากาศ  
(Climate Adaptation) กลบัเป็นโอกาสการ
ลงทุนที่ไม่ได้รับความชื่นชมจากนักลงทุน 
ทัง้สามภมูภิาค

ส�าหรบัประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รายงานว่า การลงทนุอย่างย่ังยืน
เป็นที่สนใจส�าหรับผู้ลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผูล้งทนุสถาบนั ซึง่ได้น�าประเดน็ผลการด�าเนนิงาน 
ด้าน ESG มาใช้เป็นองค์ประกอบในการ 
พิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ในการลงทุนกัน
มากข้ึน ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูล ESG  
Ratings ของบริษัทจดทะเบียน ผ่านเว็บไซต์  
www.settrade.com

นอกจากนัน้ ยงัมกีองทุนรวมไทยเพือ่ความ
ยัง่ยนื (Thai ESG) เป็นกองทนุลดหย่อนภาษี 
ทีม่นีโยบายลงทนุในหุน้ ESG ไทย และ/หรอื
ตราสารหนีด้้านความยัง่ยนื (ESG Bond) ไทย 

ธรุกจิทีม่ ี ESG ทีด่ ี จะสะท้อนให้เหน็ถงึ
ความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพ
ของการเตบิโตในระยะยาว

รวมทั้งยังเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินชุมชน
เพือ่พิจารณาเป็นชมุชนท่องเทีย่วยอดเยีย่มโลก Best 
Tourism Village ด้วยกนั 9 ประเด็น ได้แก่

1) การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและ
วฒันธรรม 2) การส่งเสรมิและอนรุกัษ์ทรัพยากรทาง
วฒันธรรม 3) การยกระดบัเศรษฐกจิชมุชนอย่างยัง่ยนื
รวมถึงการกระจายรายได้และการสร้างงาน สร้าง 
อาชพีให้กับชมุชน 4) การจดัการสงัคมวฒันธรรมท้องถิน่ 
อย่างเป็นธรรมและทัว่ถงึ 5) การจดัการสิง่แวดล้อม
ทีเ่กิดจากทัง้การท่องเทีย่วและการด�ารงชวีติ 6) การ
พฒันาศกัยภาพด้านการท่องเทีย่วและการบรูณาการ

(2) รางวลั “Best Tourism Villages by UN 
Tourism” Upgrade Programme ทีใ่ห้การสนบัสนนุ
และพฒันาหมูบ้่านทีเ่สนอชือ่เข้ามาแต่ยงัไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมนิในครัง้แรก เพือ่ปรบัปรุงองค์ประกอบของ
พืน้ทีใ่ห้ได้มาตรฐานเพ่ือแข่งขนัในปีต่อไป

(3) รางวลั “Best Tourism Villages by UN 
Tourism” Network ที่สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีจากหมู่บ้านที่ได้รับ
รางวลัและหมูบ้่านในโครงการ Upgrade Programme 
เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาชุมชนท่องเท่ียวต่อไป

ส�าหรับชุมชนท่องเที่ยวต�าบลบ่อสวก จังหวัด
น่าน เป็นชมุชนต้นแบบเพ่ือการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื
ของ อพท. ทีพ่ฒันาตามเกณฑ์ CBT Thailand และ
เกณฑ์ GSTC มาตั้งแต่ปี 2555 โดยใช้กลไกการ 
ขบัเคลือ่นแบบบรูณาการทัง้ในระดบัจังหวดัและเชือ่มโยง 
สู ่ระดับพื้นที่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก 
ภาคส่วนทีร่่วมกนัพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืในพืน้ที ่
จนเกิดผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและได้รับรางวัล
ระดบันานาชาตหิลายรางวลั

ขณะที่ในปี 2564 อพท. ได้เสนอชื่อ “ชมรม 



ปีที่ 19 ฉบับที่ 442 วันที่ 16-31 ธันวาคม 256712 เศรษฐกจิชมุชน

ททท.เดนิหน้า “ซอฟต์พาวเวอร์มวยไทย” 
หนนุ Sports Tourism รบัมาตรการวซ่ีามวยไทย

มวยไทยทีก่�ำหนดจดัขึน้ในวนัที ่ 17 มนีำคมของทุกปี  
ณ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ งำนรวมตวัของนกัมวยไทย 
ทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติที่จะเข้ำมำร่วมพิธีสวม
มงคลครัง้ใหญ่ โดยปรมำจำรย์ครมูวยไทย และร�ำไหว้
ครูมวยไทย ซึ่งทุกปีมีผู้ที่สนใจสมัครเข้ำร่วมกิจกรรม
เป็นจ�ำนวนมำก กิจกรรม “Amazing Muay Thai  
Experience” เพือ่น�ำเสนอประสบกำรณ์แห่งศลิปะแม่ไม้ 
มวยไทยโบรำณ 4 สำย ใน 4 จงัหวดัพ้ืนทีต้่นก�ำเนดิ 
ได้แก่ “มวยไชยำ” “มวยท่ำเสำ” “มวยโครำช” และ 
“มวยลพบรุ”ี 

รวมทั้งจัดกำรแข่งขันชกมวยชิงรำงวัล และ
กจิกรรม Amazing Thailand Muay Thai Summer 
Camp with WBC ในเดอืนกรกฎำคมทีผ่่ำนมำ ซึง่เปิด
โอกำสให้กลุม่เยำวชนจำกสหรฐัอเมรกิำเดนิทำงมำยงั
ประเทศไทย เพือ่เรยีนรูฝึ้กซ้อมมวยไทย  โดยเชญิเด็กชำย 
บรดิเจอร์ วอล์คเกอร์ (Bridger Walker) Ambassador  
ของสภำมวยโลก มำร่วมสร้ำงแรงบันดำลใจ และ
วำงแผนต่อยอดขยำยกำรส่งเสรมิตลำดกลุม่เป้ำหมำย
ไปยังเยำวชนและผู้ปกครองในภูมิภำคลำตินอเมริกำ 
ได้แก่ บรำซลิ อำร์เจนตนิำ และ เม็กซโิก ให้มวยไทย
ซมัเมอร์แคมป์ถกูบรรจอุยูใ่นแพก็เกจกำรขำยประจ�ำปี 
ของบริษทัน�ำเท่ียว โดยจะเริม่ด�ำเนนิกจิกรรมในเดอืน
มกรำคม 2568 อีกด้วย

ทัง้นี ้ ประเทศไทยมค่ีำยมวยและยมิมวยไทยกว่ำ 
5,000 แห่งท่ัวประเทศ และมศีกัยภำพในกำรรองรบั
นกัท่องเทีย่วต่ำงชำติได้เป็นอย่ำงด ี ประกอบกบัควำม
แขง็แกร่งของอตัลกัษณ์ควำมเป็นไทย และมำตรกำร
สนบัสนนุของรฐับำลในกำรออกวซ่ีำรปูแบบพเิศษ  วีซ่ำ
มวยไทย หรอื Non-Immigrant Visa รหสั ED ให้กบั 
นกัท่องเทีย่วต่ำงชำตทิีต้่องกำรเดนิทำงมำเรยีนมวยไทย 
ในค่ำยมวยที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจำกส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกฬีำมวย (สคม.) เพือ่มำสร้ำงประสบกำรณ์ 
ฝึกฝนมวยไทยและท่องเท่ียวพกัผ่อนในประเทศไทยได้
นำนถงึ 90 วนั จำกเดมิ 60 วนั ทัง้ยงัสำมำรถต่ออำยุ
ได้อกี 3 ครัง้ เท่ำกบัสำมำรถเรยีนมวยไทยต่อเนือ่งถงึ 
1 ปี รวมถงึกำรให้ควำมส�ำคญัของหน่วยงำนภำครฐั 
ทีเ่กีย่วข้อง อำท ิกำรสร้ำงมำตรฐำนครมูวยไทย ทัง้กำร
จดัอบรม พร้อมกบัมอบใบรบัรองประกอบวชิำชพีเพือ่
ส่งออกครสูอนมวยในต่ำงประเทศ ซึง่จะจดักำรทดสอบ
และรบัรองโดยกรมพฒันำฝีมอืแรงงำน 

“ถือเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับบุคลำกรมวยไทย
ตำมหลกัสำกล ตลอดจนกำรให้บรกิำรเวบ็ไซต์ NOW 
Muay Thai (https://www.nowmuaythai.com/) 
เป็นช่องทำงให้ชำวต่ำงชำติที่จะมำเรียนมวยไทย 
สำมำรถเข้ำมำเลือกคอร์สเรียนและสถำนที่เรียนได้ 
ล้วนเป็นปัจจยัสนบัสนนุส่งเสรมิมวยไทย สูเ่วทโีลก” 
ผูว่้ำกำร ททท. กล่ำว

ททท. เชื่อมั่นว่ำ “มวยไทย” จะเป็นสินค้ำทำงกำร
ท่องเทีย่วท่ีมปีระสทิธิภำพสงู เสมอืนทตูวฒันธรรมที่
ช่วยเผยแพร่ควำมเป็นไทยสูส่ำยตำชำวโลก เจำะกลุม่
นักท่องเที่ยวคุณภำพอย่ำงกว้ำงขวำง และแสดงให้
เหน็ถงึศกัยภำพของประเทศไทยในกำรน�ำกฬีำมำเป็น
กลไกส�ำคัญในกำรสร้ำงซอฟต์พำวเวอร์ ขับเคลื่อน
เศรษฐกจิของประเทศ

ทั้งนี้ ล่ำสุด ททท. ประสบควำมส�ำเร็จจำกกำร
จัดงำนกำรแข่งขันมวยไทยนำนำชำติ 2 งำน ได้แก่  
“AMAZING MUAYTHAI, ROAD TO RAJADAMNERN”  
ณ กรุ งปรำก สำธำรณรัฐเช็ก เมื่ อวันที่  30  
พฤศจิกำยน 2567 ซึ่งเป็นหน่ึงในซีรีส์กำรแข่งขัน 
ที ่ททท. ร่วมกบัสนำมมวยเวทรีำชด�ำเนนิ ซึง่เป็นสนำม 
มวยไทยทีม่คีวำมเก่ำแก่มำกทีส่ดุของโลก คดัเลอืกนกัมวย 
ผูช้นะจำกกำรจดัแข่งขนัใน 3 เวที 3 ประเทศ ได้แก่  
รำชอำณำจักรสเปน เครอืรฐัออสเตรเลยี และสำธำรณรฐั 
เชก็ เพือ่มำร่วมแข่งขนัสงัเวยีนสดุท้ำย ณ สนำมมวย
เวทรีำชด�ำเนนิ ในวนัที ่ 20 ธนัวำคม 2567 โดยกำร
แข่งขนัครัง้ล่ำสดุทีส่ำธำรณรฐัเชก็ มกีำรเปิดจ�ำหน่ำย
บตัรเข้ำรบัชมในฮอลล์ จ�ำนวนกว่ำ 2,000 ทีน่ัง่ และมี
กำรถ่ำยทอดสดใน JOJ Play ระบบ streaming ท้องถิน่ 
ซึง่มีผูต้ดิตำมกว่ำ 500,000 คน 

อกีหนึง่รำยกำรแข่งขนั ได้แก่ RWS : RAJADAMNERN  
WORLD SERIES รำยกำรแข่งขันมวยไทยรูปแบบ 
SPORTAINMENT ทีย่กระดบั PRODUCTION แสง 
เสยีงมำตรฐำนระดบัโลก เพือ่เผยแพร่กฬีำมวยไทย ไปสู ่
กลุม่เป้ำหมำยในประเทศญ่ีปุน่ ทีม่คีวำมชืน่ชอบกฬีำ
มวยไทยอย่ำงมำก โดยก�ำหนดจัด 3 ครัง้ ได้แก่ เมอืง
ชบิะ จ�ำนวน 2 ครัง้ ในเดอืนเมษำยนและกรกฎำคม 
2567 และครัง้ล่ำสดุจดัข้ึนที ่Osanbashi Hall เมอืง
โยโกฮำม่ำ เมือ่วนัที ่ 1 ธนัวำคม 2567 ซึง่คำดว่ำจะ
สร้ำงกำรรับรู้ได้มำกกว่ำ 20,000,000 กำรรับรู้ ซึ่ง
จะช่วยจูงใจให้ชำวญี่ปุ ่นเกิดควำมสนใจและเลือก 
เดินทำงมำยงัประเทศไทยเพือ่ท่องเทีย่วเเละฝึกมวยไทย 
อย่ำงกว้ำงขวำง 

ทั้งนี้ ในรำยกำรแข่งขันมวยไทยในพื้นที่ต่ำงๆ  
ททท. ยงัได้สอดแทรกกำรน�ำเสนอเสน่ห์ไทยในรปูแบบ 
ต่ำงๆ อำทิ กำรจัดกิจกรรม Thailand Festival  
น�ำเสนออำหำรไทย สนิค้ำไทย ประเพณไีทย ตลอดจน 
น�ำเสนอคอร์สเรยีนมวยไทยเพือ่เชญิชวนให้นกัท่องเทีย่ว 
ที่สนใจเดินทำงมำร่วมเรียนมวยไทยที่ประเทศไทย
อกีด้วย

นอกจำกนี ้ทีผ่่ำนมำ ททท. ให้ควำมส�ำคญักบักฬีำ
มวยไทยมำอย่ำงต่อเนือ่ง ไม่ว่ำจะเป็น กจิกรรมไหว้ครู

ฐาปนีย์ เกยีรติไพบลูย์

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (ททท.) เร่งผลกัดนั 
“ซอฟต์พาวเวอร์มวยไทย” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
ต่อยอดการท่องเทีย่วเชงิกฬีา (Sports Tourism) 
หลังจากรัฐบาลออกวีซ่ารูปแบบพิเศษ “วีซ่า
มวยไทย” อ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
ทีต้่องการมาเรียนมวยไทย นานถงึ 90 วนั โดยจดั
กจิกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่วผ่านมวยไทยต่อเนือ่ง 
ทัง้ปี ล่าสดุประสบความส�าเรจ็จากกิจกรรม AMAZING  
MUAYTHAI, ROAD TO RAJADAMNERN  
และรายการ RWS : RAJADAMNERN WORLD 
SERIES เจาะกลุ ่มเป้าหมายพื้นที่ศักยภาพใน 
ต่างประเทศ ขยายกลุม่นกัท่องเทีย่วคุณภาพ และตอกย�า้ 
การส่งเสรมิเสน่ห์ไทยในเวทโีลกอย่างเป็นรปูธรรม 

นางสาวฐาปนย์ี เกยีรตไิพบลูย์ ผูว่้ำกำร ททท. 
กล่ำวว่ำ ตำมที่รัฐบำลมีเป้ำหมำยในกำรพลิกฟื้น
เศรษฐกิจผ่ำนกลยุทธ์กำรส่งออกทุนวัฒนธรรมหรือ
เสน่ห์ไทย (Soft Power) และส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว 
โดยเฉพำะ “มวยไทย” มรดกทำงวัฒนธรรมอันทรง
คุณค่ำที่รัฐบำลต้องกำรส่งเสริมอย่ำงต่อเนื่องให้เป็น
สนิค้ำทำงกำรท่องเทีย่วในรปูแบบ Sports Tourism 
โดยได้ออกวีซ่ำมวยไทยมำเพื่อส่งเสริมกำรเผยแพร่
เสน่ห์ไทย พร้อมกับดงึดดูนกัท่องเทีย่วให้เพิม่วนัพกัค้ำง
และเพิม่กำรใช้จ่ำยทำงกำรท่องเท่ียวในประเทศไทยนัน้ 
ในส่วนของ ททท. ได้เดนิหน้ำส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วผ่ำน
กลยทุธ์ “5 Must Do in Thailand” ในมิตขิอง MUST 
Try ด้วยศลิปะแม่ไม้มวยไทย เพือ่ส่งมอบคุณค่ำ ควำม
หมำยของกำรท่องเที่ยวไทยเชิงประสบกำรณ์ และ
ตอกย�ำ้กำรส่งเสรมิเสน่ห์ไทยในเวทโีลกอย่ำงต่อเนือ่ง 

อพท.มอบประกาศนยีบตัร 10 อปท.
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน STMS ปี 2567

อพท.มอบประกาศนียบัตรให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sus-
tainable Tourism Management Stand-
ard: STMS) ประจ�าปี 2567

เร็วๆ นี้ นาวาอากาศเอก ดร.อธิคุณ 
คงมี ผู ้อ�ำนวยกำร องค ์กำรบริหำรกำร
พัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน (องค์กำรมหำชน) หรือ อพท. ให้
เกียรติเป ็นประธำนมอบประกำศนียบัตร
ใ ห ้ กั บ อ ง ค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น ท ้ อ ง ถ่ิ น 
ที่ปฏิบัติได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดกำร 
กำรท่องเทีย่วอย่ำงยัง่ยนื (Sustainable Tour-
ism Management Standard: STMS) ประจ�ำ
ปี 2567 ณ ห้องชลำทัศน์แกรนด์ โรงแรม 
เดอะ เบด เวเคชั่น สงขลำ โดยผู้อ�ำนวยกำร 
อพท. ได้กล่ำวปำฐกถำพิเศษในหัวข้อ “กำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษอย่ำงมี
มำตรฐำนระดับสำกล” และกลำ่วแสดงควำม
ยินดีแก่ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีผ่่ำนเกณฑ์มำตรฐำน STMS ประจ�ำปี 2567

“กำรขบัเคลือ่นกำรท่องเทีย่วอย่ำงย่ังยนืต้อง
อำศยัควำมร่วมมอืจำกทกุภำคส่วน โดยเฉพำะ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นด่ำนหน้ำ 
ในกำรดแูลแหล่งท่องเทีย่วให้ปฏิบตัติำมมำตรฐำน 
STMS และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยีในท้องถิน่ ปัจจุบนัม ีอปท. ท้ังสิน้ 96 แห่ง 

ทีผ่่ำนเกณฑ์มำตรฐำนดงักล่ำว อพท. มแีผนขยำยผล 
กำรพฒันำและจดัฝึกอบรมเพ่ิมเตมิในปี 2568  
เพือ่เตรยีมพร้อมให้องค์กรทีผ่่ำนเกณฑ์สำมำรถ
เข้ำรบักำรประเมนิในระดบันำนำชำต ิเช่น รำงวลั  
Green Destinations Top 100 ซึง่เป็นจดุเริม่ต้น 
ของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย
สูค่วำมยั่งยืนในเวทีโลก” ผู้อ�ำนวยกำร อพท. 
กล่ำว

ในโอกำสนีไ้ด้รบัเกียรตจิำก ดร.ชวูทิย์ มติรชอบ  
รองผู้อ�ำนวยกำร อพท. ในกำรน�ำเสนอผล 
กำรด�ำเนินงำนมำตรฐำนกำรจัดกำรกำรท่อง
เที่ยวอย่ำงยั่งยืน (STMS) ที่ผ่ำนมำจนถึง
ปัจจบุนั และทศิทำงกำรด�ำเนินงำนในอนำคต 
ซึง่ในปี 2567 มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่
สำมำรถปฏิบัติได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน STMS 
จ�ำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 1. เทศบำล
ต�ำบลจันจว้ำ จ.เชียงรำย 2. เทศบำลต�ำบล
เวียง จ.เชียงรำย 3. เทศบำลเมืองปำกช่อง 
จ.นครรำชสีมำ 4. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล
คลองไผ่ จ.นครรำชสมีำ 5. องค์กำรบรหิำรส่วน
ต�ำบลไทยสำมคัคี จ.นครรำชสมีำ 6. องค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบลวังอ่ำง จ.นครศรีธรรมรำช  
7. องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลเขำชยัสน จ.พทัลงุ 
8. เทศบำลเมอืงเขำรปูช้ำง จ.สงขลำ 9. องค์กำร 
บริหำรส่วนต�ำบลชุมพล จ.สงขลำ และ  
10. องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลท่ำหิน จ.สงขลำ

นาวาอากาศเอก ดร.อธคิณุ คงม ี ดร.ชวิูทย์ มติรชอบ
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“กปภ.เตรยีมลงทนุกว่า 8.15 พนัล้านบาท เพือ่วางท่อขยายเขต
ให้บรกิารน�า้ประปา ปรบัปรุงขยายระบบประปา เพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบท่อจ่ายน�า้ พฒันาและปรบัปรงุแหล่งน�า้ ก่อสร้างปรบัปรงุ
กจิการประปา อปท. สร้างความเท่าเทยีม สนบัสนนุให้ประชาชน
เข้าถึงน�า้ประปาสะอาดเพือ่การอปุโภคและบรโิภคอย่างทัว่ถงึ” จกัรพงศ์ ค�ำจันทร์ 

ผูว่้ำกำร กำรประปำส่วนภมูภิำค (กปภ.) 

เป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 และการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 
2065 รวมทัง้สร้างภมูคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศแก่ทกุภาคส่วน

ดร.เฉลมิชยั กล่าวต่อว่า จากการประชมุ COP29  
ณ ประเทศอาเซอร์ไบจาน ช่วงปลายเดอืนพฤศจกิายน 
ที่ผ ่านมา ประเทศไทยได้แสดงความมุ ่งมั่น 
ในการยกระดับการด�าเนินงานท้ังการปฏิบัติตาม
เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงบูรณาการ
แผนการปรับตัวระดับชาติให้เชื่อมโยงกับระดับ
ท้องถิ่น พร้อมกับการเร่งพัฒนาระบบเตือนภัย 

กระทรวงทรั พยากรธ ร รมชาติ แล ะ 
สิง่แวดล้อม โดยกรมการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิ
อากาศและสิ่งแวดล้อม เปิดกิจกรรมเนื่องใน 
วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
แห่งชาติ ประจ�าปี 2567 ภายใต้แนวคิด  
“Impact – Driven Policy: Empowering Action  
for Change รวมพลังลดโลกเดือด: เปลีย่นเรา  
เปลี่ยนโลก” พร้อมเปิดเวทีน�าเสนอผลการ
ประชมุ COP29 มุง่ยกระดบัความร่วมมือ ภาครฐั  
ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม แก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
สูเ่ป้าหมายระดับโลก 

ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กล่าวว่า สบื
เนือ่งจากจดุเริม่ต้นของวนัสิง่แวดล้อมไทย พระบาท

สมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงห่วงใยต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมของไทยและโลกที่นับวันจะทวีความ 
รนุแรงข้ึน และให้ถอืเป็นหน้าทีข่องทกุคนทีร่่วมมอืกนั 
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และนับเป็นระยะเวลา
กว่า 30 ปี ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม ได้น้อมน�าพระราชด�ารสัมาเป็นแนวทาง 
การขับเคลือ่นภารกจิให้เกดิผลสัมฤทธิ ์โดยมุง่เน้น
ให้เครอืข่ายภาคประชาชน เครอืข่าย ทสม. เป็น
ฟันเฟืองส�าคัญในการส่งเสริมการรักษาคุณภาพ 
สิง่แวดล้อมตัง้แต่ระดับท้องถ่ิน ระดบัประเทศ ส่งผล
ต่อเนือ่งไปสูก่ารด�าเนนิงานร่วมกบัประชาคมโลก  
และในโอกาสนี้ อยากให้ทุกคนเห็นความส�าคัญ 
กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง 
เป็นปัญหาด้านสิง่แวดล้อมระดบัโลก ทีป่ระเทศไทย
ได้รับผลกระทบในขณะนี้ และจะต่อเนื่องไปอีก 
ในระยะยาว ท�าให้ประเทศไทยจ�าเป็นต้อง 
ยกระดบัการด�าเนนิงาน ตามพนัธกรณภีายใต้กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ และความตกลงปารสี โดยเร่งสร้าง
ความพร้อมของการด�าเนินงานในมิติการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศให้บรรลุเป้าหมายความ

ล่วงหน้าให้แก่ประชาชนระดบัพืน้ที ่ โดยเน้นย�า้ว่า 
การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศตามกรอบอนสุญัญาฯ จะเป็นปัจจยั
ส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานดังกล่าว 
ให้เกดิขึน้จรงิ ซึง่แนวทางด�าเนนิงานของประเทศไทย  
มีความมุ ่งมั่นให้ภาครัฐเป็นกลไกหลักในการ 
ขบัเคลือ่นการด�าเนินงาน โดยมภีาคเอกชน และภาค 
ประชาชน เครอืข่าย ทสม. เป็นกลไกสนบัสนนุการ
ด�าเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
ส่งเสรมิให้เกดิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในระดบั
พืน้ที ่ และมคีวามรูค้วามเข้าใจทีล่กึซึง้และชดัเจน 

วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ ปี 2567 
มุ่งยกระดับความร่วมมือทุกภาคส่วน แก้โลกเดือด

ให้สามารถขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานอย่างได้อย่าง
เป็นรปูธรรม

 “สุดท้ายนี้ ขอเน้นย�้าว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภมูอิากาศเป็นปัญหาระดบัโลก และต้องใช้ 
ระยะเวลายาวนานในการจดัการปัญหาร่วมกัน จงึ
ขอให้ใช้โอกาสนี้ สื่อสารสาระส�าคัญจากผลการ
ประชมุ COP29 ในมมุมอง “จากโลกสูเ่รา เพือ่
เปลีย่นเรา เปลีย่นโลก” และมุ่งหวงัให้ภาครฐั ภาค
เอกชน และภาคประชาสงัคม ได้รบัรู้และร่วมกัน 
ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานไปสูเ่ป้าหมายของประเทศ
อย่างเหมาะสมและเป็นรปูธรรม เพ่ือส่งต่อโลกใบนี้
ให้แก่อนชุนรุน่หลงัต่อไปได้อย่างย่ังยนื”

 ส�าหรับกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 
และวนั ทสม. แห่งชาต ิปี 2567 ครัง้น้ี ได้มกีาร
เ ปิ ดเวทีน�าเสนอสรุปผลการประชุม COP29 
โ ดย  ดร.พริณุ สยัยะสิทธิพ์านชิ อธบิดกีรมการ 
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม รวมถงึ 
การเสวนาในหัวข้อ “Impact – Driven Policy 
:  Empowering Action for Change รวมพลงั 
ลดโลกเดอืด: เปลีย่นเรา เปลีย่นโลก” และ 

“สาระส�าคัญจาก COP29 สูก่ารด�าเนนิงานของ
ประเทศไทย” ในประเดน็ต่างๆ ได้แก่ กรอบความ
โป ร่งใสภายใต้ความตกลงปารสี (Transparency 
Framework) การเงนิเพือ่การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ (Climate Finance) ความสญูเสยีและ

เฉลมิชัย ศรอ่ีอน

ความเสยีหาย (Loss and Damage) และเป้าหมาย
ก า ร ปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมิูอากาศ การเสริมพลงัการด�าเนนิงานด้าน
ก า ร เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Action for 
Climate Empowerment) และการเสรมิศกัยภาพ 
(Capacity Building)  รวมถึงความร่วมมอืภายใต้
กลไกข้อ 6 ของความตกลงปารีส (Article6) อกี
ทั้ งการจดัแสดงนทิรรศการให้ความรูส้าระส�าคญั
จาก COP29 และผลการด�าเนนิงานของเครอืข่าย  
ท ส ม . โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภ า ค เอกชน เยาวชนและเครือข่ายสถานศึกษา 
อ ง ค์กรระหว่างประเทศ และเครือข่าย ทสม.  
รวมกว่า 800 คน

ทั้ งนี้ การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานแบบ
คาร์บอนนวิทรลัอเีว้นท์ ได้มกีารน�าคาร์บอนเครดติ
จากโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย หรอื T-VER มาชดเชย
ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธเิป็นศนูย์

18 ปี พลังงานชุมชน อปท.เข้าร่วม 4,543 แห่ง
ลดการใช้พลังงานกว่า 20.26 ล้านบาทต่อปี

จ า ก กลไกการส่งเสริมความมั่นคงด้าน
พลงังานของประเทศ โดยการมุง่เน้นการพฒันา
ที่ ย่ังยืน มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้
พ ลั งงานของประเทศ ให้ประชาชนสามารถ 
เ ข ้ าถึงพลังงานได้อย่างทั่วถึงในราคาที ่
เหมาะสม เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ใ ห้ แก่ประชาชน โดยวางแผนความต้องการ 
และสนบัสนนุการจดัหาแหล่งพลงังานอย่าง
เหมาะสม สนบัสนนุการผลติและการใช้พลงังาน 
ท ด แ ทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิง 
ในพ้ืนที ่รวมถงึเปิดโอกาสให้ชมุชนและประชาชน 
มี ส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการ
พลงังาน ซึง่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี  
ใ นยทุธศาสตร์ที ่  2 การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน ทีม่เีป้าหมายพฒันาประเทศไทย
ใ ห้ เป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้ว และมีขดีความ
สามารถในการแข่งขนัทีส่งูข้ึน 

ร วมถงึกระทรวงพลงังานมแีผนแม่บทด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจสิตกิส์ และดิจทิลั 
โ ค ร งสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ที่มุ่งพัฒนา
โคร งสร้างพืน้ฐานด้านพลงังานให้มคีวามมัน่คง
ในระดบัทีเ่หมาะสม แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิทีจ่ะให้ไทยมเีศรษฐกจิหมนุเวยีน
และสงัคมคาร์บอนต�า่ ตามแผนปฏริปูระเทศด้าน
พลั งงาน เพือ่สนบัสนนุการเตบิโตของพลงังาน
ทางเลือก และสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถู่กต้อง
แก่ประชาชนอย่างต่อเนือ่ง

ซึ่ งกองส่งเสรมิและพฒันาพลงังานภมูภิาค 
ส�า นักงานปลัดกระทรวงพลังงาน หรือ กพภ. 
สป.พน. จงึได้ท�าโครงการเพิม่สมรรถนะด้านการ
บริ ห ารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน
ระดบัต�าบลและเครอืข่ายพลงังานชมุชน ร่วมกบั  
สพจ .  ทัง้ 76 จงัหวดั มาตัง้แต่ พ.ศ. 2549– 
ปัจจบุนั เพือ่ให้เกดิการจดัการพลงังานในชมุชน

ระดบัต�าบล ผ่านการจัดท�าแผนพลงังานชมุชน โดย
เป็นกระบวนการสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาคม
ในก า รจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม และแผน 
งบประมาณในท้องถิน่ของตนเองให้เกดิประสทิธภิาพ 
มาก ขึ้น ผ่านการด�าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ศัก ย ภาพของชุมชนเป็นหลัก เพื่อตอบสนองต่อ
แผนการพฒันาเชงิพืน้ที่ 

โดย เ ฉพาะประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก ผ่านการจดัท�าโครงการหรอืแผนงานของ
เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) โดย 
มเีป้าหมายเพือ่ให้ชุมชนลดการใช้พลงังานบนพืน้ฐาน 
การ มีจิตส�านึกและความตระหนักสอดคล้องกับ 
วถิชีวีติ สามารถพึง่พาตนเองและบรหิารจดัการด้าน
พลังงานอย่างมส่ีวนร่วม บนฐานศกัยภาพพลงังาน
ทดแทนในพืน้ที่ 

จากข้อมลูของ กพภ. สป.พน. พบว่าการด�าเนนิการ 
ที่ ผ่านมาต้ังแต่ ปี 2549–2568 มี อปท. เข้า 
ร่ว ม การด�าเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการฯ แล้ว 
ทัง้สิน้ 4,543 อปท.ท่ัวประเทศ (7,772 อปท.) สร้าง
นวั ต กรรมเทคโนโลยพีลงังาน สร้างโอกาสพฒันา 
ต่อ ย อดสู ่วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมระดับ 
ครั ว เรอืน และ OTOP เพิม่มูลค่าและลดของเสยี 
ในกระบวนการผลติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ได้รบังบประมาณสนบัสนนุ ท้ังสิน้ 28.44 ล้านบาท  
แบ่งตามประเภทเทคโนโลยไีด้ ดงันี้ 

ระบบสบูน�า้พลงังานแสงอาทติย์ 11.17 ล้านบาท
ระบบอบแห้งแสงอาทติย์  5.32 ล้านบาท
เตาซุปเปอร์ฮ่ังโล่   3.11 ล้านบาท
หลอด LED  2.72 ล้านบาท
เตาเผาถ่าน  2.10 ล้านบาท
ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  1.48 ล้านบาท
เตาชวีมวล  0.84 ล้านบาท

ซึ่ ง ทั้งหมดนี้สามารถลดการใช้พลังงานได้ 
0.7 2 09 ktoe คิดเป็นมูลค่าพลังงานท่ีลดลงได้ 
20.26 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งเป็นค่าไฟฟ้า 5.59 ล้าน 
บาท ต่อปี ค่าแก๊สหุงต้ม 4.13 ล้านบาทต่อปี  
ค่า ฟืนถ่าน 8.09 ล้านบาทต่อปี และค่าน�้ามัน  
2.45 ล้านบาทต่อปี รวมทัง้สามารถเพ่ิมรายได้ให้กบั
กลุม่เป้าหมายได้ 9.61 ล้านบาทต่อปี

เมื่ อประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิของการ
ด�าเ นนิโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มี
อตัร า ส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทนุ (BCR) = 1.05 
ประเ มินได้ว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�าเนิน
โครงการมคีวามคุม้ค่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัต้นทนุ

ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มทีศิทาง 
การพฒันาแผนพลงังานชมุชนคอื

1. สร้ างเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงาน 
ในชมุชน: จดัท�าแผนพลงังานชมุชนร่วมกับประชาชน  
กลุม่เป้าหมาย เจ้าหน้าที ่อปท. เครอืข่ายอาสาสมคัร
พลงังาน และนกัสือ่สาร 

2. สนั บสนนุเศรษฐกจิฐานรากด้วยเทคโนโลยี
พลงังาน: สนบัสนุนเศรษฐกจิฐานรากด้วยเทคโนโลยี
พลงังาน และพฒันาความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ 
เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานโครงการ

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: เพิ่ม
ประสิ ท ธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม 
สนบัสนนุส่งเสริมผลติภณัฑ์ท่ีได้จากโครงการฯ ให้
สามารถพึง่ตนเองได้

นอกจากนี ้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จะมกีาร
ด�าเนิ นการกจิกรรมภายใต้โครงการเพิม่สมรรถนะ
ด้านกา ร บริหารและจัดการพลังงานครบวงจร 
ในชมุชนระดบัต�าบลและเครือข่ายพลงังานชมุชน 

1. คดัเลอืก อปท. ทีส่นใจเข้าร่วมโครงการโดย
พิจารณ า ตามบริบทของชุมชน เช่น กลุ่มชุมชน
เมอืง กลุม่ชุมชนท่องเทีย่ว กลุม่ชมุชนชนบท กลุม่

ชุมชนผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ หรือกลุ่มอุตสาหกรรม
ในครัวเรอืน จ�านวนรวมไม่น้อยกว่า 541 แห่ง จาก 
76 จังหวดั

2. จดั ก ระบวนการเรียนรูก้ารจดัการพลงังาน 
ในระดบัชมุชนและการจดัท�าโครงการด้านพลงังาน
ในระดบัชมุชนกับเจ้าหน้าที ่อปท. 

3. ลงตดิตาม ให้ค�าปรกึษา ค�าแนะน�า กบั จนท.อปท.  
ที่เข้ า ร่วมกิจกรรม ในการจัดท�าแผนพลังงาน  

และการจดัท�าโครงการหรอืกจิกรรมด้านพลงังาน  
ที่มีค ว ามเหมาะสมกับพื้นที่ของ อปท.น้ันๆ โดย
เน้นย�า้ความครบวงจรเพือ่เป็นการกระตุน้เศรษฐกจิ
ฐานราก คือ วิเคราะห์ความพร้อมในการบริหาร
จดัการพลงังานท้ังห่วงโซ่คณุค่าของชมุชน อาหาร/
พลงังาน/อาชพี/ผลติภณัฑ์ชมุชน เพือ่เป็นการลด
การใช้พลงังาน สร้างคณุค่าเพิม่ หรอืมลูค่าเพิม่ จาก
การจัดการด้านพลงังานในชมุชน

4. ท�าการ พิจารณาคัดเลือกโครงการด้าน
พลงังาน ที ่จนท.อปท. จดัท�าทีม่คีวามเหมาะสมและ
เกดิประโยชน์ในการพฒันาชมุชน เพือ่ที ่ สป.พน. 
จะท�าค�าของบประมาณส�าหรับการส่งเสรมิกจิกรรม 
ภายใต้งบอุด หนุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
โดยมกีรอบแนะน�าการพจิารณาคอื

• ความเชื่อ มโยง สภาพปัญหา และสิ่งที่
ต้องการท�า 

• ผลกระทบจากการด�าเนนิงาน 

• การสร้างการมีส่วนร่วมในการด�าเนนิงาน 
• การบรหิารจดัการหลงัมีการด�าเนนิงาน 
• มีกลไกที่จะผลักดันกิจกรรมเข้าแผนพัฒนา

ของ อปท.
5. สพจ. ประสานงานกับ อปท.ที่เข้าร่วม

กจิกรรม เพือ่ขอให้ อปท. น�าแผนงานหรอืกจิกรรม
ด้านพลงังาน เข้าสูก่ารพจิารณาการบรรจแุผนงาน
พฒันา อปท. ต่อไปในอนาคต

6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เพือ่การขบัเคลือ่นงานพลงังานในชมุชนให้กบักลุม่
เป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ

 1) จัดกระบวนการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเพือ่การขบัเคล่ือนงานพลงังานในชมุชน 

 2) คัดเลอืกแผนงาน/โครงการด้านพลงังาน ท่ี
บรรจุหรอืจะบรรจใุนแผน อปท. ได้รบัการผลกัดนั 
ให้บรรจุในแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานของ
ส�านกังานพลงังานจงัหวดั

7. สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานภายใต ้
งบอดุหนนุ กบัโครงการฯ หรอืกจิกรรมของ อปท. 
ในพ้ืนทีเ่ป้าหมายทีเ่ข้าร่วมโครงการ และผ่านการ
พจิารณาของ สพจ. แล้ว ในแต่ละพ้ืนทีเ่พือ่เป็นการ
น�าร่องกจิกรรมจากแผนพลงังานชมุชน

ทัง้นี ้ หากเป็นเทคโนโลยพีลงังานชมุชนทีเ่ป็น
นวัตกรรมของชุมชนจะต้องผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการออกแบบ ก�าหนดรายละเอยีด

มาตรฐานเทคโนโลยพีลงังานในระดบัชุมชน ทีม่ ี
ผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังาน เป็นประธาน

ส�าหรบัในปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คาดหวงั 
จากการด�าเนินโครงการฯ คอื

1. เกิดการลดใช้พลงังานลงอย่างน้อย 1.12 
ktoe จากกลุม่ทีม่กีารส่งเสรมิเทคโนโลยีพลงังาน

2. กลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนโครงการ
ด้านพลังงานทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพในชมุชนได้
อย่างน้อย อปท. ละ 1 โครงการ/แผนงาน และ
สามารถผลักดันให้มีการบรรจุในแผนพลังงาน
ของชมุชนได้ในอนาคต อย่างน้อยร้อยละ 60

3. เจ ้าหน ้าที่  อปท. และประชาชน 
ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย เข้าร่วมกจิกรรม ไม่น้อยกว่า 

10,820 คน
4. จ�านวนแผนงาน/โครงการ ด้านพลงังาน

ที่บรรจุในแผน อปท. ได้รับการผลักดันให้
บรรจุในแผนปฏิบัติราชการด้านพลังงานของ 
ส�านกังานพลงังานจงัหวดั ไม่น้อยกว่า 541 แผนงาน 
/โครงการ

โดยมีผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง จากการด�าเนิน 
โครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  เพือ่ให้ 
เกิดการเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมเทคโนโลยี
พลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการ อย่างน้อย 20.04 ล้านบาท และ
ประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ  ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย ทัง้ 
76 จงัหวดั ได้รบัความรูค้วามเข้าใจต่อพลงังาน 
ในชมุชน และพฒันาไปสูก่ารสร้างทศันคตอิย่าง
ถกูต้อง เหมาะสมตามศกัยภาพของพืน้ที ่และเป็น 
แบบอย่างทีด่ด้ีานพลงังานภายในชมุชน



ปีที่ 19 ฉบับที่ 442 วันที่ 16-31 ธันวาคม 256714 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม
อทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื เปิดเผยว่า 
ดร.เฉลมิชยั ศรีอ่อน รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบ
นโยบายให้กรมอทุยานแห่งชาตฯิ เพิม่ศกัยภาพ
และพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ
เตรยีมความพร้อมมาตรการด้านความปลอดภยั
ในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงเน้นย�้าการ 
จดัเกบ็เงนิอทุยานฯ และใช้จ่ายงบประมาณต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้

ทัง้นี ้ อทุยาน แห่งชาต ิหาด นพรตัน์ ธารา - 
หมูเ่กาะ พ ีพ ีรายงานสถติ ิเงนิรายได้ และจ�านวน
นกั ท่องเทีย่ว โดยเริม่ต้น ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568   
(วนัที ่1 ตุลาคม 2567-30 พฤศจิกายน 2567) 
รวม 2 เดือน อทุยาน แห่งชาต ิหาด นพรตัน์ ธารา 
-หมูเ่กาะ พี พี  จัดเกบ็รายได้   รวมเป็นเงนิท้ังสิน้   
117,271,750 บาท  และ มจี�านวนสถตินิกั ท่องเทีย่ว   
ในช่วงเวลาเดียวกนั  รวม 330,248 คน

อช.หมู่เกาะพีพีเงินรายได้2เดือน
พุ่งกว่า117ล.ย�้าโปร่งใสตรวจสอบได้

กรมลดโลกร้อน เปิดเวทเีสนอ
ผลงานเครอืข่าย ทสม. ปี 2567

กรมการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและ
สิง่แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม เ ปิดการประชมุเครอืข่าย ทสม. 
ประจ�าปี และกิ จก ร รมวั น ทสม. แห่งชาต”ิ  
ภายใต้แนวคิด “IMPACT-DRIVEN POLICY: 
รวมพลัง ทสม. ลดโลกเดอืด: เปล่ียนเรา เปล่ียน
โลก” พร้อมเปิดเวทีน�าเสนอผลการด�าเนนิงาน
เครอืข่าย ทสม. ปี 2567 แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์การท�างานด้านการบรหิารจดัการ 
ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อม พร้อมการตัง้รบั 
ปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

ดร.พรุิณ สัยยะสทิธ์ิพานชิ อธบิดกีรมการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและสิง่แวดล้อม 
กล่าวว่า “ทสม.” เป็นผู้ทีม่บีทบาทส�าคญัในการ 
จัดการทรัพ ย าก ร ธ รร ม ช า ติ แ ละ สิ่งแวดล้อม 
ในพืน้ที ่ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานในท้องถิน่ 
เพือ่พฒันาความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน 
หน่วยงานของรฐั และองค์กรท้องถ่ิน ในการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ทัง้ในระดบั
ชมุชน ท้องถิ่น และจังหวดั จนเกิดผลงานอย่าง
เป็นรปูธรรม

ซึง่ปัจจบุนั มสีมาชิก ทสม. จ�านวน 290,976 คน  
ครอบคลมุทั่ วประเทศ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา 
กรมฯ ได้สร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบัเครือข่าย  
ทสม. เรื่อ ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
รวมถงึการส่งเสรมิบทบาทให้เครือข่าย ทสม. เป็น 
“โซ่ข้อกลา ง” เชือ่มประสานการท�างานระหว่าง

และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างและภารกจิ ของกรมฯ ภารกิจด้านการ
เปลี่ยนแปล ง สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม  
(2) ปรบัปรงุฐานข้อมลู ทสม. ให้เป็นภาพรวมของ 
กรมฯ (3) การโอนเงนิสนบัสนนุ การพฒันาเครอืข่าย  
ทสม. 76 จงัหวดั (4) ถอดบทเรยีนเสรมิองค์ความรู้  
สูผ่ลส�าเร็จของ ทสม. และเครอืข่าย ทสม. ดีเด่น  
(5) การอบรม/ประชมุ เชงิปฏบิตักิาร สร้างการเรยีนรู้  
การขับเคลื่ อ นงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ แ ล ะขยายองค์ความรูท้ัง้เชงิประเดน็
และเชงิพืน้ที ่ในมติด้ิานการปรบัตวัและการลดก๊าซ 
เรอืนกระจก

CIB ร่วม OR ทลายเครอืข่าย
ผลติถังก๊าซปลอมรายใหญ่ 
ยดึของกลางกว่า 1,500 ใบ

CIB ร่วมกับ OR แถลงผลปฏิบตักิารทลาย
เครอืข่ายผลิตถงัก๊าซปลอมรายใหญ่ ยดึของกลาง 
ถงัก๊าซปลอมและไม่ได้มาตรฐานกว่า 1,500 ใบ  
รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท พร้อมเดินหน้า 
ปราบปรามผูก้ระท�าผดิทัว่ประเทศ

พลต�ารวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการ
ต�ารวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการต�ารวจ

พ.ศ. 2534 พ.ร.บ.ควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 
2542 พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2511 และ พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 
2522 ซึ่งมีโทษทั้งจ�าคุกและปรับ โดยเจ้าหน้าที่
จะเร่งด�าเนินการสืบสวนขยายผลเพ่ือจับกุม 
ผูก้ระท�าความผิดทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดต่อไป รวมถงึ 
จะตรวจสอบการกระท�าความผิดโรงบรรจุก๊าซ 
ทีล่กัลอบปลอมถงัก๊าซหรอืลักลอบบรรจขุ้ามยีห้่อ
ทัว่ประเทศ ตามทีม่ข้ีอมลูและเบาะแสอย่างต่อเนือ่ง 

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษิทั ปตท.น�า้มนัและการค้าปลกี จ�ากดั 
(มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR ได้ร่วมกับ 
เจ้าหน้าทีจ่ากกองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง
ในการให้เบาะแส กรณีถังก๊าซหุงต้ม ปตท. ถูก 
ลักลอบน�าไปบรรจุน�้าก๊าซ ซึ่งเป็นการกระท�า 
ทีผ่ดิกฎหมาย และเป็นอันตรายต่อผูใ้ช้งาน เพือ่
ด�าเนนิการทางกฎหมาย และได้ร่วมกบัเจ้าหน้าที่ 
CIB ลงพืน้ทีป่ระชาสัมพนัธ์เตอืนภัย ร้านค้าก๊าซ
หุงต้ม และประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

OR อย่างแท้จรงิ และเพ่ือความมัน่ใจผูบ้รโิภคควร
ซือ้ผลติภณัฑ์ก๊าซหงุต้ม ปตท. จากร้านค้าตัวแทน
ก๊าซหงุต้ม ปตท. (ค้นหาร้านค้าตวัแทนใกล้บ้านได้ที่ 
www.pttlpgshops.com) จดุจ�าหน่ายก๊าซหุงต้ม 
ปตท. ในสถานบีรกิาร พทีที ีสเตชัน่ หรอืสัง่ซือ้จาก
แอปพลเิคชนั OR LPG เท่านัน้

ทั้งนี้ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” เป็นแบรนด์ก๊าซ
ปิโตรเลยีมเหลวทีด่�าเนนิการโดย OR และได้รบั
ความไว้วางใจจากประชาชนอย่างดียิ่งมาโดย
ตลอด “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ให้ความส�าคัญกับ
ความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างสูงสุด โดยมี 
โรงซ่อมบ�ารงุถงัก๊าซหุงต้ม ปตท. ทีก่ระจายอยูท่ัว่
ทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อรองรับการทดสอบ
และซ่อมบ�ารุงถังก๊าซรวมกว่า 3 ล้านใบต่อปี 
เพื่อให้มั่นใจว่าถังก๊าซทุกใบต้องผ่านการควบคุม
คณุภาพตามมาตรฐาน มอก. อย่างเข้มงวด และ
ได้รบัการรบัรองจากส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์
อตุสาหกรรม (สมอ.) และขอเน้นย�า้ให้ผูบ้รโิภคให้
ความส�าคญักบัการใช้ถงัก๊าซหงุต้มของแท้ เพ่ือให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภยั เพือ่ร่วมกนัปราบปรามผูก้ระท�าผดิ 
และห ่วงใยความปลอดภัยจากการใช ้งาน 
ก๊าซหงุต้มในสงัคมไทย หากพบเหน็การจ�าหน่าย 
ถงัก๊าซหงุต้ม ปตท. ทีน่่าสงสยัว่าเป็นของปลอมหรอื 
ผดิกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ทีส่ายด่วน ปคบ.  
1135 ตลอด 24 ช่ัวโมง

กลุม่บรษิทั ดาว ประเทศไทย (Dow) จดั
กจิกรรม “เกบ็...เซฟ...โลก ลดขยะ พทิกัษ์ป่า
ชายเลน” ต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 หนุนภารกจิภาคี
เครอืข่ายป่าชายเลนประเทศไทย (Thailand 
Mangrove Alliance) ร่วมกบักรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เพื่อขับเคลื่อน
การดแูลป่าชายเลน ระบบนเิวศชายฝ่ัง และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ผนึกก�าลัง 
ภาครัฐ พนักงาน และประชาชนจิตอาสา  
ในการอนรุกัษ์ป่าชายเลนจงัหวดัระยองอย่างมี 
ส่วนร่วม ช่วยลดปริมาณขยะตกค้างกว่า 
2,265 กโิลกรมั มุง่แก้วกิฤตโลกร้อนและลด
ปัญหาขยะทะเลอย่างยัง่ยนื

กิจกรรม “เก็บ...เซฟ...โลก ก�าจัดขยะ 
พิทักษ์ป่าชายเลน” ช่วยก�าจัดขยะท่ีตกค้าง 
ในป่าชายเลน ปากน�า้ประแส อ�าเภอแกลง และ 
ป่าชายเลนบรเิวณกลุม่ประมงเก้ายอด หาดแหลม 
เจรญิ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ระหว่างเดอืน
มถินุายน-พฤศจกิายน 2567 รวม 6 ครัง้ ได้รบั 
ความสนใจจากจิตอาสากว่า 400 คน โดย 
สามารถป้องกนัขยะหลดุรอดสูส่ิง่แวดล้อมได้กว่า  
2,265 กิโลกรัม ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วกว่า  
30% โดยขยะทีเ่กบ็ได้โดยเฉพาะพลาสตกิและ
วสัดรุไีซเคลิได้จะเข้าสูก่ระบวนการรไีซเคลิหรอื
อปัไซเคิลเป็นผลติภณัฑ์ทีส่ร้างมลูค่าและรายได้
ให้กบัชมุชน ซึง่ขยะทีเ่หลอืจะถกูน�าไปก�าจดัโดย
เทศบาล ตามกระบวนการอย่างเหมาะสมต่อไป

นายณฐัพงศ์ จริวฒันาวรกลุ ผูอ้�านวยการ
แผนกองค์กรสมัพนัธ์และชมุชนสมัพนัธ์ประจ�า
โรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าว
ว่า “Dow มีการรณรงค์และส่งเสริมการคัด

Dow ผนึกจติอาสา 
เกบ็ขยะป่าชายเลน 2.2 ตนั

มุง่แก้วกิฤตโลกร้อน

แยกขยะ ตัง้แต่ต้นทางให้กบัเยาวชนและชมุชน 
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีโครงการน�าขยะและ 
วสัดใุช้แล้วทีส่ามารถรไีซเคลิได้ โดยเฉพาะพลาสตกิ  
กลับเข้าสู ่กระบวนการตามหลักเศรษฐกิจ
หมนุเวยีน เรายนิดท่ีีได้เหน็ปรมิาณขยะตกค้าง 
ในสิง่แวดล้อมค่อยๆ ลดน้อยลง สบืเนือ่งจากชมุชน 
มคีวามตระหนกัถงึผลกระทบของขยะ และเหน็ว่า 
ขยะคือทรัพยากรที่มีค่าและช่วยสร้างรายได้
หากแยกอย่างถกูต้องตามประเภท กจิกรรมใน
ครั้งนี้ยังกระตุ้นให้จิตอาสาเห็นถึงความส�าคัญ
ของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน 
ให้มีความอดุมสมบรูณ์ เพือ่เป็นปราการป้องกนั
และลดปริมาณขยะในธรรมชาติ รวมทั้งสร้าง
ทัศนียภาพที่สวยงามซึ่งจะน�ารายได้จากการ 
ท่องเทีย่วมาสูช่มุชนต่อไป ตอบโจทย์เป้าหมาย 
ในการสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิง่แวดล้อมอย่างแท้จรงิ”

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในฐานะ 
ผูร่้วมก่อตัง้ภาคเีครอืข่ายป่าชายเลนประเทศไทย 
(Thailand Mangrove Alliance) จะยงัคงเป็น
ก�าลังส�าคัญร่วมกับ ทช. ในการลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผ่าน
ป่าชายเลน ซึง่สามารถดดูซบัคาร์บอนได้มากกว่า
ป่าบกหลายเท่า โดยนบัตัง้แต่ พ.ศ. 2552 จวบจน 
ปัจจบุนั พนกังานดาวอาสา ร่วมกบัหน่วยงาน 
พนัธมิตร และประชาชนในจงัหวดัระยองได้ร่วมกนั 
ดูแลป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง และยังมุ่งมั่น 
ทีจ่ะมส่ีวนร่วมในการต้านโลกร้อน เปลีย่นขยะ
เป็นผลติภณัฑ์ และส่งเสรมิวงจรรไีซเคิลตามเป้า
การท�างานด้านความยัง่ยนืขององค์กร

ภาครฐัและประชาชนในพืน้ทีใ่ห้มคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และมีความตระหนักต่อคุณค่า 
ความส�าคญัของฐานทรพัยากรต่างๆ ในชุมชน จน
น�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีวิถีชีวิตท่ี
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และการตัง้รบัปรบัตวัต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยด�าเนนิการ 
ตามหลกั 4 ป. ได้แก่ ประสาน ประชาสมัพนัธ์  
ปฏิบัติ และประเมินผล พร้อมสนับสนุนการ 
ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานอย่างเตม็ที ่ทัง้เรือ่งการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเสริมสร้างความ
สามารถในการปรบัตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมทีส่อดคล้องตามบรบิทของพืน้ทีต่นเอง

การด�าเนนิงานในปี 2567 กรมฯ ได้ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของเครือ
ข่าย ทสม. โดย (1) ปรบัปรงุระเบียบ หลกัเกณฑ์  

สอบสวนกลาง (CIB) กล่าวว่า ปฏบิติัการในครัง้นี้  
เจ้าหน้าทีไ่ด้ประสานกบั OR เข้าตรวจค้นโรงบรรจกุ๊าซ 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ธัญญะเศรษฐ์ 2017 จังหวัด
นครราชสมีา และห้างหุน้ส่วนจ�ากดั ธญัญะเศรษฐ์ 
2015 จังหวัดขอนแก่น และโกดังที่ตั้งอยู่หลัง 
โรงบรรจกุ๊าซห้างหุน้ส่วนจ�ากัด ธญัญะเศรษฐ์ 2015  
โดยสามารถตรวจยึดหลกัฐาน ได้แก่ เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าใช้เป็นแหล่งผลิต 
ถงัก๊าซหงุต้มผดิกฎหมาย พร้อมถงัก๊าซหงุต้มปลอม 

ที่มีเครื่องหมายการค้า “ก๊าซหุงต้ม ปตท.”  
ถงัก๊าซปลอมเครือ่งหมาย มอก. ถงัก๊าซหงุต้ม ปตท.  
ที่หมดอายุ และเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ที่ใช ้
ในการผลติถงัก๊าซหงุต้มผดิกฎหมาย รวมของกลาง
ทัง้ถังปลอมและถังก๊าซหงุต้ม ปตท. ทีถ่กูลักลอบ
บรรจุน�า้ก๊าซซ่ึงยดึได้ทัง้หมดกว่า 1,500 ใบ มลูค่า
ความเสยีหายกว่า 4 ล้านบาท 

ซึ่งการกระท�าดังกล่าว เข้าข่ายความผิดตาม
กฎหมายหลายฉบบั ทัง้ พ.ร.บ.เครือ่งหมายการค้า 

และนครราชสมีา เพือ่สร้างความตระหนกัรูใ้นเรือ่ง
อนัตรายจากถงัก๊าซหงุต้มผดิกฎหมาย 

พร้อมแนะน�าวธิสีงัเกตถงัก๊าซหงุต้ม ปตท. ของแท้ 
ต้องปิดผนึกวาล์วด้วย “ซีลทอง QR” ซึ่งจะมี
รหสั 10 หลกัอยูด้่านล่างควิอาร์โค้ด สญัลกัษณ์
การันตีความปลอดภัยและรับประกันว่าถังก๊าซ 
ใบนัน้เป็นถงัก๊าซหุงต้ม ปตท. ทีผ่่านการตรวจสอบ
มาตรฐานความปลอดภยัตามกฎหมายและได้รบั
การบรรจนุ�า้ก๊าซคณุภาพจากผูแ้ทนจ�าหน่ายของ 

(6) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
ทสม. ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(7) การสร้างเครอืข่ายเฝ้าระวงั ไฟป่า ลดหมอกควนั  

ด้าน นาย แสงสุรีย์  ซองทอง  หัวหน้า  
อทุยาน แห่งชาต ิหาด นพรตัน์ ธารา ฯ  เปิดเผยว่า  
อทุยานแห่งชาตหิาดนพรตัน์ฯ ไ ด้ด�าเนนิการ 
ตามนโยบ าย และแนวท างก า รเตรียม ค วาม
พร้อมในการบรหิารจดัการอทุยานแห่งชาต ิใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อย่างเคร่งครดั โดย
ก�าชบัเจ้าหน้าทีใ่ห้ความส�าคญัเรือ่งความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะเรือ่ง  การ
จดัเกบ็ ค่ าบรกิาร   ต่ างๆ ในอุ ทยานแห่งชาติ 
ให้เป็นไปตามระเบียบกรมอทุยาน แห่งชาต ิฯ   
และ ขอให้เจ้าหน้าทีฯ่ปฏบิตังิานอย่างเตม็ก�าลงั
ความสามารถ โดยยดึแนวทางนโยบายต่างๆ 
ทีส่�าคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดล้อม และกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า 
และพนัธ์ุพชื   เป็นส�าคญั

ทัง้น้ี อุทยาน แห่งชาต ิหาด นพรตัน์ ธารา - 
หมูเ่กาะ พ ีพ ี ถอืปฎบิตั ิตามนโยบาย อย่าง เคร่งครดั   
โดยเงนิรายได้ทีจ่ดัเกบ็นี ้เพือ่ให้ทางกรมอทุยาน
แห่งชาติฯ น�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อการ
บรหิารจดัการอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย 
ซึง่ทีผ่่านมากรมอทุยานแห่งชาตฯิ ได้ด�าเนนิการ 
พฒันาการจดัเก็บเงินอุทยานแห่งชาตใิห้เกดิ
ความโปร่ง ใส ส่ งผล ให้ยอดการจั ดเ ก็บเงนิ
อทุยานแห่งชาติเพิม่ขึ้น ตลอดจนการน�าเงนิ 
อทุยานฯ ไปใช้จ่ายให้เกดิประโยชน์อย่างสงูสดุ 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ทกุข้ันตอน

(8) การส่ งเสริ มบทบาทและพฒันา ศักยภาพ 
เครือข่าย ทสม. โดย “ส่งเสรมิเครือข่าย ทสม. สูส่งัคม 
คาร์บอนต�า่” (9) การส่งเสริมให้เครอืข่าย ทสม.  
เข้าถงึแหล่งทนุด้านสิง่แวดล้อม (กองทนุสิง่แวดล้อม)  
(10) การพฒันาพืน้ที่ต้นแบบ/พืน้ทีข่ยายผล เพือ่
ขอรบัใบรบัรอง LESS

ส�าหรับในปี 2568 กรมฯ จะยังคงมุง่เน้นการ 
เสรมิสร้างความเข้มแขง็และบรูณาการความร่วมมอื 
ของเครือข่ายทุก ภ าค ส่วน โดยมี 5 เป้าหมาย 

ได้แก่ (1) เครือข่ายและภาคทีกุภาคส่วนสามารถ
ขับเคลื่อนกิจกร ร มด้ านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศและสิง่แวดล้อมได้อย่างต่อเนือ่ง (2) มพีืน้ที ่
ทีม่กีารขบัเคลื่ อนกจิกรรมอย่างเป็นรปูธรรมและ
ต่อเน่ือง (3) มีเครอืข่ายในการท�างานเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง (4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการขบัเคลือ่น
กจิกรรมด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและ
สิง่แวดล้อม และ (5) ประชาชน ชมุชน มพีฤตกิรรม
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

โดยการด�าเนนิโครงการในปี 2568 นี ้จะต้อง
ตอบโจทย์สถานการณ์  ก า รเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเ ท ศไ ท ย มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา 
ทีส่อดคล้องเวทโี ล ก COP29 อกีทัง้จ�าเป็นต้อง
ท�างานในเชิงรุกเพื่อ แ สดงพลังร่วมมือ พร้อม
ก�าหนดแนวทางร่วมกั น  ทัง้ประเดน็การปรบัตวั 
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การบรูณาการ 
การด�าเนนิงานในระดั บพื้ นที ่ กลไกทางการเงนิ  
รวมถงึการสือ่สารกบัภาคีทีเ่กีย่วข้องเพือ่กระตุน้
และสร้างกระแสให้สัง ค มรั บรู ้ถึงปัญหาการ
เปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ
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เชลล์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างชุมชนเข้มแข็ง
 วางระบบการจัดการน�้าอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ี

“ระบบการจัดการน�้าอย ่างยั่งยืนจาก
พลงังานแสงอาทติย์ เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติทีด่ ี
ให้ชมุชน” คอืแนวคดิทีเ่ชลล์ น�ามาปฏบิติัอย่าง
เป็นรปูธรรมในจงัหวดัร้อยเอด็ เมือ่ปัญหาเรือ่ง
การจัดการน�้าเป็นต้นก�าเนิดของความท้าทาย
ทางเศรษฐกจิของชมุชน พลงังานสะอาดทีก่�าลงั
เป็นที่นิยมในทุกภาคส่วน ถูกน�ามาเป็นกลไก
ส�าคญัในการพฒันาคณุภาพชวีติอย่างยัง่ยนืให้
กบัชมุชน 

เชลล์ บรษิทัพลงังานชัน้น�าระดบัโลก ผสาน
ความร่วมมือพันธมิตรหลัก ส�านักงานองค์กร
ความร่วมมอืระหว่างประเทศของเยอรมนัประจ�า
ประเทศไทย (GIZ) เทศบาลต�าบลทุง่หลวง จงัหวดั
ร้อยเอด็ และวสิาหกจิชมุชนท้องถิน่ ริเริม่โครงการ
ส่งเสรมิประสทิธภิาพการจดัการน�า้และการเกษตร
แบบยัง่ยนืด้วยพลงังานแสงอาทติย์ (Shell Water 
Resource Management) เพ่ือแก้ปัญหาการ
จดัการน�า้ทีเ่ป็นรากฐานความท้าทายทางเศรษฐกจิ
ของชุมชน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นกลไก 
ขบัเคลือ่นสูก่ารพฒันาคณุภาพชวีติท่ียัง่ยนื

นางสาวอรอุทัย ณ เชียงใหม่ ประธาน
กรรมการ บรษิทั เชลล์ แห่งประเทศไทย จ�ากดั 

กล่าวว่า “การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ถือเป็น 
เป้าหมายส�าคญัขององค์กรในปัจจบุนั ขณะเดยีวกนั 
เชลล์ก็ได้ปรับกระบวนการท�างานให้สอดคล้อง
กับแนวทางดังกล่าว ภายใต้การด�าเนินงานที่มุ่ง 
ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู ่ของผู ้คน  
(Powering Lives) โดยใช้การลงทุนทางสงัคม (Social  

Investment) เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน  

มุง่สร้างผลตอบแทนเชงิสงัคม พฒันาคณุภาพชวีติ 

ชมุชน และสร้างความเข้มแขง็ให้สงัคม เพือ่แก้ไข

ปัญหาอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวก

ระยะยาว”

โครงการส่งเสรมิประสทิธภิาพการจัดการน�า้

และการเกษตรแบบยัง่ยนืด้วยพลงังานแสงอาทติย์ 

เป็นโครงการที่เชลล์ร ่วมกับพันธมิตรพัฒนา

ระบบจัดการน�้าอย่างครบวงจร และยกระดับ 

การท�าการเกษตรเพือ่ขับเคลือ่นเศรษฐกจิในชมุชน 

มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ด้วยการพัฒนาการชลประทานผ่าน

เทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติย์ สู่ระบบผลติน�า้ดืม่

สะอาด ช่วยให้ชมุชนสามารถจดัสรรน�า้สะอาดได้

อย่างทั่วถึง รวมถึงสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน 

ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลระบบน�้าอย่าง

เป็นรปูธรรม เพ่ืออบรมด้านพลงังานแสงอาทติย์

และการบ�ารุงรักษา ตลอดจนการใช้ทรัพยากร

อย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อมต่อยอดด้วยการส่งเสรมิ

การท�าเกษตรอย่างยัง่ยนื เพือ่ยกระดบัศกัยภาพ

และพัฒนาทักษะของเกษตรกร เยาวชน และ

ชมุชนในพืน้ที่ 

โครงการดังกล่าว ส่งผลให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการมนี�า้ใช้อย่าง
เพียงพอทั้งในครัวเรือนและการเกษตร ช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายด้านน�า้ดืม่ของครวัเรอืน และเพิม่ผลผลติ
ทางการเกษตรจากการใช้น�้าได้อย่างต่อเนื่อง  
สิง่เหล่านีส่้งเสรมิความมัน่คงด้านน�า้ในระยะยาว 
นอกจากนี้ โครงการยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้

ด้านการบรหิารจดัการน�า้อย่างยัง่ยนืให้กบัเยาวชน
และเกษตรกร ช่วยให้ชมุชนสามารถดแูลระบบได้
ด้วยตนเองในอนาคต จากการน�าทรัพยากรที่ได้
รับมาต่อยอดเพื่อรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง 
ในชมุชน สอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื
ของสหประชาชาต ิ (SDGs) ในด้านการจดัการน�า้
อย่างยัง่ยนื

เชลล์น�าความเชี่ยวชาญด้านพลังงานมาช่วย
ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการน�้าและ
การเกษตรแบบยั่งยืน พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
ของชมุชนทีร่่วมโครงการน้ีกว่า 3,390 คน ผ่าน
การสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมใน 
3 พืน้ทีส่�าคัญได้แก่ โรงเรียนบ้านตาหยวก ระบบ
ชลประทานด้วยระบบสบูน�า้พลงังานแสงอาทติย์
ที่ได้รับการพัฒนา มีน�้าที่เหมาะสมไว้ใช้ในพื้นที่
เกษตรกรรมและชุมชน สร้างประโยชน์ให้กับทั้ง
เกษตรกร นักเรียน และผู้ปกครองในพื้นที่กว่า 
1,300 ราย เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 

ในท้องถิน่จากการปลกูพชืเศรษฐกจิทดแทน และเป็น 
พืน้ทีแ่ห่งการเรยีนรูข้องชุมชนและภาคเีครอืข่าย
เรือ่งการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ด้วยพลงังาน
สะอาดเพือ่การเกษตรยัง่ยนื 

ขณะทีบ้่านโพนเดือ่ ระบบสบูน�า้บาดาลและ
ตู้จ่ายน�้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิต 
น�า้ดืม่คณุภาพได้วนัละ 1,200 ลติร ช่วยประหยดั

ค่าใช้จ่ายชมุชนได้ 155,596 บาท ในเวลาเพยีง  
4 เดือน และยงัขยายการผลติจดัตัง้เป็นวสิาหกจิ
น�า้ดืม่ชมุชน สร้างรายได้อย่างเป็นรปูธรรมจากการ
จ�าหน่ายไปยงัชุมชนใกล้เคยีง 

ส่วนที่บ้านโนนสวรรค์ นอกจากโรงสีข้าว
ชมุชนจะสามารถลดต้นทนุด้านพลงังานและการ
บริโภคของครอบครวัชาวนาแล้ว วสิาหกจิชมุชน
แห่งนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สถานที่
เป็นศูนย์กลางการเรยีนรูแ้ละพฒันาการผลติ และ
กระจายข้าวพนัธุด์ ีส่งเสรมิการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม
และรักษาระบบนิเวศในนาข้าวของพื้นที่ได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ ความส�าเรจ็ของโครงการนีเ้กดิจาก
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถ่ิน สถาบัน
การศึกษา และความเข้มแขง็ของชมุชน ในการน�า
พลงังานสะอาดมาพฒันาคุณภาพชวีติ ทัง้ในด้าน
การพฒันาทกัษะความรูแ้ละชวีติความเป็นอยูข่อง
ผูค้นให้ด�าเนนิไปได้อย่างยัง่ยนื

ดร.นานา คนึเคล ผูป้ระสานงานกลุม่โครงการ

เกษตรและความปลอดภยัทางอาหาร GIZ ประจ�า
ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการส่งเสรมิการเกษตร
แบบยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ได้สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพัฒนาระบบ
ชลประทานและการจัดการพื้นที่เกษตรแบบ
ยัง่ยนื และส่งเสรมิให้ชมุชนเข้าถงึน�า้สะอาดและ
มีคุณภาพสูงเพื่อการอุปโภคบริโภคมากขึ้น การ
อบรมการเกษตรแบบยั่งยืนที่ด�าเนินการอย่าง 
ต่อเนื่องตลอดสองปีท่ีผ่านมา ได้ส่งผลอย่างเป็น
รปูธรรมในพืน้ทีช่มุชน จากนีเ้ราจะมองหาโอกาส
เพือ่สนบัสนนุการตลาด เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพของ
ชมุชนและวสิาหกิจชมุชนเรือ่งน�า้ต่อไป”

“โครงการนีไ้ม่เพยีงเข้ามายกระดบัความเป็นอยู ่
ของคนในชมุชนให้ดขีึน้ แต่ยงัพฒันาพืน้ทีใ่ห้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับชุมชนอีกด้วย โดยเปิด
โอกาสให้เยาวชนและสมาชิกในชุมชนได้เรียนรู ้
เก่ียวกับการเกษตรยั่งยืนและแนวทางในการ
บรหิารจดัการน�า้อย่างยัง่ยนืด้วยพลงังานสะอาด 
นักเรียนยังได ้รับประโยชน์จากการปลูกผัก 
ในโรงเรยีน ท�าให้มผีกัสดบรโิภคตลอดปี ลดค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรอืน พร้อมทัง้ส่งเสรมิโภชนาการทีดี่” 

นายวลิกัษณ์ พลูเทกอง ผูป้ระสานงานโครงการฯ  
กล่าวเสริมว่า “การจัดการระบบชลประทาน
และการสบูน�า้จากแหล่งบาดาลด้วยพลงังานแสง
อาทติย์ ยงัท�าให้เกษตรกรสามารถท�าการเกษตรได้
ตลอดปี โดยไม่ต้องพ่ึงพาฤดกูาล ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ด้านไฟฟ้า ลดต้นทนุในการสข้ีาว และเพิม่ก�าลงัการ
ผลติ ท�าให้ชมุชนสามารถแข่งขนัในตลาดได้ดยีิง่ขึน้ 
โครงการนี้จึงเป็นทั้งแหล่งความรู้และทรัพยากร
ที่ยั่งยืน สร้างคุณค่าให้กับชุมชนและช่วยพัฒนา
คณุภาพชวีติให้ดกีว่าเดมิ”

“เชลล์ด�าเนินธุรกิจเคียงคู ่กับการเติบโต
ของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยใช้ความ
เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน โครงการบริหารจัดการน�้าจาก 
โซลาร์เซลล์ ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพิม่ผลผลติข้าว และ
จัดหาน�้าสะอาดเพื่อการบริโภคและการเกษตร 
พืน้ทีน่ีย้งัเป็นศูนย์การเรียนรูข้องชุมชน แม้จะพบ
กบัอปุสรรคในระหว่างการด�าเนนิโครงการ แต่ด้วย
ความร่วมมอืจากเกษตรกรทีอ่ยูใ่นชุมชน โครงการ
จงึด�าเนินไปได้อย่างราบรืน่ ในฐานะบรษิทัพลงังาน
ระดับโลกที่เติบโตเคียงข้างสังคมไทย เรามุ่งมั่น
สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ให้กบัประเทศไทยต่อไป” นางสาวอรอุทยั กล่าว
ทิง้ท้าย

บางจากฯ เปิดเวท ีGreenovative Forum ครัง้ที ่14 
ชสูมดุล ปัญญาประดษิฐ์ สร้างอนาคตอย่างย่ังยนื

บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
(บางจากฯ) จัดงาน Greenovative Forum  
ครัง้ที ่14 “Crafting Tomorrow’s Future with 
Sustainable Energy and AI” อย่างยิง่ใหญ่ 
ในวาระครบรอบ 40 ปีบางจากฯ ก้าวสูท่ศวรรษ
ที่ 5 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการ 

แหล่งพลงังานก๊าซธรรมชาตมิากขึน้ หรอืพลงังาน
นิวเคลียร์จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก รวมถึงแนะน�า
แนวคดิเรือ่ง DNA Data Storage ซ่ึงเป็นการปฏวิตัิ
ระบบการจดัเกบ็ข้อมลูทีไ่ม่เพยีงแต่มคีวามกะทดัรดั
และทนทานสงู แต่ยงัช่วยลดการใช้พลงังานและลด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยส�าคัญ 
เมือ่เทยีบกบัศูนย์ข้อมลูแบบดัง้เดมิ

นางสาวชญานิศ โควาวิสารัช Senior  
Consultant, Net Zero, ERM (สหราชอาณาจกัร) ว่า  
AI มีศกัยภาพอย่างยิง่ในการยกระดบัคุณภาพชวีติ 
ของมนษุย์ และสามารถช่วยแก้ปัญหาทีซ่บัซ้อน ตัง้แต่ 
ความท้าทายด้านสิง่แวดล้อม ไปจนถงึความเหลือ่มล�า้ 
ทางสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น
การก�ากบัดแูลท่ีเป็นระบบและการวางแผนกลยทุธ์
อย่างเร่งด่วนจึงมคีวามส�าคญั เพ่ือให้การพฒันา AI 
เป็นไปอย่างยัง่ยนืและเหมาะสม

นอกจากนี้ Mr. Carlos Aggio, Senior 
Enterprise AI Value Strategy Executive จาก 
Accenture (สิงคโปร์) ได้น�าเสนอแนวทางการ
พัฒนานวัตกรรม AI สู่การพลิกโฉมโลกพลังงาน 
กบัเป้าหมายการลดคาร์บอนอย่างยัง่ยนื ในหวัข้อ 
“Tomorrow’s Innovations Today” พร้อมด้วย
สองเวทเีสวนาโดย เคน-นครินทร์ วนกจิไพบลูย์ แลก
เปลีย่นมมุมองกบัผูเ้ชีย่วชาญจากหลากหลายวงการ 
โดยหวัข้อแรก “Smart Solutions for Everyday 
Wellness” 

ศ.ดร.สุชัชวีร ์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภา
มหาวทิยาลยัซเีอ็มเคแอล และนายกร วรรณไพโรจน์  
ศลิปินวง PROXIE และนกัศกึษาคณะแพทยศาสตร์ 
และการสาธารณสุข วิทยาลัยแพทยศาสตร ์
ศรสีวางควฒัน ราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ ร่วมแบ่งปัน 
เทรนด์การใช้ AI ในนวัตกรรมการแพทย์และ
สาธารณสขุ 

ทัง้ในและต่างประเทศมาร่วมแลกเปล่ียนมมุมอง
และความรู้เกี่ยวกับบทบาทส�าคัญของปัญญา
ประดษิฐ์ (AI) ในการสร้างอนาคตท่ีเป็นมติรกบั
การจดัการด้านพลงังาน สงัคม และสิง่แวดล้อม
อย่างสมดลุและยัง่ยนื

นายชยัวฒัน์ โควาวสิารัช ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บรษัิท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) 
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “AI, Energy and  
Environment” กล่าวถงึการน�าประโยชน์ของ AI  
มาใช้ ภายใต้ความท้าทายในการรกัษาสมดลุระหว่าง 
เทคโนโลยลี�า้สมยั พลงังาน และสิง่แวดล้อม โดยได้
ชีใ้ห้เหน็ว่าแม้ AI จะสร้างประโยชน์เป็นอย่างมาก 
ในการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและร่นระยะเวลาในการ 
ปฏบิตังิานต่างๆ แต่กระบวนการพฒันาและใช้งาน 
AI ต้องการพลังงานมหาศาลเช่นกัน ซ่ึงส่งผลต่อ
ทรพัยากรโลก เช่น น�า้และพลงังาน ท�าให้ต้องพึง่พา

ส�าหรับหัวข้อท่ีสอง “Forward-Looking  
Organizations: Efficiency Meets Intelligence” 
นางสาวอรนชุ เลศิสวุรรณกจิ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษิทั เทคซอส มเีดยี จ�ากัด ดร.วโิรจน์ 
จิรพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง  
บรษิทั สคลูดโิอ จ�ากัด และนายรณพงศ์ ค�านวณทพิย์  
กรรมการผู ้จัดการส่วนภูมิภาค บริษัท มายด์ 
เอไอ เซาท์อีสเอเซีย จ�ากัด ร่วมกันแลกเปลี่ยน
ทัศนคติในการน�า AI เข้ามาปรับใช้ในโลกธุรกิจ 
ทีไ่ด้เปลีย่นแปลงวธีิการท�างานอย่างมนียัส�าคญั โดย
เฉพาะในแง่ของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
เพือ่ให้เกดิความสมดลุระหว่างเทคโนโลยอีจัฉรยิะ
กบัทักษะและความสามารถของมนษุย์ 

ปิดท้ายด้วยการน�าเสนอโดย ดร.พทัน์ ภทัรนุ
ธาพร Postdoctoral Researcher at MIT Media 
Lab และ Co-director of Advancing Human-AI 
Interaction (AHA) Initiative ในหัวข้อ “The 
Next Frontier AI and Future Generation” ชี้
ให้เห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาและยกระดับ
ความสามารถของมนษุย์ควบคูไ่ปกับเทคโนโลย ี ที่
จ�าเป็นต้องหาจดุร่วมทีท่�าให้ทัง้สองฝ่ายสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและเสริมสร้างประโยชน์
ซึง่กันและกนั

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส 
จ�ากัด (SCIeco) ผู ้น�าด ้านการจัดการ 
ของเสีย กากอุตสาหกรรม และบริการ 
ตรวจวดัสิง่แวดล้อม มุ่งมัน่พฒันานวตักรรม
เพื่อเปลี่ยนขยะอุตสาหกรรมและขยะชุมชน 
ให้เป็นพลังงานทดแทนและวตัถดุบิทดแทน ผ่าน  
4 โซลชูนัด้านการจดัการ Waste โดยตระหนกั
ถงึการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมน�าหลกั 
Circular Economy มาใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ 
ซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญสู่การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างย่ังยนืทัง้ในมติด้ิานเศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดล้อม

นายฉลอง ลิ่มสุนทรากุล Deputy  
Director บรษิทั เอส ซ ี ไอ อโีค่ เซอร์วสิเซส 
จ�ากัด(SCIeco) กล่าวว่า บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกิจ
ตัง้แต่ปี 2537 ซ่ึงคดิค้นนวตักรรมในการเปลีย่น
ขยะและวัตถุพลอยได้ภาคอุตสาหกรรมและ
ขยะภาคชุมชนให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนและ
วตัถดุบิทดแทน สามารถใช้เผาร่วมในการผลติ
ปนูซเีมนต์ (Co-Processing in Cement Kiln)  
เพื่อช่วยลดปัญหาขยะที่ส ่งผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อม ทัง้นีจ้ากข้อมลูกระทรวงอตุสาหกรรม 
พบว่า ในปี 2566 ปริมาณของเสียและกาก
อตุสาหกรรม มีจ�านวนสงูถึง 25 ล้านตนั ขณะท่ี 
ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษพบว่า ปริมาณ 
ขยะชมุชนมีจ�านวน 30 ล้านตนั ซึง่เป็นผลมาจาก 
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลง  
และการเพิม่ขึน้ของประชากร 

“ในฐานะที่เราเป็นผูป้ระกอบการรายแรก
ของไทยที่ด�าเนินธุรกิจด้านการก�าจัดของเสีย
และกากอตุสาหกรรมด้วยเตาเผาปนูซเีมนต์ ที่

SCIecoโชว์4โซลูชัน
จัดการWasteเป็นเชื้อเพลิง
ขับเคลื่อนอุตฯไทยสู่ความยั่งยืน

โดยเริ่ มแรก จะต ้องวิ เคราะห ์และ 
ตรวจสอบคณุสมบตัทิัง้ทางเคมี และกายภาพของ 
อตุสาหกรรมดงักล่าว เพือ่ให้มัน่ใจว่าสามารถ
ก�าจัดได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะถูกก�าจัดด้วยระบบปิด
อณุหภูมสิงูถงึ 1,450 องศาเซลเซียส ท�าให้การ
เผาไหม้มปีระสทิธภิาพ 

นอกจากนี ้ ยงัสามารถเปลีย่นของเสยีและ
กากอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบทดแทน และ
เชือ้เพลงิทางเลอืก ลดการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิ, 
Municipal Solid Waste Management  
การจดัการขยะชุมชนเป็นเชือ้เพลงิ RDF ขยะชมุชน 
ปนเปื้อนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะถูกน�ามา
พัฒนาจัดการผ่านกระบวนทางเทคโนโลยี  
เพื่อให้น�ากลับไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิง  
RDF (Refuse Derived Fuel) ,Agricultural 
Waste Management การจดัการวสัดเุหลอืท้ิง
ภาคการเกษตรพฒันาเป็นเชือ้เพลงิชวีมวล โดย
บรษิทัฯ มกีารรบัซือ้วัสดเุหลือทิง้ภาคการเกษตร
และเชือ้เพลงิชวีมวลหลายประเภท เช่น ใบอ้อย 
แกลบ ตอไม้ยางพารา กะลา ปาล์ม เป็นต้น 

ฉลอง ล่ิมสนุทรำกุล

งานสัมมนา Greenovative Forum จัดขึ้น
เป็นประจ�าทกุปีอย่างต่อเนือ่งโดยบางจากฯ ตัง้แต่
ปี 2554 เพือ่สร้างเวทแีห่งการแลกเปลีย่นความรู้
และมุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
เฉพาะในด้านพลงังาน เทคโนโลย ีนวตักรรม และ
สิ่งแวดล้อม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบางจากฯ 
ในการเชญิชวนให้สาธารณชนตระหนกัถงึประเดน็
ทีค่วรให้ความส�าคญัและร่วมมอืกนัในการผลกัดนั  
ผ่านการร่วมมอืจากทกุภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน 
ภาครัฐ เอกชน หรือประชาชน เพื่อขับเคลื่อน 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ร่วมสร้างสังคมที่สมดุล
และยัง่ยนื

มปีระสบการณ์มายาวนานกว่า 30 ปี จงึน�าความ
เชี่ยวชาญมาต่อยอดและยกระดับการบริหาร
จดัการกากอตุสาหกรรม พร้อมพฒันาเทคโนโลยี
ประยกุต์ใช้กบัขยะชมุชน ด้วยการน�าขยะปนเป้ือน
ทีไ่ม่สามารถรไีซเคลิได้ มาผลติเป็น RDF (Refuse 
Derived Fuel) ช่วยลดปรมิาณการฝังกลบ และยงั
เป็นการน�าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ได้ด้วย”

ส�าหรับ SCIeco มีโซลูชันด้านการจัดการ 
Waste ทัง้หมด 4 ด้าน ได้แก่ Environmental  
Service Solutions บริการตรวจวิเคราะห ์
สิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ด้วยห้องปฏิบัติการ
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน อาท ิบรกิารติดตัง้ 
และตรวจสอบระบบติดตามคุณภาพอากาศ 
จากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม บริการตรวจวัด
คณุภาพน�า้ น�า้ทิง้ และกากของเสยี บรกิารตรวจวดั
มลพษิอากาศจากปล่องระบาย เป็นต้น, Industrial 
Waste Management การจดัการของเสยีและ
กากอตุสาหกรรม ด้วยวธิกีารเผาร่วมกบัปนูซเีมนต์ 
ซึ่งเป็นวิธีการก�าจัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามหลกั Circular Economy 

เพือ่น�ามาพฒันาเป็นเชือ้เพลงิทดแทน ช่วยลด 
การเผาพืน้ทีเ่กษตร ลดการเกดิ PM2.5 นบัเป็น 
การเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และช่วยให้ภาค
อตุสาหกรรมลดต้นทนุพลงังาน 

นายฉลอง กล่าวต่อไปว่า การเกิดใหม่
ของขยะไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น ในอนาคตตลาด
อุตสาหกรรมจะต้องมองหาวิธีการจัดการ 
ของเสยีมาใช้ในกระบวนการอย่างเป็นระบบ และ 
เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  
บรษิทัฯ ยงัคงพฒันาและสรรหาเทคโนโลย ีรวมถงึ 
พันธมิตรทางธุรกิจด้านการจัดการของเสีย
และกากอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการน�าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างสงูสดุ
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ดร.เฉลมิชยั ตรวจเย่ียมสวนพฤกษศาสตร์ควนเขาวงั จ.สงขลา 
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พร้อมด้วย นพินธ์ จ�านงสิรศิกัดิ ์หวัหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงฯ สทิธชิยั เสรส่ีงแสง ผูต้รวจ
ราชการกระทรวงฯ ยงยทุธ นาควโิรจน์ รองอธบิดกีรมทรพัยากรน�า้บาดาล ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม
สวนพฤกษศาสตร์ควนเขาวัง ต.ฉลงุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มอบนโยบายการท�างาน ขอให้ทกุคน 
ท�างานให้เต็มที่ สวนพฤกษศาสตร์ควนเขาวัง แม้จะเป็นพื้นที่เล็ก แต่เป็นพื้นที่ที่มึคุณค่าและ 
ความหมาย การพัฒนาให้เป็นแหล่งเรยีนรู ้และแหล่งท่องเทีย่วได้ กจ็ะเป็นประโยชน์กบัประชาชน 
พร้อมย�า้ขอให้ท�างานประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานในสงักดักระทรวงฯ ให้เป็นหนึง่เดยีว 
ลดความขดัแย้งในการท�างาน ลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ปฏบิตังิานอย่างถกูต้องตามกฎหมาย 
เป็นหลกั และพร้อมทีจ่ะดูแลสวสัดกิารของเจ้าหน้าทีใ่ห้อย่างทัว่ถงึ

บางจากเปิดบ้าน โชว์ศักยภาพโรงกลัน่
เผยความส�าเร็จตลอดปี 2567 ทีผ่่านมา

บรษัิท บางจาก ศรรีาชา จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ BSRC เปิดบ้านต้อนรับคณะสื่อมวลชน 
จากหลากหลายส�านักที่เดินทางมาเยี่ยมชม 
โรงกลัน่น�า้มนับางจาก ศรรีาชา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุี  
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม Press Visit 
“BSRC: A New Horizon” คณะผูบ้รหิาร BSRC 
น�าโดย นายบณัฑติ หรรษาไพบลูย์ กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร พร้อมด้วย นาย
อนวุตัร รุง่เรอืงรตันากลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
ใหญ่ ธรุกจิโรงกลัน่ นายวรากร โกศลพศิษิฐ์กลุ  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจการตลาด 
และนางมัทนา สุตธรรม ผู้รับผิดชอบสูงสุด
ทางสายการเงนิและบญัช ีได้กล่าวต้อนรับคณะ
สื่อมวลชนและแนะน�าข้อมูลส�าคัญของบริษัท
ทัง้ด้านธรุกจิโรงกลัน่ ธรุกิจการตลาด การเงนิ 
และภารกจิด้านความยัง่ยนื ซึง่ตลอดปี 2567 
บริษัทฯ มีการเติบโตและสร้างความส�าเร็จ 
ทีน่่าสนใจหลายด้าน ดงันี้

BSRC ประสานความแข็งแกร่งร่วมกับ
กลุ่มบริษัทบางจาก ทั้งด้านการเพิ่มการผลิต 
การลดค่าใช้จ่าย และการปรับปรุงระบบการ
จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อส่งถึงมือ
ลกูค้า โดยผลรวม 3 ไตรมาสปีน้ี สามารถรบัรู้
ผลประโยชน์จากการร่วมมอืกนักว่า 4,400 ล้าน
บาท โรงกล่ันน�า้มนับางจาก ศรรีาชา สามารถ
สร้างสถิติใหม่ด้วยก�าลังการกลั่นที่ 154,200 
บาร์เรลต่อวนัในไตรมาส 2 ของปีนี ้ซึง่เป็นก�าลงั
การกลัน่รายไตรมาสทีส่งูสดุเป็นประวตักิารณ์
ของบริษทัฯ

ในปี 2567 โรงกลัน่น�า้มันบางจาก ศรรีาชา 
ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO ทัง้หมด 4 ระบบ
พร้อมกนัในปีเดียว เป็นการยืนยนัระบบจัดการ
ทีเ่ป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย

ISO 14001: 2015 ระบบการจัดการ 
สิง่แวดล้อม, ISO 45001: 2018 ระบบการจดัการ
อาชวีอนามยัและความปลอดภัย, ISO 50001:  
2018 ระบบการจดัการพลงังาน, ISO 27001: 
2022 ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมลู

ยดึมัน่ในการด�าเนินกิจการอย่างปลอดภยั 
ปัจจุบนัโรงกลัน่น�า้มนับางจาก ศรีราชา มสีถติิ
ไม่มีเหตุการณ์การร่ัวไหลของน�้ามันในระดับ 
ทีต้่องรายงานเป็นเวลากว่า 16 ปี และในปีนี้ 
โรงกลัน่น�า้มนับางจาก ศรรีาชา ยงัได้รบัรางวลั
ด้านความปลอดภยั อาทเิช่น รางวลัระดบัเงนิ 
สถานประกอบกิจการที่ประสบความส�าเร็จ 
ในการบรหิารจัดการด้านความปลอดภยั อาชวี
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ประจ�าปี 2567 จากสถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน (องค์กรมหาชน) หรอื สสปท.รางวลั 
สถานประกอบกจิการต้นแบบดเีด่นด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน ประจ�าปี 2567 ระดบัประเทศ 

(ระดบัทอง) ปีที ่1 จากกระทรวงแรงงาน รางวลั
สถานประกอบกจิการดเีด่นด้านแรงงานสมัพนัธ์
และสวสัดกิารแรงงาน ประจ�าปี 2567 ระดบั
ประเทศ ปีที ่1 จากกระทรวงแรงงาน 

BSRC เดินหน้าปรับภาพลักษณ์สถานี
บรกิารน�า้มนัให้ทนัสมยัภายใต้ แบรนด์บางจาก 
ซึง่ปัจจบุนัด�าเนนิการไปแล้ว ร้อยละ 95 และ
คาดว่าจะแล้วเสรจ็ทัง้หมดภายในปี 2567 โดย
ได้น�าผลิตภัณฑ์เกรด Premium มาจ�าหน่าย 
เช่น “Hi-Premium 97” “Hi-Premium Diesel 
S” และน�า้มนัเครือ่งคณุภาพของ Furio 

อีกทั้ง มีการเพิ่มร้านค้าในสถานีบริการ
เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า พร้อม
ปรับปรุงห้องน�้าให้สะดวกและสะอาด สถานี
บริการน�้ามัน BSRC ภายใต้แบรนด์บางจาก 
2 แห่ง ได้รับรางวัล “สุดยอดห้องน�้าแห่งปี” 
และรางวัล “ห้องน�้ามาตรฐานดีเด่น” จาก
กจิกรรมการประกวดสดุยอดห้องน�า้แห่งปีของ
กรงุเทพมหานคร ประจ�าปี 2567 นอกจากนี้ 
ยงัมสีถานบีรกิารอีก 2 แห่ง ได้รบัรางวลัสดุยอด
ส้วมจงัหวดันครสวรรค์ และรางวลัส้วมสะอาด 
ได้มาตรฐาน ของจงัหวัดสมทุรสงคราม

เมือ่เดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา BSRC ประสบ
ความส�าเรจ็ในการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็น
ครัง้แรก โดยนกัลงทนุสถาบนัแสดงความสนใจ 
ลงทนุอย่างท่วมท้น ปิดยอดขายหุน้กูท้ี ่4,000 ล้าน 
บาท เกนิกว่าเป้าหมายท่ีตัง้ไว้กว่าเท่าตวั

ในปีนี้ BSRC ได้รับการเพิ่มอันดับเครดิต
โดยทริสเรทติ้งเป็น “A+” จากเดิม “A” 
ตอกย�า้ความส�าเรจ็การผนกึก�าลงักบักลุม่บรษิทั
บางจาก และยังสามารถคว้าผลการประเมิน
ระดบั 5 ดาว “ดเีลศิ” เป็นปีแรก ในโครงการ
ส�ารวจการก�ากับดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน
ไทย (CGR) ประจ�าปี 2567

BSRC ให้ความส�าคัญในการบรหิารจดัการ
เพื่อสรรค์สร้างอนาคตท่ียั่งยืน มีการประกาศ
เจตนารมย์ให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอน 
(Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2579 
และการลดก๊าซเรอืนกระจกให้เป็นศนูย์ (GHG 
Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2593 BSRC มี
ความใส่ใจ ห่วงใยชมุชน เศรษฐกจิ สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมทั้งการสนับสนุน
ชมุชนรอบโรงกล่ัน เสริมสร้างเศรษฐกจิท้องถิน่  
ดูแลสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการศึกษา และ 
ส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อย่างต่อเนือ่ง

โดยตลอดระยะเวลา 1 ปีของการเปลีย่นผ่าน 
องค์กร BSRC ได้ใช้รากฐานอันแข็งแกร่ง 
ประกอบด้วยบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยพลังและ 
ค่านิยม I-AM-BSRC (Innovation ริเริ่ม
สร้างสรรค์ Agility & Mobility คล่องตวั รอบคอบ  
Boldness กล้าคดิ กล้าท�า Synergy รวมพลงั 
เป็นหนึง่ Resilience ยนืหยดั ยดืหยุน่ Care ใส่ใจ  
ดแูล) และการผนกึก�าลงักับกลุม่บรษัิทบางจาก
ตั้งแต่ระดับบริหารจนน�าไปสู่การปฏิบัติที่เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ 
“สรรค์สร้างอนาคตทีย่ัง่ยนืด้วยนวตักรรมเพือ่
พลงังานทีเ่หนอืกว่า” ของ BSRC

“รองนายกฯ ประเสรฐิ” มุง่จบัมอืประเทศสมาชกิ
พฒันาลุม่น�า้โขงให้พร้อมเผชญิความท้าทายทกุรปูแบบ

“รองนายกฯ ประเสรฐิ” น�าคณะผูแ้ทนไทย 
ร่วมประชุมคณะมนตรี MRC ครั้งที่ 31  
ณ สปป.ลาว หารือแผนการด�าเนินงาน 
ปี 2568-2569 พร้อมรบัมอบต�าแหน่งประธาน
คณะมนตร ีประจ�าปี 2568 มุง่บรูณาการความ
ร่วมมือประเทศสมาชิกรับมือความท้าทาย 
รปูแบบต่างๆ ในลุม่แม่น�า้โขง ผ่านบทบาทของ 
MRC ในฐานะ “ศนูย์กลางความรูแ้ละข้อมูล
ของอนภูุมภิาค”

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายก
รัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้า
ร่วมการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการ
แม่น�้าโขง (MRC) ครั้งที่ 31 และการประชุม
ระหว่างคณะมนตร ี กบักลุม่หุน้ส่วนการพฒันา 
ครั้งที่ 29 ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว 
ร่วมกบัคณะผูแ้ทนจาก สปป.ลาว กมัพชูา และ
เวียดนาม ผู้แทนหุ้นส่วนการพัฒนา ประเทศ 
คูเ่จรจาและผูแ้ทนองค์กรระหว่างประเทศ พร้อม
ด้วยคณะผูแ้ทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย นายฉตัรนิ  
จันทร์หอม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
การเมอืง นายสรุพงษ์ อึง้อมัพรวิไล ทีป่รกึษา
รองนายกรัฐมนตรี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล 
เลขาธิการส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ 
(สทนช.) นางพชัรวร์ี สวุรรณกิ ทีป่รกึษาด้าน
การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ รกัษาราชการ
แทน รองเลขาธกิาร สทนช. ผูแ้ทนจากกระทรวง
การต่างประเทศ และเจ้าหน้าที ่ สทนช. โดยมี 
ฯพณฯ ดร.บนุค�า วอละจดิ รฐัมนตรกีระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม สปป.ลาว  

ทัง้ยงัมุง่ม่ันและสนับสนุนการเชือ่มโยงความ
ร่วมมือระหว่างกรอบ MRC กับกลุ่มประเทศ 
องค์กรระหว่างประเทศ และกรอบความร่วมมอื 
อื่นๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ 
นอกภูมิภาค เพือ่ผนกึก�าลงัเป็นหนึง่เดียวในการ
ขบัเคลือ่นการบรหิารทรพัยากรน�า้ข้ามพรมแดน
อย่างยั่งยืน โดยประเทศไทยมุ่งหวังให้มีการ
ประสานงานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และ
บูรณาการการด�าเนินงานผ่านการแลกเปลี่ยน
ข้อมลู การศึกษา และวจิยัร่วมกนั ผ่านบทบาท
ของ MRC ในฐานะ “ศูนย์กลางความรู้และ
ข้อมูลของอนุภูมิภาค” เพื่อประโยชน์โดยตรง
ของประชาชน อนัน�าไปสู่การพฒันาทีย่ัง่ยนืโดย
ค�านงึถงึและยดึผลประโยชน์ของประเทศสมาชกิ
เป็นส�าคญั ยกระดบัให้แม่น�า้โขงเป็นแม่น�า้แห่ง
ความมัง่คัง่ เชือ่มโยง และพร้อมทีจ่ะเผชญิความ
ท้าทายทกุรปูแบบ

ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ 
สทนช. เปิดเผยเพ่ิมเติมว่า ท่ีประชุมยังได้ 
รบัทราบเกีย่วกับประเด็นต่างๆ ทีส่�าคญั ได้แก่ 
การรายงานความก้าวหน้าของการด�าเนนิงานใน 
ภาพรวม การรายงานความก้าวหน้าของกจิกรรม/ 
แผนงานทีส่�าคญั ประกอบด้วย การรายงานการ
สรรหาและคัดเลือกต�าแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริหารส�านักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการ
แม่น�า้โขง (MRCS) คนท่ี 9 การรายงาน การ
ด�าเนนิการตามระเบยีบปฏบิตัขิอง MRC การ
รายงานการติดตั้งสถานีใหม่แล้วเสร็จ และ
การด�าเนินการเครือข่ายหลักในการติดตาม
สถานการณ์แม่น�า้โขง (Core River Monitoring 
Network: CRMN) การรายงานความร่วมมอืกบั
หุน้ส่วนและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

การรายงานการวางแผนระดับภูมิภาค
เชิงรุก (PRP) และความก้าวหน้าโครงการ
ศึกษาร่วม การรายงานสถานการณ์สภาพอุตุ-
อุทกวิทยาและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน�้าโขงตอน 
ล่างของปี 2567 นอกจากนี ้ยงัได้หารือเกีย่วกับ 
ก�าหนดการประชมุคณะมนตร ีMRC ครัง้ที ่32  
และการประชุมหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 30 
ซึง่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจดัประชมุ
ด้วย

ประธานคณะมนตรี MRC ประจ�าปี 2567  
กล่าวเปิดการประชมุ

รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุม 
ในวนันีเ้ป็นโอกาสอนัดทีีไ่ด้ร่วมหารอืและก�าหนด
แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาแม่น�้าโขง
อย่างยั่งยืน โดยได้พิจารณาแผนการด�าเนินงาน 
ปี 2568-2569 และรับทราบการด�าเนินงาน 
ตามแผนฯ ปี 2567 เพือ่รับมอืกบัความท้าทายใน
ลุม่แม่น�า้โขงทีมี่ความรนุแรงและความถีม่ากขึน้ ทัง้
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ความเสือ่มโทรม
ของระบบนเิวศทางน�า้ ความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม
อนัเกิดจากการพฒันา ความไม่มัน่คงทางเศรษฐกจิ 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีประชาชนกว่า
หลายล้านคนในอนุภูมิภาคต้องเผชิญกับอุทกภัย 
ในช่วง 2-3 เดอืนทีผ่่านมา ซึง่ปัญหาต่างๆ ส่งผล 
กระทบต่อคณุภาพชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน
และความยัง่ยนืของระบบนเิวศ 

อย่างไรกต็าม เชือ่มัน่ว่าความร่วมมอืและความ
มุ่งมั่นร่วมกันจะเป็นหัวใจส�าคัญที่ช่วยให้มีความ
พร้อมในการเผชญิกบัความท้าทาย เพือ่สร้างโลก
ทีด่กีว่าส�าหรบัวนัพรุง่นี ้ และไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง 
และในโอกาสนี ้ยงัได้รบัมอบต�าแหน่งประธานคณะ
มนตร ีMRC ประจ�าปี 2568 ซ่ึงเป็นวาระการด�ารง
ต�าแหน่งของประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลา 
ทีผ่่านมา ประเทศไทยให้ความส�าคญักับการบรูณาการ 
ความร่วมมือ ภายใต้กรอบ MRC ซึ่งเป็นกรอบ
ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
ลุม่แม่น�า้โขงอย่างยัง่ยนื ค.ศ. 1995 และยทุธศาสตร์
การพัฒนาลุม่น�า้โขงอย่างยัง่ยนื ค.ศ. 2021-2030 

โดยเชือ่มโยงสอดคล้องกบักรอบความร่วมมือ
อาเซยีน วาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื ค.ศ. 2030 ของ
สหประชาชาติ และความตกลงปารีสว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีจุดมุ่งหมาย
ส�าคญัในการสร้างประโยชน์ร่วมกนั ผ่านการมกีลไก
การเจรจาหารอืและการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในทุกระดับ ส่งเสริมการรับฟังความคิดเห็นจาก 
องค์กรต่างๆ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
แก่ประชาชน ค�านงึถึงกลุม่ผูด้้อยโอกาสและผู้ทีไ่ด้รบั 
ผลกระทบ เพือ่ให้เกดิการรบัทราบข้อมลูทีถ่กูต้อง

 ดร.เฉลิมชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(รมว.ทส.) น�าทีมลงเยี่ยมประชาชนพื้นที่น�้าท่วม  
จ.สงขลา เป็นชุดแรก สั่งการเร่งระดมก�าลัง 
เจ้าหน้าที ่ทส. ให้ความช่วยเหลอืพืน้ทีป่ระสบอทุกภยั 
ย�้านอกจากการเฝ้าระวังพื้นที่ประสบภัยน�้าท่วม
แล้ว ขอให้ประชนในพืน้ทีเ่สีย่งเฝ้าระวงัสถานการณ์
แผ่นดนิถล่มและน�า้ป่าไหลหลากอย่างใกล้ชดิเป็น
กรณพิีเศษ ในพืน้ที ่5 จงัหวัด ได้แก่ สงขลา สตลู 
ยะลา ปัตตาน ีและนราธวิาส ตามประกาศแจ้งเตอืน 
ของกรมทรพัยากรธรณ ี(ทส.) ซึง่เป็นอกีหนึง่หน่วยงาน 
ภายใต้สงักดั ทส. ท่ีมหีน้าทีแ่จ้งเตอืนเฝ้าระวงัภยั
ในพืน้ทีเ่สีย่งภัยแผ่นดนิถล่ม ด้วย

 ปิดฉาก COP29 สนับสนุนเงิน
ประเทศก�าลังพัฒนา 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ต่อปี ประเทศไทยเตรียมวางกลยุทธ์เข ้าถึง 
เงนิทนุเพือ่บรรลเุป้าหมายลดก๊าซฯ และปรบัตวัต่อ 
โลกเดือด ซึ่งการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ สมยัที ่29 (COP29) และการประชมุอืน่ 
ทีเ่กีย่วข้อง ได้ปิดลงเมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน 2567  
ทีผ่่านมา ณ กรุงบาก ูสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดย 
ได้มข้ีอตดัสนิใจด้านการเงนิเพือ่การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) ที่กลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Countries) 
จะเป็นผู ้น�าในการสนับสนุนเงินเพื่อลดก๊าซ 
เรอืนกระจก และการปรบัตวัต่อผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
ให้แก่ประเทศก�าลงัพฒันา (Developing Countries)  
ที ่ 3 แสนล้านดอลลาร์สหรฐัต่อปี ภายในปี ค.ศ.
2035 (พ.ศ. 2578) ซึ่งเป็นความท้าทายส�าหรับ
ประเทศไทยทีต้่องสร้างความพร้อมและวางกลยทุธ์
ในการแข่งขันให้สามารถเข้าถึงเงินสนับสนุน 
ดงักล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพยีงพอต่อการด�าเนนิ 
งานของทกุภาคส่วน โดยเฉพาะการขอสนบัสนนุ
เงนิให้เปล่า รวมถงึเงนิกูแ้บบเงือ่นไขผ่อนปรนสงู 
เพือ่การบรรลเุป้าหมายด้านการลดก๊าซเรอืนกระจก 
และการปรบัตวัต่อผลกระทบของการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ รวมถงึเป้าหมาย NDC 3.0 ในปี 
ค.ศ. 2035

 ส�าหรับข้อตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ
การด�าเนินงานด้านคาร์บอนเครดิตภายใต้ข้อ 6 
ของความตกลงปารีส มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ทัง้ในส่วนข้อมลูทีป่ระเทศต้องรายงาน ระบบทะเบยีน  
การให้อนญุาตและการเปลีย่นแปลงการให้อนญุาต 

และการรับรองแนวทางการพัฒนาระเบียบวิธี
ของ Article 6.4 ซ่ึงจะท�าให้ประเทศปรบัปรงุและ
ก�าหนดแนวทางในประเทศให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 อีกทั้ง นานาชาติได้มีข้อตัดสินใจ 
ที่จะก�าหนดตัวชี้วัดด ้านการปรับตัวต ่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศระดบัโลกให้แล้วเสรจ็  
เพือ่น�าไปรบัรองในการประชมุ COP30 ครัง้หน้า ณ  
ประเทศบราซลิ ซึง่จะท�าให้การด�าเนินงานในระดบัโลก 
เป็นรูปธรรมและเป็นเอกภาพ 

 ถงึแม้ว่าผลลพัธ์จาก COP29 อาจ
ยังไม่สมบูรณ์แบบส�าหรับการแก้ไขปัญหาภาวะ 
โลกเดอืด แต่กถ็อืเป็นจดุเริม่ต้นทีส่�าคญัทีท่กุประเทศ 
ต้องร่วมมือกันในการรักษาเป้าหมายการจ�ากัด 
อณุหภมูไิม่ให้เพิม่ขึน้เกนิ 1.5 องศาเซลเซยีส รวมถงึ 
การสร้างอนาคตทีย่ัง่ยนืและลดความเส่ียงท่ีเกดิจาก 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีท่วีความรนุแรง
มากข้ึนทกุปี

 ไทยเตรียมผลักดัน “วัดพระ
มหาธาต ุ วรมหาวหิาร จงัหวดันครศรธีรรมราช” 
เข้าสูบ่ญัชรีายชือ่เบือ้งต้น (Tentative List) ของ
ศนูย์มรดกโลก ประเสรฐิ จนัทรรวงทอง รองนายก
รฐัมนตร ี เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ
แห่งชาตว่ิาด้วยอนสุญัญาคุม้ครองมรดกโลก ครัง้ที่  
2/2567 โดยมีส�านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กรมศลิปากร 
กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื และกรม
องค์การระหว่างประเทศ เป็นฝ่ายเลขานกุาร เข้า
ร่วมประชุม โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้า
การน�าเสนอแหล่งมรดกทางวฒันธรรม “วดัพระ
มหาธาต ุ วรมหาวหิาร จงัหวดันครศรธีรรมราช” 
เพือ่ขอรบัการขึน้ทะเบยีนเป็นแหล่งมรดกโลก และ
มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เร่งรดัด�าเนนิการ 

ยนืยนัว่าไม่มีการฟ้ืนฟ ูการเปลีย่นแปลง และ/หรือ  
การก่อสร้างใหม่ ทีต่ัง้ใจให้เกดิขึน้ภายในแหล่ง รวมถงึ 
แนวกนัชน และ/หรอื แนวเชือ่มต่อ หรอืพืน้ท่ีอืน่ 
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณค่าโดดเด่นอันเป็น
สากล รวมทัง้ความเป็นของแท้และความสมบรูณ์
ของแหล่ง และมอบหมายให้ สผ.จัดส่งรายงาน
สถานภาพการอนุรกัษ์แหล่งมรดกโลก ทัง้ 3 แหล่ง 
ต่อศนูย์มรดกโลกต่อไป 

 นอกจากนี้  ที่ ประชุมยั ง ได ้
พิจารณาความคืบหน้า “รายงานการประเมิน
ผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก นครประวตัศิาสตร์
พระนครศรอียธุยา ของโครงการรถไฟความเรว็สงู
สถานอียธุยา” และได้มอบหมาย สผ.ด�าเนนิการ
ศกึษาความเป็นไปได้ในการขบัเคลือ่นการประเมนิ
ผลกระทบต่อแหล่งต่างๆ (Heritage Impact  
Assessments: HIAs) ภายใต้บริบทของแหล่ง 
มรดกโลก จากนัน้ให้รายงานผลการด�าเนนิงานต่อ
คณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยอนสุญัญาคุม้ครอง
มรดกโลกรบัทราบต่อไป

และประสานงาน จดัท�าข้อมลูส่งให้ศนูย์มรดกโลก
ต่อไป

 ขณะเดียวกัน ท่ีประชุมยังได้รับ
พจิารณารายงานสถานภาพการอนรุกัษ์แหล่งมรดก 
โลก จ�านวน 3 แหล่งได้แก่ พืน้ทีก่ลุม่ป่าดงพญา
เย็น-เขาใหญ่ พื้นที่กลุ ่มป่าแก่งกระจาน และ
เมืองโบราณศรีเทพและศาสนสถานสมัยทวารวด ี
ทีเ่ก่ียวข้อง โดยหน่วยงานทีร่บัผดิชอบทัง้ 3 แหล่ง  

และเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาโดยมีประชาชน
เป็นศนูย์กลาง ซึง่จะเป็นแนวทางในการสร้างความ
ยัง่ยนืท่ีแท้จรงิ

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้ให้ความส�าคัญกับ
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ รักษาสมดุลของระบบ
นเิวศท้องถิน่ และการพฒันาความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
การพัฒนาบุคลากรร่วมกับการแจ้งเตือนภัยที่มี 
ประสทิธิภาพและทนัท่วงท ีเพ่ือให้สามารถตดัสนิใจ 
บรหิารจดัการน�า้และทรพัยากรธรรมชาตไิด้อย่าง
สอดคล้องตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า พร้อมให้
ความช่วยเหลอืประชาชนได้ทนัเวลาอย่างเหมาะสม  
เพื่อลดและบรรเทาผลกระทบข้ามพรมแดนได้
อย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นรปูธรรม อกีทัง้ได้ให้
ความส�าคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือของทุก
ภาคส่วน ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม  
เพือ่สร้างความเข้มแขง็ในการตัง้รบั ปรบัตวั ต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และจากการ
พฒันาโครงการต่างๆ ในลุ่มน�า้โขงในอนาคต 

ประเสรฐิ จนัทรรวงทอง ดร.เฉลมิชยั ศรีอ่อน

สรุสห์ี กติตมิณฑลประเสรฐิ จนัทรรวงทอง 

บณัฑิต หรรษำไพบลูย์
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“นฤมล” หารอื ผอ.สถาบนัวจิยัข้าวฯ
พร้อมจดัท�า Host Country Agreement

“รมว.นฤมล” หารอื ผอ.สถาบนัวจิยัข้าว
ระหว่างประเทศ กระชบัความร่วมมอืด้านการ
วจิยัข้าวและพฒันาบคุคลากร พร้อมผลกัดนั
การจดัท�า Host Country Agreement

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย 
ภายหลงัหารอืร่วมกบั ดร. อวีอน มาเรยี พนิโต 
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ  
โดยม ีนายถาวร ทนัใจ รองปลดักระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ดร.ชษิณุชา บดุดาบญุ รองอธบิดี
กรมการข้าว และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องเข้าร่วม 
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ 
(International Rice Research Institute: 
IRRI) ตัง้แต่ปีเริม่ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2503 และ 
ด�าเนนิความร่วมมอืร่วมกนัมาเป็นเวลากว่า 50 ปี  
และได้มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วย
ความร่วมมอืด้านการเกษตร ระหว่างไทย-IRRI  
เมือ่ปี พ.ศ. 2540

“ประเทศไทยได ้มี ส ่ วนในการร ่ วม 
วางแผน ก�าหนดนโยบายต่างๆ และองค์ความรู ้
จากสถาบัน IRRI และหุ้นส่วนความร่วมมือ

อื่นๆ ในการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาข้าวของ
ประเทศไทย และสามารถน�าไปถ่ายทอดสูช่าวนา 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคเอกชน ท�าให้เพิ่ม 
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของข้าวไทย เป็นการ 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งโดยตรงจาก การ 
ส่งออกข้าว รวมทัง้ท�าให้นกัวชิาการของประเทศไทย 
มีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านข้าวให้เป็นที่
รู ้จักและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ” 
ศ.ดร.นฤมล กล่าว

ศ.ดร.นฤมล ได้เน้นย�้าการประสานความ 
ร่วมมือกบั IRRI อย่างต่อเนือ่ง และให้ความส�าคญั
กบัการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใช้เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวและลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการปลูกข้าว โดยปัจจุบันการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตร 57 ล้าน
ตนัฯ มาจากการปลกูข้าวมากทีส่ดุ 29 ล้านตนัฯ 
คิดเป็นร้อยละ 51 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ
ประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ภายใต้ NDC ร้อยละ 40 ภายในปี ค.ศ. 2030 และ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี 
ค.ศ. 2050 รวมถึงการสนับสนุนการจดัท�าเอกสาร
ความตกลงประเทศเจ้าบ้าน (Host Country 
Agreement: HCA) ระหว่างไทย–IRRI ซึง่สถานะ
ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการจัดเตรยีมเอกสารเพือ่เสนอ
ให้คณะรฐัมนตรีพจิารณาต่อไป

นอกจากนี ้ ส�าหรบัความร่วมมอืระหว่างไทย-
IRRI ได้มีความร่วมมือร่วมมือกันในด้านการวิจัย
และพฒันาบคุลากร โดยได้มกีารหารอืในการจัดตัง้ 
ศูนย์ฝึกอบรมในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จังหวัดสุพรรณบุรี ส�าหรับประเด็นการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate change) 
IRRI ได้มีการด�าเนินงานจัดท�าโครงการลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตลอดห่วงโซ่อปุทาน เพือ่ลด
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
รวมถงึการวจิยัปรบัปรงุพนัธ์ุข้าวทีม่คีวามยดืหยุน่
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ

ในโอกาสนี้ ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว ่าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานเฉลมิฉลอง 

 

กยท.ท�าสญัญาซือ้ขายยาง
กบั CPPCC ของจนี 2 แสนตนั

ส�าหรบัการเจรจาความร่วมมอืทางการค้า
ด้านยางพาราในครัง้นี ้ด้านประเทศจีนได้ตกลง
ร่วมกนักบั กยท. ในการท�าสญัญาซือ้ขายยาง 
โดยมเีป้าหมายการส่งผลติภณัฑ์ยางธรรมชาติ 
จ�านวน 200,000 ตนั ในระยะเวลา 12 เดือน 
ซึง่การร่วมมอืทางการค้าในครัง้นี ้นบัเป็นโอกาส
ทีด่สี�าหรบัยางพาราไทย

เนือ่งจากประเทศจนีเป็นประเทศจดุหมาย
ปลายทางท่ีส�าคัญอย่างมากในการส่งออก
ยางพารา โดยเฉพาะเขตเมืองชิงเต่า ซึ่งเป็น
เมอืงชายฝ่ังของจนีทีร่ายล้อมไปด้วยกลุม่ผูน้�า
อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์มากมาย และ
มีความต้องการใช้วัตถุดิบยางพาราปริมาณ
มาก เพื่อน�าไปใช้ในกระบวนการผลิตของ
อตุสาหกรรมต่อไป

Ms. Li Suman รองประธานสภาทีป่รกึษา
ทางการเมอืงประชาชนจีน (CPPCC) ประจ�า
เมืองชิงเต่า กล่าวว่า ในวันนี้มีความยินดีเป็น
อย่างยิง่ทีไ่ด้รบัการต้อนรบัเป็นอย่างดจีาก กยท. 
และขอบคุณส�าหรบัการสนบัสนนุความร่วมมอื 
อย่างเหนยีวแน่นด้านยางพาราไทยตลอดเวลา
ทีผ่่านมา

ส�าหรับเมืองชิงเต่าเป็นเมืองชายฝั่งทาง
ภาคเหนือของจีนที่มีการท�าอุตสาหกรรมด้าน
ยางพาราจ�านวนมากและกนิส่วนแบ่งทางการ
ตลาดมากเป็นอนัดบัต้นๆ ของจนี อกีทัง้ยงัมี
ความต้องการวัตถุดิบยางพาราธรรมชาติเพ่ือ
น�าไปใช้ในกระบวนการผลติภาคอตุสาหกรรม
ด้านยางพารา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาง
รถยนต์ ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศโซนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นประเทศผู้ผลิตยาง 
รายใหญ่ของโลกทีเ่มอืงชงิเต่าให้ความส�าคญั จงึ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาความร่วมมือ 
ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างพันธมิตรทางการค้า
ด้านยางพาราที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางการค้า
ระหว่างประเทศร่วมกนัได้

กยท. กับ CPPCC จากชิงเต่าของจีน 
ได้ตกลงท�าสัญญาซือ้ขายยาง โดยมเีป้าหมาย 
การส่งผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จ�านวน 
200,000 ตนั ในระยะเวลา 12 เดอืน นบัเป็น
โอกาสทีด่สี�าหรบัยางพาราไทย

โดยเมื่อเเร็วๆ นี้ ดร.เพิก เลิศวังพง 
ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ให้การต้อนรบั Ms.Li  
Suman รองประธานสภาทีป่รกึษาทางการเมอืง 

ดังกล่าว ณ ส�านักงานใหญ่สถาบันวิจัยข้าว
ระหว่างประเทศ เมอืงลอสบันยอส (Los Banos)  
จังหวัดลากูนา (Laguna) ประเทศฟิลิปปินส์  
ซึง่ IRRI ได้ก�าหนดจดังานครบรอบ 65 ปี ของ
การก่อตั้งIRRI ในปี 2568 และได้เชิญผู้น�า
ประเทศต่างๆ เข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ ประเทศไทยประสบปัญหาการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวยังไม่เพียงพอกับปริมาณความ
ต้องการเมล็ดพนัธุข้์าวของทัง้ประเทศ ผลติได้ถึง 
10% ของความต้องการประมาณ 1.33 ล้านตนั 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว 
ได้มีนโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกษตรกร 
ผูป้ลกูข้าวรวมตวักนัจัดตัง้ “ศนูย์ข้าวชมุชน” เพือ่ 

กรรมการเครอืข่ายสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยาง
ระดบัประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมและศกึษาดงูาน  
ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี เพือ่เจรจาความร่วมมอื 
ด้านการค้าการลงทุนด้านยางพาราระหว่าง 
ไทยและจนี

โดยในวันนี้ กยท. จึงได้มีโอกาสเปิดบ้าน
ต้อนรบั Ms. Li Suman รองประธานสภาทีป่รกึษา 
ทางการเมืองประชาชนจีน (CPPCC) ประจ�า
เมอืงชงิเต่า และคณะผูแ้ทนการค้าการลงทนุจาก

เป็นรากฐานในการส่งเสรมิและพฒันาการผลติ
ข้าว (1 ต�าบล 1 ศนูย์ข้าวชมุชน) ซึง่ปัจจบัุนมอียู่
ประมาณ 6,000 แห่งทัว่ประเทศ โดยมุง่เน้นการ
ผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี เปิดโอกาส
ให้เกษตรกรผูป้ลกูข้าวมส่ีวนร่วมในการบรหิาร
จดัการเกีย่วกบัการพฒันาข้าวด้วยตนเอง ช่วยให้ 
ชุมชนและองค์กรชาวนาเกิดความเข้มแข็ง  
รวมถึงบทบาทของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้ามา
มส่ีวนร่วม ฝ่ายไทยจงึขอรบัการสนบัสนนุจาก  
IRRI ในการพัฒนาบุคลากร และถ่ายทอด 
องค์ความรูใ้นแก่เกษตร เพือ่ให้เกดิความยัง่ยนืและ 
ความมัน่คงทางอาหารในพ้ืนทีต่่อไป

รองปลดัเกษตรฯ ตรวจเยีย่มแปลงใหญ่ กลุม่เล้ียงปลากะพงขาวยะหริง่

ก.เกษตรฯ หาแหล่งทนุหนนุอาชพี
ยกระดบัผลผลิตสนิค้าเกษตรไทย
“รมว.นฤมล” เร่งส่งเสรมิพฒันาอาชพีและ

การตลาดให้เกษตรกร พร้อมหาแหล่งเงินทุน
สนับสนุนอาชีพตั้งเป้ายกระดับผลผลิตสินค้า
เกษตรไทย

ศ.ดร.นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง
เป็นประธานการประชมุคณะอนกุรรมการส่งเสรมิ
พฒันาอาชพีและการตลาด ครัง้ที ่ 2/2567 โดยมี 
นางสาวภทัราภรณ์ โสเจยยะ รองปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และผูบ้รหิารหน่วยงานในสงักดั 
เข้าร่วมประชมุ ณ ห้องประชมุกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรม 

เมือ่วนัที ่ 5 ธนัวาคม 2567 เวลา 14.00 น. 
อภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมด้วย มานพ หนสูอน รองอธบิดกีรม
ประมง พงษ์พนัธ์ ธรรมมา รองอธิบดกีรมปศุสตัว์ 
เข้าตรวจเยีย่มแปลงใหญ่ กลุม่เลีย้งปลากะพงขาว 
ยะหริง่ ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภยัน�า้ท่วมอย่างฉบัพลนั  
ณ ต�าบลยามู อ�าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  
รวมทัง้หมด 36 ราย พืน้ที ่51.55 ไร่ จ�านวน 67 บ่อ  
ที่ได้รับผลกระทบ ปลาสูญหายไปกับน�้าท่วม  
ซึง่มมีลูค่าความเสยีหายประมาณ 10 -15 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ ได้ให้ก�าลงัใจและมอบถงุยงัชพีพร้อมทัง้
หาทางเยยีวยาต่อไป โดยม ีฉลาด แก้วขาว เกษตร 
และสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เรือเอกธัญญะ  
ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี สมหมาย  
อนิทรเพชร ผูอ้�านวยการส�านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์  
จังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

เพื่อส่งเสรมิให้เกษตรกรในพืน้ทีพ่ฒันาองค์ความรู้  
ไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้เพิ่ม
อย่างต่อเนือ่ง

ส�าหรบัผลการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานส่งเสรมิ
อาชพีและการตลาด ประจ�าปี 2567 โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผ่านการด�าเนนิโครงการ อาทิ 1) โครงการส่งเสรมิ
การปลกูไม้เศรษฐกจิในพืน้ทีลุ่ม่น�า้ชัน้ 3, 4 และ 5  
2) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าหนองโพงโพด 
พร้อมระบบกระจายน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
3) การพฒันาและส่งเสริมองค์ความรูด้้านเทคโนโลย ี
การเกษตร ประมง และปศสุตัว์ และ 4) ส่งเสรมิการ 

หนุนกรมปศุสัตว์ใช้พื้นที่ 5,500 ไร่
เพาะปลูกอาหารสัตว์ต้นทุนต�่า

‘รมช.อิทธิ’ หนุนกรมปศุสัตว์ใช้พื้นที่ 
5,500 ไร่ เพาะปลูกอาหารสัตว์ต ้นทุน
ต�่า คุณภาพสูงเพื่อเกษตรกรรายย่อย เพิ่ม
ประสิทธิภาพผลผลิต สร้างความมั่นคงและ
ยัง่ยืนทางอาหารสตัว์

นายอทิธ ิศริิลทัยากร รฐัมนตรช่ีวยว่าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป ิดเผย 
ภายหลงัเป็นประธานเปิดงาน kick off โครงการ
ผลิตอาหารหยาบคุณภาพสูง เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์รายย่อย โดยม ีนายภผูา 
ลกิค์ ผูช่้วยเลขานกุารรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม  
ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย 
สัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดี
กรมปศสุตัว์ ผูบ้รหิารสงักดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นายปรชัญา เปปะตงั รองผูว่้าราชการ
จงัหวัดลพบรุ ี เข้าร่วม ณ ศนูย์วิจยัและพฒันา 
โคเนือ้ อ�าเภอล�าสนธ ิจ.ลพบรุ ีว่า 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรม
ปศุสัตว์ มุ่งด�าเนินโครงการผลิตอาหารหยาบ
คณุภาพสงู เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์
รายย่อย ตามนโยบายตลาดน�า นวัตกรรม
เสริม เพ่ิมรายได้ ของรัฐบาล โดยบูรณาการ

3) การจัดนทิรรศการเพิม่ผลผลติข้าวโพดอย่าง
มีคุณภาพและปลอดภัย 4) การจัดเตรียมพืช
อาหารสตัว์แบบครบวงจร 5) การสาธติการเกบ็
ส�ารองเสบยีงสัตว์ด้วยเครือ่งม้วนก้อนหญ้าด้วย
พลาสตกิ 6) ถ่ายทอดองค์ความรูท้างวชิาการ
พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม ด้านการผลติ
อาหารหยาบคุณภาพสูงให้แก่เกษตรกร เพื่อ
น�าไปสูก่ารใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื และ 7) การ
เปิดระบบน�า้อจัฉรยิะเพือ่การจดัการแปลงพชื
อาหารสตัว์สูค่วามมัน่คงด้านอาหารสตัว์ และ
การผลติ Corn Silage ด้วยเครือ่งอดัก้อนพชื
อาหารสตัว์พร้อมห่อพลาสตกิ

กระทรวงเกษตรฯ จงึขอเชิญชวนเกษตรกร
ที่สนใจโครงการผลิตอาหารหยาบคุณภาพสูง
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย 
สามารถตดิต่อรบับรกิารได้ทีศู่นย์วิจยัและบ�ารงุ
พนัธุสั์ตว์ ในพืน้ที ่จ�านวน 11 ศนูย์ ทีม่โีครงการ
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส�านัก
พัฒนาพันธุ์สัตว์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2501 
3142 ต่อ 111-112

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาค
เอกชน สนบัสนนุการผลติพชือาหารสตัว์ (ข้าวโพด) 
คุณภาพสูง ผ่านการใช้นวัตกรรมการเพาะปลูก
และแปรรปูด้วยวธิกีารหมกับนพืน้ทีข่องศูนย์วจิยั
และบ�ารุงพนัธุสั์ตว์ กรมปศุสตัว์ จ�านวน 11 แห่ง 
เนือ้ทีข่นาด 5,500 ไร่ เพ่ือเป็นต้นแบบการผลติ
และจ�าหน่ายให้แก่เกษตรกรรายย่อยในราคา
ย่อมเยา ซึง่อาหารสัตว์ดงักล่าว จะช่วยให้ผลผลติ
จากสัตว์มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด 
ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึเป็นการจดัการแปลง
พืชอาหารสัตว์สู่ความมั่นคงด้านอาหารสัตว์และ
อาชพีปศสุตัว์อย่างยัง่ยนื 

ส�าหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 
1) การมอบเสบยีงอาหารสตัว์ 2) การมอบโฉนด
เพือ่การเกษตรให้กบัเกษตรกร จ�านวน 50 ราย 

รวมกลุม่ในรปูแบบของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 
เป็นต้น ซ่ึงมเีกษตรกรได้รบัประโยชน์ รวม 25,135 ราย  
จาก 357 พืน้ท่ีโดยแบ่งตามกรอบกจิกรรม 7 ด้าน 
ดงันี้ 

1) ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์
ทีด่นิบนพืน้ฐานข้อมลู Zoning มเีกษตรกรทีไ่ด้รบั
ประโยชน์ 4,896 ราย  2) ด้านพฒันาแหล่งน�า้การ
พฒันาปัจจยัพืน้ฐาน มเีกษตรกรทีไ่ด้รับประโยชน์ 
3,726 ราย 3) ด้านการส่งเสรมิและพฒันาอาชีพ 
มเีกษตรกรได้ทีร่บัประโยชน์ 10,224 ราย 4) ด้าน
การส่งเสริมการรวมกลุ่มมีสถาบันที่จัดตั้งใหม่  
49 แห่ง 5) ด้านการสนับสนนุเข้าถึงแหล่งเงินทนุ มี
เกษตรกรทีไ่ด้รบัประโยชน์ 1,451 ราย 6) ด้านการ
ส่งเสริมและการจัดท�าบัญชีครัวเรือน มีเกษตรกร
ที่ได้รับประโยชน์ 1,000ราย และ 7) ด้านอื่นๆ  
มเีกษตรกรได้ทีร่บัประโยชน์ 3,838 ราย

ส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการ 
ขบัเคลือ่นการส่งเสรมิพฒันาอาชพีและการตลาด พืน้ที่ 
ปฏิรปูทีดิ่น อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร โดยมอบหมายให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจดัท�าโครงการจดัหาแหล่งน�า้
และสนบัสนนุระบบกระจายน�า้เพือ่ท�าเกษตรกรรม 
เร่งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และ
จดัหาแหล่งเงนิทนุหมนุเวยีนสนบัสนนุการประกอบ 
อาชพีของเกษตรกร ซึง่เกษตรกรในพืน้ทีม่คีวามเข้มแข็ง  
สามคัค ีพร้อมพฒันาทกัษะ และเตรยีมความพร้อม
ยกระดบัผลผลติในการเกษตร

โดยทีป่ระชมุได้มีมตเิหน็ชอบการก�าหนดพืน้ที่
เป้าหมายน�าร่อง การส่งเสรมิพฒันาอาชพีและการ
ตลาด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568–2570  
แบ่งเป็นปี 2568 มีจ�านวน 46 พื้นที่ ใน 26 
จงัหวัด ปี 2569 มจี�านวน 50 พืน้ทีใ่น 28 จงัหวดั  
และปี 2570 มจี�านวน 55 พืน้ที ่ ใน 30 จงัหวดั  

ศ.ดร.นฤมล ภญิโญสนิวฒัน์ จบัมอื ดร. อวีอน มำเรยี พนิโต

ประชาชนจีน (CPPCC) ประจ�าเมืองชิงเต่า 
และคณะผู้แทนการค้าการลงทุนจากรัฐบาล
สาธารณรฐัประชาชนจนี ร่วมประชมุเจรจาการ
ลงทุนซื้อขายยางธรรมชาติ พร้อมขับเคลื่อน
ความร่วมมอืทางการค้าอย่างเป็นรปูธรรม

ทัง้นี ้การประชุมเจรจาความร่วมมอืในครัง้นี้  
เป็นจดุเริม่ต้นของความร่วมมอืทีด่ทีีจ่ะช่วยยก
ระดับมูลค่าให้กับยางพาราของประเทศไทย
ในฐานะประเทศผู้ผลิตยางพาราหลักของโลก 
ซึ่งเกิดประโยชน์กับทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ไทยและจีนตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างแน่นอน 
นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดีในการต่อยอด 
ความร่วมมือด้านอื่นๆ ในอนาคตร่วมกัน 
เนือ่งจากจนีเป็นประเทศผูน้�าเข้าและผูผ้ลติยาง 
รายใหญ่ที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาและ
สร้างการเตบิโตของอตุสาหกรรมด้านยางพารา 
ทัง้ 2 ประเทศควบคูไ่ปพร้อมกนั

การหารือนั้น สืบเนื่องจากเมื่อเดือน
กันยายน 2567 ที่ผ่านมา ดร.เพิก เลิศวังพง 
ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
น�าคณะผู้บริหาร กยท. พร้อมด้วยผู้น�าคณะ

รฐับาลสาธารณรัฐประชาชนจนี พร้อมจดัประชุม
เจรจาความร่วมมือและร่วมลงนามในหนังสือ
แสดงเจตจ�านงระหว่าง กยท. และตัวแทนทีไ่ด้รบั
อนญุาตจากสาธารณรฐัประชาชนจนีจากสมาคม
อุตสาหกรรมหมุนเวียนยางชิงเต่า เพื่อร่วมกัน
หารือและก�าหนดแนวทางความร่วมมอืทางการค้า 
ด้านยางพาราระหว่างไทยและจนีให้เป็นรปูธรรม
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์และ
สร้างพนัธมติรอนัดกีบัประเทศคู่ค้าด้านยางพารา
ทีส่�าคัญในระดับสากลอกีด้วย

 นำยเพกิ เลศิวังพง จบัมือ Ms.Li Suman 

อทิธ ิศิรลิทัยำกร 
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กรมส่งเสริมการเกษตร 
หนุน ING โมเดล 

ลดเผาวัสดุการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร น�าเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศประเมนิพืน้ทีเ่สีย่งและบรหิารจดัการ
เผาวสัดเุกษตร เพือ่อากาศสะอาดทีด่กีว่า ด้วย 
ING โมเดล

หลังจากการประชุมเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควนั และฝุน่ละอองขนาด
เลก็ PM2.5 โดยนายกรัฐมนตร ีเป็นประธานการ 
ประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เพื่อ 
ขับเคลื่อนมาตรการรับมือสถานการณ์ ไฟป่า 
หมอกควนั และฝุน่ละออง ปี 2568 ของรฐับาล

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสรมิการเกษตรพร้อม
รับนโยบายรัฐบาล วางแผนการบริหารจัดการ 
โดยน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาขบัเคลือ่น ดงันี้

1. การจัดท�าแผนทีค่วามเสีย่ง โดยวเิคราะห์
ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก และปริมาณวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร จากการเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด
เลีย้งสตัว์ อ้อยโรงงาน ในฤดกูาลเพาะปลูก 67/68 
เพ่ือบรหิารจดัการความเสีย่งทีจ่ะเกดิการเผาไหม้
และสร้างมลพษิทางอากาศให้ลดน้อยลงมากทีสุ่ด 
โดยจดัให้มชีมุชนแห่งการเรยีนรูก้ารท�าเกษตรแบบ
ไม่เผาและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ด้วยการเรยีนรู้ 
ชดุข้อมลูพืน้ทีเ่ผาไหม้ จดุความร้อน ผลกระทบ 
ทางสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกัน
สร้างทางเลอืกท่ีดกีว่า เช่น

การปลูกพืชหมุนเวียนมูลค่าสูงเพื่อลดวัสดุ
เหลือใช้ สร้างผลผลิตและรายได้สุทธิที่หลาก
หลาย, การแปรรูปตอซังข้าวโพด ฟางข้าว เป็น
วัสดุชีวภาพ ชีวมวล, การจัดการวัสดุเกษตรใน
พื้นที่ที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ไฟโดยประเมินความ
เสีย่งด้านสิง่แวดล้อม ตามประกาศและหลกัเกณฑ์
ทีก่�าหนด เป็นต้น

2. การจัดการไฟในพื้นที่เกษตร ด้วย ING 
โมเดล ได้แก่ การเพิม่ประสทิธภิาพและผลติภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
Climate Smart Agriculture Technology เช่น 
การประเมินข้อมูลอากาศเพื่อการวางแผนและ
ควบคมุสมดลุปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมท่ีมผีลต่อ
การเจรญิเตบิโตของพชืแต่ละระยะ, การจดัระบบ
น�า้ในแปลงเกษตรเพือ่ลดความเสีย่งร้อนแล้ง, การ
ปรบัรูปแปลงด้วยระบบ landscape design และ 
land leveling เพ่ือลดการใช้ทรพัยากรปัจจยัการ
ผลิต, การจดัการดนิให้เหมาะสมกบัด้วยการเตมิ
อนิทรยีวตัถใุนดินและสร้างธาตุอาหารหลกั ธาตุ
อาหารรองตามความต้องการของพชื, การจดัการ
โรค แมลงศัตรพูชืด้วยเทคโนโลยีผสมผสาน (IPM) 
ซึง่จะส่งผลให้ลดการใช้น�า้ ลดการใช้ปุย๋เคมี ลดการ
ปลดปล่อยก๊าซไนตรสัออกไซด์ ก๊าซมเีทน และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

โดยส่งเสรมิการปลกูข้าวแบบเปียกสลับแห้ง, 
การปลูกพืชหมุนเวียน (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

กรมประมง เร่งเพิ่มความหลากหลาย 
สายพนัธุป์ลายีส่กไทยจากแม่น�า้โขง เน้นใช้พ่อแม่ 
พันธุ์จากแหล่งธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ ์
และฟ้ืนฟพูนัธุป์ลาไทยให้ยัง่ยนื

กรมประมงจดัตัง้คณะท�างานชดุเฉพาะกจิ
ในการเพาะพันธุ์ปลายี่สกไทยจากแม่น�้าโขง
เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์ปลา ตามโครงการฟื้นฟ ู
ทรัพยากรพันธุ ์ปลาไทยอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิและคงความหลากหลายทางชวีภาพ  
จากการเพิ่มปริมาณและคงไว้ซึ่งสายพันธุ์ปลา
ยี่สกไทยทั้งในแม่น�้าโขงและแม่น�้าสาขา เพื่อ
ความม่ันคงทางอาหาร สอดคล้องกบันโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายบญัชา สขุแก้ว อธบิดกีรมประมง  เปิด
เผยว่า ปลายี่สกไทย (Probarbus jullieni , 
Sauvage, 1880) เป็นปลาน�า้จืดขนาดใหญ่ พบ
ได้ในแม่น�า้โขงและแม่น�า้สาขาบางสาย มฤีดกูาล
ผสมพันธุ์ ช่วงปลายเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์
ของทุกปี จัดว่าเป็นปลาที่มีความส�าคัญทาง
เศรษฐกิจในจ�าพวกปลาแม่น�้า เนื่องจากเป็น
ปลาทีห่ายากและมีรสชาตดีิ 

ปัจจบัุนปลายีส่กไทยถกูจัดอยูใ่นสตัว์น�า้ทีม่ี
สถานะใกล้สญูพนัธ์ุในธรรมชาต ิตามบญัชีแนบ
ท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ 
ซึง่ชนดิสตัว์ป่าและพชืป่าทีใ่กล้สญูพนัธ์ (CITES) 
ฉะนัน้ เพือ่เป็นการฟ้ืนฟทูรพัยากรปลายีส่กไทย
ในแหล่งน�า้ธรรมชาต ิกรมประมง โดยกองวิจยั
และพฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้จดื ได้จดัตัง้ชดุ 
เฉพาะกจิในการเพาะพนัธุป์ลายีส่ก เพือ่ด�าเนนิการ 
เพาะพันธุ ์ปลายี่สกไทยโดยใช้แม่พันธุ ์จาก 
ธรรมชาต ิและเพือ่เพิม่ปรมิาณและความหลากหลาย 

กรมประมงเพาะปลายี่สกไทยแม่น�้าโขง 
ปล่อยล�าน�า้สาขา/เพิ่มความหลากหลาย

ของปลายี่สกไทยในแม่น�้าโขงและล�าน�้า 
สาขา โดยในปี 2567 มกีารต้ังแคมป์เพาะพนัธุ์
ปลา 2 แหล่ง คอื รมิน�า้แม่น�า้โขงบรเิวณบ้าน
สองคอน ต�าบลป่งขาม อ�าเภอหว้านใหญ่ จงัหวดั
มุกดาหาร และริมแม่น�้าโขงบริเวณบ้านไคสี 
ต�าบลไคส ีอ�าเภอเมอืงบงึกาฬ จังหวดับึงกาฬ

โดยความก้าวหน้าการด�าเนินการของชุด
เฉพาะกิจในเดือนพฤศจิกายน 2567 พบว่า 
ชุดเฉพาะกิจเพาะพันธุ์ปลายี่สกไทยในพื้นที่ 
รมิแม่น�า้โขง จงัหวดัมกุดาหาร ได้รบัพ่อแม่พนัธุ์
ปลายีส่กไทยระหว่างวนัที ่12-13 พฤศจกิายน 
2567 จากชาวประมงในพืน้ทีจ่�านวน 2 ชดุ ชดุ
แรก เป็นปลาเพศผู ้1 ตวั ขนาดน�า้หนกั 11 กก. 
ยาว 75 ซม. และปลาเพศเมยี 1 ตวั น�า้หนกั 28 กก.  
ยาว 90 ซม. และชดุที ่ 2 เป็นเพศเมียทัง้หมด
จ�านวน 3 ตวั น�า้หนกั 12-13 กก. ความยาว 
90-95 ซม.

ปลาชุดแรกด�าเนินการเพาะพันธุ์โดยการ
ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่และผสมเทียม
กบัน�า้เชือ้สด ในขณะทีป่ลาชดุทีส่อง เป็นการ
ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่ผสมกับน�้าเชื้อ
แช่แข็ง พบว่า มีเพียงปลาชุดแรกเท่านั้นที่
วางไข่ (240,000 ฟอง) และได้รบัการปฏสินธิ
จนสามารถฟักและพัฒนาเป็นลูกปลาวัยอ่อน
ได้ และในกระบวนการเพาะพนัธุป์ลายีส่กไทย
ในคร้ังนี้

กรมประมงได้ด�าเนินการเก็บตัวอย่างสาร
พันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ ์และลูกพันธุ ์ปลา 
เพือ่น�ามาใช้วางแผนในการอนรุกัษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรปลายี่สกไทยในแม่น�้าโขงและล�าน�้า
สาขาต่อไป ส่วนแคมป์ในพืน้ทีบ้่านไคสี จงัหวดั
บึงกาฬ อยู่ระหว่างการด�าเนินการรวบรวม 
พ่อแม่พนัธุ ์และเตรยีมความพร้อมในการผสมพนัธุ์

“การด�าเนนิการเพาะขยายพนัธุป์ลาแม่น�า้
ในลกัษณะเช่นนี ้จะเป็นต้นแบบในการอนรุกัษ์
และฟ้ืนฟพูนัธ์ุปลาแม่น�า้เศรษฐกจิของประเทศ 
เพือ่ให้ยงัคงความหลากหลายของสายพนัธุเ์พือ่
เพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหาร รวมทั้งสร้าง
อาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงและ
ประชาชนทีอ่าศัยรมิฝ่ังแม่น�า้ต่อไป”

พชืตระกลูถัว่ มนัฝร่ัง และพืชอืน่ๆ), การจดัการ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
อตุสาหกรรมวัสดชุวีภาพ Bio Material ทดแทน
ผลติภณัฑ์พลาสตกิ อตุสาหกรรมพลงังานชวีมวล 
Bio Energy และการเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
กระบวนการผลิต มาตรฐานสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม

3. การพัฒนาออกแบบระบบแรงจูงใจทาง
เศรษศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกตลาด
สนิค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ท่ีไม่เผา รองรบัการค้า
ในระบบเศรษฐกจิคาร์บอนต�า่ รวมทัง้ร่วมมอืกบั
ภาคเอกชนพฒันาระบบตรวจสอบย้อนกลบัสนิค้า
ทีไ่ม่เผา เช่น สมาคมผู้ผลติอาหารสตัว์ไทยในการ
ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าวัตถุดิบ
อาหารสตัว์ เป็นต้น

ซึง่จะท�าให้ผูบ้รโิภคมัน่ใจต่อสนิค้าว่าจะไม่มา
จากการท�าลายสิง่แวดล้อมและจะสร้างมลูค่าเพิม่
แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกรวมท้ังการร่วมมือกับ
ภาคเอกชนผลติและส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยชีวีภาพเพือ่ย่อยสลายตอซงัข้าว ซึง่เป็น
วสัดเุหลอืใช้จากการเพาะปลกูข้าว ภายในระยะ
เวลา 7 วนั ซึง่ท�าให้ลดการเผา อีกทัง้ยงัเพิม่ธาตุ
อาหารในดนิ ลดต้นทนุการใช้ปุ๋ยเคม ีเพิม่ผลติและ
สร้างรายได้สทุธทิีด่กีว่าเดมิในรอบการผลติต่อไป

ทั้งนี้ จากความส�าเร็จในปี 2566/67 กรม
ส่งเสริมการเกษตรได้ร ่วมกันท�างานกับทุก 
ภาคส่วนเพือ่ให้ทกุคนได้มอีากาศสะอาด โดยสามารถ 
ด�าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เป็น
จ�านวน 16,000 ตนัคาร์บอน ซึง่ในปี 2567/68 
จะร่วมขบัเคลือ่นตามมาตรการรบัมอืสถานการณ์ 
ไฟป่า หมอกควนั และฝุน่ละออง เพือ่ให้เกดิผล
เป็นรปูธรรมต่อไป

เกษตรฯ ล๊อก ลีลาวดีพันธุ์ชมพูปราจีน 
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นยาว 12 ปี

กรมวิชาการเกษตร รับจดทะเบียน 
ลีลาวดีพันธุ์ชมพูปราจีนของชุมชนเทศบาล 
โคกมะกอก เป็นพนัธุพื์ชพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ล�าดบัท่ี 3 
พร้อมออกหนงัสือส�าคญัให้ชมุชนเป็นผูท้รงสทิธิ 
แต่เพียงผู้เดียว ให้ความคุ้มครองยาว 12 ปี 
หากผูใ้ดจะใช้ประโยชน์ต้องท�าข้อตกลงแบ่งปัน 
กบัชมุชน

นายรพภีทัร์ จนัทรศรวีงศ์ อธบิดกีรมวชิาการ
เกษตร เปิดเผยว่า ตามทีก่รมวชิาการเกษตรได้
รบัค�าขอยืน่จดทะเบยีนลลีาวด ี(ลัน่ทม) พนัธุช์มพู 
ปราจนีเป็นพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ โดยมชุีมชน
เทศบาลต�าบลโคกมะกอก เป็นเจ้าของพนัธุพื์ช     

ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตร
ได้ตรวจสอบค�าขอ แหล่งก�าเนดิ และคณุสมบติั
ของลีลาวดี (ลั่นทม) พันธุ ์ชมพูปราจีน ท่ีขอ
จดทะเบียนเป็นพันธุ ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ ์พืช พ.ศ. 
2542 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจดทะเบียนพันธุ ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
เสนอคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งมีปลัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะ 
กรรมการฯ และทีป่ระชมุได้มมีตเิหน็ชอบให้เสนอพชื 
ลีลาวดี (ลั่นทม) พันธุ์ชมพูปราจีนเป็นพันธุ์พืช 
พืน้เมอืงเฉพาะถิน่ตามมาตรา 43

กรมวิชาการเกษตรได้ประกาศค�าขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นของลั่นทม
พันธุ ์ชมพูปราจีนไปยังศาลากลางจังหวัดทั้ง 
77 จังหวัด และประกาศทางเว็บไซต์ของกรม
วิชาการเกษตร เป็นระยะเวลา 90 วัน เพื่อให้ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี สามารถคดัค้านค�าขอดงักล่าว
ได้ ผลปรากฏว่าครบก�าหนดไม่มผีูค้ดัค้าน กรม
วชิาการเกษตรจงึได้จดัท�าหนงัสอืส�าคญัแสดงการ 
จดทะเบียนพันธุ ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นของ 
ลลีาวด ี(ลัน่ทม) พนัธุช์มพปูราจนี โดยมปีลดักระทรวง 

ปราจนี มคีวามแตกต่างจากพนัธุเ์ปรยีบเทยีบ ทัง้ 
2 พนัธุ ์คอื พนัธุช์มพบูรรณาการ และพนัธุช์าลอ็ต  
แอบเบิร์ต อย่างชดัเจน และได้ตรวจสอบชือ่พนัธุ์ 
ลักษณะประจ�าพันธุ์ของลีลาวดี (ลั่นทม) พันธุ์
ชมพปูราจนี ไม่พบในฐานข้อมลูพนัธุพ์ชืของกรม
วชิาการเกษตร ท�าให้ลลีาวดี (ลัน่ทม) พนัธุช์มพู
ปราจนีเป็นพชืทีม่ศีกัยภาพเป็นพนัธุพื์ชพืน้เมอืง
เฉพาะถิน่ตามกฎหมายก�าหนดได้

เมือ่ลลีาวด ี(ลัน่ทม) พันธุช์มพูปราจนี ได้รบั
การจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
แล้ว ชุมชนเทศบาลต�าบลโคกมะกอกมีสิทธิแต ่
ผูเ้ดยีวในการปรบัปรงุพันธุ ์ศกึษา ค้นคว้า ทดลอง 
วจิยั ผลติ ขาย ส่งออกนอกราชอาณาจกัร หรอื
จ�าหน่ายส่วนขยายพันธุ ์ของพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น โดยมีอายุการคุ้มครอง 12 ปี และ
สามารถขยายอายกุารคุม้ครองต่อได้คราวละ 10 ปี  
หากพันธุ์พืชนั้นยังเป็นพันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะใน 
ชุมชน และยังร ่วมกันอนุรักษ ์หรือพัฒนา 
ลลีาวด(ีลัน่ทม) พนัธ์ุชมพปูราจนีทีย่งัไม่กระจายพนัธุ์ 
ออกไปนอกเขตชมุชน

นอกจากนี ้ชมุชนสามารถขอรบัเงนิสนบัสนนุ
จากกองทนุคุม้ครองพนัธุพ์ชื เพือ่น�าไปใช้ในการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชของชุมชนต่อไป เพื่อส่งเสริม 
กระตุน้ สนบัสนนุให้เกดิการอนรุกัษ์ พฒันา และ 
ใช้ประโยชน์พนัธุพ์ชือย่างยัง่ยนื สร้างความเข้มแข็ง 
ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง  
รวมทัง้ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิเกษตรของชมุชน
และสร้างรายได้ให้กบัสมาชกิในชมุชน

“หากผูใ้ดจะใช้ประโยชน์จากพนัธุพ์ชืทีไ่ด้รบั
การจดทะเบยีนเป็นพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพาะถ่ิน จะ
ต้องท�าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์กับชมุชน ซ่ึง 
การจดัสรรผลประโยชน์ดังกล่าวจะเป็นรายได้ร่วมกนั 
ของชมุชนถงึ 60 เปอร์เซน็ต์ ดงันัน้กรมวิชาการ
เกษตรจึงขอเชิญชวนให้ชุมชนที่มีกิจกรรมการ
อนรุกัษ์และพฒันาพนัธุพ์ชืทีม่อียูเ่ฉพาะในชมุชน 
และไม่เคยจดทะเบยีนเป็นพนัธุพื์ชใหม่ยืน่ขอรบั
ความคุ้มครองได้ที่ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรม
วชิาการเกษตร โทรศพัท์ 0 2940 7214”

ยูคาลิปตสับนคันนา…ทางเลือกเพือ่พฒันาดนิเค็ม

การปลกูและการเกบ็เกีย่ว

ข้อควรปฏบิติั

ข้อดีของการปลูกยคูาลปิตัสบนคนันา

การปลูกยูคาลิปตัสบนคันนา นิยม
ปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ดิน
เคม็น้อยถงึปานกลางและเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวาม
อดุมสมบรูณ์ต�า่ การปลูกพชืชนดิอืน่ได้ผล
ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพ่ิมปัจจัยการผลิต 
การปลูกยูคาลิปตัสจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่
ช่วยเสรมิให้พืน้ทีม่กีารใช้ประโยชน์มากขึน้ 

เกษตรและสหกรณ์ลงนามในหนังสือส�าคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุ ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นของ 
ลลีาวด ี(ลัน่ทม) พนัธุช์มพปูราจนีเรยีบร้อยแล้ว เมือ่วันที่  
7 ตลุาคม 2567 ทีผ่่านมา

 ปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตร ได้จดทะเบียน
ให้การคุ้มครองพันธุ ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแล้ว  
2 พนัธ์ุ/ชมุชน ได้แก่ ส้มเขยีวหวานพนัธุเ์ทพรสของ
ชมุชนจงัหวดัสมุทรปราการ และมะปรางพนัธ์ุหวาน
ทองประมูลพรหมณีของชุมชนจังหวัดนครนายก  
ซึง่การจดทะเบยีนลลีาวดี (ลัน่ทม) พนัธุช์มพปูราจนี 

จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ล�าดับที่ 3 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 
พ.ศ. 2542 โดยมีนายกอบกฤต เกษตรากสิกรรม 
ปราชญ์เกษตรของชมุชนเทศบาลต�าบลโคกมะกอก 
อ�าเภอเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจีนบรุ ีเป็นผูด้แูล
อนรุกัษ์แปลงสายพนัธุล์ลีาวดี (ลัน่ทม) ไว้มากกว่า 
100 สายพนัธุ์

ส�าหรับลีลาวดี(ลั่นทม)พันธุ ์ชมพูปราจีน มี
ลกัษณะประจ�าพนัธุ ์คือ ล�าต้น มสีเีขียวออกเทา ผวิ
เรยีบ ใบ รปูหอกกลบั ปลายใบแหลม ใบแก่สีเขยีว 
ดอก ออกเป็นช่อ กลบีดอกเกยกันปานกลาง สพีืน้
ของกลบีดอกสชีมพ ูสปีลายกลบีดอกสชีมพเูข้ม กลบี
ดอกเป็นรปูไข่กลบั ลายบนกลบีดอกมเีส้นแตกออก
เป็นรศัมี มลีกัษณะดต้ีองอนรุกัษ์ไว้ให้เป็นทรพัย์สนิ
ทางปัญญาของชมุชน

ซึง่ส�านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชื ได้ใช้หลกัเกณฑ์การ
ตรวจสอบลักษณะประจ�าพันธุ์พืชของพืชลั่นทม
เพือ่บนัทกึข้อมูล พบว่า ลลีาวด ี(ลัน่ทม) พนัธุช์มพู

พรีพนัธ์ คอทอง 

คาลปิตสั (Eucalyptus camaldulensis สายพนัธุ ์H4) เป็น

ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปลูกง่าย 

สามารถแตกหน่อได้จึงไม่ต้องปลูกใหม่ และมีอัตราการเจริญ

เตบิโตสงู ปรบัตวัได้กบัทกุสภาพแวดล้อม เติบโตได้ในพืน้ทีด่นิเคม็ และ

มศีกัยภาพในการควบคมุการแพร่กระจายดนิเคม็ เป็นพชืทีด่ดูน�า้ไป 

ใช้ได้ในปริมาณมาก ลดการเติมน�้าในแหล่งน�้าใต้ดิน ท่าให้ควบคุม 

ปรมิาณน�า้ซึง่เป็นตวักลางการเคลือ่นย้ายเกลอืสูผ่วิดนิ ความเคม็หน้าดนิ 

ทีใ่ช้เพาะปลกูพชืลดลง สังเกตได้จากคราบเกลอืท่ีปรากฏลดลง

ควบคุมการแพร่กระจายดินเค็มท�าให้ความเค็มของดินลดลง และใบของยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม ่
ทีม่สีารออกฤทธ์ิน้อยนี ้ช่วยเพิม่อนิทรียวตัถแุก่ดนิ ปรมิาณผลผลติข้าวจงึเพิม่ขึน้จาก 200-250 เป็น 
250-300 กโิลกรัมต่อไร่ นอกจากนี ้ ยงัสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรจากการตัดไม้ขายได้ในทกุ  
4 ปี และ 7 ปี

กลุม่วจิยัและพฒันาการจดัการดนิเค็ม 
กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ โทร 0 2561 4513 ต่อ 2248

1. เตรยีมกล้ายคูาลปิตสัอายปุระมาณ 3 เดอืน และหลมุส�าหรบัการปลกูขนาด 30x30x30 
เซนตเิมตร

2. ใส่ปุย๋คอกปริมาณ 0.5 กโิลกรมั และแกลบปรมิาณ 0.5 กิโลกรมั คลกุเคล้าให้เข้ากนัและใส่
ในหลมุปลกูทีเ่ตรยีมไว้

3. ปลกูต้นกล้าตามแนวทศิตะวนัออก-ตะวนัตกบนคนันา โดยแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคอื
3.1 ปลกู 1 แถว : ระยะห่างการปลกู 2 เมตร ความกว้างของคนันา 0.5 เมตร
3.2 ปลกู 2 แถว สลบัฟันปลา : ระยะห่างการปลกู 2 เมตร ความกว้างของคนันา 1.5 เมตร

4. ตดัไม้ขายหลงัการปลกู 4 ปี โดยใช้เลือ่ยเพือ่ลดการบอบช�า้ของตอไม้ทีจ่ะมกีารแตกหน่อขึน้มา 
เป็นล�าต้นใหม่ และหน้าตัดควรมคีวามลาดเอยีงเพือ่ลดการขงัน�า้ทีอ่าจท�าให้ตอไม้เกดิการผพุงัง่าย

รายได้จากการตดัไม้ขายสทุธ ิ1,087 บาทต่อไร่ 
ต่อปี*

นอกจากการตดัไม้เพือ่ขายแล้ว ไม้ยคูาลปิตสั
ยงัสามารถน�าไปใช้ในการท�าฟืนถ่านได้ เนือ่งจาก
เป็นไม้ทีใ่ห้ความร้อนสงู ไม่แตกขณะเผา และท�าให้
เกดิควนัและขีเ้ถ้าน้อย

- ก�าจดัวชัพืชสม�า่เสมอ ช่วยลดการแก่งแย่ง
ธาตอุาหารในดิน

 - รดน�า้หมกัชวีภาพ เจอืจางด้วยน�า้ 1:500 ใช้
อตัรา 250 ลติรต่อไร่ ทกุ 30 วนัต่อครัง้ โดยการรด
ลงดนิบรเิวณชายพุ่ม

 - ใส่ปุย๋เคม ี 15-15-15 หลงัปลกู 8 เดอืน 
อตัรา 50-100 กรมัต่อต้น และในปีท่ี 2-4 ใส่ปุย๋
ปีละ 2 ครัง้ คอื ต้นฤดฝูนและปลายฤดฝูน อัตรา 
50-100 กรมัต่อต้น

1. ปลกูง่าย เจรญิเตบิโตได้เรว็
2. ปลูกหนึ่งครั้ง สามารถตัดไม้ขายได้อย่างน้อย  

2 รอบ
3. ดแูลง่าย ใช้แรงงานน้อย
4. ลดการแพร่กระจายดนิเคม็ได้
5. ผลผลติข้าวเพิม่ขึน้จากการลดลงของระดับความ

เคม็ในดนิ
6. เกษตรกรมรีายได้เพิม่ขึน้จากการขายไม้ยคูาลปิตสั
7. สามารถน�าไม้ไปใช้ประโยชน์อืน่ได้

- ควรมกีารไถพรวนดนิให้ชดิขอบคันนาทกุครัง้ก่อนฤดูการท�านา เพือ่เป็นการตดัรากแขนงของ
ยคูาลปิตสัทีอ่าจแผ่ขยายลงไปในพืน้ทีน่าข้าว เพ่ือลดการแก่งแย่งธาตอุาหารระหว่างยคูาลปิตสัและ
ข้าวท่ีปลกู
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“สุริยะ” ประกาศนโยบายหนุนคมนาคม 
สเีขยีว ดนัลงทนุโครงการ และระบบขนส่งทีเ่ป็น 
มติรต่อสิง่แวดล้อม เร่งเปลีย่นอวีบีสักว่า 5,000 คนั  
พร้อมเปลี่ยนผ่านการเดินทางด้วยระบบราง
ครอบคลุมกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และหัวเมอืง

ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่4 ธ.ค. 2567 ทีผ่่านมา นายสรุยิะ 
จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวปาฐกถา
ในประเด็น “Mobility Infrastructure for  
Sustainability ‘s Journey” ในงาน Sustainability  
Forum 2025: Synergizing for Driving Business 
ทีจ่ดัขึน้โดย กรงุเทพธรุกจิ โดยระบุว่า รฐับาลจะ
เดนิหน้าโครงการลงทนุทกุระบบให้มปีระสทิธภิาพ 
เพือ่เชือ่มการเดนิทางแบบไร้รอยต่อ และลดต้นทนุ
ด้านโลจสิตกิส์ ควบคูไ่ปกบัการสนบัสนนุพลังงาน
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

อย่างไรก็ด ีได้มอบนโยบายให้ทกุหน่วยงานใน
สงักัดกระทรวงคมนาคม เดนิหน้าพัฒนาโครงข่าย
ด้านคมนาคม บรกิารประชาชน เพือ่สร้างโอกาส
ประเทศไทย สนองนโยบายรฐับาล สร้างโอกาสการ
เดนิทางของประชาชน และการขนส่งสนิค้า เช่ือม
ประสิทธิภาพด้านการคมนาคมให้ครอบคลุมทุก
มติ ิท้ังทางบก น�า้ ราง และอากาศ ตลอดจนเชือ่ม

‘สรุยิะ’ ดนันโยบาย ‘คมนาคมสเีขยีว’ 
หนนุระบบราง/เปลีย่นอวีบีสั 5,000 คนั

ต่อการคมนาคมกบัประเทศเพือ่นบ้าน ท�าให้ไทย
เป็นศูนย์กลาง (ฮบั) ในภมูภิาคอาเซยีนอย่างยัง่ยนื

ส�าหรับการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว  
กระทรวงฯ ก�าหนดกรอบนโยบาย 9 แนวทาง ดงันี้  
1. สานต่อโครงการต่างๆ ตามแผนแม่บทของ
กระทรวงคมนาคม 2. ส่งเสรมิโครงข่ายคมนาคม
ให้เชือ่มโยงอย่างไร้รอยต่อ 3. สร้างโอกาสในการ
ลงทนุ 4. ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่ง
ได้อย่างเท่าเทยีม 5. เปิดโอกาสให้โลจสิตกิส์ไทย 
6. สนบัสนนุการใช้พลงังานสะอาดทีเ่ป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม กรีนโลจิสติกส์เพื่อลดปัญหาฝุ่น  
PM 2.5  

7. เพิม่ความปลอดภัยภาคคมนาคมขนส่งทัง้ใน 
ช่วงก่อสร้างและการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการ
ก�ากบัดแูลให้ได้มาตรฐาน 8. ปฏบัิตหิน้าทีใ่ห้เป็น
ไปตามระเบยีบ กฎหมาย และหลกัธรรมาภบิาล 
ทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 9.ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม 
ของประชาชนในทกุมติิ

“เป้าหมายกระทรวงคมนาคม เรามุ่งเน้น
ปรับเปลี่ยนการขนส่งจากทางถนน เป็นการ
ขนส่งทางรางและทางน�้า ส่งเสริมให้ประชาชน
เปลี่ยนการเดินทางมาเป็นขนส่งสาธารณะ มุ่ง
หวงัประเทศไทยจะต้องมคีมนาคมขนส่งคน และ

สินค้าที่มีประสิทธิภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด มลพิษจากท่อ 
ไอเสยีรถยนต์ ซึง่มผีลต่อสขุภาพของประชาชน” 
นายสริุยะ กล่าว

ทัง้น้ี การผลกัดนัภาคขนส่งให้มปีระสทิธภิาพ 
กระทรวงฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบขนส่งที่ตอบ
โจทย์การเดนิทางของประชาชน เชือ่มต่อทกุการ
เดินทางจากบ้าน ที่ท�างาน สู่พื้นที่ส�าคัญต่างๆ 
โดยเชื่อว่าการเดินทางด้วยระบบราง รถไฟฟ้าที่
ครอบคลมุทัง้กรงุเทพฯ และปรมิณฑล จะช่วยแก้
ปัญหาการจราจรตดิขดั มลพษิทางอากาศ รวมทัง้
กระทรวงฯ จะเร่งเสรมิให้เอกชน และทุกหน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้องกับระบบขนส่งทางบก พฒันาฟีดเดอร์
ทีส่นบัสนนุระบบราง ด้วยการเปลีย่นผ่านอวีบีสั 
รถเมล์ รถโดยสารประจ�าทาง และรถโดยสาร บขส. 
ให้ปรบัเปลีย่นจากการใช้น�า้มนัเป็นยานยนต์ไฟฟ้า

ซึง่ตามแผนกระทรวงฯ จะส่งเสรมิการเปลีย่น
อวีบีสัรวมกว่า 5,000 คนั ประกอบด้วย รถโดยสาร
ประจ�าทางไฟฟ้าเขต กทม.และปรมิณฑล ภายใต้ 
สมัปทานของเอกชน ปัจจบุนัให้บริการ 2,350 คนั 
จะเพิม่เป็น 3,100 คนั ภายในปีหน้า รวมไปถงึ
การเปลีย่นรถโดยสารไฟฟ้าของ ขสมก. ปัจจบุนั
อยูร่ะหว่างด�าเนนิการเปลีย่นรถไฟฟ้า 1,520 คนั 
ทดแทนรถโดยสารครีมแดง (รถร้อน) และการ
เปลี่ยนรถโดยสารไฟฟ้าระหว่างเมืองของ บขส.  
ทีม่แีผนเปลีย่น 381 คนั

นายสริุยะ กล่าวด้วยว่า เพือ่ผลกัดนัให้ระบบ
รางเป็นการคมนาคมหลกัของประเทศ กระทรวงฯ  
มีแผนพัฒนารถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล รวม 14 เส้นทาง ระยะทาง 554 
กโิลเมตร ปัจจุบนัเปิดให้บรกิารแล้ว 13 โครงการ 
ระยะทาง 276.84 กิโลเมตร อยูร่ะหว่างก่อสร้าง  
5 โครงการ ระยะทาง 84.30 กโิลเมตร อยูร่ะหว่าง
ขออนมุตั ิ3 โครงการ ระยะทาง 29.34 กโิลเมตร 
เตรยีมความพร้อม 12 โครงการ ระยะทาง 162.93 
กโิลเมตร นอกจากนี ้ ยงัมกีารพฒันารถไฟทางคู่ 
ทัว่ประเทศ โดยเปิดให้บรกิารแล้ว 4,044 กโิลเมตร 

จ่อเปิดประมูลมอเตอร์เวย์
บางขุนเทียน-บางบัวทอง

กรมทางหลวงพร้อมเดินหน้ามอเตอร์เวย์ 
M9 ทางยกระดับบางขุนเทียน–บางบัวทอง 
47,521 ล้านบาท ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเตรียม
ออกประมูลเอกชนร่วมลงทุน PPP ภายในปี 
2568

นายอภริฐั ไชยวงศ์น้อย อธบิดีกรมทางหลวง 
เปิดเผยว่า ตามที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด
ของกระทรวงคมนาคมเร่งรัดการขับเคลื่อน
โครงการขนาดใหญ่ ทีม่คีวามพร้อมในการผลกัดนั
เข้าสูก่ารพจิารณาของคณะรฐัมนตรี (ครม.) เพือ่
อนมุตัดิ�าเนนิการก่อสร้างโครงการนัน้ เมือ่วนัท่ี 3 
ธ.ค. 67 ทีผ่่านมา คณะรัฐมนตร ี (ครม.) ได้มมีติ
เหน็ชอบให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง
ด�าเนนิการให้เอกชนร่วมลงทนุโครงการทางหลวง
พเิศษระหว่างเมอืงหมายเลข 9 สายถนนวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอน ทางยกระดับ
บางขนุเทยีน-บางบวัทอง โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทนุ
ก่อสร้างงานโยธา งานระบบ พร้อมการด�าเนนิงาน 
และบ�ารงุรกัษาตลอดทัง้สายทาง

นายอภริฐั กล่าวเพิม่เตมิว่า ส�าหรบัโครงการนี ้
จะด�าเนินการในรูปแบบการให้สัมปทานเอกชน 
หรอื PPP Net Cost มรีะยะเวลาสญัญาไม่เกนิ 34 ปี  
(ก่อสร้าง 4 ปี และ ด�าเนนิการและบ�ารงุรกัษา หรอื 
O&M 30 ปี) โดยมวีงเงนิลงทนุโครงการฯ ประมาณ 
56,035 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนทีภ่าครฐัเป็นผูร้บั
ผดิชอบคอืค่าจัดกรรมสทิธ์ิทีด่นิ 4,235 ล้านบาท 
และเงนิลงทนุของภาคเอกชน จ�านวน 51,782 ล้าน 
บาท ประกอบด้วยการก่อสร้างงานโยธา งานระบบ
ตลอดท้ังสายทาง 

โดยเอกชนจะเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในรายได้
ค่าผ่านทางของโครงการและเป็นผู้รับความเสี่ยง
ทางด้านรายได้โดยตรง และจะได้รบัเงนิร่วมลงทนุ

“คมนาคม” หารอื “แอร์บสั” 
พฒันานวตักรรมการบนิของไทย

“คมนาคม” หารอื “Airbus” ร่วมพัฒนา
สร้างมาตรฐานความปลอดภยัการบนิของไทย
ในระดบัสากล ดนัไทยเป็นศนูย์กลางการบนิ 
(Aviation Hub) ตัง้เป้าผูใ้ช้บรกิาร 250 ล้าน
คนต่อปี ภายในปี 2575

ทัง้น้ี เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม 2567 นายสรุยิะ 
จงึรุง่เรอืงกจิ รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรบั นาย
อานนัท์ สแตนลย์ี ประธานและหวัหน้า Airbus 
ประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และคณะ เพื่อ
หารอืแนวทางการพฒันาให้ไทยเป็นศูนย์กลาง
การบิน (Aviation Hub) พร้อมร่วมมือกนัสร้าง
มาตรฐานความปลอดภัยการบนิของไทยให้อยู่
ในระดบัสากล และขยายขดีความสามารถการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต 
ณ ห้องประชมุ กระทรวงคมนาคม

โดยนายสุริยะ กล่าวว่า รัฐบาลไทยให้
ความส�าคญักบันโยบาย Aviation Hub โดย 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื ทอท. (AOT) ได้ตัง้เป้าหมายทีจ่ะพฒันา
ท่าอากาศยานโดยเพิ่มขีดความสามารถและผู้
ใช้บรกิารเป็น 250 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2575 
รวมถึงมีแผนการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่ง
ใหม่ คอื ท่าอากาศยานอนัดามนั ซึง่ออกแบบ
ให้รองรับผู้โดยสารได้ 22.5 ล้านคนต่อปี ส่ง
เสรมิให้เป็นจดุหมายปลายทางส�าหรบัเทีย่วบนิ
ระยะไกล มท่ีาจอดเครือ่งบินทะเลและเรอืข้าม

ฟากส�าหรับนักเดินทางระดับพรีเมียมเสริม
ด้วย และท่าอากาศยานล้านนา ซึง่ได้วางแผน
ก่อสร้างเพื่อรองรับจ�านวนผู ้โดยสารที่เพิ่ม
ขึ้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และโครงการ
ก่อสร้างอาคารผูโ้ดยสารแห่งใหม่ (ทศิใต้) ของ
ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ

นอกจากนี ้ ส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ในฐานะ 
ผูก้�ากับดแูลและจดัหาสิทธทิางการบนิให้เพียง
พอต่อความต้องการของสายการบนิต่างๆ จะมุง่
มัน่บรหิารจดัการและจดัสรรเวลาการท�าการบนิ
ในแต่ละฤดกูาลอย่างเหมาะสม และก�ากบัดแูล
มาตรฐานความปลอดภยัในอุตสาหกรรมการบนิ

ส�าหรับความร่วมมือที่ผ่านมา Airbus 
ได้มีการ MOU กับ กพท. เกี่ยวกับด้าน 
สิง่แวดล้อม ได้แก่ การบรหิารจดัการข้อมลูก๊าซ
เรือนกระจกภาคการบิน (MRV) และการใช้ 
เชือ้เพลงิอากาศยานแบบย่ังยนื (SAF) โดย Airbus  
ได้สนับสนุนในเรื่องการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร การจัดสัมมนา การสนับสนุนทาง
ด้านเทคโนโลย ี(Technical Assistance) ให้แก่ 
อุตสาหกรรมการบินและสายการบินของไทย  
รวมถึงสนับสนุนงบประมาณ และการส่งต่อ 
ความรูแ้ละประสบการณ์ ผ่านการส่งผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการบนิ เพ่ือเข้ามาช่วยพฒันาระบบก�ากบั
ดูแลด้านการบินของ กพท. ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

ด้าน นายอานนัท์ สแตนลย์ี ได้กล่าวขอบคณุ 
กระทรวงคมนาคม พร้อมมัน่ใจว่าความก้าวหน้า
และนวตักรรมของ Airbus จะเป็นประโยชน์ต่อ
ภาคการบินของไทย ขอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือ
กนัท�างานต่อไป เพือ่ยกระดบัมาตรฐานความ
ปลอดภัยการบินของไทยให้อยู่ในระดับสากล 
และ Airbus มุง่หวงัทีจ่ะส�ารวจขอบเขตความ
ร่วมมืออื่นๆ เพื่อปูทางไปสู่อนาคตการบินที่
ยัง่ยนืต่อไป

“มนพร” ผดุไอเดีย “2 ระยะ 4 สร้าง” 
วางเป้ารองรับ 1 ล้านเทีย่วบินปี 68

“มนพร” มอบนโยบาย บวท. ผุดไอเดีย  
“2 ระยะ 4 สร้าง” ลุยยกระดบัมาตรฐานบริการ 
และบคุลากร รบัเทีย่วบนิเตบิโต เป้าปี 68 คาดแตะ  
1 ล้านเที่ยวบิน ดันไทยศูนย์กลางทางการบิน
หนนุท่องเทีย่วและเศรษฐกิจประเทศ

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจเย่ียม
และมอบนโยบายการด�าเนินงานให้แก่ผู้บริหาร  
บรษิทั วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากดั (บวท.) ว่า  
บวท.เป็นอีกหน่วยงานทางการบินที่ส�าคัญใน 
การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง
การบิน (Aviation Hub) ของภมูภิาค รฐับาลและ
กระทรวงคมนาคมได้เลง็เห็นถงึความจ�าเป็นในการ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่เตรยีมพร้อมรองรบั
ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต เนือ่งจากปัจจบุนัการขนส่งทางอากาศเป็น
ปัจจยัส�าคญัในการรองรบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และการท่องเทีย่วของประเทศ

ทัง้น้ี ได้มอบนโยบายให้ บวท.ด�าเนนิงานตาม
กรอบ “คมนาคมเพือ่โอกาสประเทศไทย 2 ระยะ 4 
สร้าง” โดยระยะเร่งด่วนให้ บวท.สานต่อโครงการ
ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ ให้ได้มาตรฐานความ
ปลอดภยัและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง ใช้เทคโนโลยี
และบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนระยะ
กลาง ให้ บวท.ขบัเคลือ่นแผนงาน โครงการการ
ลงทนุในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคม
ขนส่งทางอากาศให้ครอบคลมุมติเิศรษฐกจิ สังคม 
ชมุชน สิทธมินษุยชน สิง่แวดล้อม และการก�ากบั
ดแูลอย่างยัง่ยนื และใช้หลกัแนวทางวงจรบรหิาร
งานคุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) 
อย่างเป็นระบบ

ส่วนนโยบาย 4 สร้าง เป็นการสร้างความ
สามารถในการรองรบัเทีย่วบนิให้ได้ตามเป้าหมาย
นโยบายศนูย์กลางทางการบิน (Aviation Hub) 
รวมถงึสร้างบคุลากรทางการบนิทีมี่คณุภาพและ
เพียงพอ โดยมีช่ัวโมงท�างานไม่เกิน 200 ชม./
สปัดาห์ ได้มาตรฐานสากล มศัีกยภาพเหมาะสม
กบัการรองรบัการเติบโตของอตุสาหกรรมการบนิ 
รองรบัเทคโนโลยทีีท่นัสมยั สร้างบรกิารทีป่ลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล ควบคูก่บัสร้างความร่วมมอื

และบรูณาการกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพือ่สร้าง
โอกาสในการพฒันาการคมนาคมขนส่งทางอากาศ
ของประเทศ

“ภายหลังจากที่สนามบินสุวรรณภูมิเปิดใช้
รันเวย์ที่ 3 บวท.สามารถบริหารการจราจรทาง
อากาศทีร่วดเร็วและปลอดภัยตามมาตรฐาน และ
ช่วยลดระยะเวลาในการขึน้-ลงและเข้า- ออกหลมุ
จอด ช่วยประหยัดการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงของ
อากาศยาน และท�าให้เพิม่ขดีความสามารถรองรบั
เทีย่วบินได้ตามเป้าหมาย”

ส�าหรบัปรมิาณเทีย่วบนิปี 2567 มจี�านวนเทีย่ว
บนิรวม 868,373 เทีย่วบนิ เพิม่ขึน้ 15% จาก
ปี 2566 และคาดการณ์ปรมิาณเทีย่วบนิปี 2568 
(ม.ค. 68-ธ.ค. 68) จะเพิม่ขึน้ 13% จ�านวนเทีย่ว
บนิรวม 981,270 เท่ียวบนิ เมือ่เทยีบกบัปี 2567 
โดยภาพรวมปริมาณเที่ยวบินทั้งภายในประเทศ 
ระหว่างประเทศ และบนิผ่านน่านฟ้าใกล้เคยีงกบั
ช่วงก่อนสถานการณ์โควิดสถานการณ์ปริมาณ
เทีย่วบินมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง

ในขณะที่กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าไว้ว่าจะ
รองรบั 1.2 ล้านเทีย่วบนิ ในปี 2568 ซึง่ถอืเป็น
ความท้าทายในการเร่งพฒันาศกัยภาพทกุมติอิย่าง
ครอบคลมุ เพ่ือเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ให้กบัประเทศไทยในการก้าวสูก่ารเป็นศนูย์กลาง
การบนิ Aviation Hub

นายณพศษิฏ์ จกัรพิทกัษ์ กรรมการผูอ้�านวย
การใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ บวท.
มคีวามพร้อมในการให้บรกิารจราจรทางอากาศ 24 
ชม. ณ ท่าอากาศยานทีส่�านกังานการบนิพลเรอืน

แห่งประเทศไทย (กพท.) หรอื CAAT ก�าหนด เช่น 
ท่าอากาศยานกระบี ่เพือ่รองรบัเท่ียวบนิทีเ่พิม่ขึน้ 
และรองรบักรณทีีม่เีทีย่วบนิล่าช้า เพือ่ไม่ให้เกดิผู้
โดยสารตกค้าง

บวท.มีความพร้อมในการสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยได้มีการ
วางแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเดินอากาศ
ที่สอดคล้องตามนโยบาย “คมนาคมเพื่อโอกาส
ประเทศไทย” เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ก่อสร้างเสรจ็ 5 เส้นทาง อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
4 เส้นทาง ขออนมุตัโิครงการ และจัดท�ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)  
6 โครงการ และคณะรฐัมนตร ี(ครม.) อนมุติัแล้ว
พร้อมประกวดราคา 1 โครงการ

ขณะที่การพัฒนารถไฟความเร็วสูง ปัจจุบัน
อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง จ�านวน 2 เส้นทาง ระยะ
ทาง 473 กโิลเมตร ประกอบด้วย รถไฟความเรว็สงู  
(ไฮสปีด) ระยะ 1 ช่วงกรงุเทพฯ - นครราชสมีา 
ระยะทาง 253 กโิลเมตร อยูร่ะหว่างก่อสร้าง และ
รถไฟเชือ่ม 3 สนามบนิ ระยะทาง 220 กโิลเมตร 
อยูร่ะหว่างเตรยีมการก่อสร้าง ส่วน 1 เส้นทาง อยู่
ระหว่างการขออนมุตัโิครงการ คอื ไฮสปีดไทยจนี
ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย

ด้านการพฒันาขนส่งทางน�า้ กระทรวงมกีาร
พฒันาท่าเรือโดยสารสาธารณะ จ�านวน 18 ทา่ 
ปัจจบุนัเปิดให้บรกิารแล้ว 11 ท่า  คาดว่าจะเปิดให้
บรกิารภายในปี 2568 จ�านวน 5 ท่า และภายในปี 
2570 จะเปิดให้บรกิารได้ 13 ท่า  รวมเป็น 29 ท่า 
นอกจากนีย้งัมแีผนพฒันาท่าเรือส�าราญ (Cruise 
Terminal) ได้แก่ ชลบรุ ีเกาะสมยุ และภเูกต็ เพือ่
เป็นท่าเรอืท่องเท่ียว รวมถงึการพฒันาท่าเรอืแหลม
ฉบงั เฟส 3 เพือ่เพิม่ท่าเทยีบเรอื และแก้ไขปัญหา
การจราจรภายในท่าเรอืให้เกดิความสะดวก

ส่วนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางอากาศ 
ได้ผลักดันให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ใน 20 
อันดับโลกภายในปี 2572 โดยในระยะเร่งด่วน 
จะน�าเทคโนโลยใีหม่มาให้บรกิารและเร่งปรบัปรงุ
อาคารสถานที่ ท่ีด�าเนินการได้ทันที รวมถึงการ
ตรวจ FAA เพือ่ปรบัระดบัมาตรฐานการบิน และ
การเตรียมพร้อมในการตรวจของ ICAO ตลอด
จนการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่า
อากาศยานในภมูภิาค เพือ่รองรบัปรมิาณผูโ้ดยสาร
ได้เพ่ิมขึน้

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมีแผนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ ซึ่ง
จะเป็นโครงการลงทนุขนาดใหญ่ (เมกะโปรเจกต์) 
โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงการแลนด์บริดจ์เพ่ือ
ผลกัดนัให้ไทยเป็นศนูย์กลางการขนส่งสนิค้าทาง
ทะเลในภูมิภาคอาเซียน โดยการศึกษาพบว่าจะ
ช่วยลดต้นทนุการขนส่งสนิค้า  15-20% เพิม่การ
จ้างงานได้ 2 แสนอตัรา และโครงการนีค้าดว่าจะ
ท�าให้ GDP ของไทยโตข้ึน 5.5%

จากภาครฐัตามเงือ่นไขทีก่�าหนด โดยมกีรอบวงเงนิ
ร่วมลงทนุทีเ่ป็นมลูค่าปัจจบุนัไม่เกนิมลูค่าก่อสร้าง
งานโยธา ซ่ึงจะทยอยจ่ายให้เอกชนหลังจากเริ่ม
เปิดให้บรกิาร มกี�าหนดระยะเวลาแบ่งจ่ายไม่ต�า่
กว่า 15 ปี (เป็นจ�านวนเงนิมลูค่าปัจจบัุนรวมแล้ว
ไม่เกิน 47,521.04 ล้านบาท) 

ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะได้พิจารณาก�าหนด
วิธีการหรือกลไกการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทน
ที่ภาครัฐมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมหรือ
ปรับลดการสนับสนุนเงินร่วมลงทุนในกรณีที่
ปริมาณจราจรหรือรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ของโครงการ สงูกว่าทีป่ระมาณการไว้มาก รวมถงึ 
การก�าหนดเงื่อนไขตัวชี้วัดระดับคุณภาพการให้
บรกิาร (KPI) เพือ่ให้เอกชนคูสั่ญญารกัษาคุณภาพ
ระดบัการให้บรกิารทีด่แีละปลอดภัยต่อประชาชน
ผูใ้ช้ทาง โดยกรมทางหลวงคาดว่าจะออกประกาศ
เชญิชวนเอกชนร่วมลงทนุได้ภายในปลายปี 2568 
และจะลงนามสญัญาร่วมลงทนุได้ในปี 2569

ส�าหรับโครงการมอเตอร์เวย์ M9 สายถนน
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอน ทาง
ยกระดบับางขุนเทยีน-บางบัวทอง มรีปูแบบการ
ก่อสร้างเป็นทางยกระดับ ขนาด 6 ช่องจราจร 
ระยะทาง 35.85 กโิลเมตร จดุเร่ิมต้นโครงการอยู่
บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน เชื่อมต่อ
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 
9 วงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านทิศใต้ โครงการ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน 
-บ้านแพ้ว และโครงการทางพิเศษพระราม 3-
ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก และมีจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ
ทางแยกต่างระดบับางบวัทอง เชือ่มต่อโครงการ
ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงหมายเลข 9 ตลอด
สายทางมรีะบบจดัเกบ็ค่าธรรมเนยีมทางอตัโนมตัิ
แบบไม่มไีม้กัน้ หรอื M-Flow โดยมอีตัราค่าผ่าน
ทางรถยนต์ 4 ล้อ มีค่าแรกเข้า 10 บาท และเพิม่
ขึน้ตามระยะทางประมาณ 1.5 บาทต่อกิโลเมตร 
มทีางขึน้-ลง ในโครงการเพือ่เชือ่มโยงกบัโครงข่าย
คมนาคมหลกัตลอดแนวเส้นทางเป็นทางขึน้ 8 จดุ 
และทางลง 6 จุด มทีางแยกต่างระดบั 5 แห่ง รวม
จดุเข้า-ออกเชือ่มต่อกบัมอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่ 
- กาญจนบรุ ีบรเิวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่

การจราจรทางอากาศ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
การบิน (Aviation Hub) โดยน�าเทคโนโลยีมา
ช่วยบริหารจัดการความคล่องตัวการจราจรทาง
อากาศ (Air Traffic Flow Management) การเพิม่
ประสทิธภิาพการใช้งานทางวิง่ (High Intensity 
Runway Operations: HIROs) การน�าเทคโนโลยี
มาบริหารจดัการเทีย่วบินขาเข้า คอืระบบ Arrival 
Manager (AMAN) และการจัดการเที่ยวบินขา
ออกด้วยระบบ Intelligent Departure (iDep) 

การบริหารจัดการห้วงอากาศในรูปแบบการ
ใช้งานแบบยดืหยุ่น (Flexible Use of Airspace 
: FUA) การจดัสร้างเส้นทางบินคูข่นาน หรือ Par-
allel Route เพื่อขยายขีดความสามารถในการ
รองรบัปรมิาณเทีย่วบนิ รวมถึงการจดัสร้างเส้นทาง
บนิตรง (Direct route) เพือ่ช่วยลดระยะการบนิ 
การปรับปรุงห้วงอากาศและเส้นทางบินส�าหรับ
กลุม่สนามบินทีม่คีวามซบัซ้อนสงู (METROPLEX) 
การให้บรกิารควบคุมจราจรทางอากาศทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อม หรอื Green Air Traffic Manage-
ment (Green ATM)

อกีทัง้พฒันาบุคลากรให้ก้าวหน้าทนัเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาดังกล่าวถือ
เป็นการสร้างศักยภาพขององค์กร ทีจ่ะขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิ สงัคม และความมัน่คงของประเทศไทย
ให้พฒันาอย่างยัง่ยนืต่อไป

 สรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ

อภริฐั ไชยวงศ์น้อย

รถไฟยกระดับคณุภาพชีวิตของพีน้่องประชาชน
เมือ่วนัที ่28 พ.ย. 67 สรุพงษ์ ปิยะโชต ิรัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย  

ณภทัรา กมลรกัษา ผูช่้วยเลขานกุารรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม สรพงศ์ ไพฑรูย์พงษ์  
รองปลัดกระทรวงคมนาคม พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)  
วทิยา พนัธุม์งคล รกัษาการผูว่้าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พ.ต.อ. 
ศภุกร ศภุศณิเจรญิ รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เอสอาร์ที แอสเสท จ�ากดั (อทส.)  
เสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และ อวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่า 
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมลงพื้นที่สวนสาธารณะสถานีรถไฟเชียงใหม่ ติดตาม 
ความคืบหน้าการปฏบิตังิานของหน่วยงานในก�ากบัดแูล โดยมผีูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีห่น่วยงาน 
ในพืน้ทีใ่ห้การต้อนรบั
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ดอี ีร่วม อว.-ศธ. และ UNESCO ประกาศ
ความร่วมมอื เตรยีมเป็นเจ้าภาพ จดังานระดบั
โลก “The 3rd UNESCO Global Forum 
on the Ethics of AI 2025” ระหว่างวนัที่ 
24-27 มถุินายน 2568 ทีก่รงุเทพฯ ชแูนวคดิ 
“Ethical Governance of AI in Motion”  
คาดมีผู ้น�าและผู ้ เชี่ยวชาญจากประเทศ 
สมาชิกยเูนสโก กว่า 194 ประเทศ รวมกว่า 
800 คน เข้าร่วมงาน 

สงัคม เศรษฐกจิ และชวีติของผู้คน พร้อมยงั
กล่าวถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ
ดจิทิลัในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ทีม่า
พร้อมกับความก้าวหน้าในโครงสร้างพื้นฐาน 
AI ของภูมิภาค จนอาจน�ามาสู่ความท้าทาย 
ทีเ่กดิขึน้ เช่น ความเหลือ่มล�า้ทางดจิทัิล และ
ผลกระทบต่อการจ้างงานจากระบบอัตโนมัติ
อย่าง AI เป็นต้น 

พร้อมกนันี ้ในงาน พร้อมเปิดเวทีเสวนาเชิง
ลกึโดยผูน้�าและผู้เชีย่วชาญทีเ่กีย่วข้อง กบัการ
เสวนาใน 2 ประเดน็ท่ีส�าคญั ได้แก่ 1. Thailand’s  
Journey in Driving AI Ethics & Governance: 
Insights from Hosting the Global Forum 
on the Ethics of AI” เส้นทางของไทยในการ
ขบัเคลือ่นจรยิธรรมและการก�ากบัดูแล AI: มมุ
มองจากการเป็นเจ้าภาพ Global Forum on 
the Ethics of AI โดย ดร.เวทางค์ พ่วงทรพัย์  
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาต,ิ ดร.ชยั วฒุวิวิฒัน์ชยั ผอ. 
NECTEC, ดร.ศกัดิ ์เสกขนุทด ทีป่รกึษาอาวโุส 
ETDA และ ดร.วรีะ วรีะกลุ รองประธานสภา
ดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมแห่งประเทศไทย 
ทีจ่ะมาร่วมแบ่งปันวสิยัทศัน์การใช้การประชมุ
ระดับโลกครั้งนี้เป็นแพลตฟอร์มในการยก
ระดบับทบาทของไทยสูก่ารเป็นผูน้�าด้าน AI ใน
ระดบัสากล 

และ 2. Policy and Strategic Frame-
works”, in the Region Readiness As-
sessment Methodology (RAM)” นโยบาย
และกรอบยทุธศาสตร์” ในกรอบแนวทางการ
ประเมินความพร้อมระดับภูมิภาค โดยนาย 
อริาคล ี โคเดล ี หัวหน้าหน่วยจริยธรรมปัญญา
ประดิษฐ์ UNESCO ร่วมกับ ดร.ชัยชนะ 
มิตรพันธ์ ผอ. ETDA, ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 
ผอ.NECTEC ทีจ่ะมาร่วมแลกเปลีย่นในประเดน็
การวางกรอบการประเมินความพร้อมด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ (UNESCO RAM) ที่จะเป็น
เครื่องมือมาตรฐานส�าหรับประเทศในภูมิภาค 
พร้อมแนวทางการจัดตั้งหอสังเกตการณ์
จริยธรรมและการก�ากับดูแลปัญญาประดิษฐ์
ระดับโลก ที่จะช่วยสร้างระบบนิเวศปัญญา
ประดิษฐ์ทีย่ัง่ยืน 

ดีอี-อว.-ศธ.-UNESCO จัดงานระดับโลก
UNESCO Global Forum on the Ethics of AI 2025

ประเสรฐิ จนัทรรวงทอง

กสทช.จัดงานสัมมนาวิชาการ กสทช. 
ประจ�าปี 2567 ภายใต้แนวคดิ Sprinting into 
the Digital Future โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
น�าเสนอทิศทางการพัฒนาและการก�ากับดูแล
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม และกจิการดาวเทยีมสือ่สารให้สอด
รบักบักบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยดีจิทิลั 
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมส่งเสริมให้ทุกคน 
ในสงัคมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทยีม 

โดยเม่ือวนัที ่ 2 ธ.ค. 67 ทีผ่่านมา นพ.สรณ 
บญุใบชยัพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวเปิดงาน
สมัมนา โดยมี นายนทชาต ิจนิตกานท์ ผูอ้�านวย
การสถาบันวิทยาการ กล่าวรายงาน และเล่าถึง
พัฒนาการของวารสาร และการเปลี่ยนชื่อเป็น
วารสารกจิการสือ่สารดจิทิลั ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมงานเป็น
จ�านวนมาก จากหน่วยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 
และสถาบันการศึกษา ส�าหรับวิทยากรในปีนี้ 
ได้รบัเกยีรติจากนายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการ 
กสทช. ดร.อนนัต์ลดา โชตมิงคล นักวจิยัประจ�า
ทีมวิจัยเทคโนโลยีท่ีทุกคนเข้าถึงและสิ่งอ�านวย
ความสะดวก กลุ่มนวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัล

กสทช.จดัสมัมนาวิชาการ ปี 67
น�าเทคโนฯ สือ่สารดิจทิลัขบัเคลือ่นประเทศ

การมีส่วนร่วมในสงัคม นวตักรรม และการพฒันา 
ทีย่ัง่ยนื โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการเพิม่คณุภาพชวีติ
ของผู้สงูอายแุละผู้พกิาร อกีทัง้ยงัสร้างโอกาสทาง
ธรุกิจใหม่ผ่านการขยายฐานผูใ้ช้งานทีห่ลากหลาย

ส�าหรบัประเทศไทย แม้จะมคีวามท้าทายใน
การน�าแนวคิดนี้มาปฏิบัติ แต่มีข้อเสนอแนะที ่
ส�าคญัในการพฒันา อาท ิการสร้างความตระหนกัรู้  
การปรับปรงนโยบายและกฎหมาย การส่งเสริม
การวจิยัและพฒันา ตลอดจนการสร้างการมส่ีวน
ร่วมของทุกภาคส่วน การน�าโมเดล 10 น้ิวมา
ประยุกต์ใช้จะเป็นก้าวส�าคัญในการพัฒนาสังคม
ไทยสู่การเป็นสังคมที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้
ส�าหรับประชาชนทุกกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับเป้า
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเตรียมความ
พร้อมสูส่งัคมผูส้งูอายอุย่างสมบรูณ์

ดร.อนนัต์ลดา กล่าวในหวัข้อ เทคโนโลยดิีจทิลั
เพือ่การเข้าถงึสารสนเทศและการสือ่สารส�าหรบั
คนทกุกลุม่ (Digital Technology for Accessi-
ble Information and Communications) ว่า 
ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทส�าคัญ
ในชีวิตประจ�าวัน ได้มีการพัฒนาแพลตตฟอร์ม
นวัตกรรมส�าคัญเพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัลและ
สร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม 
โดยพัฒนาระบบริการดิจิทัลที่ครอบคลุมความ
ต้องการของผู้ใช้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้พิการและ 
ผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยระบบส�าคัญ 4 ด้าน 
ระบบแรก คือ บริการถ่ายทอดการสื่อสาร  
(Telecommunication Relay Service) ทีช่่วยให้
ผูพิ้การทางการได้ยนิและการพูดสามารถสือ่สารได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยตดิต้ังตัง้ตู ้TTRS จ�านวน 
180 ตู้ ในทีส่าธารณะทัว่ประเทศ สร้างผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมมูลค่ากว่า 2,000 ล้าน
บาท ระบบท่ีสอง คือ บริการค�าบรรยายแทน
เสยีงแบบเรยีลไทม์ ทีช่่วยให้ผูพ้กิารทางการได้ยนิ
และผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลในการประชุม
และรายการโทรทัศน์ได้อย่างทั่วถึง ระบบที่สาม 
คือ แพลตฟอร์มสื่ออ่านง่าย ที่ช่วยให้ผู้มีความ
บกพร่องทางการรับรู้และผู้สูงอายุสามารถเข้าใจ
ข้อมลูข่าวสารได้ง่ายขึน้ 

สขุภาพการแพทย์ ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิและ ดร.นน อคัรประเสรฐิ
กลุ ผูเ้ชีย่วชาญอาวโุส ฝ่ายส่งเสรมิเมอืงอจัฉรยิะ 
ส�านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดจิทัิล ร่วมเสวนา

นายต่อพงศ์ กล่าวในหวัข้อ ตวัแบบ 10 นิว้ เพือ่
การออกแบบส�าหรบัทกุคน: สูส่งัคมทีค่รอบคลมุ
ทกุคน (10 Fingers Model for Inclusive Design: 
Towards Accessible Communities for All) 
ว่า ในยคุทีสั่งคมมคีวามหลากหลายและก�าลงัก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การออกแบบส�าหรับทุกคน 
(Inclusive Design) ได้กลายเป็นแนวคิดส�าคัญ
ในการพฒันาสงัคมทีเ่ท่าเทยีมและเข้าถงึได้ โดย
โมเดล 10 นิว้ น�าเสนอกรอบแนวคิดทีค่รอบคลมุ
ผ่านการใช้นิ้วมือทั้งสิบเป็นสัญลักษณ์แทนองค์
ประกอบส�าคญัในการออกแบบ โมเดลนีแ้บ่งการ
ออกแบบเป็นสองส่วนหลกั ได้แก่ 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย
การออกแบบเมอืง ภูมทิศัน์ สถาปัตยกรรม การ
ออกแบบภายในและผลติภณัฑ์ และส่วนเทคโนโลยี
และมนุษย์ ซ่ึงครอบคลมด้านบุคลากร ทักษะ 
อปุกรณ์อจัฉรยิะ แอปพลเิคชัน่และการเชือ่มต่อ 
ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบตามแนวคิดมี
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 

และระบบสุดท้าย คือ ระบบเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบการเข้าถึงบริการดิจิทัล ที่ช่วยให้การ
พัฒนาบริการดิจิทัลต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน
การเข้าถึงส�าหรับคนพิการ นวัตกรรมเหล่านี ้
ไม่เพียงช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติของผูใ้ช้งาน แต่
ยงัสร้างผลกระทบเชงิบวกต่อสงัคมและเศรษฐกจิ
ของประเทศอย่างมนียัส�าคญั การพฒันาเทคโนโลยี
เหล่านีไ้ด้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงานพนัธมติร
ทัง้ภาครฐัและเอกชน สะท้อนใหเ้หน็ถงึความมุง่
มั่นในการสร้างสังคมดิจิทัลที่เท่าเทียมและไม่ท้ิง
ใครไว้ข้างหลงั

ดร.นน กล่าวในหัวข้อ การสร้างเมอืงอัจฉรยิะ
แห่งอนาคตส�าหรับทุกคน (Building Smarter 
Cities: The Blueprint for Inclusive Urban 
Futures) ว่า เมือ่กล่าวถงึ “เมืองอจัฉริยะ” หรอื 
“สมาร์ตซิตี้” หลายคนมักจะนึกถึงเทคโนโลยี 
ล�า้สมยั เช่น AI, IoT หรือ 5G หากค�าถามทีส่�าคญัทีส่ดุ 
ทีม่กัจะมองข้าม คอื เทคโนโลยเีหล่านีต้อบโจทย์
ใคร หากเป้าหมายของเมอืงอัจฉรยิะ คอืการท�าให้
ชวีติของประชาชนดขีึน้ด้วยการใช้เทคโนโลย ีเหตุ
ใดหลากหลายโครงการที่มีเทคโลยีล�้าหน้าถึงยัง 
ล้มเหลว เกดิเป็นโครงการทีใ่ช้ทรัพยากรมหาศาล
สร้างสิง่อ�านวยความสะดวกทีไ่ม่มใีครใช้งาน หรอื
สร้างภาระทางการเงินโดยไม่เกิดผลกระทบเชิง
บวกต่อชีวิตประชาชน และท�าให้ประชาชนรู้สึก
ถกูละลาบละล้วงข้อมลูส่วนบุคคล

ที่ผ่านมา การพัฒนาเมืองอัจฉริยะขาดการ
ออกแบบที่ใช้ความต้องการของประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง หลายโครงการเน้นการใช้เทคโนโลยี
มากกว่าการตอบสนองความต้องการที่แท้จริง 
ท�าให้เกดิการตดัสนิใจจากบนลงล่าง(Top-Down) 
โดยปราศจากข้อมูลที่ถูกต้องและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

การสร้างเมืองอัจฉริยะไม่ควรเริ่มจากการ
ทุ่มงบประมาณไปกับโครงการใหญ่ แต่ควรเริ่ม
จากพืน้ทีท่ดลองเลก็ๆ เพือ่ทดสอบและปรบัปรงุ
ตามความต้องการของคนในชมุชมุชน แนวทางนี้
แสดงให้เหน็ว่า เมอืงอจัฉรยิะไม่จ�าเป็นต้องเริม่ต้น
ด้วยเทคโนโลยลี�า้ยคุทีส่ดุ แต่ต้องเริม่จากการฟัง
และการออกแบบทีต่อบโจทย์ชวีติประจ�าวนัของ
ประชาชน ในการบรรยายครั้งนี้จะได้พูดคุยถึง 
กรณศีกึษาในการพฒันาเมอืงทีไ่ด้ผล รวมถงึรูปแบบ 
ของการวางแนวทางในการได้มา ซึ่งพิมพ์เขียว
ส�าหรับวิธีการที่จะสามารถสร้างพื้นที่อยู่อาศัย 
ทีเ่ป็นเมอืงทีน่่าอยูแ่ละชาญฉลาดได้

ดีอี คลอดกฎหมายใหม่
ฟันคนขายข้อมูล

เช็กบิลแบงก์-ข่ายมือถือ

NT แสดงศักยภาพโทรคมนาคม 
งาน TELECOMS WORLD ASIA 2024

ลงนามเสนอร่างกฎหมายใหม่แล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา หากผ่านการตรวจร่างแล้ว จะเร่ง
เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับ
ใช้ทันที หลังจากนั้น ร่างกฎหมายจะถูกส่ง 
เข้าสภาฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ หากสภาฯ  
ไม่เหน็ชอบ ร่างดงักล่าวจะไม่มผีลต่อกฎหมาย
ใดๆ อย่างไรกต็าม คาดว่ากระบวนการท้ังหมด
จะใช้เวลาไม่นาน เช่นเดียวกับช่วงการเสนอ 
พ.ร.ก.ฉบบัน้ีในครัง้แรกทีใ่ช้เวลาเพยีง 1 เดือน 
ก่อนประกาศใช้ส�าเรจ็ รฐับาลมองว่า ปัญหานี้
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมัน่คงของ
ประเทศอย่างรุนแรง จงึเดนิหน้าเร่งรดัให้ส�าเร็จ  
เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน”  
นายวศิษิฏ์ กล่าวและว่า

“การแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและบญัชม้ีา 
ช่วงที่ผ่านมา เริ่มเห็นผลชัดเจน โดยเฉพาะ 
การลดลงของการกระท�าผดิในลกัษณะดงักล่าว
อย่างมีนัยส�าคัญ หลังจากที่การติดตามการ
แจ้งความด�าเนินไปอย่างเข้มข้น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ได้เพิม่ความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบการเปิดบญัชธีนาคารพาณชิย์ หาก
พบการปล่อยปละละเลยจะต้องรบัผดิชอบร่วม 
กระทรวงเร่งผลักดันให้การด�าเนินคดีมีความ
รวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากมีคดีอาชญากรรม
ออนไลน์ทีแ่จ้งความสงูถงึ 300,000 คด ี ส่งผล
ให้เจ้าหน้าทีต่�ารวจต้องท�างานหนกัและมคีดค้ีาง
จ�านวนมาก ถอืเป็นเรือ่งเร่งด่วนทีต้่องจดัการให้
ได้โดยเรว็ เพราะอาชญากรรมออนไลน์ ท้ังการ
หลอกลงทุน เว็บพนันออนไลน์ และแก๊งคอล
เซน็เตอร์ ถอืเป็นภยัร้ายทีส่่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยดึงเงินจากระบบ
ออกไปสูภ่าคใต้ดนิ ท�าให้รฐับาลต้องเร่งจดัการ
ปัญหานี้เพื่อปกป้องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสร้างความเชือ่มัน่ให้ประชาชน”

อีกทั้งยังสนับสนุนการปรับโครงสร ้าง
ระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อสอดรับกับนโยบายการ
สร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ด้วยการน�า
เสนอบริการด้านดิจิทัลท่ีหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพให้แก่ทางภาครัฐและภาคเอกชน 
อาท ิบรกิาร Cloud Computing ท่ีมใีบรบัรอง
มาตรฐานระดบัสากล, บรกิารด้าน Cybersecu-
rity, บรกิาร Big Data และ AI Connect เป็นต้น 
นอกจากนั้นยังสนับสนุนหน่วยงานด้วยบริการ
คลาวด์ภาครฐั (GDCC) เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
บริการดิจิทัลให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นการวาง 
รากฐานการขับเคลื่อน การพัฒนาดิจิ ทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างเป็น
รปูธรรมต่อไป

นอกจากนี ้นางอบุลพรรณ ชืน่ชม ผูจ้ดัการ
ฝ่ายธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ บริษัท NT ยัง
ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ What’s next for 
wholesale in Asia เพื่ออัปเดตความพร้อม
และการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อตอบรับธุรกิจ 
wholesale ทีม่แีนวโน้มและอตัราการเตบิโตที่
สูงข้ึนในอนาคต และภายในส่วนการจัดแสดง
นิทรรศการ NT ได้น�าเสนอคอนเซ็ปต์ Con-
necting Opportunities, Powering Growth 
ชูความพร้อมในฐานะผู้น�าด้านโทรคมนาคม ที่
พร้อมส่งเสรมิธรุกจิและเชือ่มต่อข้อมลูด้านดจิทิลั
ของอาเซียน ด้วยโครงสร้างพืน้ฐานและการเชือ่ม
โยงโครงข่ายระหว่างประเทศทีห่ลากหลายและมี
เสถยีรภาพ ผ่านโครงข่ายระหว่างประเทศท่ีเชือ่ม
ไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก ซึง่ได้รบัความสนใจ
จากผูป้ระกอบการด้านโทรคมนาคม ทัง้ Telco, 
Content provider และ OTTs จ�านวนมาก

ยกเครือ่งกฎหมายไซเบอร์ เวอร์ชนัใหม่! 
‘กระทรวงดอี’ี เพิม่โทษขายข้อมลูเป็น 5 ปี 
บงัคบัแบงก์-เครือข่ายมอืถอืรบัผดิชอบลกูค้า 
เร่งคืนเงนิผูเ้สียหาย จดัการบญัชม้ีา-ครปิโตฯ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(ดีอี) เดินหน้าแก้ไขกฎหมายเพ่ือปราบปราม
ภัยออนไลน์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ 
วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดีอี เปิดเผยว่า 
กระทรวงได้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติม พระราช
ก�าหนด (พ.ร.ก.) มาตรการป้องกนัและปราบ
ปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลย ีพ.ศ. 2566 
สาระส�าคญัของการแก้ไขครัง้นี ้ เน้นการเร่งรดั
คนืเงนิให้ผูเ้สยีหายจากการหลอกลวงออนไลน์ 
โดยเฉพาะในกรณทีีม่กีารระงับหรอือายดับัญชี
ม้าที่มีเงินในธนาคาร พร้อมเพิ่มบทลงโทษ
กรณีซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล จากโทษจ�าคุก  
1 ปี เป็น 5 ปี เนื่องจากถือเป็นการกระท�า 
ทีส่่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชน เศรษฐกจิ 
และสังคม อีกทั้งยังเพิ่มความรับผิดชอบของ
สถาบันการเงนิ ผูใ้ห้บรกิารเครือข่ายโทรศพัท์ 
ผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคม และสือ่สงัคมออนไลน์ 
หากเกดิความเสยีหายต่อผู้ใช้บรกิารทีถ่กูหลอก
ลวง เนือ่งจากการละเลยหรอืไม่ดแูลระบบอย่าง
เพยีงพอ รวมถงึมมีาตรการป้องกนัการโอนเงนิ
ผดิกฎหมายผ่านสินทรพัย์ดจิิทลัด้วย

“นายประเสรฐิ จนัทรรวงทอง รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงดีอี 

บรษิทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ�ากดั (มหาชน) 
หรอื NT ร่วมงาน TELECOMS WORLD ASIA 
2024 ตอกย�้าการเป็นผู้น�าด้านโทรคมนาคม
รายใหญ่ของประเทศ พร้อมเป็นศูนย์กลาง
การเชื่อมต่อข้อมูลด้านดิจิทัลของอาเซียนสู ่ 
ทัว่โลก ชศูกัยภาพความพร้อมทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด้านโทรคมนาคม และการเชื่อมโยง
โครงข่ายระหว่างประเทศที่หลากหลายและ
มีเสถียรภาพ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 
พฤศจกิายน 2567 ณ ห้องคอนเวนชนั เซน็เตอร์ 
ชัน้ 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซน็ทรลั
เวลิด์ กรงุเทพฯ

โดย พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ NT ได้กล่าวในงานเสวนา 
ภายใต้หวัข้อ Telco as a National Service – 
keeping a billion customers connect ว่า 
NT ในฐานะผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่
ของประเทศ และได้รบัมอบหมายจากกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ให้ดูแล
โครงสร้างพืน้ฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ 
เพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งทั้งในระดับ
ภมูภิาคและระดับโลก รองรบัการเป็นศนูย์กลาง
การแลกเปล่ียนข้อมลูดจิทิลัของอาเซยีน (ASEAN 
Digital Hub) ด้วยการพัฒนาโครงข่ายสื่อสาร 
ทัง้ในและระหว่างประเทศ อาท ิการพฒันาโครง
ข่ายระหว่างประเทศผ่านระบบเคเบลิใต้น�า้และ
ระบบภาคพืน้ดนิทีเ่ชือ่มไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน, 
การปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานด้านโทรคมนาคม
อย่างเนือ่ง เพือ่เพิม่อตัราการเข้าถงึอนิเทอร์เนต็
ให้ครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศ, การพฒันาโครงข่าย 
5G และเตรยีมพร้อมวางรากฐานการใช้งาน 6G 
ในอนาคต เป็นต้น 

ศำสตรำจำรย์พิเศษ วศิษิฏ์ วศิษิฏ์สรอรรถ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายก
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง ดอี ีได้แสดง
ถึงวิสัยทัศน์ผ่านปาฐกถาพิเศษ ถึงความมุ่งมั่น
ของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถของ
ประเทศ โดยเฉพาะการประยกุต์ใช้เทคโนโลย ี AI  
ที่ควรต้องเป็นไปตามหลักการส�าคัญ ซึ่งในช่วง 
ทีผ่่านมา จะเหน็ได้ว่า องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย 
มแีผนและการเตรียมการในการน�า AI มาใช้ในองค์กร 

ทัง้นี ้ นบัเป็นการจดัการประชมุนานาชาติ
ครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิก ตอกย�้าความพร้อม
ของประเทศไทยในการเป็นผูน้�าร่วมขบัเคลือ่น
จริยธรรม รวมถึงยกระดับการก�ากับดูแลการ
ประยกุต์ใช้ AI ของโลก สูก่ารปฏบิตัจิรงิและ
เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลอย่างยัง่ยนื พร้อม
กนันี ้ ในงานแถลงข่าวยงัเป็นก้าวส�าคญัในการ
แสดงจุดยืนต่อผู้น�าโลก และความพร้อมของ
การประยกุต์ใช้ AI อย่างมีจรยิธรรมและธรรมา 
ภบิาลของประเทศไทย ตามกรอบ UNESCO AI 
Readiness Assessment (UNESCO RAM) ซึง่
เป็นกรอบการประเมนิความพร้อมด้านปัญญา
ประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ สะท้อนศกัยภาพของการพฒันาและ
ใช้งาน AI อย่างรบัผดิชอบ โปร่งใส เป็นธรรม 
ตามมาตรฐานสากล 

เพิม่มากข้ึน โดยในปี 2567 สงูถงึ 73.3% ซึง่สงูกว่า 
ปีทีผ่่านมาเกอืบ 20% 

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้มีการประกาศ 
แนวทางการก�ากับดูแลโดยมี “แนวทางการ
ประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลส�าหรับผู ้
บริหาร” และ “คู่มือแนวทางการประยุกต์ใช้ 
Generative AI อย่างมีธรรมาภิบาลส�าหรับ
องค์กร” เพือ่ประโยชน์ในการน�าแนวทางและคูม่อื
ไปประกอบการพิจารณาการน�า AI มาใช้ในระดบั
องค์กรเพิม่มากขึน้ 

จากศกัยภาพของประเทศในมติต่ิางๆ จงึได้น�า
ไปสูค่วามพร้อมในการเป็นเจ้าภาพร่วมเพือ่จดังาน 
“UNESCO Global Forum on the Ethics of AI 
2025” ในปีหน้านี ้ จะมท้ัีงเวทใีนการแลกเปลีย่น
ความรู ้ การส่งเสรมิความร่วมมอืในระดบัพหภุาคี 
รวมไปถงึการเสรมิสร้างความสามารถในการก�ากบั

ดูแล AI ในประเทศท่ีก�าลังพัฒนา ที่ถือได้ว่าจะ
เป็นโอกาสในการสร้างความเชือ่มัน่ต่อประชาคม
โลก ทีไ่ทยให้ความส�าคญักบัการพฒันาองค์ความรู้ 
และความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก และ
แสดงให้เหน็ว่า ไทยเองมีความสามารถในการเป็น 
“แหล่งเรยีนรู”้ ในด้าน AI Governance ทีพ่ร้อม
ร่วมมือกบั UNESCO อกีด้วย 

นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�า
กระทรวง อว. กล่าวถงึความพร้อมของประเทศไทย
จากบทบาทของ กระทรวง อว. ในการส่งเสรมิการ
วจิยัและพฒันาทีเ่กีย่วข้องกบัการน�าเทคโนโลย ีAI 
ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยไม่เพียง
เน้นสร้างนวตักรรมเท่านัน้ ยงัให้ความส�าคญักบั
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี
หน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. คอื สวทช. ทีร่่วม
ผลกัดนัการสร้างองค์ความรูแ้ละนวตักรรม AI ทีจ่ะ
ช่วยตอบโจทย์ระดบัประเทศ รวมถงึการมบีทบาท
ส�าคญัในการร่วมพฒันากรอบจริยธรรม AI ทีมุ่ง่
เน้นความสอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัสากล 

อีกทั้งข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ จะพัฒนาไปเป็น 
ข้อเสนอแนะ เพื่อน�าไปสนับสนุนการวางแผน
ส�าหรบัประโยชน์ในการพฒันาศักยภาพ ตลอดจน 
การปรบัปรงุในมติทิีจ่�าเป็น ภายใต้บรบิทของไทย
ให้มีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน ดังนัน้ การร่วมจดังาน  
Global Forum on the Ethics of AI 2025  
ในปีหน้านี ้จะช่วยสะท้อนถงึการผนกึก�าลงัทีเ่ข้มแขง็ 
ระหว่างกระทรวง อว. พร้อมด้วยกระทรวงดีอี  
และกระทรวง ศธ. จากประเทศไทย ในการท�างาน
ร่วมกบั UNESCO เพือ่ร่วมสร้างอนาคตทีเ่ท่าเทยีม
และยัง่ยนืส�าหรบัทุกคน 

ขณะที่ นายซิง ฉวี่ รองผู้อ�านวยการใหญ่ 
UNESCO ได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยในความ
เป็นผู้น�าด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลจริยธรรม 
AI และการผลกัดนัความร่วมมอืระดบันานาชาติ
พร้อมเน้นย�้าว่า ภารกิจของยูเนสโกในการสร้าง
สันติภาพผ่านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรม มีความส�าคัญมากยิ่งขึ้นในยุคที่ 
AI เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการเปลี่ยนแปลง


